https://thuviensach.vn

Table of Contents

THÔNG TIN EBOOK

LỜI TÁC GIẢ

Chương 1. CHÒM SAO BẠCH DƯƠNG (21/3 – 20/4)

Chương 2. CHÒM SAO KIM NGƯU (21/4 – 21/5)

Chương 3. CHÒM SAO SONG TỬ (22/5 – 21/6)

Chương 4. CHÒM SAO CỰ GIẢI (22/6 – 22/7)

Chương 5. CHÒM SAO SƯ TỬ (23/7 – 23/8)

Chương 6. CHÒM SAO XỬ NỮ (24.8-23.9)

Chương 7. CHÒM SAO THIÊN XỨNG (24/9 – 23/10)

Chương 8. CHÒM SAO BÒ CẠP (24.10 - 22.11)

Chương 9. CHÒM SAO XẠ THỦ (23/11 – 21/12)

Chương 10. CHÒM SAO MA KIỆT (22/12 – 20/1)

Chương 11. CHÒM SAO THỦY BÌNH (21/1 – 19/2)

Chương 12. CHÒM SAO SONG NGƯ (20/2 – 20/3)

MỤC LỤC

Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/

Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree

Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach

https://thuviensach.vn

LỜI TÁC GIẢ

Xét quy tắc tính cách, đoán hướng đi của đời người,

giúp bạn luôn được may mắn bình an.

Xem vạn trình của chòm sao, giải bí một của đời người, giúp bạn được vạn sự như ý.

Trong vũ trụ bao la vô cùng có rất nhiều điều con người chưa biết, nhưng chúng ta có thể thảo luận nghiên cứu về những điều chưa biết trong vũ trụ thông qua một số điều đã biết, để tìm hiểu về sự huyền bí của đời người.

Hơn hai ngàn năm trước, để biểu thị vị trí mặt trời vận hành trên hoàng đạo, nhà thiên văn học Hy Lạp cổ Hippachus đã phân dải hoàng đạo thành 12 đoạn, lấy Xuân phân là 00, tính từ điểm Xuân phân, cứ cách 300 là một cung, đồng thời lấy chòm sao chủ yếu trong các cung lúc đó để gọi tên, tổng cộng là 12 chòm sao, lần lượt là chòm sao Bạch dương, chòm sao Kim ngưu, chòm sao Song tử, chòm sao Cự giải, chòm sao Sư tử, chòm sao Xử

nữ, chòm sao Thiên xứng, chòm sao Bò cạp, chòm sao Xạ thủ, chòm sao Ma kiệt, chòm sao Thủy bình, và chòm sao Song ngư, còn gọi là 12 cung hoàng đạo. Những trẻ ra đời khi trái đất quay tới mỗi một chòm sao, lớn lên thường có một số đặc trưng tương đồng nào đó, bao gồm đặc trưng hành vi, đặc trưng tính cách... xâu chuỗi những liên tưởng này lại, thì đã nhân cách hóa các chòm sao, hàm ẩn và dự báo vận trình của đời người. Từ đó biến hóa ra cách tính vận mệnh, lưu truyền đến ngày nay, lấy 12 chòm sao này làm đại biểu, tính toán và biểu hiện vận mệnh của đời người. Tuy nhiên, một số người coi đây là thuật chiêm tinh, là mê tín. Các bạn trẻ không nên giữ thái độ phủ định đối với cách tính vận mệnh trong sách này. Sự huyền bí của vũ trụ là ở chỗ nó chứa đựng tính khả thi của hàng tỉ điều chưa biết, cách tính vận mệnh chòm sao mà chúng tôi giới thiệu ở đây chỉ là một phương pháp thống kê học trình tự phức tạp mà thôi. Dựa vào quan hệ chuyển vận giữa các tinh thể, dùng chòm sao để biểu thị cuộc đời của một con người cũng không toàn diện, bởi vì sự bồi dưỡng hậu thiên của một người cũng rất quan trọng. Thông qua quyển sách này, sau khi các bạn biết rõ về một mặt của đời mình, sửa đổi một số khuyết điểm bất lợi đối với mình, từ đó bồi dưỡng tính cách tốt, vận trình của đời người cũng sẽ có sự thay đổi.

Quyển sách này phân tích và giới thiệu về vận thế và tương lai của đời người ứng với các chòm sao khác nhau, các bạn không nên coi như thần minh, là định luật nhân sinh bất biến. Thực ra, quyển sách này chỉ là lấy chòm sao đối xứng khách quan với con người làm căn cứ để phân tích tính cách và vận trình của một người. Bạn phải biết vận dụng phương pháp thống kê học một cách chính xác, tuy nhiên, kết quả tính ra đôi khi cũng sẽ có hiện tượng không chính xác; vả lại, mọi sự vật đều luôn phát triển biến hóa từng giờ từng phút, cho nên nội dung quyển sách này không thể miêu tả chân thực cụ thể về cuộc đời của mỗi một người. Sách này chỉ có tính chất tham khảo, giúp đời người có một hệ tham chiếu. Hi vọng cuốn sách này là chiếc chìa khóa mở ra bí mật về nhẵn tính và vận mệnh, củng mong rằng cuốn sách này có thể giúp các bạn có sự hiểu biết nhất định về vận trình của mình, nắm được vận mệnh của mình - đây cũng chính là nội dung của quyển sách.

https://thuviensach.vn

Chương 1. CHÒM SAO BẠCH DƯƠNG (21/3 – 20/4) Chòm sao Bạch dương rất có năng lực vận động, khiến người thuộc sao Bạch dương cần có đủ không gian để phát huy sức sống, tạo nên sự náo động. Người thuộc sao Bạch dương giỏi khởi đầu một sự việc, nhưng không đủ kiên nhẫn để hoàn thành sự việc; tuy nhiên, họ có thể hành động độc lập không cần sự cho phép.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO BẠCH DƯƠNG

1. Thần thoại và truyền thuyết về chòm sao Bạch dương

Athamas, vua xứ Croneus, sau khi kết hôn với Nephele sinh được một cặp song sinh, con trai là Phrixus và con gái là Helle. Nhưng quốc vương Athamas lại ngoại tình với công chúa Ino xứ Thebes, đuổi hoàng hậu Nephele ra khỏi cung và rước Ino về phong làm hoàng hậu mới. Sau khi sinh con, Ino hạ quyết tâm giết bằng được hai đứa con của Nephele. Bà ta mua chuộc một nhà chiêm bốc nói với quốc vương rằng: “nếu không dùng hai đứa con của hoàng hậu trước làm vật tế lễ thần thì chúng thần sẽ nổi giận, làm cho mùa màng năm nay thất thu, thần dân đói khổ”. Nephele biết được việc này đã tới cầu xin thần Zeus, thần Zeus phái con cừu có bộ lông bằng vàng Aries (Bạch dương) đến đưa hai anh em Phrixus và Helle đi. Do con cừu bay lên trời với tốc độ quá nhanh, nên Helle đã bị rơi xuống đại dương, con cừu vừa quay đầu lại nhìn Helle vừa cố gắng bảo vệ Phrixus. Để tôn vinh lòng can đảm của con vật này, Zeus đã treo nó trong bầu trời, và đó chính là chòm sao Bạch dương ngày nay.

* Thuộc tính của chòm sao Bạch dưcmg

Sao Bạch dương đứng đầu chòm Hỏa tượng tinh, cũng là chòm sao đứng đầu mười hai chòm sao.

* Phù hiệu của chòm sao Bạch dương

Phù hiệu của chòm sao Bạch dương là hai cái sừng trên đầu nó, tượng trưng cho dũng khí và tinh thần kiên nhẫn.

* Sao bảo hộ sao Bạch dương

Sao bảo hộ của chòm sao Bạch dương chính là sao Hỏa, đại biểu cho sức sống, sức hoạt động và ý chí.

* Sự thu hút của người thuộc sao Bạch dương

Thiên tính của người thuộc sao Bạch dương là tự tin, tự nhiên biểu lộ sức hút bởi sự

tích cực và phấn đấu đi lên, nhiệt tình và lý tưởng hóa.

* Chỗ thiếu sót của người thuộc sao Bạch dương

Đa số người thuộc sao Bạch dương thích bôn ba khắp nơi, lòng nhiệt tình đối với sự

việc ngắn ngủi, không quản hy sinh để giữ cho mình không bị người khác khống chế.

2. Tinh vận của người thuộc sao Bạch dương

- Màu sắc may mắn: màu đỏ sẫm, màu vàng.

- Đá may mắn: kim cương tím.

https://thuviensach.vn

- Con số may mắn: 9, 18, 27, 36.

- Ngày may mắn: thứ tư.

- Địa điểm may mắn: thành phố ven biển hoặc gần nước.

II. CHỈ NAM TINH VẬN MỖI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC SAO BẠCH DƯƠNG

Tháng 1, phấn đấu vươn lên. Mặt trời chiếu vào cung sự nghiệp của người thuộc sao Bạch dương, đem đến động lực lớn, bạn nên bỏ sách lược bảo thủ, cố gắng phát huy nghệ

thuật xã giao, xây dựng mạng lưới quan hệ trong công ty.

Tháng 2, dừng bước độc hành. Ánh sao có lợi trở nên ảm đạm, khiến người thuộc sao Bạch dương chỉ muốn làm "kẻ độc hành", khước từ sự đồng hành của bạn bè. Đến ngày 7, người thuộc sao Bạch dương sẽ lại hành động, trở lại trong vòng bạn bè. Nhưng chớ nên có biểu hiện bận lòng mà làm hỏng kế hoạch lớn.

Tháng 3, tính toán trước khi hành động. Nhà cải cách vĩ đại sao Diêm vương tháng này vào đóng ở cung tính cách của người thuộc sao Bạch dương, khiến cách nhìn của những người xung quanh đối với người sao Bạch dương có một số thay đổi đúng đắn.

Nhưng ngày 13 bị ảnh hưởng bởi mặt trời, sẽ đem đến phản ứng dây chuyền trong tương lai, cho nên trước khi hành động mạo hiểm cần suy nghĩ kỹ.

Tháng 4, hoàn cảnh tốt đẹp. Sao Hỏa dồi dào sức sống và sao Thổ kỷ luật nghiêm khắc thúc đẩy người thuộc sao Bạch dương tiến về phía mục tiêu quan trọng. Nhưng người đưa tin sao Thủy trước ngày 12 luôn chăm chú tìm lỗi lầm, cho nên người sao Bạch dương nên nghĩ thật kỹ trước khi nói, nếu không sẽ dễ phạm sai lầm.

Tháng 5, tháng yên ổn. Từ ngày 11 đến ngày 13, ánh trăng chiếu vào chòm sao Bò cạp, sự nhiệt tình của người thuộc sao Bạch dương phục hồi lại ngay. Người thuộc sao Bạch dương luôn thích mạo hiểm, có thể trút hết những phiền muộn trong lòng.

Tháng 6, xử lý khéo léo. Quan hệ căng thẳng giữa người thuộc sao Bạch dương với người bạn thân sẽ bùng nổ, sao Thổ nghiêm khắc buộc phải nhìn thẳng vào vấn đề của người thuộc sao Bạch dương: yêu cầu người thuộc sao Bạch dương phải xử lý khéo léo, bằng không chỉ khiến chính mình giận không kìm được.

Tháng 7, niềm vui trong gia đình. Đây là tháng tốt đẹp nhất trong thời gian tốt đẹp chung sống với bạn thân, đặc biệt là khoảng ngày 23, đúng giờ mặt trời, mặt trăng thì người bạn thân sao Kim và sao Thổ sẽ gõ cửa nhà người thuộc sao Bạch dương. Người thuộc sao Bạch dương tháng này chắc chắn có thể tận hưởng niềm vui gia đình vô hạn.

Tháng 8, lùi để mà tiến. Bạn thân hẹn thề chân thành vói người thuộc sao Bạch dương, nhưng người thuộc sao Bạch dương phải xét lại mình, thử tạm thời rời xa họ, điều này giúp người thuộc sao Bạch dương có thể tỉnh táo hơn.

Tháng 9, lấy tĩnh chế động. Mọi việc đều được sao Hỏa tán thành, và mọi việc đều bị

sao Thổ phản đối, khiến quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Bạch dương trở nên căng thẳng, người thuộc sao Bạch dương thường phải quyết tâm mới có thể nhìn rõ chân tướng.

Sau khi giải quyết vấn đề, bạn nên thông qua công việc hoặc kỹ thuật giảm căng thẳng để

điều hòa, có thể thử mát-xa hoặc tập thái cực quyền.

Tháng 10, dịch mã tĩnh động. Người thuộc sao Bạch dương lên kế hoạch đi du lịch đã https://thuviensach.vn

lâu nay mới thực hiện, dù dự định đi với người yêu hay mong muôn trên đường gặp được đối tượng như ý, cũng nên chuẩn bị tinh thần, bởi vì sao Kim chuyên trách về tình yêu chiếu vào cung vận mệnh, khiến vận tình của người thuộc sao Bạch dương lên cao.

Tháng 11, ngơi việc tự bảo vệ mình. Sao Thổ thản nhiên trở lại, đụng với sao Hải Vương mẫn cảm, khiến người thuộc sao Bạch dương bối rối, đặc biệt cho việc làm của mình là đúng, bởi vì lúc này người thuộc sao Bạch dương đang ở trong vòng đấu tranh quyền lực. Nên thường xuyên nhắc nhở chính mình: "mình không nên can dự vào trong đó", cho đến khi quen mới thôi.

Tháng 12, nghỉ ngơi lấy sức. Người thuộc sao Bạch dương luôn nhìn về tương lai, đã chuẩn bị đâu vào đó để đón chào một năm sắp tới. Tháng này mặt trời chiếu vào cung sự

nghiệp, khiến người thuộc sao Bạch dương trở nên quá nhiệt tình với công việc. Hãy thử

thư giãn một chút, để hòa mình vào không khí ngày tết, tiêu trừ lo toan.

III. TÍNH CÁCH VÀ TÂM TRÍ CỦA NGƯỜI THUỘC SAO BẠCH DƯƠNG

1. Đặc tính và tính cách của người thuộc sao Bạch dương Người thuộc sao Bạch dương thẳng thắn, tư tưởng tiến bộ, hành vi bảo thủ, là người theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng lại có một trái tim không yên ổn. Họ yêu tự do, cởi mở hoạt bát, tình lực dồi dào, có tính khiêu chiến, do quá thẳng thắn nên dễ đắc tội với người khác; tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn.

Người thuộc sao Bạch dương giỏi bảo vệ lợi ích của mình và bảo vệ chính mình, thậm chí vì một vài lợi ích nho nhỏ mà không quản nói dối, nhưng họ lại không biết tự giải thích cho lý lẽ của mình, lời nói dối rất dễ bị phát hiện. Tuy nhiên, khi bị phát hiện là nói dối thì họ

cũng thẳng thắn thừa nhận. Người thuộc chòm sao này phần lớn là nóng tính, vì thế thường nói năng thiêu nhã nhặn.

Người thuộc sao Bạch dương có chí tiến thủ, tính cách khảng khái, hoạt bát, khả năng ứng biến mẫn tiệp; nhưng họ thường cẩu thả không chú ý đến tiểu tiết nên phản ứng mẫn tiệp, cũng thường bị ảnh hưởng của mặt trái, ví dụ như dễ kích động, xốc nổi. Khi xảy ra tranh chấp với người khác, họ luôn tìm cách chiếm thế thượng phong, ích kỷ, không suy xét đến lập trường của người khác.

Người thuộc sao Bạch dương thích lái xe nhanh không phải là bất chấp sự nguy hiểm, mà là muốn thể hiện mình. Hành vi mạo hiểm của họ chỉ là muốn thưởng thức cảm giác lạ, tuy nhiên, một số người do quá xông xáo mà nổi tiếng xa gần, cũng có thể vì biểu hiện anh dũng mà đoạt được giải thưởng. Cá tính cẩu thả thường dẫn đến bị thương hoặc bị bỏng trong lúc sơ ý, không sợ ồn ào, đôi khi thậm chí còn thích ồn ào huyên náo, nhung cũng hay bị đau đầu.

Người thuộc sao Bạch dương có đầu óc nhạy bén, bẩm tính hiếu động khó có thể an phận, người khác không thể ép họ làm việc mà họ không thích. Khi đối diện với nghịch cảnh, chỉ khi xác định là nỗ lực sẽ được báo đáp thì họ mới cố gắng, xác định mục tiêu trước rồi mới thử.

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Bạch dương

Người thuộc sao Bạch dương tuy khó có thể nổi tiếng, nhưng phản ứng tinh nhanh của họ và thái độ trào phúng thường có thể đổi được một trận cười khi căng thhttps://thuviensach.vn ẳng nhất. Nhưng

phản ứng quá mẫn tiệp đôi khi cũng sẽ gây phiền phức, người có đầu óc quá nhạy thường giống như con ngựa hoang đứt dây cương, không chịu sự ràng buộc của logic, nhưng khi đối mặt với sự chọn lựa, họ luôn có thể đưa ra phán đoán một cách nhanh chóng. Nhìn bề

ngoài, người thuộc sao Bạch dương khó có thể chung sống hòa thuận với người khác, họ

có tinh lực dồi dào, hướng ngoại, ghét sự đơn điệu, không muốn bị ràng buộc. Nhưng trên thực tế, chỉ cần được tự do, dù là về công việc hay là về quan hệ xã giao, họ đều có thể có biểu hiện rất tốt.

Cách nghĩ của người thuộc sao Bạch dương thường bị ảnh hưởng bởi vị trí các hành tinh khác, ví dụ sao Thủy nếu tại chòm sao Song ngư, thì ưu thế phản ứng mẫn tiệp của người thuộc sao Bạch dương không thể phát huy hoàn toàn, sẽ bị hạn chế; tuy phản ứng rất nhanh, nhưng có tình trạng hay quên và khuynh hướng hồ đồ, đôi khi thậm chí trở nên ngu xuẩn. Người thuộc các chòm sao khác, nhất là người sành đời và từng trải có lẽ sẽ chế giễu sự nông nổi, hay thay đổi của người thuộc sao Bạch dương, nhưng họ không hề ngụy trang, thậm chí gần như nguyên thủy, tựa hồ chỉ dựa vào bản năng, thường khiến người có tai mắt cảm thấy mới mẻ, có khi thậm chí còn đem lại vận tốt cho họ.

IV. QUAN HỆ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI THUỘC SAO BẠCH DƯƠNG

Người thuộc sao Bạch dương luôn tỏ ra tích cực đối với mọi việc, hơn nữa có khả

năng hành động.

Thái độ cởi mở, nhiệt tình làm việc, chỉ có điều tình cảm trong lòng hay thay đổi, thường có tâm trạng không ổn định. Người khác có việc cần giúp đỡ tuyệt đối không từ

chối, rất ghét bị người khác điều khiển hoặc sai khiến.

Người thuộc sao Bạch dương có thể thấu hiểu và quan tâm đến người khác, nhưng lại ít đặt mình vào địa vị của người khác để suy xét. Ý chí kiên cường, không bị ảnh hưởng bởi tác động của ngoại giới, thiên về lý trí, không làm việc theo tình cảm, không hối hận đối với những sự việc đã quyết định, dám làm dám chịu. Đối với công việc, họ luôn tràn đầy niềm tin và cương quyết, có dã tâm, không hề chịu thua. Tính tình ngay thẳng chính trực, lạc quan, luôn nỗ lực làm việc, có sức thuyết phục. Thiên về lý tính, luôn dựa vào lý lẽ đối với mọi việc. Người thuộc sao Bạch dương có khả năng ghi nhớ tốt, tư duy có tính sáng tạo, nêu chăm chỉ học tập và cố gắng phấn đấu, chắc chắn sẽ thành công gấp bội, nhưng có khuyết điểm là đôi khi không chịu khuất phục, không khiêm nhường.

Người thuộc sao Bạch dương thường theo đuổi sự mạo hiểm và biến hóa, vô tình trở

thành người xốc nổi, ngoan cố, lúc này người thuộc sao Bạch dương thường gây ấn tượng là người bí ẩn, hoặc bị coi là khác với mọi người.

Người thuộc sao Bạch dương đầu óc thông minh, có khả năng phân tích sắc bén, cho nên trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều có thể phát huy khả năng. Đồng thời, trong tập thể, họ có ý thức lãnh đạo rất tốt, nên luôn nổi bật. Họ luôn có lòng tự tin, có thể dựa vào sức mạnh của mình tự do mở rộng tiền đồ, lại có khả năng lãnh đạo, nên có thể đứng trên mọi người.

Khuyết điểm của người thuộc sao Bạch dương là họ không thế kiên trì làm từ đầu chí cuối đối với một số việc.

Người thuộc sao Bạch dương luôn tự biết lượng sức đối vói mọi việc, nhìn thẳng vào https://thuviensach.vn

khả năng thực sự của mình. Do họ có tính cách ngay thẳng hoạt bát, nên có thể quan hệ

với nhiều người. Khi còn là học sinh, họ thường có rất nhiều bạn khác giới. Họ có tinh thần trọng chính nghĩa, dễ tin tưởng người khác, đôi khi có thể bị người khác bán đứng mà dẫn đến thất bại, nhưng người thuộc sao Bạch dương lại có thể cười trừ cho qua chuyện mà không để bụng. Đây chính là sức hút lớn nhất của người thuộc sao Bạch dương.

Người thuộc sao Bạch dương rất nhiệt tình và biết quan tâm đến người khác. Khi đã nhận lời giúp đỡ người khác thì sẽ cố gắng đến cùng, nhưng do quá sốt sắng nên đôi khi lại trở thành gánh nặng cho người khác, về điểm này phải đặc biệt chú ý.

Người thuộc sao Bạch dương rất biết quan tâm đến bạn bè, cá tính thẳng thắn dễ gây thù oán, nhưng lại không thích tranh cãi với người khác, không thể hiện thái độ thù địch trên gương mặt. Dù là đối với người bất đồng ý kiến cũng khoan dung độ lượng để giữ quan hệ

bạn bè.

Vì biết quan tâm đến người khác nên trong quan hệ bạn bè họ luôn ở vị trí trung tâm, khi phát huy khả năng lãnh đạo thì có thể trở thành người lãnh đạo trong tập thể. Người thuộc sao Bạch dương thường tự đánh giá mình quá cao, nên thường tránh làm trước, về

điểm này cần sửa đổi.

Người thuộc sao Bạch dương thường có nhiều bạn, khi gặp khó khăn thì có nhiều người muốn giúp đỡ, rất có lợi.

Khi cách nghĩ và ý kiến của người khác bất đồng với người thuộc sao Bạch dương, người thuộc sao Bạch dương sẽ lắng nghe ý kiến của người khác, phàm việc gì cũng sẽ

đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ.

Điều hòa quan hệ giao tiếp là điều rất quan trọng. Điều hòa tinh thần và đối xử với mọi người một cách ôn hòa là điều mấu chốt trong quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Bạch dương.

Đôi khi, người thuộc sao Bạch dương hành động tích cực có tính cưỡng chế, tự cho là phải. Người thuộc sao Bạch dương thường không chịu khuất phục, không khiêm nhường, không dung hòa với những người xung quanh, thường tỏ ra lãnh đạm đối với mọi việc, có khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân.

Ngoài ra, do tính tình thẳng thắn, nên khi gặp phiền phức, họ thường thiếu bình tĩnh.

Người thuộc sao Bạch dương thường hấp tấp, nếu có thể kết giao với người có tính tình ôn hòa, điềm đạm, thì có thể học được rất nhiều ưu điểm của họ, mà họ cũng sẽ trở

thành bạn tri kỷ trong cuộc sống của người thuộc sao Bạch dương.

Nếu người thuộc sao Bạch dương có thể sửa chữa khuyết điểm, đứng trên lập trường của đối phương để chia sẻ khó khăn, thì sẽ trở thành người đáng tin cậy trong tình bạn.

Người có thể bình tĩnh quan sát sự việc rất hợp làm bạn với người thuộc sao Bạch dương.

Một khi người thuộc sao Bạch dương lầm đường lạc lối, họ sẽ giúp người thuộc sao Bạch dương trở về con đường đúng đắn.

Kết quả phân tích tổng hợp về các phương diện như tính cách, tình yêu, sự nghiệp, hôn nhân của người thuộc sao Bạch dương cho thấy họ là người nhiệt tình và tích cực. Họ

luôn cảm nhận sự việc bằng trực giác, khi đã xác định làm một việc gì đó, thì sẽ dốc hết tâm sức, nhưng khi gặp trắc trở thì dễ bị mất tinh thần.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Bạch dương bẩm sinh rất có sức sống, có thể thách thức mọi khó

khăn. Khi gặp trắc trở thất bại thì dám chấp nhận.

Người thuộc sao Bạch dương rất hiếu kỳ, muốn có một cuộc sống đầy kích thích và biến hóa. Từ nhỏ đã có mục tiêu "muốn làm một vận động viên ưu tú trong tương lai", "muốn có một cuộc sống xán lạn".

Người thuộc sao Bạch dương mạnh dạn tiếp nhận sự thách thức mạo hiểm, tính lực dồi dào. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng họ có cảm giác thăng bằng, không sợ sóng gió, dù cuộc sống đầy sóng gió gian nguy.

Người thuộc sao Bạch dương từ trẻ đã là người nổi bật được mọi người xung quanh chú ý, nhưng thiêu tính kiên trì nên không thể tập trung tinh thần vào một việc, nêu không khắc phục, sẽ có thể dẫn đến bất hạnh trong đời sống gia đình.

Do người thuộc sao Bạch dương thời niên thiếu nông nổi bộp chộp, nên dù sớm lên kế

hoạch cho cuộc đời nhưng trước hai mươi tuổi không thể thực hiện lý tưởng.

Sau hai mươi tuổi, cùng với sự ổn định tâm tính, người thuộc sao Bạch dương bắt đầu điều chỉnh lại mình, sau đó tiến đến mục tiêu đã định. Trong hôn nhân, do kết hôn sớm nên cuộc sống của người thuộc sao Bạch dương có thế sẽ xuất hiện một số vấn đề, nếu tình hình nghiêm trọng, thậm chí sẽ dẫn đến ly hôn. Người thuộc sao Bạch dương không nên kiêu căng nóng nảy, nên giữ tâm trạng bình tĩnh, vững vàng chắc chắn, mới là chiếc chìa khóa giúp bạn đi đến thành công.

V. TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI THUỘC SAO BẠCH DƯƠNG

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Bạch dương Đời sống tình cảm của người thuộc sao Bạch dương rất sóng gió. Nam giới chinh phục được nữ giới bằng tình cảm mãnh liệt, còn nữ giới thì khi lòng tràn đầy tình cảm mãnh liệt sẽ không thể tự khống chế được mình, thậm chí chủ động đi tìm người yêu.

Người thuộc sao Bạch dương rất nhiệt tình tích cực trong tình yêu, một lòng một dạ

truyền đạt tình ý của mình đến đối phương, đồng thời cũng dễ tạo nên một số tình địch. Đôi khi, người thuộc sao Bạch dương còn kiên quyết từ bỏ tình bạn để chuyên tâm vào tình yêu, khắc phục trắc trở trong tình yêu. Người thuộc sao Bạch dương nên chú ý đến hành động tùy tiện của mình, khi tâm trạng không ổn định, thường thay lòng đổi dạ.

Trong tình yêu, người thuộc sao Bạch dương tích cực và có niềm tin mãnh liệt, sẽ

không bất chấp tất cả để chạy nước rút, mà trước tiên là quan sát tâm lý và thái độ của đối phương một cách tỉ mỉ, đồng thời tìm cách chinh phục. Nhưng do lòng tràn đầy tình cảm chân thành, nên thường khiến nhận định của người thuộc sao Bạch dương có chỗ sai lầm.

Nói cách khác, người thuộc sao Bạch dương thường tự cho rằng mình đã suy nghĩ kỹ và nắm chắc phần thắng, nhưng kết quả của sự nhiệt tình quá độ lại thường làm mất đi sự

phán đoán khách quan.

Người thuộc sao Bạch dương phần lớn thuộc mẫu người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có khi gặp đối phương lần đầu liền cho rằng "anh ấy (cô ấy) là người đáng yêu nhất trong lòng mình", đồng thời nhớ nhung giọng nói và dáng điệu của đối phương.

Tình yêu của người thuộc sao Bạch dương rất tích cực, luôn muốn tìm kiếm người trong mộng; nhưng nêu biểu hiện tình ý quá vồ vập, thì sẽ dễ dẫn đến phản cảm, cho nên https://thuviensach.vn

phải hết sức chú ý. Lời khuyên cho người thuộc sao Bạch dương là dù yêu người khác tha

thiết như thế nào, cũng phải giữ nguyên tắc của mình.

Đối tượng của người thuộc sao Bạch dương là người yêu thể dục thể thao sẽ rất thích hợp. Đối với môn thể thao đối phương yêu thích, người thuộc sao Bạch dương cũng có thể

tham gia! Trên sân vận động, người thuộc sao Bạch dương hoạt bát và tràn đầy sức sống, chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của đối phương.

Người thuộc sao Bạch dương là người chất phác, luôn muốn cống hiến, đây là điều rất đáng quý, cho nên muốn quan hệ ngay thẳng với đối phương phải có niềm tin. Nhưng khi thật ý, cá tính của người thuộc sao Bạch dương sẽ có khuynh hướng gàn dở, người thuộc sao Bạch dương lúc này nên đối mặt tiếp nhận sự thực, rồi thừa nhận con người mới của mình.

Người thuộc sao Bạch dương dễ được người khác giới chú ý, là người đứng đắn chân thật, đầu óc nhạy bén, tiêu chuẩn chọn đối tượng kết hôn cũng cao, quan niệm về tình yêu đấy lãng mạn, trong lòng luôn tìm kiếm một thế giới có thể dung nạp hai người. Nhưng khi bị

việc khác cuốn hút thì người thuộc sao Bạch dương sẽ trở nên thờ ơ đối với tình yêu.

Người thuộc sao Bạch dương thuộc mẫu người nóng lạnh thất thường, họ thường rất nồng nhiệt, nhưng nếu hơi thất ý thì sẽ trở nên lạnh lùng ngay, ý nghĩ trở nên cực đoan.

Tình cảm của người thuộc sao Bạch dương tuy nồng nàn mãnh liệt nhưng cũng phải hết sức thận trọng, vì tình cảm đến nhanh và đi cũng nhanh. Cho nên, lời khuyên cho người thuộc sao Bạch dương là nên giữ một trái tim bình tĩnh.

Khi yêu, người thuộc sao Bạch dương thường bốc lên ngọn lửa ái tình rất nhanh chóng, đồng thời dốc hết khả năng của mình để chinh phục đối tượng. Quan niệm về tình yêu là dù ngắn ngủi cũng yêu hết mình.

Người thuộc sao Bạch dương rất sốt sắng, một khi nghe đối phương nói thích mình thì sẽ quên hết tất cả, đối phương bảo sao nghe vậy. Người thuộc sao Bạch dương dễ mất bình tĩnh.

Đối với nam giới thuộc sao Bạch dương, phụ nữ thuộc sao Thiên xứng rất cuốn hút, mà họ cũng cho rằng nam giới thuộc sao Bạch dương tài ba hơn người, tài mạo xuất chúng.

Nữ giới thuộc sao Song ngư sẽ dùng sức cuốn hút của họ để chinh phục trái tim của nam giới thuộc sao Bạch dương. Nữ giới thuộc sao Sư tử sẽ tâm đầu ý hợp với nam giới thuộc sao Bạch dương, họ hiếu tình cảm của đối phương, muốn được gắn bó với người thuộc sao Bạch dương suốt đời.

Nam thuộc sao Bạch dương kết duyên chồng vợ với nữ thuộc sao Xạ thủ thì cuộc sống của họ sẽ tràn đây màu sắc lãng mạn.

Đối với nữ thuộc sao Bạch dương, nam thuộc sao Thiên xứng sẽ chiếm được ấn tượng tốt của họ, khiến họ phục tùng theo ý mình, cũng có thể làm cho họ trở nên hiền dịu ôn hòa. Nam thuộc sao Xạ thủ kết hợp với nữ thuộc sao Bạch dương sẽ có tình cảm dạt dào, hạnh phúc của họ sẽ bền vững. Nữ thuộc sao Bạch dương kết hôn với nam thuộc sao Sư tử có lợi cho việc thực hiện nguyện vọng tốt đẹp trong đời sống và sự nghiệp của mình.

Người thuộc sao Bạch dương tính tình chân thật, luôn có phong cách của một học sinh. Ví dụ trong công ty xuất hiện nhân vật mới dễ thương, thì người thuộc sao Bạch dương sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ liên quan tới họ, sau đó tìm các https://thuviensach.vn h "tấn công" đối

phương.

Người thuộc sao Bạch dương phải có niềm tin, vững tin là ngoài bạn ra sẽ không có ai khác có thể chinh phục được đối tượng. Người thuộc sao Bạch dương muốn có được đối phương thì phải chịu sự dẫn dắt của đối phương.

Người thuộc sao Bạch dương thường mơ tưởng tình yêu muôn hình muôn vẻ. Nếu hai người đều có cá tính mạnh mẽ, thì khi xảy ra tranh cãi chắc chắn sẽ rất kịch liệt. Do đó, trong quan hệ, hai bên nên chú ý thông cảm cho nhau, tránh làm tổn thương hòa khí.

Khi người thuộc sao Bạch dương đi du lịch với người yêu ở bãi biển hoặc nơi có phong cảnh núi sông tươi đẹp, có thể quyết định sự thành bại của hôn nhân. Ngọn lửa nhiệt tình ở họ khi đã bốc lên thì không dễ dập tắt, nên nhớ rằng phải mở rộng trái tim chân thành, truyền đạt tình ý của mình đến đối phương, để sớm có được thành quả của tình yêu.

2. Đối tượng của người thuộc sao Bạch Dương

* Người thuộc sao Bạch dương với người thuộc sao Bạch dương

Đối vói tình yêu, người thuộc sao Bạch dương luôn có khát vọng chinh phục người khác giới, làm cho mình lọt vào tầm mắt của đối phương, làm cho đối tượng mình thích phải nhung nhớ và ngưỡng mộ mình. Hai người cùng thuộc sao Bạch dương, ai chinh phục ai không phải là vấn đề quan trọng, thông thường hai bên đều thuộc mẫu người yêu ngay từ

cái nhìn đầu tiên. Nhưng, do hai người đều có tính cách nóng vội như nhau, nên một khi xảy ra xung đột thì không thể nhẫn nại, khi tình cảm của hai người suy giảm, rất dễ dẫn đến chia tay.

* Người thuộc sao Bạch dương với người thuộc sao Kim ngưu

Sự kết hợp giữa người thuộc sao Bạch dương và người thuộc sao Kim ngưu thuộc

"tình yêu tiền bạc", có nghĩa là trong đời sống hiện thực, "tiền bạc" đóng vai trò quan trọng; khi xảy ra một chút bất hòa và tranh chấp, họ cũng có thể dùng kinh tế để giải quyết. Người thuộc sao Bạch dương hiếu chiến, hiếu động, người thuộc sao Kim ngưu giỏi phòng thủ, giữ

gìn, nếu có thế dung hòa tính cách của hai bên, thì sự kết hợp giữa người thuộc sao Bạch dương và người thuộc sao Kim ngưu cũng sẽ trở nên hoàn mỹ.

* Người thuộc sao Bạch dương với người thuộc sao Song tử

Người thuộc sao Song tử và người thuộc sao Bạch dương sẽ rất hợp duyên, sự kết hợp giữa họ rất tốt đẹp. Người thuộc sao Song tử cũng như người thuộc sao Bạch dương, luôn giữ thái độ theo đuổi tự do đốii với người khác giới. Tình cảm của người thuộc sao Song tử khác với tình yêu hơi nặng về xác thịt của người thuộc sao Bạch dương, trong tình yêu có tình bạn, đồng thời có đầy biến hóa. Nhưng nếu kết hôn, họ sẽ có cuộc sống bền vững.

* Người thuộc sao Bạch dương với người thuộc sao Cự giải

Trong mắt người thuộc sao Cự giải, tình cảm luôn là điều kiện tiên quyết của hành động. Người thuộc sao Cự giải làm bất cứ việc gì cũng luôn cố giữ tình cảm, nên họ thường tình cảm hóa, và có thái độ sống hơi vô kỷ luật, mà trong mắt người thuộc sao Bạch dương, những điều này thật khó chấp nhận, nên thường khiến người thuộc sao Bạch dương không biết làm thế nào cho phải. Ngoài ra, nếu người thuộc sao Bạch dương dùng tính cách https://thuviensach.vn

độc đoán của mình để dồn ép người thuộc sao Cự giải, thì quan hệ giữa hai bên càng trở

nên tồi tệ. Vì thế tình yêu giữa người thuộc sao Bạch dương và người thuộc sao Cự giải cần có sự nhẫn nại của hai bên và cả hai bên đều phải có ý thức cố gắng mới có thể duy trì được.

* Người thuộc sao Bạch dương với người thuộc sao Sư tử

Đối với quan hệ giữa người thuộc sao Bạch dương và người thuộc sao Sư tử, nếu hai bên có thể hiểu nhau thì sẽ là một cặp tình nhân hoàn mỹ. Bởi vì hai người đều luôn có ý nghĩ muốn là người số một, nên coi sự canh tranh này là niềm vui, có thể khích lệ lẫn nhau; nhưng bước tiến của người thuộc sao Bạch dương thường nhanh hơn người thuộc sao Sư

tử. Cho nên, người thuộc sao Sư tử một mặt phải nhận biết được sức bật của người thuộc sao Bạch dương, một mặt phải tán thưởng họ, đồng thời phải chung vui với họ. Do đó, nếu điều hòa được bước tiến của hai người, thì tình cảm giữa họ sẽ khiến mọi người cảm giác đây là sự phối hợp tốt đẹp nhất, phu xướng phụ tùy.

* Người thuộc sao Bạch dương với người thuộc sao Xử nữ

Tình yêu giữa người thuộc sao Bạch dương và người thuộc sao Xử nữ dường như là được hình thành từ một tình cảm khác tương đương. Người thuộc sao Bạch dương lao vào ngọn lửa ái tình trong chớp mắt, nhưng người thuộc sao Xử nữ thì trước khi bước vào một mối quan hệ mới sẽ phân tích, điều chỉnh bước đi của mình và đối phương. Do đó, chỉ khi người thuộc sao Xử nữ là nam giới, thì tỉ lệ thành công về hôn nhân mới cao.

* Người thuộc sao Bạch dương và người thuộc sao Thiên xứng

Trong quan hệ, hai bên nên cảm nhận được những ưu điểm về cá tính của đối phương. Ban đầu, người thuộc sao Thiên xứng thường cảnh giác với đối phương, sau đó mói dần dần phát hiện ra tinh thần trọng chính nghĩa của người thuộc sao Bạch dương, thế

là trở thành bạn tri kỷ. Nhưng người thuộc sao Bạch dương lại khó có thể hiểu được cảm giác cân bằng khéo léo và sự thận trọng của người thuộc sao Thiên xứng. Tuy nhiên, nếu người thuộc sao Bạch dương hóa giải được tâm lý cảnh giác của người thuộc sao Thiên xứng thì việc đi đến tình yêu là chắc chắn.

* Người thuộc sao Bạch dương với người thuộc sao Bò cạp

Giữa người thuộc sao Bạch dương và người thuộc sao Bò cạp rất dễ nảy sinh tình cảm nóng bỏng đối vói sự vật, có khi quá mãnh liệt, thậm chí dẫn đên tranh cãi. Ngoài ra, người thuộc sao Bò cạp rất trọng lời hứa, chỉ cần một lần làm cho họ thất vọng thì quan hệ

giữa hai người chắc chắn sẽ đặt dâu chấm hết, nên người thuộc sao Bò cạp không bao giờ

trở lại với người bạn đã chia tay.

* Người thuộc sao Bạch dương với người thuộc sao Xạ thủ

Khi người thuộc sao Bạch dương và người thuộc sao Xạ thủ gặp nhau và đi đến tình yêu, thì cả hai người đều nhận ra rằng có đối phương cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.

Trong đời sống và tình cảm, hai người đều nhiệt tình như nhau, điều này khiến tinh thần họ

luôn vui vẻ và tình cảm vui vẻ tự nhiên, tình yêu đầy màu sắc lãng mạn. Hai bên đều không muốn xảy ra kịch tính không vui. Hai người nếu kết hôn thì sẽ là việc tốt, phong cách sinh hoạt hay tình cảm vợ chồng đều hòa hợp hạnh phúc.

* Người thuộc sao Bạch dương với người thuộc sao Ma kiệt

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Ma kiệt có bản tính bình tình và ổn định, có thể điều hòa sự sốt sắng

của người thuộc sao Bạch dương. Bởi vì, trên thực tế người thuộc sao Bạch dương luôn theo đuổi sự bình yên và ổn định một cách vô ý thức, mà người thuộc sao Ma kiệt lại đáp ứng được yêu cầu này. Ngoài ra, người thuộc sao Ma kiệt luôn mong muốn được thoát khỏi sự quan tâm quá thực tế quá hiện thực, mà người thuộc sao Bạch dương lại có thể đáp ứng được nguyện vọng này. Nhưng, nếu hai người chung sống với nhau, thì người thuộc sao Bạch dương phải tôn trọng người thuộc sao Ma kiệt, về tính cách, người thuộc sao Ma kiệt phải chấp nhận bản tính hiếu động của người thuộc sao Bạch dương, còn về sự phối hợp chòm sao giữa nam nữ thì không khác biệt rõ rệt.

* Người thuộc sao Bạch dương với người thuộc sao Thủy bình

Người thuộc sao Bạch dương và người thuộc sao Thủy bình đều thích coi tình yêu là một cuộc phiêu lưu, cùng thích tạo ra bầu không khí lãng mạn, muốn khám phá tận tầng sâu. Trong đời sống tình cảm, người thuộc sao Bạch dương mong đợi cảm giác "mình thích", còn người thuộc sao Thủy bình thì muốn có cảm giác "chúng ta thích", nên hai người có thể có sự phối hợp nhịp nhàng. Trong công việc, hai bên đều có thể yêu cầu và đáp ứng yêu cầu của nhau, nhưng nếu người thuộc sao Bạch dương là nam, người thuộc sao Thủy bình là nữ thì rất tốt.

* Người thuộc sao Bạch dương với người thuộc sao Song ngư

Về khí chất, người thuộc sao Bạch dương và người thuộc sao Song ngư có rất nhiều điểm khác nhau. Người thuộc sao Bạch dương thì luôn sục sôi như lửa, còn người thuộc sao Song ngư thì thuộc mẫu người có tính "thủy", coi "hỏa" là vật nguy hiểm. Điều này cho thấy hai bên thường khó xử trong quan hệ tình cảm. Người thuộc sao Bạch dương thường chú trọng vào hành động nhiệt tình hăng hái, còn người thuộc sao Song ngư lại thường không ôm ấp mộng tưởng trong lòng, nên người thuộc sao Bạch dương phải hiểu được sự

cảm thụ phong phú và tình cảm tinh tế của người thuộc sao Song ngư thì sự phiền toái giữa hai người mới được giải quyết.

VI. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THUỘC SAO BẠCH DƯƠNG

1. Dẫn đầu tiến về phía trước

Trong công việc, người thuộc sao Bạch dương không sợ khó khăn, mà luôn dũng cảm tiến về phía trước, dốc hết sức lực vào công việc, cố gắng làm tốt công việc.

Mọi việc trên đời không có sự hoàn mỹ, nếu muốn đợi có đầy đủ điều kiện mới làm thì sẽ phải chờ đợi mãi mãi.

Những người lãnh đạo đều cho rằng nhân tài nổi trội rất hiếm. Căn cứ vào tài liệu đáng tin cậy, nhiều chức vị cao cấp trong xã hội đang đợi người thuộc sao Bạch dương nhậm chức. Một người chủ quản từng nói, người có tư cách thì rất nhiều, nhưng đều thiếu một yếu tố dẫn đến thành công, đó là khả năng quán triệt.

Trong mọi công việc, dù là việc kinh doanh, buôn bán cao cấp hay làm việc khoa học, quân sự, làm việc trong cơ quan nhà nước đều cần người vững vàng. Khi tuyển dụng nhân tài vào vị trí quan trọng, các nhà lãnh đạo trước tiên sẽ xét đến một số vấn đề như: "Anh ta có muốn làm việc không?" "Anh ta có kiên trì làm việc đến cùng không?" "Anh ta có thể làm việc độc lập, tự tìm cách giải quyết khó khăn không?" "Anh ta có phải là người không có trước có sau, chỉ nói mà không làm không?", sau đó mới quyết định có tuyển dụng hay https://thuviensach.vn

không.

Những vấn đề này đều có một mục đích chung, đó là tìm hiểu xem ứng viên có phải là người "nói làm là làm" không.

Người thuộc sao Bạch dương cho rằng, ý tường độc đáo mới mẻ cũng có thiếu sót.

Dù là kế hoạch bình thường mà thực sự chấp hành và kiên trì phát triển thì cũng sẽ tốt hơn kế hoạch tốt mà bỏ dở nửa chừng.

Nếu người thuộc sao Bạch dương chỉ nghĩ chứ không làm, thì cơ bản là không hoàn thành bất cứ việc gì.

Mọi thứ trên thế giới, từ vệ tinh nhân tạo đến những tòa nhà chọc trời, thức ăn trẻ em, đều là kết quả của việc thực hiện các ý tưởng.

Trên thực tế, khi người thuộc sao Bạch dương nghiên cứu về "người" (bao gồm người thành công và người bình thường), sẽ phân biệt thành hai mẫu người. Người thành công đều là người rất chủ động, chúng tôi gọi là "người chủ động tích cực"; còn những người bình thường đều rất bị động, chúng tôi gọi là "người bị động".

Nghiên cứu kỹ hành vi của hai mẫu người này, bạn có thể tìm ra một nguyên lý thành công: người chủ động tích cực đều là người không ngừng nỗ lực làm việc. Họ dốc sức làm cho đến khi hoàn thành mới thôi. Người bị động là người không chịu làm việc, họ sẽ kiếm cớ

dây dưa, đến cuối cùng thì họ tìm cách chứng minh là "việc này không nên làm", "không thể

làm được" hoặc "không làm kịp".

Người thuộc sao Bạch dương cho rằng, con người có thể làm bất cứ việc gì muốn làm, điều quan trọng là phải tận tâm và dám làm thử.

Kết quả của việc cố gắng làm thử có khi đúng như ý nguyện, có khi không như mong muốn. Nhưng, dù xảy ra hậu quả gì, thì bạn cũng có thể rút kinh nghiệm. Người thuộc sao Bạch dương sẽ biết vượt qua như thế nào, phấn đấu như thế nào, cảm nhận sức mạnh và khát vọng của mình như thế nào, và dù phải đi đâu cũng sẽ đi, chỉ vì họ có can đảm làm thử.

Chúng ta từng nghe câu nói "Khởi đầu tốt đẹp là một nửa của thành công", trên thực tế, phần lớn mọi người đều không có một khởi đầu tốt đẹp.

Khởi đầu tốt đẹp bắt nguồn từ sự chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị đây đủ bắt nguồn từ sự

trù tính kỹ càng, trù tính kỹ càng bắt nguồn từ việc suy xét có tính nhìn xa trông rộng trước.

Một người có sự cân nhắc mang tính nhìn xa trông rộng sẽ sắp xếp thời gian chuẩn bị

đầy đủ, và những việc họ làm đều có hiệu quả rất tốt.

Mỗi ngày đều chuẩn bị, những việc làm hàng ngày đều là sự chuẩn bị cho tương lai.

Người thuộc sao Bạch dương luôn chuẩn bị đầy đủ, khi cơ hội đến sẽ là cơ hội của họ; nếu người thuộc sao Bạch dương không chuẩn bị tốt, thì bất cứ cơ hội nào cũng không phải là cơ hội của người thuộc sao Bạch dương.

Khi người thuộc sao Bạch dương làm được như vậy, thì mỗi ngày đều có thể đạt được mục tiêu một cách dễ dàng, vì người thuộc sao Bạch dương hiểu rõ: sự khởi đầu tốt đẹp là một nửa của thành công. Những người thành công nhất đều có một khởi điểm tốt đẹp.

https://thuviensach.vn

Khi người thuộc sao Bạch dương hàng ngày đều làm thật tốt, thì cấp dưới khó có thể

theo kịp.

Chúng ta thường nói "con chim dậy sóm sẽ có sâu ăn", mọi việc đều phải làm trước người khác một bước, đều phải nắm bắt chiều hướng tương lai, tư liệu thông tin và xu hướng tương lai nhanh hơn người khác.

Đây chính là quan niệm của người thuộc sao Bạch dương, là cách suy nghĩ, và cũng là bí quyết dẫn đến thành công của họ. Dù làm bất cứ việc gì, nhất định phải có sự khởi đầu thuận lợi.

Quan sát những người xuất sắc trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, dường như không có ai là không nhiệt tình tham gia công tác xã hội từ nhỏ. Tài năng quản lý tổ chức của họ chính là sự tích lũy trong quá trình làm công tác xã hội. Do có sự chuối bị này, nên một khi có cơ

hội là họ có thể thể hiện bản lĩnh của mình một cách thuận lợi, tạo nên thành tựu lớn lao khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhưng, chúng ta thường thấy hiện tượng: những người thời trẻ không muốn làm cán bộ trong trường lớp hoặc nhân viên quản lý phân xưởng thường là người có tư tưởng "sợ

phiền phức", trái hẳn với tinh thần mạnh dạn thực tiễn. Người "sợ phiền phức" thường không có cơ hội cọ xát, mãi mãi không thể vượt qua người khác.

Mạnh dạn thực tiễn còn yêu cầu chúng ta là khi làm việc không chỉ không được đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, sợ trách nhiệm, mà còn phải tập tác phong chủ động lo cho người khác. Thực tiễn đã chứng minh, những người thấy đồng nghiệp gặp khó khăn luôn chủ động giúp đỡ, thấy nhiệm vụ chung của tập thể chủ động gánh vác, thì sẽ có nhiều cơ hội bồi dưỡng mình hơn, khả năng làm việc của họ tự nhiên sẽ được nâng cao. Một số

nghiên cứu đã chứng minh, những người này có thể suy xét vấn đề từ góc độ của cấp trên, họ thường có nhiều cơ hội thăng tiến hơn người.

2. Người thuộc sao Bạch dương làm nghề gì thì có thể toả sáng Người thuộc sao Bạch dương làm vận động viên, quân nhân, nhà doanh nghiệp, nhà quảng cáo, kỹ sư máy móc hoặc làm lâm nghiệp và các việc lao động thể lực khác, đều có thế nổi trội, thu được thành tựu lớn lao.

VII. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO BẠCH DƯƠNG

1. Tài vận hanh thông

Người thuộc sao Bạch dương không quan tâm lắm đến tiền tài, họ thường không dốc sức chạy theo tiền tài. Nhưng, do họ dám mạo hiểm, giỏi nắm bắt linh cảm, nên thường chỉ

dựa vào một quyết định hời hợt của mình mà có thể kiếm được khoản tiền lớn.

Ví dụ: Ở thành phố Phúc Châu có một cơ sở phục vụ theo giờ, người sáng lập cơ sở

này là một người bị tật về mắt. Người thuộc sao Bạch dương bị cận thị nặng này là cán bộ

công đoàn của một công xưởng ở Phúc Châu. Khi ông biết có nhiều học sinh, cán bộ, công nhân muốn tìm công việc làm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập, thì ông đã quyết tâm làm việc này. Tôn chỉ của cơ sở này là phục vụ xã hội, giải trừ khó khăn hoạn nạn cho nhân dân.

Các hạng mục phục vụ gồm: giới thiệu nhân tài, giới thiệu việc làm, chuyên chở hàng hóa, thu thập tài liệu, dạy kèm tại nhà, chăm sóc người tàn tật, làm việc nhà...

https://thuviensach.vn

Không ngờ, cơ sở của ông bỗng chốc nổi tiếng đến tận Phúc Kiến.

Người dám mạo hiểm, giỏi nắm bắt linh cảm sẽ dễ dẫn đến thành công. Ngay cả việc chinh phục phụ nữ hay kiếm tiền cũng cần có linh cảm.

Bạn có thể áp dụng bất cứ phương pháp kiếm tiền nào, chỉ cần không phạm pháp là được.

Thông thường, người thuộc sao Bạch dương là người quyết đoán, họ thích hợp làm buôn bán hơn những người không quả quyết.

Trong xã hội công nghiệp thiên biến vạn hóa này, người biết nắm bắt thời cơ, quyết định dứt khoát, sẽ thành công. So với những người lãng phí thời gian vào việc nói suông, không nắm bắt cơ hội, phát huy khả năng quyết đoán, thì bạn sẽ dễ dàng đạt được mục đích phát tài hơn.

Người thuộc sao Bạch dương có thể làm bất cứ việc gì mà họ cảm thấy là có lợi, họ

có thể thấy trước người khác, đồng thời dám ra tay trước. Đây là tố chất cần thiết của người làm buôn bán. Đối với người thuộc sao Bạch dương, việc buôn bán nào có thể kiếm tiền trong một thời gian ngắn thì họ sẽ lập tức hành động, dốc sức làm việc.

2. Quan điểm quản lý tài vụ của người thuộc sao Bạch dương Người thuộc sao Bạch dương có cá tính không chịu thua, mạnh dạn tiến về phía trước, thiếu kiên nhẫn, muốn thấy hiệu quả ngay, nên họ trung thành với những việc có tính mạo hiểm cao, đầu tư cao, thù lao cao, như ngoại tệ, cổ phiếu... tỷ lệ thành công khá cao.

Khi gặp tình trạng buôn bán ế ẩm, người thuộc sao Bạch dương có thể quy định cho mình một khoảng thời gian cố định, để tránh bị lỡ mất cơ hội tốt.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO BẠCH DƯƠNG THUỘC CÁC NHÓM MÁU KHÁC NHAU

1. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O

Đặc trưng hành vi của người thuộc nhóm máu O có thể nói một cách đơn giản là loại hình phân tích phán đoán. Dù làm bất cứ việc gì, họ cũng thận trọng suy xét và phán đoán tình hình rồi mới hành động. Nhung trong những người thuộc nhóm máu O, người thuộc sao Bạch dương rất tích cực và có tinh thần mạo hiểm, thường kiên quyết xuất phát khi cơ hội chưa hoàn toàn chín muồi, nói làm là làm. Tuy cũng có trường hợp thành công, nhưng phần lớn là thất bại do tính toán sai lầm, hoặc buộc phải trở lại điểm khởi đầu. Nói tóm lại, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O có tính cách "vui vẻ, thẳng thắn, quả quyết". Khi người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O gặp trắc trở cũng sẽ không nhụt chí, cho nên, họ sẽ

không sông trong sự hối hận vì thất bại. Chính vì người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O

là mẫu người hành động tích cực, nên khó tránh khỏi việc tạo cho người khác ấn tượng là người quá hiếu thắng và thiếu nhẫn nại. Sự hiếu thắng của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O có thể nói là do ý thức lãng mạn đặc biệt của người thuộc nhóm máu o và đặc tính thẳng thắn của người thuộc sao Bạch dương kết hợp tạo thành. Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O sẽ không vì sợ thất bại mà mất đi dũng khí hành động, cũng sẽ không vì hiếu thắng mà tránh né sự thực về sự thất bại.

Người thuộc sao Bạch dương tuy có quan hệ giao tiếp tốt, nhưng không thích tình lý nhập nhằng, quan hệ không rõ ràng. Dù làm bất cứ việc gì, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O cũng thích gọn gàng dứt khoát, ghét dây dưa không dứt khoát. Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O tuy không coi mình là trung tâm, nhưng ý https://thuviensach.vn thức tự ngã rất

mạnh, không chịu thua, rất ghét đứng phía sau người khác và bị chỉ đạo, bằng không sẽ

cảm thấy rất khó chịu, tính cách của họ đúng như câu tục ngữ "thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng". Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O giỏi thu thập thông tin, họ nắm rõ động thái của mọi việc như trong lòng bàn tay.

Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O còn có một đặc trưng là họ sống rất có tình. Tuy không thích quan hệ mặn mà nhưng lại rất trọng tình người, đặc biệt là khi gặp chuyện bất bình, ý thức giúp đỡ kẻ yếu của họ rất rõ ràng, dám xả thân giúp đỡ.

Nói tóm lại, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O tuy không thích dựa dẫm vào người khác, nhưng cho phép người khác dựa vào mình. Khí chất lãnh đạo của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O khiến những người xung quanh rất ngưỡng mộ, nể phục, nên họ dễ được đề cử làm người lãnh đạo của tập thể, điều này cho thấy người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O được trời hậu đãi. Vì thế, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O

phải coi trọng giá trị sinh tồn hơn những người khác, tích cực phát huy khả năng vốn có của mình. Người thuộc sao Bạch dương có lẽ bề ngoài biểu hiện là người tầm thường, nhưng khi có cơ hội thì sẽ tỏ ra xuất chúng, trở thành người lãnh đạo, đây có lẽ là tiềm lực của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O.

Lời khuyên: người thuộc sao Bạch dương nhóm máu O tính tình ngay thẳng, khó từ

chối việc người khác nhờ cậy, vì thế cần đặc biệt chú ý không nên để người khác lợi dụng.

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A Đặc trưng tính cách của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A là mâu thuẫn với chính mình. Bởi vì khí chât của người thuộc nhóm máu A và tính cách của người thuộc sao Bạch dương có nhiều điểm trái ngược nhau. Tính cách hai mặt này khiến đời sống hàng ngày của họ có khi biểu hiện ra đặc tính của nhóm máu A, có khi lại có đặc trưng của sao Bạch dương, thường thể hiện sự mâu thuẫn với chính mình.

Đặc tính của người thuộc nhóm máu A là có phương thức sinh hoạt chú trọng truyền thống, theo đuổi mục tiêu của đời người một cách thận trọng. Vì thế, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A khi biểu hiện ra đặc tính của nhóm máu A, cách nhìn nhận sự việc sẽ có xu hướng bảo thủ, hành động cũng rất tiêu cực, dù là sự việc mọi người cho là cần phải cải cách hoặc vượt ra khỏi phạm vi thông thường, thì người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A cũng sẽ chậm chạp lề mề, khó có thể đột phá.

Mặt khác, đặc trưng của người thuộc sao Bạch dương lại là quả quyết hành động, mạnh dạn tiến về phía trước, có chí tiến thủ hơn người, vì thế, khi người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A biểu hiện ra tính cách của người thuộc sao Bạch dương, thì lại có tinh thần mạo hiểm, phàm việc gì cũng không lùi bước, đồng thòi có nghị lực tiến lên. Thế là, trong lòng họ thường nảy sinh sự xung đột mạnh mẽ, có khi dũng cảm quyết đoán, có khi lại do dự không quyết đoán, mâu thuẫn với nhau. Tóm lại, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A thường xuyên ở trong tình trạng mâu thuẫn và xung đột. Để có thể giảm sự mâu thuẫn và xưng đột này, điều hòa trong ngoài, phương thức lý tưởng nhất thường là lây ưu điểm của người thuộc nhóm máu A để bổ sung cho khuyết điểm của người thuộc sao Bạch dương. Tập hợp ưu điểm của hai phương diện, tất sẽ thu được thành tựu lớn lao.

Người thuộc nhóm máu A giỏi phòng thủ, nhưng vụng về khuynh hướng tấn công; còn người thuộc sao Bạch dương thì hoàn toàn ngược lại, nếu tấn công, thườn https://thuviensach.vn g có thể phát huy

khả năng nổi bật, nhưng phòng thủ lại tỏ ra yếu kém. Vì thế, nếu có thể kết hợp ưu điểm của hai mặt, thì người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A công thủ đều tốt, đánh đâu được đây.

Tuy nhiên, nếu người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A không may kết hợp khuyết điểm của hai mặt, thì làm việc gì cũng không thể thành công, suốt đời không thể vượt trội hơn người khác.

Trên thực tế, người có thể kết hợp ưu điếm của hai mặt một cách may mắn, đánh đâu thắng đó rất hiếm có. Người kết hợp khuyết điểm của hai mặt, ví như mây đen bao phủ, không thấy mặt trời, cũng hiếm thấy. Phần lớn là người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A đểu dung hợp trừ điểm của người thuộc nhóm máu A và người thuộc sao Bạch dương. Vì thế người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A thường luôn sống với tính cách hai mặt mâu thuẫn.

Còn về các phương diện khác, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A rất chú trọng tính nguyên tắc của sự vật, về phương thức sinh hoạt hoặc cách suy nghĩ rất có nguyên tắc; hơn nữa có khả năng chế ngự tình cảm. Đối với những việc người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A cảm thấy hấp dẫn, họ có thể dốc hết sức lực vào việc đó.

Lời khuyên: Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu A không nên cứ khăng khăng giữ

cách nghĩ và ý kiêh của mình, hoặc là quá chú trọng nguyên tắc của mình. Nên có thái độ

mềm dẻo, tiếp thu ý kiên của người khác, đồng thời cũng nên bồi dưỡng tinh thần lạc quan tiên thủ, mạnh dạn tiến về phía trước.

3. Khí chất và tính cách của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B

Đặc trưng của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B là hành động mù quáng và có khả năng quyết đoán nhanh. Khi người khác còn chưa có ý kiến, chưa suy nghĩ kỹ, thì người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B sớm đã tiến tới mục tiêu với tinh thần phơi phới.

Một khi đã hạ quyết tâm thì họ sẽ lập tức hành động. Khả năng hành động hoạt bát này thường có thể thay cho lời bình luận đối với người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B.

Sinh ra vào mùa xuân trăm hoa đua nở, nên tính cách của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B cũng như mặt trời ấm áp, trong sáng và tràn đầy sức sống; đầu óc nhạy bén, làm việc nhanh chóng linh hoạt, là bí quyết để chiến thắng. Vì thế, nếu người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B gặp phải chuyện dây dưa không dứt khoát thì vô cùng khổ sở.

Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B tính cách dứt khoát, thường vô tình biểu hiện ra sự bất mãn và phẫn nộ.

Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B làm việc không chú ý đến tiểu tiết, thường chỉ chú ý chạy nước rút mà lơ là một số chi tiết nhỏ; hơn nữa, do đầu óc quá nhạy bén, không suy nghĩ thấu đáo và sắp xếp hoàn chỉnh, đương nhiên khó tránh khỏi việc gặp trắc trở.

Nhưng, trong xã hội cạnh tranh khốc liệt hiện nay, người có khả năng quyết đoán và tinh thần chạy nước rút cương quyết lại dễ dàng nắm được cơ hội hơn những người khác, dù không dốc sức theo đuổi cũng có thể trở thành nhân vật gây sự chú ý.

Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B luôn rất nhiệt tình đối với người và việc, khi đã xác định mục tiêu, thì sẽ mạnh dạn tiến lên, chưa đạt được mục đích thì không hề dừng https://thuviensach.vn

lại; rất tin tưởng vào khả năng của mình, là người chiến sĩ xung phong dũng cảm.

Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B sinh ra vào tháng 3 và tháng 4 có ánh mặt trời ấm áp, tính cách quyết đoán, nên những người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B đều có câu răn mình: "Dù kết quả là thành công hay thất bại, vẫn hơn không hề bắt tay vào làm thử".

Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B có ham muốn tìm hiểu tri thức và có ý chí tiến thủ hơn so với người thuộc các chòm sao khác. Trong cuộc sống hữu hạn, họ luôn cố

gắng làm cho mình sống khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B cũng rất can đảm, ghét giậm chân tại chỗ, nên luôn liều mình thử thách với lĩnh vực chưa biết. Cố gắng mở ra tương lai rộng lớn hơn, không bỏ qua bất cứ khả năng nào trong đời người, là người dám mạo hiểm theo đuổi mơ ước.

Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B có tấm lòng trong sạch rộng lượng, thích giúp đỡ kẻ yếu, cứu trợ đúng lúc; đối với kẻ thù cũng giao chiến quang minh chính đại, không ngấm ngầm tính kế; yêu ghét phân minh, ghét thái độ giấu giếm, thích giải quyết mọi việc giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng, điều đáng chú ý là, tính cách quá bộc trực này nếu không khống chế đúng lúc thì có khi sẽ làm tổn thương người khác. Tuy người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B không có ác ý, nhưng vô hình trung sẽ tạo nên nhiều kẻ thù, đây là điểm cần cải thiện.

Sự thẳng thắn bộc trực của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B vô tình lại thu hút người xung quanh; tính cách thẳng thắn không để bụng này tạo nên sức hút đặc biệt của họ, khiến người khác rất ngưỡng mộ, ưu điếm này nên tận dụng.

Lời khuyên: Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu B có khuynh hướng quá tự tin, phàm việc gì cũng nên thận trọng suy xét hai mặt trái phải, để tránh bị cho là thông thái rởm.

4. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB

Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB ngay từ nhỏ đã thường được giữ chức lớp trưởng, như vậy cũng là đứng đầu một nhóm nhỏ. Bởi vì, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB có khí chất lãnh tụ bẩm sinh, thích lãnh đạo, chỉ huy người khác.

Cái được gọi "khí chất lãnh tụ" có lẽ là chỉ sự bình tĩnh, lý trí và khả năng hành động tiềm tàng trong tính cách của họ. Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB giống như

người vỡ hoang, nỗ lực tiến lên, không đầu hàng hoàn cảnh, có trách nhiệm đối với cuộc đời mình.

Khi sống chung với nhiều người, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB có khí chất oai phong, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB không chỉ thu hút sự chú ý của người khác vì có khí chất nổi bật, mà còn vì sự công chính vô tư và hay giúp đỡ người khác, vì thế tự nhiên trở thành chỗ dựa cho mọi người.

Về tính cách của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB thì có một điểm đáng chú ý là: sự bình tĩnh, lý trí thường che đậy ý nghĩ chân chính. Trên thực tế, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB có nhiều mưu đồ, dã tâm và không chịu khuất phục, nhưng bề ngoài lại khiến người khác ngộ nhận là người chỉ muốn lãnh đạo người khác, quan tâm đến bạn bè.

https://thuviensach.vn

Với cái vẻ bề ngoài, người khác chỉ cảm thấy người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB là người hay chuyện trò vui vẻ, dường như không có dã tâm đối với quyền lực. Kỳ thực, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB có ý chí chiến đấu rất cao. Có thể miêu tả

người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB trong một câu là: bình tĩnh, nhiệt tình và đầy dã tâm.

Trong xã hội cạnh tranh hiện đại, tính cách của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB rất thích hợp. Không chỉ như vậy, cá tính quyết đoán mạnh mẽ thường khiến họ dễ

nổi trội hơn người khác.

Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB tuy luôn cố hết sức vươn lên, nhiệt tình tham gia vào công tác xã hội, nhưng thái độ quá cứng nhắc có thể sẽ dẫn đến phản tác dụng, thậm chí dần dần gây ra bất hạnh.

Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB thường khó có thể tiếp thu lời khuyên của người khác. Bởi vì, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB thường tự cho mình là lãnh đạo, trong tập thể hay được tâng bốc, và tự đặt ra phương châm là không chịu thua. Vì thế, trong sinh hoạt tập thể, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB không thể không đóng kịch.

Đóng vai người phục tùng, răm rắp nghe theo người khác, là hành vi bất mãn nhất của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB. Đối với người nổi bật hơn người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB hoặc là người mà họ cảm giác là trội hơn mình, chắc chắn người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB sẽ khiêu chiến với họ.

Với tính cách tự cho mình là số một này, người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB

nên chú ý, phàm việc gì cũng phải suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ rồi mới hành động, bằng không chỉ khiến người khác chê cười là không biết tự lượng sức hoặc lỗ mãng vô lễ.

Thiếu nhẫn nại là điều khiến người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB thường bị tổn hại, tuy nhiên, trong những tình huống cần tốc độ, cá tính dũng mãnh của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB thường giúp họ thắng lợi nhanh chóng, nhưng nếu phải chiến đâu lâu dài, thì sẽ lộ ra nhược điểm của mình.

Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB có khả năng nắm bắt thời cơ, ra tay trước đế áp đảo đối phương. Nhưng đối với việc khắc phục hậu quả sau đó thì họ lại không thể xử lý. Điều này phải đặc biệt chú ý, bởi vì, trong tính cách của người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB tiềm ẩn yếu tố thiếu kiên nhẫn, thường để lại tàn dư cho người khác thu xếp, hoặc là bỏ dở nửa chừng, điều này sẽ là mối nguy hiểm.

Lời khuyên: Người thuộc sao Bạch dương nhóm máu AB cần chú ý làm việc có đầu có cuối mới đảm bảo thành công.

https://thuviensach.vn

Chương 2. CHÒM SAO KIM NGƯU (21/4 – 21/5) Người thuộc sao Kim ngưu thích thức ăn xanh tươi, hoa thơm, tơ mềm và tiền bạc.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO KIM NGƯU

1. Thần thoại và truyền thuyết về chòm sao Kim ngưu

Zeus, chúa tể của các vị thần, có tật mê phụ nữ, nhưng ông luôn bị người vợ là Hera theo dõi nên thường thay đổi hình dạng thành thú vật để có thể dễ dàng đến với những người phụ nữ mình thích. Một hôm, Zeus để ý tới người tớ gái xinh đẹp Europa khi nàng đang chơi đùa với các bạn trên bờ biển, và ông đã biến thành con bò trắng Taurus (Kim ngưu) để đến gần Europa. Khi nàng ham chơi với con thú, dần rời xa bạn bè, Zeus nằm xuống cho nàng cưỡi lên lưng rồi lao vào biển cả bất chấp lời kêu cứu của nàng. Đến đảo Crete, Zeus hiện nguyên hình nhận Europa làm tình nhân và nàng đã sinh cho ông ba đứa con trai, hai người sông hạnh phúc bên nhau. Zeus treo ảnh con bò trên thiên đường, nơi nó đại diện cho tình yêu, sức mạnh và vẻ đẹp.

* Thuộc tính của chòm sao Kim ngưu

Chòm sao Kim ngưu là chòm Thổ tượng tính thứ nhất, gần gũi với trái đất và thiên nhiên.

* Phù hiệu của chòm sao Kim ngưu

Phù hiệu của chòm sao Kim ngưu do một hình tròn và hình cung tạo thành, tượng trưng cho sự theo đuổi đời sống vật chất (O) và tinh thần ()), cũng đại biểu cho tính ưu việt của chòm sao Kim ngưu ở phương diện này.

* Sao bảo hộ sao Kim ngưu

Sao Kim luôn sáng cả ban ngày lẫn ban đêm là sao bảo hộ của sao Kim ngưu, cũng chính là nữ thần Venus cai quản vẻ đẹp và sự được mùa, điều này làm cho người thuộc sao Kim ngưu rất cảm tính.

* Sự thu hút của người thuộc sao Kim ngưu

Sự vững vàng và giỏi chăm sóc người khác làm cho người thuộc sao Kim ngưu luôn tỏa ra sức thu hút khiến người khác cảm thấy an tâm và dựa dẫm; lại thêm sự hiền lành, vui vẻ của họ càng tạo nên sức hút đặc biệt.

* Chỗ thiếu sót của người thuộc sao Kim ngưu

Người thuộc sao Kim ngưu vừa xinh đẹp vừa thông minh, nhưng sau 20 tuổi, họ sẽ trở

nên cứng nhắc, cố chấp và chậm chạp. Phương pháp xử lý bất cứ việc gì của họ cũng luôn lây sự từ chối làm khởi đầu, sau đó mới bình tĩnh phân tích từ từ.

2. Tinh vận của người thuộc sao Kim ngưu

- Màu sắc may mắn: màu lam.

- Đá may mắn: ngọc xapia.

- Con số may mắn: 6, 15, 24, 33.

- Ngày may mắn: thứ sáu.

https://thuviensach.vn

- Địa điểm may mắn: nơi yên tĩnh.

II. CHỈ NAM TINH VẬN MỎI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC SAO KIM NGƯU

Tháng 1, thuận theo biến chuyển. Người thuộc sao Kim ngưu không muốn thay đổi tiến độ công việc đã định của mình, nhưng tháng này có sao Hải vương sáng ý, sao Thủy hay nói, mặt trời và sao Thiên vương hay thay đổi tiến vào cung sự nghiệp, làm cho công việc của người thuộc sao Kim ngưu xuất hiện sự thay đổi không thể tránh được. Thử thuận theo sự thay đổi, con đường sẽ bằng phẳng hơn.

Tháng 2, thăng chức tăng lương. Tháng 2 rất dễ được thăng chức, vì người thuộc sao Kim ngưu đã nhẹ bước thang mây, lưu ý sẽ biết kết quả; biết được sự thay đổi sẽ có chỗ

tốt.

Tháng 3, bạn bè nâng đỡ. Bạn bè biết họ có thể giúp đỡ và khuyên bảo người thuộc sao Kim ngưu đa sầu đa cảm, nhưng một người bạn rắc rối yêu cầu người thuộc sao Kim ngưu phải nói thẳng nói thật hết những điều suy nghĩ trong thâm tâm, nói cô ấy sẽ cho người thuộc sao Kim ngưu ý kiến chuyên môn. Nói đến ý kiến chuyên môn, người thuộc sao Kim ngưu cũng có thể có được vào ngày 5 và ngày 6, vì một đồng nghiệp dễ thương sẽ ra sức giúp đỡ người thuộc sao Kim ngưu.

Tháng 4, tiến thoái lưỡng nan. Trước ngày 20, sao Thủy lắm mồm trở về, lại thêm sao Hỏa nóng nảy và sao Thiên vương thôi thúc, nhưng sao Thổ chú trọng sự an toàn thì đưa ra đề nghị thận trọng, khiến người thuộc sao Kim ngưu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Tháng 5, gấp gáp không thể chờ đợi. Người thuộc sao Kim ngưu thường có thể kìm chế bản tính của mình, nhưng tháng này bị sự theo đuổi những thứ sao Hỏa ban cho kích thích, nên người thuộc sao Kim ngưu mong muốn có được tất cả ngay. Người thuộc sao Kim ngưu chớ nên quá nóng vội, đặc biệt là trong lĩnh vực tình cảm, bằng không có thể sẽ

vì thế mà rơi vào hoàn cảnh khó có thể xoay trở.

Tháng 6, chỉnh đốn tài chính. Người thuộc sao Kim ngưu theo đuổi cuộc sống nhàn rỗi, họ thà là đi rong chơi chứ không muốn lăn lộn trong công việc, nhưng tài chính năm nay lại cần chỉnh đốn nghiêm túc. Nếu xử lý không tốt, thì có thể tìm chuyên gia làm giúp là ổn.

Tháng 7, thời kỳ quá độ. Sao Thổ chăm chỉ đi vào cung của người thuộc sao Kim ngưu, là màn khởi đầu tự đánh giá, chu kỳ mở rộng hai năm một lần. Ví dụ ý thức chống lại sự thay đổi khiến người thuộc sao Kim ngưu cảm thấy rắc rối khi chỉnh đốn sinh hoạt, có thế

áp dụng khí công hoặc suy tưởng để làm giảm cảm giác này trong thời kỳ quá độ.

Tháng 8, hỉ khí cuồn cuộn. Do tháng này mặt trời chiếu vào cung điền trạch, khiến người thuộc sao Kim ngưu quan tâm đến đức hạnh của người khác, vì thế mở tiệc đãi bạn bè, làm tăng thêm bầu không khí ấm áp của nơi ở. Đến ngày 24, người thuộc chòm sao Sư

tử có sáng kiến tói thăm, đúng giờ trong nhà sẽ xuất hiện sự cải thiện.

Tháng 9, gặp chuyện lôi thôi cố chấp. Người thuộc sao Kim ngưu và người yêu xảy ra tranh cãi, bất đồng ý kiến. Cuối cùng người yêu sẽ mở lòng trước, xin lỗi người thuộc sao Kim ngưu. Đến ngày 13 hai người sẽ trở lại bình thường.

Tháng 10, kết duyên lành rộng rãi. Sao Mộc hoang phí đi vào cung giao hữu, khiến người thuộc sao Kim ngưu có cơ hội quen biết được nhiều bạn mới. Một đồng nghiệp luôn vui lòng giúp đỡ người khác đưa tay giúp đỡ, người thuộc sao Kim ngư https://thuviensach.vn u mới thoát khỏi

vòng xoáy của một kế hoạch lớn, đồng thời phát triển một mối quan hệ hữu nghị (đối phương có thể là người đồng nghiệp đã giúp đỡ bạn). Người thuộc sao Kim ngưu có thể vì vương vân lãng mạn mà trở nên không muốn làm việc.

Tháng 11, mất bò mới lo rào chuồng. Làm việc quá giờ làm ảnh hưởng đến quan hệ

trong tình yêu, người thuộc sao Kim ngưu nên chứng tỏ sự dịu dàng ngọt ngào của mình, ví dụ mời người yêu đi xem một bộ phim tình cảm hoặc cùng đi ăn một bữa tối lãng mạn, nhờ

đó chứng minh rằng người yêu rất quan trọng đối với mình.

Tháng 12, ít nói là tốt. Niềm vui trong kỳ nghỉ không đến từ hoạt động lễ tết lớn lao, mà từ việc ở bên người yêu. Trước ngày 12, sao Thủy giỏi cãi lẽ vẫn chưa xuất hiện, tốt nhất nên giữ im lặng.

III. TÍNH CÁCH VÀ TÂM TRÍ CỦA NGƯỜI THUỘC SAO KIM NGƯU

1. Đặc tính và tính cách của người thuộc sao Kim ngưu

Người thuộc sao Kim ngưu thiết thực vững vàng, thích theo đuổi kích thích cảm quan, thiên về chú trọng vật chất, bề ngoài dễ bảo, nhưng trong lòng đầy ham muốn. Cá tính bình tĩnh vững vàng, đáng tin cậy, nhưng thiếu sự mềm dẻo, có tính cố chấp.

Người thuộc sao này như rễ cây trong đất, có tính chất ăn sâu bám rễ, một khi đã có chủ ý, thì kiên trì và ngoan cố khó có thể thay đổi. Họ theo đuổi mãi, vì thế về tính cách thể

hiện sự vững vàng ổn định đáng tin cậy, thích phô trương, rất kỵ người khác đụng chạm và phê bình. Họ hàng bè bạn xung quanh cần khích lệ họ đúng lúc, bằng không họ sẽ vì theo đuổi sự hoàn mỹ quá độ mà tỏ ra tiến bước chậm chạp, thậm chí dẫn đến tinh thần rời rạc.

Dù là về gia đình, sự nghiệp hay hôn nhân, người thuộc sao Kim ngưu đều rất chú trọng cảm giác an toàn, nhưng họ thường vì sự tức giận bột phát mà hủy hoại mọi thứ đã dày công xây dựng. Họ không phải là người nóng nảy bộp chộp, nhưng sẽ bột phát ra những tức giận dồn nén đã lâu, lúc đó khí thế sẽ rất đáng sợ. Do người thuộc sao này có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, nên họ thường là người châm ngòi dẫn đến sự tranh cãi trong đời sống hôn nhân và rất hay ghen.

Người thuộc sao Kim ngưu khá nhẫn nại, đổỉ xử với người khác cũng thành khẩn, thân thiện, vì thế rất thu hút người khác. Nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra cứng nhắc và khiến người khác ghét. Họ không thích hợp với công việc đòi hỏi có thời gian, ngoài ra, tính cách thâm trầm kín đáo cũng không thích hợp làm việc mạo hiểm; họ thích hợp ở thôn quê, có thể có được sự thỏa mãn từ nghề làm vườn. Người thuộc sao Kim ngưu giỏi về buôn bán, họ biết con đường kiếm tiền và biết cách tích góp. Hầu là bộ phận yếu nhất trên cơ thể.

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Kim ngưu

Cách suy nghĩ của người thuộc sao Kim ngưu chậm chạp và bảo thủ, không nên đặt hy vọng vào những lời lẽ làm kinh động lòng người từ miệng họ hoặc quan niệm mới mẻ của họ, nhưng suy nghĩ của họ lại có tính xây dựng. Đối với kế hoạch của mình, người thuộc sao Kim ngưu có thể quán triệt triệt để, và phát huy sở trường triệt để, nhưng thường vì những chuyện vụn vặt trong đời sống hàng ngày và chuyện khó xử không quan trọng mà cảm thấy chán nản buồn rầu. Khi hỏi người thuộc sao Kim ngưu đang nghĩ gì, họ thường sẽ

nói thật, không giấu giếm. Bạn không nên hy vọng có thể thay đổi chủ ý của họ, bởi vì người thuộc sao Kim ngưu rất ngoan cố. Nếu vị trí sao Thủy và mặt trời đều ở chòm sao Kim https://thuviensach.vn

ngưu, thì đặc tính ngoan cố của chòm Kim ngưu sẽ rõ rệt hơn; nếu là mặt trời tại chòm Kim ngưu, sao Thủy tại chòm Song tử, thì quyết định của họ còn có thể thương lượng và thay đổi.

IV. QUAN HỆ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI THUỘC SAO KIM NGƯU

Đặc trưng của người thuộc sao Kim ngưu là không vội vàng hấp tấp, tràn đầy ý chí và khả năng hành động. Hơn nữa, sự cẩn thận, nhịp nhàng thường khiến tinh thần họ luôn hăng hái, và có thể dừng bước kịp thời. Động tác tuy chậm nhưng làm việc một cách chắc chắn với tiến độ ổn định, đây là thái độ xử thế của người thuộc sao Kim ngưu. Ngay từ nhỏ, người thuộc sao Kim ngưu đã dần tiến lên từng bước một, đến tuổi trung niên thì họ đã tích luỹ đầy đủ, có địa vị cao, vì thế, dù là về phương diện tinh thần hay vật chất cũng có thể

được thoả mãn.

Người thuộc sao Kim ngưu thường giữ vững niềm tin đến cùng, không ngừng cố gắng.

Khi họ tiến bước đến mục tiêu, dù gặp phải trắc trở thế nào, cũng quán triệt đến cùng, tinh thần trách nhiệm cao, có sức nhẫn nại hơn người. Nhưng khi quyết định một việc gì đó, họ

cần phải có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Do hành động quá chậm, nên họ sẽ làm cho người nóng tính cảm thấy tiêu cực và thường bị cho là con người lề mề chậm chạp. Tuy nhiên, sự

thận trọng khiến người thuộc sao Kim ngưu ít gặp thất bại, và có thể nắm chắc tương lai.

Người thuộc sao Kim ngưu có khả năng cảm thụ cái đẹp nhạy bén. Đối với nghệ thuật hội hoạ, điêu khắc, và âm nhạc họ không những có khả năng cảm thụ và con mắt thẩm mỹ

tốt, mà còn có khả năng giám định thật giả.

Người thuộc sao Kim ngưu bề ngoài trông có vẻ hướng nội và ôn hoà, nhưng đôi khi rất ngoan cố. Họ sẽ giữ vững quan điểm của mình đến cùng, không bị dao động vì người khác. Nếu rơi vào tình thế đối lập với bạn bè, rất có thể là do tính ngoan cố dẫn đến. Người thuộc sao Kim ngưu tuy là một người có thể kiên trì đến cùng, nhưng có tính cách gàn dở, coi thường ý kiến của người khác, đây là khuyết điểm của người thuộc sao Kim ngưu.

Điều quan trọng là người thuộc sao Kim ngưu nên tự tin vào kỹ thuật hoặc khả năng và năng khiếu của mình.

Người thuộc sao Kim ngưu là người rộng rãi và biết thông cảm. Họ rất hiền lành, chân thật, không sĩ diện hão, thận trọng bước từng bước trên đường đời.

Người thuộc sao Kim ngưu có tính cách thành thực và ôn hòa, thường tạo cho mọi người ấn tượng tốt. Tuy bạn bè không nhiều, nhưng một khi đã tin tưởng nhau thì sẽ duy trì quan hệ bạn bè không thay đổi. Nhưng do người thuộc sao Kim ngưu thường có hành động tự do phóng khoáng, gàn dở, nên đôi khi sẽ làm nảy sinh vấn đề, có khi sẽ bị bạn bè làm hại, phản bội, cần hết sức chú ý. Đặc biệt, người thuộc sao Kim ngưu phải chú ý không để

xảy ra xích mích có liên quan đến tiền bạc với bạn bè.

Người thuộc sao Kim ngưu có mối quan hệ bạn bè ngày càng mở rộng cùng với sự

tăng trưởng về tuổi tác. Sự giao lưu rộng rãi có thể làm tăng sự hiếu biết của mình, mà người thẳng thắn bộc trực như bạn cũng là người rất trọng nghĩa khí.

Người thuộc sao Kim ngưu thành thực vững vàng, sẽ gây ấn tượng tốt cho những người xung quanh. Nhưng người thuộc sao Kim ngưu cũng có một khuyết điểm rất lớn, đó là chỉ lo cho sự tiến bộ của mình chứ không giúp đỡ bạn bè.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Kim ngưu rất ghét dựa dẫm vào người khác, bất cứ việc gì cũng muốn tự làm, tính cách cố chấp, kỹ thuật tinh xảo, có tài nghệ, nhưng cũng rất dễ đắc tội với người khác.

Thái độ đối với vật chất và tiền bạc rất cứng rắn, của tới tay cũng không dễ dàng đón nhận, là mẫu người rất coi trọng vật chất.

Người thuộc sao Kim ngưu cần lưu ý: hãy bày tỏ tâm ý của mình với đối phương. Khi đối phương gặp khó khăn, nên đưa tay giúp đỡ kịp thời, giúp đỡ người là việc quan trọng.

Người thuộc sao Kim ngưu thuộc mẫu người thận trọng, vận mệnh không có sự dao động lớn. Từ 30 đến trước 35 tuổi, vận khí của họ không tốt, nguyên nhân thường là do hoài nghi và bất an đối với con đường mình đã chọn, có thể sẽ liên quan đến quan hệ giao tiếp và nghề nghiệp.

Người thuộc sao Kim ngưu là người có tinh thần cao thượng, có tính ổn định, được mọi người tin tưởng và tạo cho người khác cảm giác an toàn. Tuy bề ngoài ổn định, nhưng kỳ thực họ có niềm tin rất mãnh liệt, tính cách ngoan cố không dao động.

Người thuộc sao Kim ngưu là người luôn làm việc vững* vàng thiết thực, đáng ngưỡng mộ. Họ luôn cố gắng không mệt mỏi, nhưng quá khép kín; dễ dàng chung sống hoà thuận với người khác nhưng hơi thiếu tính tích cực. Người thuộc sao Kim ngưu khi thấy người khác khổ cực thì rất thông cảm, là người có tình cảm tinh tế, nhưng có khi cũng khổ sở vì quá bận tâm về người khác.

Người thuộc sao Kim ngưu thích ngay thẳng, tuy có khả năng chỉ đạo nhưng thiếu can đảm bước vào thế giới chưa biết nên khó có thể thể hiện mình; phàm việc gì cũng tính toán trước, luôn cảnh giác đối với người khác. Nêu cảm thấy đối phương là người có thể tin tưởng, thì người thuộc sao Kim ngưu mới giao tiếp với họ.

Nhìn bề ngoài, người thuộc sao Kim ngưu rất biết đạo lý giao tiếp bạn bè, nhưng về

bản chất thì họ là một người ngoan cố thiếu lòng bao dung và có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, cho nên, sau khi người khác giao tiếp với người thuộc sao Kim ngưu một thời gian ngắn, thường sẽ rời xa họ. Nếu người thuộc sao Kim ngưu không thay đổi đặc điểm này, thì quan hệ với bạn bè sẽ ngày càng sa sút.

Về chiêm tinh học, sao Kim ngưu là chòm sao chi phối tiền bạc. Vì thế, người thuộc sao này là người có khái niệm đúng đắn về tiền bạc đồng thời rất cứng rắn, thuộc mẫu người biết tích luỹ.

Người thuộc sao Kim ngưu có vận khí thịnh vượng, họ thường có thể được sống tự do như mong muốn, đồng thời có thể có được danh tiếng hoặc địa vị cao. Nhưng vận may có thể khai hoa kết trái hay không, còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh gia đình và giáo dục, cần chú ý đạo lý xử thế.

Người thuộc sao Kim ngưu thích hợp đầu tư bất động sản, nhưng lại không thích hợp với sự nghiệp đầu cơ một lần mà thu được lợi nhuận cao. Chỉ có phương pháp an toàn xác thực mới có thể khiến người thuộc sao Kim ngưu kiếm tiền ổn định không bị lỗ.

V. TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI THUỘC SAO KIM NGƯU

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Kim ngưu

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Kim ngưu dịu dàng và chu đáo, là người biết chăm sóc người khác, đôi với người yêu thì luôn chăm sóc một cách tế nhị.

Người thuộc sao Kim ngưu chính trực không giả dối, lại luôn muốn thoát ra khỏi vỏ

ngoài của mình, ví dụ thích tranh luận với người lớn, hay tinh nghịch phá đám, khiến người khác dở khóc dở cười. Không nên làm cho người khác khó chịu, hãy nghĩ cho người khác, nên đối xử với người khác một cách hòa nhã.

Trong lần hẹn đầu, nếu đối phương thích du lịch hoặc đi chơi vùng ngoại ô, thì việc cùng nhau lên kế hoạch đi du lịch hoặc bàn luận về những điểm du lịch từng đến hoặc từng nghe cũng là diệu kế.

Nói chuyện về thời niên thiếu của người yêu, như vậy đối phương sẽ cảm kích sự quan tâm và thân thiện của người thuộc sao Kim ngưu đốỉ với họ, càng không muốn rời xa bạn.

Khi mối quan hệ trở nên thân thiện, người thuộc sao Kim ngưu hãy cùng người yêu bàn tính về đời sống gia đình tương lai một cách tích cực, xây dựng nên một gia đình vui vẻ.

Khi trong giao tiếp có ý kiến trái ngược với người yêu, thì người thuộc sao Kim ngưu tạm thời nên giữ thể diện cho anh (cô) ấy, không nên làm tổn thương lòng tự trọng của người yêu.

Người thuộc sao Kim ngưu không tích cực lắm đối với tình yêu, nhung họ thường có cơ hội gặp được đối tượng lý tưởng một cách tự nhiên. Như ở trường học, cơ quan, trạm xe... đều có thể giúp người thuộc sao Kim ngưu gặp gỡ đối tượng một cách tình cờ. Sự

giới thiệu của bạn bè cũng là một cách giúp họ gặp nhau.

Tình yêu của người thuộc sao Kim ngưu là tình yêu hoàn toàn bị động. Nhìn bề ngoài thì người thuộc sao Kim ngưu dường như không hề có chủ trương gì, nhưng trong lòng lại có niềm tin rất kiên định.

Người thuộc sao Kim ngưu rất thận trọng trong tình yêu. Họ tuy có tình cảm sâu đậm đối với người mình thích nhưng không dám thổ lộ, thường giấu kín tình cảm trong lòng, đợi đối phương theo đuổi. Đối với người khác giới, người thuộc sao Kim ngưu không dễ nảy sinh tình yêu dạng tiếng sét ái tình, mà phải thông qua giao tiếp qua lại, dần dần bồi dưỡng nên tình cảm, rồi mới đi đến tình yêu.

Người thuộc sao Kim ngưu sẽ chuyên tâm yêu một người, trong chòm sao này tuyệt đối không tồn tại người đa tình. Dù đối phương tốt đẹp thế nào, nếu họ làm cho người thuộc sao Kim ngưu cảm thấy không phải là đối tượng kết hôn trong tương lai, thì người thuộc sao Kim ngưu sẽ không bị họ tác động. Điều này cho thấy, người thuộc sao Kim ngưu cho rằng việc kết giao với bạn khác giới là chuẩn bị cho hôn nhân.

Người thuộc sao Kim ngưu một khi đã yêu, thì sẽ luôn cố gắng hòa hợp với đối phương, ngay cả cách ăn mặc, sở thích cũng phối hợp với sở thích của người yêu.

Người thuộc sao Kim ngưu nhìn bề ngoài trầm tĩnh và bảo thủ, nhưng trong lòng lại chất chứa tình cảm rất mãnh liệt.

Khi người thuộc sao Kim ngưu đã rung động, thì dù người yêu gặp bất cứ khó khăn gì, người thuộc sao Kim ngưu cũng luôn ở bên họ, cùng người yêu vượt qua khó khăn.

https://thuviensach.vn

Mặt khác, do người thuộc sao Kim ngưu có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, nên rất dễ ghen tuông. Khi người yêu khen ngợi người khác giới, người thuộc sao Kim ngưu sẽ tỏ

ra ghen tuông. Tuy nhiên, thái độ đối với tình cảm của họ vẫn trước sau như một, đây cũng là điều đáng khen ngợi.

Nếu đối phương không gây áp lực quá lớn đối với người thuộc sao Kim ngưu, thì có thể khẳng định rằng đối phương là người không tệ, nhưng do phản ứng của người thuộc sao Kim ngưu rất không rõ ràng, nên đối phương sẽ tự cảm thấy chán nản mà rời xa. Vì thế, khi cơ hội đến, người thuộc sao Kim ngưu nên bày tỏ tình cảm của mình, như vậy đối phương mới có thể mạnh dạn theo đuổi tiếp.

2. Đối tượng của người thuộc sao Kim ngưu

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Bạch dương

Đối với tình yêu và hôn nhân, người thuộc sao Kim ngưu và người thuộc sao Bạch dương có cách nhìn hoàn toàn trái ngược. Người thuộc sao Bạch dương chú trọng sự kích thích trong tình yêu và tình dục, có thể biểu hiện sự rung động và ham muốn xác thịt một cách trực tiếp. Ngược lại, người thuộc sao Kim ngưu lại bảo thủ, luôn mong muốn sự lâu dài và ổn định. Nhưng người thuộc sao Bạch dương thích có người tiếp nhận sự chinh phục của họ, vì thế nếu nữ thuộc sao Bạch dương kết hợp với nam thuộc sao Kim ngưu thì rất an toàn.

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Kim ngưu

Sự kết hợp giữa người thuộc sao Kim ngưu và người thuộc sao Kim ngưu lấy sao tình yêu - sao Kim làm sao bảo hộ, là một trong những sự kết hợp phù hợp nhất, có thể nói đây là sự kết hợp phù hợp nhất trong sự kết hợp của những người cùng chòm sao. Tuy không phải là tình yêu dạng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng hai người cũng cần xác định một cách cẩn thận, kỹ càng về tình cảm của cả hai bên. Dù gặp vấn đề rất nhỏ cũng phải thảo luận rõ một cách triệt để, để có thể xây dựng một tình yêu vững bền. Điểm chung của hai người chỉ có một khuyết điểm là cố chấp, nếu hai người đều ngang bướng, thì cả hai đều mất đi sự dịu dàng thường ngày; vì thế, khi thấy đối phương tỏ ra cố chấp, tốt nhất nên xét lại mình.

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Song tử

Do chòm sao Kim ngưu và sao Song tử là hai chòm sao gần nhau, nên người thuộc hai chòm sao này dễ dàng hiểu được cá tính của nhau. Nếu người thuộc sao Kim ngưu có thể chấp nhận đặc điếm đáng yêu "nghĩ sao nói vậy" và tâm hồn nhạy cảm của người thuộc sao Song tử, thì tình yêu cuối cùng sẽ chiến thắng lý trí, làm cho họ rất nể phục bạn. Nếu bạn là đàn ông thuộc sao Kim ngưu, thì cần phải theo kịp sự thay đổi tốc độ của người thuộc sao Song tử, nhanh chóng bày tỏ tình cảm với cô ây, bởi vì đôi phương sẽ cho sự

thận trọng của bạn là "trì hoãn".

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Cự giải

Sự kết hợp giữa người thuộc sao Kim ngưu và người thuộc sao Cự giải là dựa trên cơ

sở tình bạn. Ngay từ khi gặp nhau thì họ đã bắt đầu quan hệ thân mật, do hai bên đều có lòng, nên chỉ cần không có gì xảy ra ngoài ý muốn thì có thể duy trì mối quan hệ chân thật không hề tính toán. Sự thận trọng của người thuộc sao Kim ngưu có thể thu hút người thuộc https://thuviensach.vn

sao Cự giải, và đối đãi với họ bằng trái tim dịu dàng tinh tế. Hai người nếu kết hôn, thì có thể điều hòa tốt cả về vật chất lẫn tinh thần, có thể xây dựng một gia đình ổn định.

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Sư tử

Người thuộc sao Sư tử sĩ diện hão kết hợp với người thuộc sao Kim ngưu chú trọng thực chất sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, nhưng nếu có thể lấy cái hay bù cái dở, âm dương điều hòa, biến những điểm khác nhau của hai bên thành ưu điểm, thì mọi vấn đề sẽ được cải thiện, và trở thành một đôi lý tưởng. Nhưng cần chú ý là, hai người đều cố chấp như

nhau, một khi xảy ra tranh cãi thì họ đều kiên trì giữ ý kiến của mình đến cùng, không nhường nhịn nhau.

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Xử nữ

Sự kết hợp giữa người thuộc sao Kim ngưu và người thuộc sao Xử nữ khá hoàn mỹ, cũng như sự kết hợp giữa Venus và Cubit, phương thức sinh hoạt và cách suy nghĩ của hai người đều rất hợp nhau, hai người cũng luôn chú ý quan tâm đến đối phương. Ngoài ra, sau khi kết giao với người thuộc sao Xử nữ, người thuộc sao Kim ngưu cần phải tiếp tục chú ý tiếp thu tri thức, bồi dưỡng thói quen đọc sách, như vậy, hai người sẽ luôn có những đề tài mới mẻ để nói với nhau, càng hiểu nhau thì càng hòa hợp.

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Thiên xứng

Nhân sinh quan của họ có sự khác biệt khá lớn, tuy cùng thích nghệ thuật, nhưng người thuộc sao Kim ngưu thiên về cái đẹp vật chất, còn người thuộc sao Thiên xứng thì thiên về cái đẹp sáng tạo, vì thế chỉ cần họ có sở thích hợp nhau, thì có thể duy trì quan hệ

lâu dài. Người thuộc sao Kim ngưu có thể đem lại dũng khí và sự tự tin cho người thuộc sao Thiên xứng thiếu tự tin, và sự vững vàng của người thuộc sao Kim ngưu có thể khiên người thuộc sao Thiên xứng tin cậy. Khi người thuộc sao Kim ngưu có cảm giác mệt mỏi chán chường đối với người thuộc sao Thiên xứng, quan hệ của họ sẽ trở nên căng thẳng, lúc này hai người nên cùng tham gia hoạt động theo đuổi "cái đẹp", có thể cải thiện tinh thần và duy trì quan hệ hài hòa.

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Bò cạp

Ở bên người thuộc sao Kim ngưu, người thuộc sao Bò cạp có thể có cảm giác yên ổn, và có thể khơi gợi sự nhiệt tình ở người thuộc sao Kim ngưu, sự thành thật là sợi dây liên kết giữa họ, vì thế, đây là sự kết hợp hoàn toàn tự nhiên. Người thuộc sao Kim ngưu có thể cảm nhận được sức quyến rũ mà mình không có ở người thuộc sao Bò cạp, thế là họ

trở thành đôi, yêu thương nhau tha thiết. Tình yêu của họ được hình thành trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, trong sinh hoạt vợ chồng cũng rất hòa hợp, cả hai người đều dồi dào tinh lực và có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Xạ thủ

Người thuộc sao Xạ thủ vốn không thể đánh đổi tự do để hưởng thụ hạnh phúc, vì thế, tình yêu càng sâu đậm, người thuộc sao Kim ngưu càng cần phải rộng lượng. Hai người nếu chỉ ở mức độ tình bạn thì sẽ rất vui vẻ và mãi mãi không chán, nhưng nếu kết hôn thì phải biết nhẫn nại và thông cảm hơn. Tin tường và thông cảm đối với người thuộc sao Xạ

thủ, sẽ khiến họ hành động có trách nhiệm; khi người thuộc sao Kim ngưu thể hiện khí chất tự do và mạo hiểm, sẽ khiến người thuộc sao Xạ thủ nảy sinh cảm giác mới lạ mà cảm thấy https://thuviensach.vn

yêu người thuộc sao Kim ngưu hơn.

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Ma kiệt

Người thuộc sao Ma kiệt phối hợp với người thuộc sao Kim ngưu sẽ là một sự kết hợp rất hoàn mỹ, hai người luôn giữ được sự yêu thương tôn trọng nhau từ khi gặp gỡ cho tới cuối đời. Người thuộc sao Ma kiệt không giỏi thể hiện tình cảm, trông có vẻ lãnh đạm, nhưng đối với tình yêu lại rất chung thủy, chân thành và sẽ không bao giờ phản bội; nếu lỡ

có nảy sinh hành vi phản bội thì nguyên nhân chắc chắn là do đối phương. Cả hai người đều có khuyết điểm là có cách nghĩ thiếu linh động, cố chấp, kéo dài càng lâu sẽ càng nảy sinh ảnh hưởng không tốt.

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Thủy bình

Người thuộc sao Thủy bình coi việc kết giao với người khác giới là là niềm vui lớn nhất; còn người thuộc sao Kim ngưu thì bình thường rất dịu dàng nhưng khi đối diện với người mình yêu lại trở nên tự do phóng khoáng, đồng thời coi đối phương là "vật sở hữu"

của mình, vì thế tình yêu của hai người thường rất sóng gió. Có điều, người thuộc sao Thủy bình vẫn có thể chấp nhận mối thâm tình của người thuộc sao Kim ngưu, nên cuối cùng họ

vẫn nên đôi. Nhưng, nếu nam giới thuộc sao Thủy bình, nữ giới thuộc sao Kim ngưu thì hai người phải chuẩn bị tâm lý, sau khi kết hôn cuộc sống của họ sẽ giống như một đóa hoa.

* Người thuộc sao Kim ngưu với người thuộc sao Song ngư

Khi người thuộc sao Kim ngưu chọn người thuộc sao Song ngư làm đối tượng, thì người thuộc sao Song ngư sẽ có một đời sống yên ổn. Nếu bạn là nữ thuộc sao Kim ngưu, thì có thể lây tình yêu trong sáng tươi đẹp và sự thùy mị của mình để giúp người yêu thuộc sao Song ngư cùng bước đi trên con đường hạnh phúc. Nếu bạn là nam giới thuộc sao Kim ngưu, thì tình yêu vững chắc của bạn sẽ khơi gợi tình mẹ thương con của phụ nữ thuộc sao Song ngư, nếu cô ấy hơn tuổi bạn, thì càng chắc chắn sẽ như vậy. Sự kết hợp giữa hai người họ sẽ trở thành những người vợ người chồng tốt, dâng hiến hết mình.

VI. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THUỘC SAO KIM NGƯU

1. Nên vững vàng thiết thực

Người thuộc sao Kim ngưu luôn làm việc thong thả ung dung, vững vàng chắc chắn, khiến người khác rất yên tâm. Nhưng do thiếu tinh thần tiến thủ, nên người thuộc sao Kim ngưu tiếp thu sự vật mới rất chậm chạp. Vì thế, người thuộc sao Kim ngưu phải khắc phục nhược điểm này, tích cực tăng cường tài cán, nâng cao tố chất về các phương diện của mình, để thích ứng với yêu cầu mới của thời đại mới.

* Tăng cường tài cán

Tài cán một là chỉ tài năng và học thức, hai là chỉ bản lĩnh. Một người vừa phải có học thức uyên thâm, cơ sở vững chắc, lại phải có lý luận liên hệ thực tế, biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Nếu chú ý và làm được điều này, người thuộc sao Kim ngưu sẽ có triển vọng trong xã hội.

Một người muốn tăng cường tài cán, thông thường cần chú ý bồi dưỡng và tập luyện mấy phương diện sau:

- Tạo cơ sở vững chắc. Trong đời người luôn tồn tại một mối nguy hiểm, đó là kiến https://thuviensach.vn

thức rỗng. Kiến thức rỗng là điều rất đáng sợ, đôi khi khiến bạn lo ngại, đôi khi khiến bạn nhút nhát, e dè, có khi lại như một bức tường dựng đứng, khiến người thuộc sao Kim ngưu vô kế khả thi; có khi lại như khe núi vô đáy, người thuộc sao Kim ngưu không thể nhảy qua...

- Học tập chuyên môn. Tư tưởng "bình bình" cũng là một môĩ nguy hiểm trong cuộc sống. Kiến thức thì có, nhưng không có chuyên môn là điều đáng lo ngại. Bởi vì có chuyên môn sẽ là con đường trưởng thành nhanh chóng.

- Không ngừng đổi mới kiến thức của mình. Thời đại của chúng ta là thời đại bùng nổ

tri thức. Khoa học kỹ thuật tiên tiến dường như đổi mới hàng ngày. Nếu chúng ta khư khư

giữ lấy cái cũ, dừng lại với sự bó buộc của truyền thông, thì tất nhiên sẽ tụt hậu. Bất cứ một người đi tìm việc nào cũng phải bồi dưỡng cho mình một quan niệm hoàn toàn mới, đó là chỉ có không ngừng đổi mới tri thức của mình, mới có thể có tương lai rạng rỡ.

* Tăng cường tố chất

Bạn muốn nâng cao mình một cách toàn diện, thì phải tăng cường tu dưỡng bản thân.

Tố chất cơ bản của một người là bẩm sinh, còn sự tu dưỡng của một người thì là kết quả của sự tu luyện sau này. Một người muốn có nhân cách độc lập và tu dưỡng cần chú ý:

- Phải giữ vững cá tính của mình. Bạn phải tự dẫn dắt mình, không nên để bất cứ ai điều khiển. Bởi vì, bạn chính là bạn chứ không phải là ai khác. Nếu để làm vui lòng một vị

lãnh đạo nào đó, mà bảo sao làm vậy, không có chủ kiến, thì con người này sẽ không phát triển được.

- Phải tự khích lệ mình. Mỗi ngày và mỗi tuần phải tự mình đặt ra một "nhiệm vụ" buộc phải hoàn thành, nếu đã hoàn thành, bản thân cảm thấy rất hài lòng, thì nên tự thưởng cho mình, không cần đợi người khác công nhận. Như vậy có thể tăng cường nhân cách của bạn, cũng là một kiểu tự khích lệ mình. Như vậy, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật thú vị.

- Phải thành thật, ngay thẳng. Thành thật là một trong những phẩm cách cơ bản nhất của con người. Ngay thẳng cũng là một trong những thước đo sự tu dưỡng của một người.

Người ngay thẳng thường có yêu cầu rất cao đối với bản thân mình, đồng thời có lòng tự trọng và trọng danh dự. Người ngay thẳng thông thường là người có đạo đức và luôn tuân theo lương tri của mình; hơn nữa, trong lòng họ sẽ luôn cảm thấy thoải mái, dũng cảm, kiên định.

Sự tu dưỡng của một người còn thể hiện ở rất nhiều phương diện, như kiên trì không bỏ cuộc, thích ứng với thay đổi, lạc quan, lịch thiệp, khiêm nhường, chú trọng tiểu tiết trong đời sống... Muốn tu dưỡng nâng cao bản thân một cách toàn diện thì phải cố gắng trong mọi phương diện. Đương nhiên, bạn cũng không thể theo đuổi sự thập toàn thập mỹ, mà phải có một số đặc trưng cá tính riêng mới tốt.

* Không vì khiếm khuyết mà nản lòng

Con người không hoàn mỹ là điều tất yếu, nhưng người biết lây sự khiếm khuyết của mình để khích lệ mình mới đáng được khâm phục.

Ví dụ: Ở Mỹ có một cô gái bẩm sinh thiếu hai tay, nhưng cô có thể ăn uống, chải đầu, đánh máy, lái xe, trượt băng, lặn, đồng thời có thể học đại học. Để làm những việc này, cô https://thuviensach.vn

đều dùng chân thay cho tay, mức độ thành thạo của cô lại không hề thua người bình thường có đủ hai tay. Cô có thể đánh máy 45 chữ trong một phút, thi lặn cũng được quán quân, lái xe hơi không dùng thiết bị đặc biệt gì cũng có thể lái giỏi như người bình thường.

Một số người cho rằng, mọi sự vật trên thế giới đều do đôi bàn tay của con người sáng tạo ra. Đã vậy thì những người khỏe mạnh có đầy đủ hai tay sao có thể nói không làm được việc này, việc kia?

2. Người thuộc sao Kim ngưu làm nghề gì thì có thể tỏa sáng Người thuộc sao Kim ngưu làm các công việc như nông nghiệp, công việc ngân hàng, quản lý tài sản, thương mại, thực phẩm, may thời trang, nghệ thuật điêu khắc hoặc làm ca sĩ, diễn viên kịch thì rất dễ thu được thành tựu và tỏa sáng.

VII. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO KIM NGƯU

1. Điềm đạm mới có thể sinh tài

Chòm sao Kim ngưu là chòm sao chi phối tiền bạc. Vì thế, người thuộc sao Kim ngưu đặc biệt có hứng thú và luôn tỏ ra cứng rắn đối với tiền bạc, tài vận của người thuộc sao Kim ngưu cũng rất tốt. Nhưng, người thuộc sao Kim ngưu không nên có cái nhìn cực đoan đối với mọi việc, quá do dự sẽ không tốt. Người thuộc sao Kim ngưu nên điềm đạm, như

vậy mới không dẫn đến cực đoan, tài vận mới có thể đến cuồn cuộn.

2. Quan điểm quản lý tài vụ của người thuộc sao Kim ngưu Người thuộc sao Kim ngưu làm việc cụ thể, luôn suy nghĩ kỹ theo trình tự rồi mới tiến hành theo kế hoạch. Muốn họ bỏ tiền ra đầu tư là việc rất khó khăn, trừ phi đảm bảo việc đầu tư có lợi nhuận và kiếm tiền chắc chắn không bị lỗ.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO KIM NGƯU THUỘC CÁC NHÓM MÁU KHÁC NHAU

1. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O

Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O hành động không vội vàng hấp tấp. Người có nhóm máu O tràn đầy ý chí và khả năng hành động, phối hợp với sự kỹ càng và ung dung thong thả của chòm sao Kim ngưu, tạo nên người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O luôn dốc hết lòng hăng hái và biết phát huy tác dụng kìm hãm kịp thời. Thái độ xử thế của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O là không hề hoang mang trước bấtt cứ việc gì.

Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O là người thực tiễn, luôn ung dung thong thả, không tỏ ra sốt ruột trước bất cứ việc gì, không muốn đi trước người khác và cũng sẽ

không dựa vào người khác để đạt được mục đích của mình.

Nhưng điều này không có nghĩa là người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O thiếu ý niệm hành động, mà chỉ là khi hành động thường quá thận trọng nên có vẻ chậm chạp, giống như trâu già kéo xe. Đặc điểm tính cách này của người thuộc sao Kim ngưu thường bị

những người xung quanh ngộ nhận là tiêu cực thiếu ý chí, còn người nóng tính thì thường cảm thấy lo lắng cho họ.

Kiểu hành vi bảo thủ này của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu o có thể nảy sinh tác dụng tốt đối với sự nghiệp, nhưng cũng có thể nảy sinh tác dụng không tốt. Do khả năng phán đoán chậm chạp, nên họ thường bỏ lỡ cơ hội tốt. Trong xã hội luôn biến đổi nhanh chóng ngày nay, phàm việc gì cũng chú trọng hiệu suất, nên người thuộ https://thuviensach.vn c sao Kim ngưu

nhóm máu O thường bị hớ. Nhẫn nại và nghị lực là ưu điểm của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu o, mà mọi người thường cho rằng điều kiện cơ bản của thành công chính là vận may, sự nhẫn nại và nghị lực, mà vận may thì không thể cầu được.

Nếu vậy thì xác suất thành công của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O sẽ rất cao? Câu trả lời là không phải vậy. Bởi vì vận may không phải lúc nào cũng có, cho nên, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O cần phải chủ động nắm bắt lấy vận may. Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O có điểm thiếu sót là thiếu nhạy bén trong việc nắm bắt vận may, đây cũng là tổn hại lớn nhất của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O.

Do người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O thiếu nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ, nên họ thường bỏ lỡ thời cơ tốt. Tuy nhiên, tình trạng đưa ra phán đoán sai lầm do quá nóng vội cũng không xảy ra đối với người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O. Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O luôn tiến bước từ từ, lấy sự nhẫn nại và nghị lực làm mục tiêu đi tới, tuyệt đối không bỏ dở nửa chừng.

Nếu ví đời sống với một cuộc chạy đua, thì dù có chậm một lát, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O cũng sẽ dốc sức chạy hết hành trình, họ rất có tinh thần của một vận động viên. Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O dù đứng ở vị trí cuối cùng cũng sẽ chạy đến đích.

Lời khuyên: Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O nên cố gắng tránh làm những công việc phải quyết đoán và hành động nhanh chóng. Những công việc này trái ngược với bẩm tính của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu O, nên họ khó có thể làm việc một cách hoàn mỹ không bị thiếu sót.

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A có tính cách thong thả không vội vã, vì thế khi quyết định một việc gì đó hoặc đưa ra hành động luôn rất chậm chạp, vì họ thường phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định. Hơn nữa, khi người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A chưa thể đưa ra quyết định mà đã bắt tay hành động, thì họ cũng sẽ hành động rất chậm chạp.

Vì thế người nóng tính thường không thích giao thiệp với người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A, chỉ vì không chịu nổi sự chậm chạp của họ. Nhưng, chính vì có đặc điểm tính cách này mà người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A luôn làm việc rất cẩn thận, có thể

hoàn thành kế hoạch tươm tất như đã định, vì thế họ tránh được mọi nguy hiểm. Cho nên, tình trạng sai lầm, thất bại rất ít xảy ra đối với người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A, xác suất thành công rất cao, thành quả cũng rất lớn lao.

Chú trọng sự vững vàng chắc chắn là đặc điểm của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A. Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A cho rằng, muốn thành công trong một việc gì đó thì cũng giống như việc làm nhà, nền móng vững chắc thì mới có thể xây tường lợp ngói phía trên, như thế, nhà được xây dựng lên mới vững vàng không dễ đổ sập. Vì thế, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A cũng nên bồi dưỡng ý chí kiên cường nghị lực và tính nhẫn nại, để làm cơ sở cho sự cố gắng phấn đấu sau này. Đổng thời, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A cũng rất kiên nhẫn, việc hôm nay không để ngày mai, dù người khác có nói thế nào, họ cũng sẽ không tự ý rời bỏ cương vị và làm lỡ công việc.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A là người rất đứng đắn, ghét sự giả dối không

thực và cố làm ra vẻ huyền bí, nên thái độ khá thành khẩn, luôn phơi bày sự chân thực của mình, tuyệt đối không hành động khoa trương hoặc nói chuyện ba hoa. Đồng thời, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A rất có trách nhiệm, việc người khác nhờ cậy chắc chắn sẽ

làm hết sức; họ cũng rất trọng nghĩa khí, chịu ơn của người khác thì nhất định sẽ báo đáp.

Ngoài những ưu điểm trên, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A cũng có những khuyết điểm như cố chấp, không biết biến hóa và thiếu tính linh hoạt.

Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A thông thường chỉ tin vào cách nghĩ và giá trị

quan của mình, không chịu phân tích và lý giải một cách khách quan, khi người khác cho ý kiến, họ sẽ không thèm để ý. Đồng thời, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A không biết tùy cơ ứng biến, phân biệt tốt xấu, thiếu sự bao dung độ lượng. Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A tính cách cứng nhắc, nhưng trong cuộc sống lại rất ít xung đột với người khác hoặc cố tình gây rối, nên nhìn bề ngoài họ là người khá hiền lành, không hành sự theo tình cảm cá nhân, biết chế ngự bản thân, để mong đoàn kết hòa thuận. Nhưng trong lòng người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A thì tình cảm lại dao động rất mạnh, một khi tức giận thì sẽ

rất đáng sợ, đây là do họ kìm nén chịu đựng quá lâu dẫn đến. Nói tóm lại, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A là người có bề ngoài ôn hòa, trong lòng cố chấp, có lòng tự tin mãnh liệt; tuy bình dị dễ gần, nhưng về bản chất lại là người trung thành với chính mình.

Lời khuyên: Khi tâm trạng không tốt, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu A nên tìm cách hóa giải, làm cho tâm trạng thoải mái hơn.

3. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B

Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B là người vô tư lự, ung dung tự đắc, dù ở

trong xã hội cạnh tranh khốc liệt cũng vẫn ung dung thong thả. Trên đường đời, họ luôn ung dung tự tại, và tự cảm thấy vui sướng về điều đó, cuộc sống của họ cũng rất an nhàn.

Nếu người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B từng đọc "Tản mạn bờ hồ" của Thoreau hoặc tản văn của Emerson, thì chắc chắn là sẽ cảm thấy như có mình trong đó, vì bản thân họ có mang hơi hướng và chủ trương của chủ nghĩa siêu việt. Tuy người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B không tranh giành với ai, chỉ dốc toàn tâm toàn ý vào việc mà mình thích, nhưng, khi bị áp lực từ bên ngoài thì tự nhiên sẽ nảy sinh sự phản kháng phẫn nộ. Đây là mặt ngoan cố của người thuộc sao Kim ngưu ung dung tự tại. Về suy nghĩ hoặc hành động, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B luôn chậm hơn người khác, điều này có thể là do cá tính của họ; do đó, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B không thích hợp và cũng không thích công việc hoặc hoạt động cần đưa ra phản ứng ngay lập tức. Một khi có thay đổi bất ngờ, thì họ sẽ rối loạn không biết xử lý thế nào.

Cuộc sống tập thể cần sự nhất trí của toàn thế cũng là điều mà người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B không chịu nổi. Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B đã quen làm theo ý mình, hoặc có thể nói, họ là người bẩm sinh thích độc hành.

Tuy nhiên, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B luôn kiên trì sống với thế giới riêng của mình, chứ không theo đuổi ảo mộng kiểu nghìn lẻ một đêm, đối với những sự vật thần bí siêu tự nhiên, họ cũng không cảm thấy hứng thú. Họ chỉ tin tưởng vào những việc chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B luôn theo đuổi những việc phải làm theo đúng lề đúng lối mới dẫn đến thành công. Nói cách khác, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B là người vững vàng, có thể nhận biết rõ https://thuviensach.vn phương hướng,

nhìn thấu con người mình, nhưng sự thận trọng trong suy nghĩ và hành động của họ thường tạo cho người khác ấn tượng tiêu cực.

Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B luôn thận trọng, nhưng lại rất thích kết giao với người làm việc nhanh nhẹn, suy nghĩ quyết đoán; dần dần, họ sẽ gạt bỏ sự quyết đoán thiếu tích cực của mình, thậm chí có tâm lý phê phán. Đối với người hành động tích cực, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B luôn tỏ ra ngưỡng mộ, hướng đến cuộc sống vui vẻ.

Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B nên chú ý rằng, nhịp sống quá chậm thường sẽ khiến người khác cảm thấy không thể nhẫn nại, thậm chí tỏ ra nóng nảy với họ. Thiếu tính nhịp nhàng và khả năng phản ứng đối với sự việc đột xuất sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển hơn kém với người khác trong công việc. Vì thế, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B cần tự tập luyện bản thân, tăng nhanh bước tiến, không cầu vượt qua người khác, nhưng chí ít phải phát triển ngang bằng với người khác.

Lời khuyên: Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu B có thể sống ung dung nhàn nhã nhưng không nên uể oải rời rạc, không cạnh tranh nhưng không nên tỏ ra nhút nhát.

4. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB

Người thuộc sao Kim ngưu phần lớn là hướng về hiện thực, chú trọng lợi ích thực tế, còn đặc trưng của nhóm máu AB thì luôn bình tĩnh theo chủ nghĩa lý tính. Người kết hợp hai điều này thì trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, tuyệt đối không dễ dàng cho phép mình khinh suất trong bất cứ việc gì hay làm việc theo tình cảm cá nhân.

Tuy nhiên, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB thường quá thiên về lý tính, thiếu tình người. Người thuộc sao Kim ngưu tuy chú trọng lợi ích thực tế, nhưng cũng không vô tình, trái lại là người đa tình đầy tình cảm, ôn hòa.

Khi mới quen biết với người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB, người khác thường cảm thấy họ nghiêm nghị và khó gần. Phàm việc gì cũng suy nghĩ kỹ càng, khiến người khác cảm thấy không thể kết tình thâm giao, khó có thể đi vào thế giới nội tâm của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB.

Chính vì thế, người khác cũng không thể hiểu được trong lòng người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB ấm áp và giàu tình cảm thế nào, đây là điều rất đáng tiếc, nếu vì thế

mà để lỡ mất cơ hội kết giao với người bạn rất có thể trở thành tri kỷ này, thì quả là rất đáng tiếc. Cho nên, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB nên bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng của mình, thường xuyên mỉm cười, để người khác có thể đi vào lòng mình.

Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB là người rất ủng hộ hòa bình. Dù là bất cứ

lúc nào, họ cũng sẽ mỉm cười đối diện với thế giới này. Điều mà người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB kỵ nhất là nổi giận với người khác, nhưng đừng vì thế mà cho rằng họ là người không biết giận, nếu bị xâm phạm đến sự yên ổn trong lòng, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB cũng sẽ đâu tranh tới cùng, không dễ khuất phục.

Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB có tâm hồn phong phú đa cảm, nên cũng có khả năng thưởng thức đặc biệt đối với cái đẹp và nghệ thuật. Người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB luôn muốn tìm hiểu, học tập đối với mọi việc, những điều này đều có liên quan đến lợi ích thực tế đây là biếu hiện của tính cách thực tế của người thuộc sao Kim ngưu.

https://thuviensach.vn

Quan niệm kinh tế của người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB rất phát triển, ham muốn chiếm hữu cũng rất mạnh, trạng thái tâm lý này xuất phát từ việc người thuộc sao Kim ngưu luôn mong muốn cuộc sống của mình được yên ổn, hòa bình. Mà sự ổn định về kinh tế

là một yếu tố quan trọng làm cho đời sống được yên ổn.

Do đó, nếu người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB xuất hiện vấn đề về kinh tế, thì tâm trạng của họ sẽ trở nên lạnh nhạt, tỏ ra buông thả.

Để tránh xảy ra tình trạng này, người thuộc sao Kim ngưu nhóm máu AB mới thường suy nghĩ kỹ càng đối với mọi việc như thế. Tuy nhiên, người thuộc sao Kim ngưu không thể

để đầu óc hoạt động quá mệt, nhiều việc phải linh hoạt một chút mới có thể hoàn thiện.

Lời khuyên: Mạnh dạn mở cái mạng che mặt của mình ra để người khác đi vào thế

giới của mình, hiểu được mình.

Created by AM Word2CHM

https://thuviensach.vn

Chương 3. CHÒM SAO SONG TỬ (22/5 – 21/6) Sự hoạt bát và ngay thẳng của người thuộc sao Song tử giống như một đứa trẻ, hơn nữa, họ dường như có thể mãi mãi như một đứa trẻ. Trong đầu họ luôn có hàng mây trăm sự việc đồng thời xuất hiện, giống như nước xô đa luôn nổi bọt trên bề mặt.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO SONG TỬ

Chòm sao Song tử đại diện cho hai anh em song sinh người hùng Hy Lạp Castor và Pollux. Một truyền thuyết cho biết rằng bà Lada, mẹ họ, là người đa tình và sinh được bốn người con là Castor, Pollus, Clytemnetra và nàng Helen xinh đẹp.

Castor và Pollus là hai nhà thám hiểm và đấu sĩ tài năng, hai anh em cũng là đối thủ

của Theseus của thành phố Athens. Theseus bắt cóc Helen đem về giam ở Athens, đợi khi Theseus đi vắng, hai anh em Castor và Pollux tập kích Athens giải thoát cho em gái Helen.

Nhưng sau đó Castor bị giết trong trận hỗn chiến với người anh em họ Leucippidae trước sự chứng kiến của Zeus từ thiên đường. Vốn rất quý mến cặp anh em song sinh này, Zeus đã đưa Pollux lên thiên đường, Pollux van xin Zeus đưa cả anh mình lên trời làm thần, Zeus đồng ý và hai anh em được tái hợp trong chòm sao Gemini (chòm sao Song tử).

* Thuộc tính của chòm sao Song tử

Chòm sao Song tử là chòm Phong tượng tinh thứ nhất, hay nêu ra câu hỏi, luôn bận rộn và ưa nói chuyện.

* Phù hiệu của chòm sao Song tử

Phù hiệu của chòm sao Song tử do hai người con sinh đôi tạo thành, đại biểu cho một người có sự hợp nhất về cả thân thể và tinh thần, tỏ rõ cá tính hai mặt của chòm sao này.

* Sao bảo hộ sao Song tử

Sao bảo hộ sao Song tử là sao Thủy ẩn hiện rất nhanh.

* Sự thu hút của người thuộc sao Song tử

Sự hiếu kỳ và thái độ sống phong phú đa dạng của người thuộc sao Song tử rất thu hút người khác. Họ có sức sống dồi dào, tấm lòng trong sạch nên họ rất thu hút.

* Chỗ thiếu sót của người thuộc sao Song tử

Động tác của người thuộc sao Song tử quá nhanh, nhanh đến mức quên cả chính mình. Trí tuệ của họ thâm sâu, khó có thể thấy được. Người thuộc sao Song tử luôn mong muốn có được mọi thứ một cách nhanh chóng, vì thế đối với việc cần sự nhẫn nại, thì họ

tránh thật xa. Họ cho ít nhưng muốn nhận nhiều, không nói lời nói thực, luôn phê bình người khác.

2. Tinh vận của người thuộc sao Song tử

- Màu sắc may mắn: vàng, xanh nhạt, xanh lá cây

- Đá may mắn: ngọc bích

- Con số may mắn: 5,14, 23, 32

- Ngày may mắn: thứ tư

https://thuviensach.vn

- Địa điểm may mắn: chỗ đất cao phía trên mặt biển.

II. CHỈ NAM TĨNH VẬN MỎI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG TỬ

Tháng 1, khó có thể chọn lựa. Do sao Diêm vương thường hay thay đổi đưa ra ý kiến bất đồng, khiến người thuộc sao Song tử tính cách hai mặt đứng trước sự chọn lựa khó khăn. Phải chọn lựa giữa tự do và đồng ý, nên người thuộc sao Song tử nảy sinh ý nghĩ

tránh xa, nhưng cuối cùng họ cũng trở nên vững vàng.

Tháng 2, thời kỳ thăng chức. Đến ngày 19, tâm trạng như đi vào cõi thần tiên của người thuộc sao Song tử bỗng tỉnh lại, là lúc lại bước vào công việc. Ngoài sự siêng năng, người thuộc sao Song tử trở nên có trách nhiệm hơn. Nhờ ơn mặt trời, sao Mộc và sao Thủy mà người thuộc sao Song tử được thăng chức.

Tháng 3, niềm vui giao hữu. Mặt trời, sao Thủy, sao Hỏa, và sao Mộc tập trung ở

cung sự nghiệp, khiến người thuộc sao Song tử say mê công việc. Ngày 5, một người bạn giải quyết giúp công việc chồng chất của người thuộc sao Song tử, đưa người thuộc sao Song từ vào thế giới muôn màu của họ, nhắc nhở người thuộc sao Song tử rằng đời sống vốn muôn màu muôn vẻ.

Tháng 4, con đường giao hữu. Sao Thổ nghiêm khắc thôi thúc người thuộc sao Song tử hiểu được nghĩa tinh tuý của tình bạn. Khi người thuộc sao Song tử cho rằng mình bắt đầu có hiểu biết, lại có thể vì một số tranh chấp mà mất đi một người bạn nào đó thì không nên chán nản, hãy ghi nhớ đạo lý mới học, tức là không phải ai cũng có thể trở thành bạn tốt của người thuộc sao Song tử, như vậy sẽ an tâm trở lại.

Tháng 5, thực sự cầu thị. Do sao Hỏa tiến thủ chiếm cứ cung ý thức tiềm tàng, nên tháng này người thuộc sao Song tử sẽ tiến hành giải quyết một số công việc nhà. Người thuộc sao Song tử luôn muốn phát biểu ý kiến cá nhân, đây là lúc nên thay đổi thói quen nói nhiều làm ít, hãy thử biến ước mơ và ý nguyện thành hiện thực.

Tháng 6, trổ tài biện luận. Thông thường, người thuộc sao Song tử chỉ có thể phát biểu ý kiến trong trường hợp tư nhân hoặc quy mô nhỏ, nhưng nếu được mời diễn thuyết công khai về một số vấn đề gì đó, thì cũng không nên lo lắng, vì sao Thủy hay nói sẽ giúp đỡ, khiến người thuộc sao Song tử thể hiện xuất sắc.

Tháng 7, mở mang tài lộ. Do mặt trời chuyển vào cung tài bạch, nên người thuộc sao Song tử cần lưu ý đến vấn đề tiền bạc. Người thuộc sao Song tử có kiếm đủ không? Tích lũy đủ không? Cái gì cũng muốn cất giữ?

Tháng 8, đùa với lửa. Người thuộc sao Song tử muốn tác động nhanh chóng, biến tình yêu chủ động thành trò vui đùa, nhưng phải chắc chắn là đối phương cũng không chân thật như người thuộc sao Song tử tưởng tượng, bằng không cuối cùng cả hai sẽ đều mỏi mệt.

Tháng 9, nhìn trước ngó sau. Mặc dù trong sự tốt đẹp vẫn còn thiếu sót, nhưng việc thường gặp gỡ mọi người vẫn khiến người thuộc sao Song tử cảm thấy rất thoải mái. Kỷ

niệm luôn hiển hiện trong đầu, nên trước khi rời xa nhà, người thuộc sao Song tử luôn mang tâm lý nặng nề, khiến người bạn thân phải an ủi.

Tháng 10, luôn bận lòng. Tháng này người thuộc sao Song tử luôn bận lòng suy nghĩ, cho dù là trong kỳ nghỉ cũng vậy. Trên thực tế, khi người thuộc sao Song tử trở về nhà, trong đầu luôn có ý niệm trang trí sửa sang nhà ở theo những kinh nghiệm thttps://thuviensach.vn hu thập được từ

các nơi khác, đến ngày 20 thì tiến hành thực hiện.

Tháng 11, tu thân dưỡng tính. Do sao Thủy, sao Kim liên thủ chặt chẽ với sao Thiên vương và sao Diêm vương, nên quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Song tử sẽ có sự

thay đổi triệt để. Người thuộc sao Song tử tốt nhất nên tập trung tinh thần và tình cảm vào một người, bằng không sẽ mất họ.

Tháng 12, giảm sức ép. Sao Mộc xa hoa đi vào cung sự nghiệp, từ đó đem đến sự cổ

vũ rất lớn, nhưng người thuộc sao Song tử phải sắp xếp cân bằng, tránh sống trong áp lực.

Người thuộc sao Song tử có thể tìm một phương pháp thư giãn, ví dụ đến viện chăm sóc sắc đẹp mát xa hoặc tập suy tưởng, mà không cần dựa vào tính cách hai mặt, để tiêu trừ

âu lo.

III. TÍNH CÁCH VÀ TÂM TRÍ CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG TỬ

1. Đặc trưng và tính cách của người thuộc sao Song tử

Người thuộc sao Song tử đa mưu túc trí, vui vẻ hoạt bát, tài biện luận, không những hài hước dí dỏm, mà còn rất hiếu kỳ, thích giao tiếp, nên có nhân duyên tốt. Thông thường, họ là người đa tài đa nghệ, nhưng khá mẫn cảm, hay thay đổi, là người có tính cách hai mặt điển hình.

Người thuộc sao Song tử là người có khả năng giữ nét thanh xuân và sức sống nhất trong các chòm sao, họ thường xuyên ở trạng thái hành động, hơn nữa thường đồng thời tiến hành mấy việc, bẩm sinh có tính cách hai mặt, đối với những sự việc khô khan cứng nhắc thì rất dễ chán mà dẫn đến bỏ dở nửa chừng. Người thuộc sao Song tử luôn thích động não, nên đối với hệ thần kinh phải hết sức chú ý, vì khi áp lực quá lớn sẽ dễ dẫn đến suy sụp.

Người thuộc sao Song tử có khả năng phán đoán rất tốt, không bao giờ thay đổi chủ

ý, nhưng một khi xảy ra tranh chấp với người khác, họ cũng có thể hoàn toàn thay đổi lập trường, phủ định quan niệm của mình, như chưa hề nói qua. Bản tính của họ rộng rãi nhưng không tinh tế, đối với mọi sự việc đều rất hiếu kỳ nhưng không bền. Cho nên, họ thường lướt qua mọi thứ chứ không thể nắm được tinh hoa của nó. Tranh luận với người thuộc sao Song tử là một việc rất khó, vì ngôn từ của họ rất sắc bén, giỏi thao túng ngôn ngữ, chỉ cần có một chút ấn tượng là có thể nhận biết được ngay và có thế nói vanh vách. Tóm lại, họ có khả năng nói bừa hạng nhất.

Tính cách đầu voi đuôi chuột và nông cạn là sự tổn hại chí mạng của họ, khi gặp trắc trở thì liền co rúm lại, nhưng do có cảm giác nhạy bén, nên họ thích hợp làm những công việc mang tính đại chúng, như làm nhà báo, phát thanh viên truyền hình. Họ bẩm sinh thích giao tiếp, đặc biệt là phụ nữ thuộc sao này. Người thuộc sao Song tử có trí tuệ cao thì thường xuyên phát biểu, diễn thuyết trên tạp chí, nói trước ống kính, tham dự các hội nghị...

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Song tử

Người thuộc sao Song tử có khả năng hoạt động mạnh, đáng tiếc là thiếu kiên nhẫn, thay đổi nghề nghiệp liên tục, không nên đặt ra nhiều mục tiêu, chỉ định ra một hai mục tiêu rồi dốc sức thực hiện mới không bỏ dở nửa chừng. Vị trí của hành tinh sở tại cũng có công dụng làm mạnh hơn hoặc làm suy yếu đặc trưng của họ, ví dụ nếu vị trí mặt trời và sao Thủy cùng ở chòm Song tử, thì đặc trưng không an phận sẽ càng rõ rệt hơn; sao Thủy ở

https://thuviensach.vn

chòm sao Kim ngưu, thì đặc trưng không an phận này sẽ giảm đi, bề ngoài rất vững vàng.

Trên thực tế, tư tường của người thuộc sao Song tử cũng sâu sắc, làm việc rất có thể quán triệt từ đầu chí cuối.

Nếu sự thông minh tháo vát của người thuộc sao Song tử không được khơi gợi thích đáng, thì họ thường sẽ sa vào gian trá tà ác.

IV. QUAN HỆ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG TỬ

Người thuộc sao Song tử rất giỏi giao tiếp, nên kết giao bạn bè rộng rãi. Thích tới thăm hỏi bạn bè, cũng nhanh chóng thân quen với người nhà của bạn. Nhưng khuyết điểm của người thuộc sao Song tử chính là không thể duy trì tình bạn lâu dài. Nếu gặp một sự

tranh chấp nhỏ, hoặc bất đồng ý kiến, thì sẽ chấm dứt quan hệ với bạn bè.

Người thuộc sao Song từ thông minh lanh lợi, cá tính hướng ngoại, việc chính đáng đều có thể tiếp thu, ghét những kẻ khúm núm trước mình, hơn nữa có dũng khí thách thức với uy quyền và chống lại người mạnh hơn mình. Làm việc thì luôn đầu voi đuôi chuột, mới bắt đầu thì rất nhiệt tình, nhưng không có lòng kiên nhẫn, không chịu nổi thử thách. Người thuộc sao Song tử rất hiếu kỳ.

Trong quan hệ giao tiếp, người thuộc sao Song tử thường tạo cho người khác ấn tượng tốt, nên luôn có nhiều bạn bè. Nhưng đa số là bạn bình thường, còn bạn tâm giao thì ngày càng ít đi.

Do họ rất linh hoạt nên dù gặp bất cứ vấn đề khó khăn nào cũng có thể giải quyết dễ

dàng. Họ sớm đã trù tính mục tiêu của đời mình, hàng ngày cũng rất biết sắp xếp sinh hoạt của mình một cách hợp lý.

Người thuộc sao Song tử có thể nắm bắt được tình huống, sau đó phối hợp rất tốt với đối phương. Đối với người mới gặp lần đầu, họ cũng có thể điều chỉnh nhịp điệu ngay lập tức, rồi nhanh chóng trở nên thân mật.

Người thuộc sao Song tử thích đời sống lý tính, nhân sinh quan cũng rất tích cực. Họ

thích hợp làm nghề phụ, hơn nữa vốn có tài vận thu được lợi nhuận lớn từ nghề phụ, nên nếu biết tích luỹ số tiền kiếm được từ nghề phụ, thì khi đến tuổi trung niên sẽ có của.

Đặc trưng tính cách của người thuộc sao Song tử là có tính hai mặt. Vì thế, họ

thường xuyên bị hai tính cách trái ngược nhau chi phối, tính cách hai mặt đặc biệt này cũng sẽ khiến họ có khuynh hướng bắt cá hai tay.

Cá tính hay thay đổi cũng chi phối cuộc đời của người thuộc chòm sao này.

Mấu người này tuy cả đời không gặp vận lớn, nhưng khi xảy ra chuyện gì thì can đảm xử lý, vượt qua cửa ải khó khăn không gặp nguy hiểm, sông cuộc sống bình ổn.

Người thuộc sao Song tử tuy có vẻ là người ngoan cố, nhưng kỳ thực họ cũng có điểm yếu mềm. Họ có khuyết điểm là ý nguyện dễ dao động, không quen với việc theo đuổi mục đích một cách vững vàng.

Người thuộc sao Song tử có tính cảm thụ rất phong phú, có giác quan thứ sáu đặc biệt, họ cũng dựa vào điều này để mở rộng thế giới của mình.

Người thuộc sao Song tử không thể ở cố định một chỗ. Người thuộc sao Song tử có khả năng hành động nhanh nhạy và khả năng phán đoán rõ ràng, nhưng https://thuviensach.vn do hơi mơ mộng

viển vông nên làm việc khó quán triệt tới cùng. Tuy có tài ăn nói, nhung khi cần thiết họ lại thường không thể nói ra những lời sát với chủ đề và có tính xây dựng.

Do thích thể hiện nên khi hợp tác với người khác họ luôn muốn một mình bao biện, đến cuối cùng thì thường là sức cùng lực kiệt.

Người thuộc sao Song tử cần chú ý rằng, không nên vì sĩ diện hão với người nhà hoặc bạn bè mà dẫn đến hao tài. Người thuộc sao Song tử không quen cúi đầu trước người khác, khi gặp thất bại thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, vì thế đừng quên rằng, trong cuộc sống phải nương tựa giúp đỡ lẫn nhau mới có thể thu được thành quả.

Đối với những người bạn thường khuyên bảo thẳng thắn, người thuộc sao Song tử nên tỏ lòng biết ơn, nên đối diện với khó khăn bằng thái độ nhẹ nhàng thoải mái. Người thuộc sao Song tử cần phải bồi dưỡng tính nhẫn nại và tính mềm dẻo. Xử lý sự việc một cách mềm dẻo sẽ giúp người thuộc sao Song tử giảm được nhiều phiền toái không cần thiết.

Đối với những người bạn luôn khuyến khích và giúp đỡ mình, người thuộc sao Song tử

nên đối đãi chân thành. Khi cảm thấy bị áp lực, thì đến nơi yên tĩnh để điều chỉnh tâm trạng rối loạn, như vậy sẽ có thể lại xuất phát lần nữa.

V. TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG TỬ

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Song tử

Người thuộc sao Song tử có khả năng ăn nói tốt, lại thích giao tiếp, nên có nhiều cơ

hội nói chuyện yêu đương. Do người thuộc sao Song tử rất biết lấy lòng người khác giới nên có rất nhiều tình nhân.

Người thuộc sao Song tử tinh nhanh tháo vát, biết lợi dụng tài ăn nói của mình để

chiếm cảm tình của người khác. Cho nên, tình yêu của người thuộc sao Song tử cũng muôn màu muôn vẻ.

Người thuộc sao Song tử thường không để mình rơi vào tình cảnh túng quẫn, hưởng thụ tình yêu có tính mạo hiểm. Một số người khác giới giàu tình cảm thì cảm thấy mệt mỏi vì người thuộc sao Song tử mà chuyển hướng.

Tuy được người khác giới thích, nhưng người thuộc sao Song tử không chịu giới hạn ở một người. Họ thích giao tiếp với nhiều mẫu người khác giới, nên thường bị người khác cho là loại người lòng chim dạ cá.

Người thuộc sao Song tử khi đã thích một người khác giới vẫn có thể động lòng trước một người khác giới khác.

Nguyên tắc của người thuộc sao Song tử là thà bị người khác giới làm phiền còn hơn để lòng trống trải. Mặt khác, nhất cử nhất động của người thuộc sao Song tử luôn được người khác chú ý. Tính cách của người thuộc sao Song tử có khuynh hướng hay ganh tị, dễ

khiến người khác hiểu lầm, nhưng không nên phiền não vì điều đó, hành động một cách rõ ràng sẽ giải trừ được mọi sự hiểu lầm.

Người thuộc sao Song tử dễ thay đổi, có thể chia tay với đối phương bất cứ lúc nào; đôi khi nên nói thật ý nguyện của mình.

Người thuộc sao Song tử thật lòng yêu đối phương hay chỉ là muốn đùa giỡn với họ, chính bản thân người thuộc sao Song tử cũng không rõ. Đồng thời quan hệ https://thuviensach.vn qua lại với nhiều

người khác giới cũng không phải là vấn đề lớn lao, nhưng nếu chính mình cũng rối loạn thì sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Sau khi quan hệ của hai người đã xác định, người thuộc sao Song tử phải thay đổi cuộc sống, như thế mới có thể thực sự nhìn rõ tình cảm của mình.

Đối tượng yêu đương khác đối tượng kết hôn, chơi ra chơi, sống ra sống, người thuộc sao Song tử luôn xác định rõ ràng.

Nếu người thuộc sao Song tử chung tình thì đối phương cũng sẽ như vậy với họ, nhưng nếu người thuộc sao Song tử không chung tình, thì cũng sẽ nếm mùi bị người khác bỏ rơi.

Nữ giới thuộc sao Song tử có đôi mắt rất quyến rũ, đôi mắt sáng, long lanh biết nói nên rất dễ chiếm cảm tình của người khác. Nơi thích hợp hẹn hò với người thuộc sao Song tử là nơi sáng sủa, con đường náo nhiệt và bến cảng. Nữ giới thuộc sao Song tử thường là quan hệ qua lại với bạn trai không lâu thì đi đến hôn nhân sét đánh một cách bất ngờ.

Do có khả năng giao tiếp và thể hiện, nên việc quan hệ với người khác giới của người thuộc sao Song tử thời trẻ sẽ không gặp khó khăn. Thái độ đối với tình yêu sẽ thể hiện tính hai mặt đặc thù của người thuộc sao Song tử. Cá tính của người thuộc sao Song tử không thích hợp yêu đương tha thiết. Bởi vì người thuộc sao Song tử không phải là mẫu người coi tình yêu là trên hết, không thể vì tình yêu mà từ bỏ tất cả. Đối với tình yêu luôn giữ thái độ

cởi mở, họ sẽ không rơi vào đau khổ vì tình yêu.

Mùa dễ gặp đối tượng nhất là mùa thu đầy lãng mạn.

Người thuộc sao Song tử động tác nhanh nhẹn, có khiếu hài hước, là người rất thông minh; khi ở bên người khác giới có thể nói chuyện thoải mái không hề gò bó, vì thế rất thích hợp làm người chỉ đạo. Đối với người thuộc sao Song tử, tình yêu cũng như là một trò vui chơi, nếu tình cảm gây khổ sở hoặc đau lòng, thì người thuộc sao Song tử sẽ từ bỏ tình yêu này.

Người thuộc sao Song tử không thích bị trói buộc, chỉ muốn quan hệ một cách thoải mái với đối phương, có thể hiểu được tâm ý của đối phương, vì thế có thể nói họ là người rất tâm lý trong tình yêu.

Người thuộc sao Song tử có nhiều kinh nghiệm kết giao với bạn khác giới, do cá tính bình tĩnh, cởi mở nên thường không xảy ra cãi cọ khi chia tay. Hơn nữa, họ rất ít lưu lại vết thương do thất tình. Đối với người thuộc sao Song tử, tình yêu cũng là một trong những sự

thể nghiệm rất có ý nghĩa. Vì thế, việc chọn đối tượng vô cùng quan trọng.

Nữ giới thuộc sao Song tử đứng trước nam giới có hai đặc điểm tha hồ phát huy: thứ

nhất là sự lãng mạn đáng yêu; thứ hai là sự tinh nghịch. Vì thế, nam giới gặp nữ giới thuộc sao Song tử dễ bị họ thu hút.

2. Đối tượng của người thuộc sao Song tử

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Bạch dương

Trong tình yêu, người thuộc sao Bạch dương có ham muốn chinh phục người khác giới, sẽ lao vào thử thách theo đuổi người khác giới.

Tình yêu của người thuộc sao Song tử và người thuộc sao Bạch dương thuộc tình yêu https://thuviensach.vn

nóng bỏng và tiến triển nhanh, đồng thời cũng là tình yêu vui vẻ đầy biến hóa. Tình yêu của hai người luôn là tình yêu muôn màu muôn vẻ, đặc biệt là nam giới thuộc sao Song tử rất thích động tác nhanh nhẹn và quyết đoán của nữ giới thuộc sao Bạch dương, cho nên hai người có thể sáng tạo ra một tình yêu mới mẻ, vui vẻ và có tính mạo hiểm. Nếu người thuộc sao Song tử là nữ, thì sẽ nảy sinh cảm tình đối với khả năng hành động nhanh nhẹn của nam giới thuộc sao Bạch dương, đồng thời thích sự cứng rắn và say mê công việc của họ.

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Kim ngưu

Tính cách của người thuộc sao Kim ngưu hoàn toàn trái ngược với người thuộc sao Song tử có nhịp điệu nhanh. Dù là về tinh thần hay thể xác, nhịp điệu nhanh đều khiến người thuộc sao Kim ngưu cảm thấy chóng mặt, khó có thể thích ứng, kể cả việc trả lời của họ

cũng rất chậm, đương nhiên tình yêu của họ cũng tiến triển từ từ. Tuy nhiên, người thuộc sao Kim ngưu lại là người thích lắng nghe, họ có thể vui vẻ lắng nghe người thuộc sao Song tử nói; nếu có thể điều chỉnh nhịp điệu và cảm giác của hai người, đồng thời có thể tôn trọng ưu điểm của đối phương, có lẽ họ sẽ có thể quan hệ lâu dài.

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Song tử

Trong quan niệm về tình yêu của người thuộc sao Song tử, người yêu đầu không thể

trở thành đối tượng kết hôn của họ, do họ luôn muốn có tình yêu mới, nên trong đời không thể chỉ kết giao và yêu đương một người. Người cộng sự tốt nhất của người thuộc sao Song tử vẫn là người thuộc sao Song tử, hai người hợp nhau ở điểm là có thể bồi dưỡng tình cảm trong khi cùng nhau học tập và vui chơi, mà tình cảm này sẽ có thể đi cùng người thuộc sao Song tử trong suốt cuộc đời. Hai người sẽ định ra một mục tiêu chung, cùng cố

gắng hướng đến mục tiêu này.

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Cự giải

Trong mắt người thuộc sao Cự giải, tình cảm luôn là điều kiện tiên quyết để làm việc, làm bất cứ việc gì cũng khư khư giữ lấy tình cảm. Sự thân thiết của người thuộc sao Cự

giải có khi cũng khiến người thuộc sao Song tử cảm thấy bị bó buộc, tuy nhiên, khi họ trở

mặt thì cũng rất vô tình. Do tính cách của hai người khác nhau, nên lần đầu gặp mặt thì có thể thu hút nhau bởi sự khác biệt này, nhưng tình yêu giữa họ khó có thể đi đến thành công.

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Sư tử

Người thuộc sao Sư tử luôn rộng rãi, khoáng đạt, và rất thu hút. Đối với người thuộc sao Song tử, họ là liều thuốc mát dịu nhất khi gặp phiền não. Người thuộc sao Sư tử sẽ tạo nên một pháo đài tinh thần vững chắc trong lòng người thuộc sao Song tử, làm cho tình cảm của hai người trở nên nồng thắm. Họ không bao giờ che giấu ưu khuyết điểm của mình, cách thể hiện tình yêu cũng thường là trực tiếp, tình yêu của họ thường là thuộc tình yêu vương giả, cũng mong muốn người thuộc sao Song tử có thể đáp lại tương tự, cho nên, nếu người thuộc sao Song tử có thể gạt đi lý tính của mình thì tình cảm giữa hai người sẽ

mặn nồng hơn, chắc chắn cũng sẽ phát hiện ra ưu điểm của họ.

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Xử nữ

Người thuộc sao Xử nữ là đối tượng mà người thuộc sao Song tử khó ứng phó nhất, vì người thuộc sao Xử nữ không theo đuổi tình yêu bằng giác quan, mà là theo đuổi một tình yêu thuần túy, cho nên họ và người thuộc sao Song tử khó có thể hiểu và đồng cảm với https://thuviensach.vn

nhau. Khi mới quen biết, người thuộc sao Song tử có thể nảy sinh tình cảm tốt với người thuộc sao Xử nữ mà tiếp cận đối phương. Hai người họ cũng có thể có tình yêu vui vẻ; nhưng người thuộc sao Xử nữ thường sẽ thể hiện thái độ miễn cưỡng khiến người thuộc sao Song tử luôn suy xét đến ưu điểm của họ, vì thế tình yêu giữa hai người vẫn có hy vọng.

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Thiên xứng

Do người thuộc sao Thiên xứng và người thuộc sao Song tử cùng có tính cách thẳng thắn, ban đầu gặp liền cảm thấy hợp nhau, nên hai người rất dễ hòa hợp. Người thuộc sao Thiên xứng dù đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng đều yêu cầu đạt được tiêu chuẩn cân bằng, hai người cùng thuộc chòm Phong tượng tinh nên cách theo đuổi tình yêu cũng là tiếp cận. Tình yêu giữa họ được hình thành trên cơ sở của sự lãng mạn, hài hước và tình bạn, cho nên, tình yêu của hai người phát triển trong tình hình khá vui vẻ thuận lợi.

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Bò cạp

Người thuộc sao Song tử và người thuộc sao Bò cạp có quan điểm không tương đồng lắm, họ thường nảy sinh mâu thuẫn do sự khác biệt trong đòi hỏi về sinh lý. Quan hệ giữa họ thường gặp trở ngại, nếu muốn tiếp tục duy trì tình yêu, phải luôn biểu hiện ra quan điểm và thái độ tình cảm khác nhau, để hai bên hiểu được nhau, như vậy mới có thế khơi gợi tình yêu chân chính, và hai bên mới có thể trở thành một cặp thật sự hợp nhau.

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Xạ thủ

Nhìn bề ngoài, người thuộc sao Song tử và người thuộc sao Xạ thủ có vẻ rất giống nhau; trên thực tế, người thuộc sao Xạ thủ là người hăng hái nhiệt tình, còn người thuộc sao Song tử là một người không có tính nhẫn nại. Người thuộc sao Song tử luôn giữ tính cách ngay thẳng, trong mắt người thuộc sao Xạ thủ thì họ có vẻ kém thú vị. Người thuộc sao Song tử cũng cảm thấy sự nhiệt tình của người thuộc sao Xạ thủ đem đến cho mình gánh nặng không nhỏ. Cho nên, sự kết hợp giữa hai người họ khó có thể đạt tới mức độ

thân mật, thậm chí cũng có thể nảy sinh tình huống hoàn toàn không thể chấp nhận đối phương, nhưng hai bên nếu có thể điều chỉnh lẫn nhau, thì người thuộc sao Song tử và người thuộc sao Xạ thủ vẫn có thể trở thành một đôi hạnh phúc.

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Ma kiệt

Đối với người thuộc sao Song tử, người thuộc sao Ma kiệt là đối tượng khó hiểu. Khi mới quen biết, thái độ vui vẻ bộc trực của người thuộc sao Song tử thường sẽ cho người thuộc sao Ma kiệt cảm giác thoải mái, còn người thuộc sao Song tử tự nhiên cũng nảy sinh lòng ái mộ. Nhưng tình yêu của người thuộc sao Ma kiệt là tình yêu mãnh liệt, trung trinh bất biến, sự nồng nàn của họ không thể hiện ra bên ngoài, không tỏ ra mãnh liệt như lửa, mà là tình cảm sâu kín trong lòng. Đối với người thuộc sao Song tử thì tình yêu sâu sắc của người thuộc sao Ma kiệt không thích hợp, vì với họ, tình yêu như vị khách qua đường trong cuộc sống, còn người thuộc sao Ma kiệt thì lại trung thành với tình yêu, hai người quan hệ

với nhau chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn và làm tổn thương nhau.

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Thủy bình

Người thuộc sao Thủy bình là đối tượng lý tưởng của người thuộc sao Song tử. Sự

kết hợp giữa hai người không những có thể tạo ra cuộc sống mới, mà còn có thể xây dựng https://thuviensach.vn

nên một tình yêu tốt đẹp. Người thuộc sao Thủy bình có lý trí bình tĩnh và tình yêu độ

lượng, có thể dung hoà với tính cách hai mặt của người thuộc sao Song tử. Còn khi người thuộc sao Song tử chú ý đến người khác giới khác thì người yêu thuộc sao Thủy bình cũng sẽ đối xử với họ bằng lòng khoan dung, không ghen tuông, vì họ thông minh, biết được vị trí của mình trong lòng đối phương.

* Người thuộc sao Song tử với người thuộc sao Song ngư

Người thuộc sao Song ngư là mẫu người giàu tình cảm, tính tình ổn định, dường như

khó có thể phát triển quan hệ tốt đẹp với người thuộc sao Song tử. Trong mắt người thuộc sao Song ngư, người thuộc sao Song tử thuộc mẫu người lãnh đạm, mà người thuộc sao Song tử cũng khó có thể hiểu được cảm giác của người thuộc sao Song ngư. Người thuộc sao Song tử cũng như người thuộc sao Song ngư, ngoài khuynh hướng thích theo đuổi cũng muốn tìm kiếm tình yêu chân chính. Họ đều có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Nhung cách theo đuổi của họ lại hoàn toàn khác nhau. Một khi hai người kết hợp lại, tình cảm sẽ phát triển phức tạp hơn, hai bên cũng khó có thể hiểu và đồng cảm với nhau.

VI. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG TỬ

1. Người thuộc sao Song tử luôn theo đuổi cái mới

Người thuộc sao Song tử rất thích sự mới mẻ, nên thường từ bỏ công việc không đến nỗi tệ lắm. Do đó, người thuộc sao Song tử khi chọn nghề cần chú ý không nên theo đuổi cái mới mẻ.

Nếu chọn nghề nghiệp một cách ngẫu nhiên, thì nó có tác dụng rất lớn đối với sự

nghiệp của người thuộc sao Song tử, thậm chí cả tiền đồ, vận mệnh của họ. Chọn được đối tượng thích hợp có thể đặt nền móng vững chắc cho hạnh phúc của cuộc đời; chọn được một người bạn đời không phù hợp sẽ khiến người thuộc sao Song tử vô cùng phiền não, không những đời sống gia đình không được êm ấm hoà thuận, mà còn ảnh hưởng đến sự

nghiệp của người thuộc sao Song tử.

Tương tự, chọn được một công việc tốt, người thuộc sao Song tử sẽ càng làm càng hăng say, sự nghiệp ngày càng phát triển. Nếu chọn phải một công việc không phù hợp, người thuộc sao Song tử có thể chẳng làm nên trò trống gì, hoặc làm nhiều mà kết quả ít.

Như vậy, khi chọn nghề, người thuộc sao Song tử nên nghe theo đa số, chạy theo trào lưu hay tự mở ra một con đường cho mình và đi theo con đường mà mình đã chọn?

Chỉ có những người thiếu chủ kiến thì mới một mực đi theo người khác, chạy theo trào lưu. Người thực sự có đầu óc, có cá tính, có chủ kiến thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, luôn kiên định đi theo con đường mà mình cho là đúng.

Nguyên tắc quan trọng nhất trong chọn nghề là: trước tiên, bạn phải tìm hiểu xem nghề nào thích hợp với mình nhất, rồi đi tìm công ty thích hợp để phát triển nghề nghiệp của mình chứ không phải là tìm công ty nào hay nghề nghiệp nào đang thu hút nhất trong xã hội để lao vào. Người thuộc sao Song tử cần biết rằng: hoàn cảnh kinh tế thay đổi nhanh chóng, nghề nghiệp hiện tại đang "thu hút" chưa chắc ngày sau cũng thế. Chạy theo trào lưu một cách mù quáng sẽ dễ bị mất phương hướng, đánh mất chính mình.

2. Người thuộc sao Song tử làm nghề gì thì có thể tỏa sáng https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Song tử thích hợp làm công việc không đơn điệu, như làm ký giả,

nhà nhiếp ảnh, nhà phiên dịch, nhà diễn thuyết, hướng dẫn viên du lịch, thương nhân... Nếu làm những công việc này thì có thể thu được thành tựu lớn lao.

VII. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG TỬ

1. Tài vận thuận theo tự nhiên

Người thuộc sao Song tử thích theo đuổi trào lưu mới, luôn có sự nhạy cảm đặc biệt đối với sự vật mới. Vì thế, về tài vận, người thuộc sao Song tử nên thuận theo tự nhiên, cứ

bám sát trào lưu là có thể kiếm được lợi nhuận bất ngờ.

Xã hội không ngừng phát triển, người theo kịp trào lưu mới có thể đồng hành với bước tiến của xã hội, bằng không sẽ bị tụt hậu, rất dễ bị đồng nghiệp vượt qua, thậm chí bị đào thải.

Thế nào là trào lưu? Trên thị trường buôn bán có câu cách ngôn: "Khách hàng luôn luôn đúng". Điều này có nghĩa là: cần cố gắng thuận theo yêu cầu của khách hàng, và trào lưu cũng bắt nguồn từ đây. Để làm cho khách hàng chú ý đến mặt hàng của mình, người kinh doanh phải mưu tính nhiều vấn đề.

Hàng tốt giá rẻ đương nhiên là yếu tố thu hút khách hàng, nhưng trước khi khách hàng hiểu biết về giá trị sản phẩm, điều quan trọng nhất là làm cho họ nảy sinh ý muốn tìm hiểu về thương phẩm hoặc cung cách phục vụ, điều này không thể không bắt đầu từ việc tác động vào tâm lý, và đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự quảng cáo rầm rộ như ngày nay.

Ngoài ra, không khí xung quanh cũng có thể tác động tới khách hàng, không ai thích mua đồ trong một môi trường không sạch sẽ, dù họ có thích đồ ở đó đến mấy.

Trong siêu thị, hàng hoá bày la liệt, vị trí bài trí, phối hợp màu sắc và hình thái kích cỡ

đều được thiết kế tỉ mỉ, mục đích là để thu hút khách hàng.

Mọi người đều luôn hướng đến một đời sống thoải mái dễ chịu, vì thế, hình thức kinh doanh cũng không thể không thay đổi.

Nếu bạn có thể tìm kiếm được ý tưởng và phương pháp mới trong kinh doanh, đồng thời có thể bước vào thực hiện, thì đây là bước đầu của sự thành công.

2. Quan điểm quản lý tài vụ của người thuộc sao Song tử

Người thuộc sao Song tử rất hay thay đổi, việc đầu tư đối với họ là một sự thách thức lớn. Thu chi cân bằng, thị trường đầu tư thay đổi là điều mà người thuộc sao Song tử rất thích. Họ có thể đầu tư quỹ bảo hiểm và cổ phần nhỏ.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO SONG TỬ THUỘC CÁC NHÓM MÁU KHÁC NHAU

1. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Song tử nhóm máu O

Đặc trưng tính cách của người thuộc sao Song tử nhóm máu O là sự kết hợp giữa tính hành động của nhóm máu O với tính đa diện của người thuộc sao Song tử. Sự kết hợp này tạo nên cá tính hoạt bát, vui vẻ của người thuộc sao Song tử nhóm máu O.

Khí chất của nhóm máu O và cá tính của người thuộc sao Song tử vốn có rất nhiều điểm tương đồng, khi dung hợp lại thì những điểm chung này thể hiện rất rõ nét. Vì thế, người thuộc sao Song tử nhóm máu O rất hiếu kỳ, ham muốn tìm hiểu tri thức rất mạnh mẽ, có nhiều sở thích.

https://thuviensach.vn

Cá tính hoạt bát của người thuộc sao Song tử nhóm máu O khiến họ trở thành người sẵn sàng triển khai hành động ngay lập tức đối với sự việc mà mình cảm thấy thích. Đồng thời họ có thể theo đuổi hai, ba mục tiêu cùng một lúc.

Nhưng, sự hăng hái đối với sự việc nào đó của người thuộc sao Song tử nhóm máu O

thường là nhất thời. Sau khi hết hăng hái thì họ không hề để ý đến sự việc có hoàn thành hay không. Cho nên, trong mắt người khác, người thuộc sao Song tử nhóm máu O là người khá hời hợt.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu O khá nhạy cảm đối với thông tin lưu động, khả

năng nắm bắt tin tức cũng nhanh hơn người khác. Hơn nữa, người thuộc sao Song tử nhóm máu O rất có khả năng tiếp thu tri thức mới. Người thuộc sao Song tử nhóm máu O dù ở

bất cứ nơi nào và lúc nào cũng luôn có nhiều luận điểm nhưng không đủ sâu sắc.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu O luôn thể hiện là người thẳng thắn, không chấp nhặt chuyện nhỏ; nhưng nhìn từ một góc độ khác, thì họ là người thiếu ý chí và nghị lực. Ví dụ, người thuộc sao Song tử nhóm máu O tuy rất muốn đạt được mục tiêu, nhưng trong quá trình xử lý sự việc, nếu gặp trắc trở thì dễ từ bỏ mục tiêu của mình, hoặc thay đổi mục tiêu ngay lập tức, đây là điểm thiếu sót trong tính cách của người thuộc sao Song tử nhóm máu O.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu O dù ở bất kỳ tình huống nào cũng có tính châm chước, suy nghĩ và hành động đều có tính mềm dẻo, họ dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh.

Do người thuộc sao Song tử nhóm máu O đa tài, phản ứng đối với sự việc nhanh nhạy hơn người, nên khó có thể tránh được việc sẽ tỏ ra bất mãn đối với người khác. Người thuộc sao Song tử nhóm máu O ngoài đặc trưng này thì luôn có tính hai mặt, một là trầm tĩnh, hai là hiếu động, hoặc một là mạnh mẽ, hai là yếu đuối; đồng thời tồn tại hai cực trong một con người.

Tính cách mâu thuẫn, thậm chí hoàn toàn tách biệt của người thuộc sao Song tử nhóm máu O sẽ khiến họ khó xử, nhất là khi quyết định một việc quan trọng. Kết quả là họ thường đưa ra quyết định một cách cẩu thả.

Tính cách hai mặt đặc biệt này khiến người thuộc sao Song tử nhóm máu O thường có tình trạng bắt cá hai tay, đồng thời theo đuổi hai mục tiêu, vì thế sẽ phân tán tư tưởng, ở

tình trạng này muốn chọn lựa chính xác cũng rất khó.

Lời khuyên: Có nhiều sở thích tuy là ưu điểm của người thuộc sao Song tử nhóm máu O, nhưng thái độ bỏ dở nửa chừng lại là trở lực rất lớn khi hành động.

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Song tử nhóm máu A Người thuộc sao Song tử nhóm máu A động tác nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, ví như một cơn gió thổi qua, thích những việc có tính kích thích và tính nguy hiểm, từ đó có thể phát huy được khả năng vượt trội của mình. Người thuộc sao Song tử nhóm máu A không thích làm một việc cố định ở một nơi cố định, bằng không sẽ khiến họ cảm thấy bị bó buộc.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu A cũng là mẫu người thích kết giao bạn bè, phạm vi giao tiếp rộng, trong tập thể luôn là người nổi bật nhất. Người thuộc sao Song tử nhóm máu A thích sống trong tập thể vui nhộn, không thể chịu được môi trường sống có quan hệ

giao tiếp cố định và hạn hẹp, thiếu biến hóa, bằng không họ sẽ không thể đột phá, sáng tạo https://thuviensach.vn

cái mới.

Nhưng, người thuộc sao Song tử nhóm máu A lại có tính cách bảo thủ, nên có khi thích cuộc sống tự do bay nhảy, có khi lại thích cuộc sống yên ổn, đặc điểm tính cách hai mặt này của họ thường khiến người khác có cảm giác khó hiểu, không biết bộ mặt thật của họ là gì, có khi cũng tạo cho người khác ấn tượng là người không có nguyên tắc.

Tuy nhiên, cái nhìn của người khác không hề khiến người thuộc sao Song tử nhóm máu A lúng túng, và họ cũng không để tâm đến, luôn tự do sống theo kiểu mình muốn. Đây là do người thuộc sao Song tử nhóm máu A vốn có khuynh hướng không câu nệ, khả năng thích ứng mạnh.

Nhìn từ một góc độ khác, người thuộc sao Song tử nhóm máu A khi tính cách thiên về

đặc trưng của nhóm máu A thì sẽ có cuộc sống yên ổn, nếu thiên về đặc trưng tính cách của chòm sao Song tử thì dù bề ngoài trông có vẻ yên ổn nhưng trong lòng vẫn như chim trong lồng cá trong chậu, muốn thoát khỏi sự ràng buộc, sống cuộc sống tự do không bó buộc.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu A có thể nói là một nhà vận động dồi dào tinh lực, đầy lòng tin vào bản thân, tính cảm thụ cũng mạnh, không phục tùng một cách mù quáng đối với một sự việc nào đó. Khi bất mãn về một điều gì đó, họ cũng sẽ suy nghĩ đến toàn cục mà không phá hoại.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu A thường là tiêu điểm trong mắt mọi người, hoặc là nhân vật chính, là chủ đề câu chuyện của mọi người. Nhưng do người thuộc sao Song tử

nhóm máu A thường không có trách nhiệm lắm đối với hành vi của mình, sau khi mạnh dạn làm bừa lại không muốn thu dọn, nên họ hiếm khi được người khác thông cảm và tin cậy.

Tuy nhiên, người thuộc sao Song tử nhóm máu A cũng luôn lo lắng không biết mình có bị

người khác bài xích hay không, nên khi quan hệ giao tiếp với những người xung quanh có sự thay đổi, người thuộc sao Song tử nhóm máu A sẽ quan sát tỉ mỉ, tìm hiểu nguyên nhân, từ đó xây dựng quan hệ giao tiếp mới.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu A rất hiếu kỳ, luôn muốn tìm tòi khám phá mọi sự

việc. Người thuộc sao Song tử nhóm máu A cũng có khả năng lý giải rất tốt, đáng tiếc là thiếu kiên trì, bất cứ việc gì cũng chỉ hăng hái nhất thời rồi lại chán ngay, thiếu tinh thần theo đuổi đến cùng, vì thế, dù người thuộc sao Song tử nhóm máu A hiểu biết nhiều, nhưng lại rất nông cạn. Tính cách này không chỉ thể hiện trong công việc, mà trong quan hệ bạn bè cũng vậy. Người thuộc sao Song tử nhóm máu A đối với người mới chỉ gặp qua một, hai lần cũng như là đã quen biết cả mấy mươi năm, thân thiết như anh em, nhưng không được bao lâu thì lại như người xa lạ.

Thông thường, người thuộc sao Song tử nhóm máu A giỏi xã giao, hành động nhanh nhạy, giao du rộng rãi, nhưng đa số chỉ có bạn thông thường ít có tri kỷ. Không chỉ trong tình bạn, mà trong quan hệ vợ chồng, quan hệ gia đình cũng rất lãnh đạm, họ có cảm giác như mình là một người ở nhờ trong nhà. Người thuộc sao Song tử nhóm máu A một mặt sợ

cô độc, một mặt lại luôn giữ khoảng cách với người khác, đây là một kiểu tính cách mâu thuẫn.

Lời khuyên: Không nên để lộ chân tướng, tránh ảnh hưởng đến thanh danh.

https://thuviensach.vn

3. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Song tử nhóm máu B

Người thuộc sao Song tử nhóm máu B phản ứng nhanh nhạy, hành động nhanh, khả

năng ứng biến đối với sự việc đột xuất rất tốt, hơn nữa, khả năng quan sát của họ khá nhạy cảm, nên sẽ không rơi vào chỗ bế tắc.

Ưu điểm lớn nhất của người thuộc sao Song tử nhóm máu B là rất linh động, tuyệt đối không vì trắc trở nhất thời mà mất ý chí. Tuy thường thể hiện thái độ phản ứng khác nhau đối với các sự việc khác nhau, nhưng nguyên tắc và bản chất của người thuộc sao Song tử

nhóm máu B thì vững vàng không thay đổi. Người thuộc sao Song tử nhóm máu B luôn giữ

thái độ bình tĩnh, lý trí, dù gặp hành động hay sự kiện trọng đại, vẫn có khả năng phân tích khách quan. Tính cách của người thuộc sao Song tử nhóm máu B có thể nói là thiên về lý tính hơn cảm tính, lý trí thắng tình cảm.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu B có khí chất thẳng thắn bộc trực, hành động tích cực, họ khó có thể yên tĩnh bất động. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy người thuộc sao Song tử nhóm máu B luôn bận rộn, không biết trong hồ lô của họ rốt cuộc bán thuốc gì, nhưng người thuộc sao Song tử nhóm máu B có thể vui vẻ trong đó. Tuy nhiên, trong cá tính quyết đoán của họ cũng tiềm tàng mặt do dự không quyết đoán. Nguyên nhân có thể là do người thuộc sao Song tử nhóm máu B quá khách quan, khi phân tích sự việc, rất ít lưu ý đến sự

thiên lệch; khi đánh giá hai mặt phải trái của một sự việc cũng vậy, người thuộc sao Song tử

nhóm máu B thường khó có thể quyết định chọn lọc.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu B thuộc phái hành động tích cực, đồng thời cũng có sự hài hòa giữa liều lĩnh và cẩn thận, có sắc thái điều hòa.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu B có tính cách hai mặt, có thể vận dụng khéo léo hai sự việc vốn hoàn toàn cực đoan giúp mình đạt được mục tiêu, đồng thời nắm bắt được.

Đồng thời, phương thức xử lý của người thuộc sao Song tử nhóm máu B rất khéo, lại luôn giữ được nguyên tắc, họ đúng là "người hai mặt" không ai sánh kịp.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu B hẳn là một người rất hiếu kỳ, ham muốn thám hiểm rất mạnh mẽ, chì cần mình thích sự việc đó là không thể không tham gia, vả lại, sở

thích rất rộng, không giới hạn ở những điều học được trong nhà trường, dù là nghe phong thanh cũng hỏi đến ngành đến ngọn.

Đầu óc của người thuộc sao Song tử nhóm máu B khá tốt, học nhanh và nhớ cũng kỹ, là người nghe nhiều hiểu rộng, nắm bắt kiến thức mới nhanh và chuẩn.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu B có tài nói và tài văn chương trời phú, thường có thể thấu suốt những điều học được, rồi truyền đạt tới người khác, thường có thể nói sinh động hơn so với bản thân sự vật, hơn nữa, người thuộc sao Song tử nhóm máu B rất dí dỏm và tinh nhanh, là người diễn thuyết rất được hoan nghênh. Nếu người thuộc sao Song tử nhóm máu B làm người bán hàng, thì rất có khả năng thuyết phục, nói năng lưu loát.

Vì thế, người thuộc sao Song tử nhóm máu B cần chú ý một điều, khi nói chuyện phải nắm bắt trọng điểm, bằng không, sẽ dễ bị ngộ nhận là người ba hoa.

Lời khuyên: Suy nghĩ kỹ rồi hãy nói, không nên nói bừa, cũng nên chú ý nghe ý kiến của người khác.

4. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Song tử nhóm máu AB

Thông thường, người thuộc sao Song tử đều có tính cách hai mặt, https://thuviensach.vn mà người thuộc

sao Song tử nhóm máu AB thì có sự kết hợp giữa khí chất của nhóm máu A với tính cách của nhóm máu B, nên tính cách của người thuộc sao Song tử nhóm máu AB có thể tưởng tượng được phức tạp như thế nào.

Ở bất kỳ tình huống nào, tính cách hai mặt của người thuộc sao Song tử nhóm máu AB cũng có sự đấu tranh, xung đột; kỳ thực, đây là một điều khiến họ rất khổ sở, cũng làm cho người khác khó có thể nắm bắt được. Vì thế, tính cách của người thuộc sao Song tử

nhóm máu AB hay thay đổi, có xu hướng đa dạng hóa, luôn thể hiện diện mạo khác nhau, thái độ mỗi lúc mỗi khác, có khi thậm chí hoàn toàn trái ngược nhau, vì thế khiến người khác không thể hiểu được.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu AB rất biết tuỳ cơ ứng biến, bất cứ tình huống nào cũng không thể làm khó họ, vì họ có thể thay đổi bản thân cho thích hợp với bất cứ

hoàn cảnh nào, để ứng phó với sự thay đổi của hoàn cảnh.

Những điều mới luôn manh nha trong đầu họ, khi cần thiết họ sẽ tận dụng, thậm chí biến thành ngôn từ biến hóa khéo léo hoặc hành động tích cực, khiến kẻ địch trở tay không kịp. Tấn công bất ngờ cũng là một trong những khả năng của người thuộc sao Song tử

nhóm máu AB, vì thế mà họ thường có những chiêu đánh bất ngờ để thắng địch.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu AB dường như lúc nào cũng bận rộn khác thường, bận động não và cũng bận rộn tay chân. Vì thế, họ thường khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu về họ, không biết người thuộc sao Song tử nhóm máu AB sẽ ra chiêu kỳ diệu gì kế tiếp.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu AB rất có đầu óc, khả năng ghi nhớ nhanh nhạy, làm việc thì dễ dàng nắm bắt được yếu lĩnh.

Người thuộc sao Song tử nhóm máu AB có lòng hiếu kỳ đối với mọi việc, hơn nữa, một khi trong đầu có ý thực hiện thì thường là làm rất tốt. Có điều, nếu sự hăng say của người thuộc sao Song tử nhóm máu AB qua đi, thì lòng nhiệt tình sẽ nguội ngay lập tức, dù đã dốc vào đó biết bao tâm sức, cũng sẽ từ bỏ không hề tiếc nuối.

Tóm lại, đối với sự việc cần kiên trì đợi kết quả, người thuộc sao Song tử nhóm máu AB tuyệt đối không dễ dàng thử. Người thuộc sao Song tử nhóm máu AB thà làm việc mình có thể nắm bắt còn hơn thử việc mạo hiểm.

Sự hiếu kỳ quá độ của người thuộc sao Song tử nhóm máu AB sẽ khiến người khác cảm thấy họ là người ưa chuốc lấy những chuyện không đâu; cởi mở thái quá lại khiến người khác cảm thấy họ là người tuỳ tiện; quá cẩn thận lại khiến người khác cảm thấy họ là người mưu ma chước quỷ, nhất cử nhất động của người thuộc sao Song tử nhóm máu AB

khó có thể nắm bắt chính xác, đúng mức. Cho nên, cách tốt nhất là người thuộc sao Song tử nhóm máu AB không bàn tán về người khác, sống đúng mực, có nguyên tắc.

Do người thuộc sao Song tử nhóm máu AB khó có thể chung sống hoà thuận với người khác, nên khi nảy sinh mâu thuẫn, rất dễ đi vào bế tắc, buồn bực không vui, điều này sẽ cho người khác cảm giác không ngay thẳng rõ ràng. Người thuộc sao Song tử nhóm máu AB cần cố gắng thống nhất giữa nội tâm với biểu hiện bề ngoài. Có bất cứ ý kiến gì cũng phát biểu ra, thường xuyên giao lưu với mọi người, để tránh gây ấn tượng là người có âm mưu đen tối.

https://thuviensach.vn

Lời khuyên: Tuy người thuộc sao Song tử nhóm máu AB đa tài đa nghệ, nhưng lại khó có cơ hội phát triển, thường là do thiếu lòng kiên trì và khả năng tập trung; cho nên, cần chú ý bồi dưỡng tính nhẫn nại và khả năng tập trung cho mình.

Created by AM Word2CHM

https://thuviensach.vn

Chương 4. CHÒM SAO CỰ GIẢI (22/6 – 22/7) Người thuộc sao Cự giải luôn là người mẹ lý tưởng nhất trong 12 chòm sao, họ luôn có thể dang đôi tay rộng lượng ra trong những khi nguy khó. Họ cũng hay áp dụng phương thức cẩn trọng của mình để bảo vệ những người thân yêu, những vật yêu quý.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO CỰ GIẢI

1. Thần thoại và truyền thuyết về chòm sao Cự giải

Chòm sao Cự giải (Crab, con cua) là chòm sao đầu tiên trong hệ sao chiêm tinh được đặt bởi một vị thần thay vì Zeus. Đó là sản phẩm của Hera. Crab là con cua khổng lồ và khá hiểm ác, nó được Hera phái đi làm hại anh hùng Heracles. Nhưng Heracles đã giết chết Crab một cách dễ dàng, Hera thương nhớ con vật đã chết vì nhiệm vụ, bà đặt nó trên thiên nhiên thành chòm sao.

* Thuộc tính của chòm sao Cự giải

Sao Cự giải là chòm sao thứ nhất trong Thủy tượng tinh, mẫn cảm và giàu lòng thương xót.

* Phù hiệu của chòm sao Cự giải

Phù hiệu của chòm sao Cự giải giống như cái vỏ bề ngoài của nó, kỳ thực nó đại biểu cho tinh thần bảo vệ của người mẹ, bao gồm cả gia đình, người thân và bạn bè trong đó, họ

luôn sẵn sàng hy sinh.

* Sao bảo hộ chòm sao Cự giải

Mặt trăng là sao bảo hộ chòm Cự giải, cũng chính là đại biểu của lòng mẹ thương con. Bản năng mẫu tính kiên cường tạo thành đặc tính lớn nhất của chòm Cự giải.

* Sức hút của người thuộc sao Cự giải

Sự trung thực, tính ỷ lại, sự dí dỏm, tinh thần hóa chính là những điều tạo nên sức hút của người thuộc sao Cự giải.

* Chỗ thiếu sót của người thuộc sao Cự giải

Sự thấu hiểu và thông cảm của người thuộc sao Cự giải kết thành một tấm lưới, trói buộc cả đời người khác. Người thuộc sao Cự giải luôn vui vẻ lắng nghe người khác thố lộ

tâm sự buồn phiền, tuy nhiên, khi người khác thổ lộ nhất thiết không nên giữ im lặng mãi, bằng không họ sẽ tranh thủ thao thao bất tuyệt. Người thuộc sao Cự giải thường không đưa ra bất cứ biện pháp giải quyết buồn phiền nào cho người khác. Họ sẽ không bao giờ quên ai nợ họ thứ gì.

2. Tinh vận của người thuộc sao Cự giải

- Màu sắc may mắn: màu trắng bạc, màu chàm, màu xanh.

- Đá may mắn: trân châu và đá mặt trăng.

- Con số may mắn: 2,11, 20, 29.

- Ngày may mắn: thứ sáu.

https://thuviensach.vn

- Địa điểm may mắn: nơi gần nước hoặc trên mặt nước.

II. CHỈ NAM TINH VẬN MỖI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC SAO CỰ GIẢI Tháng 1, nghi ngờ chấm dứt. Sao Hải vương nhạy cảm đã qua cung ái tình, khiến người thuộc sao Cự giải thầm nghĩ họ hình như là chân mệnh thiên tử, nhưng bản năng phù hộ của chòm sao Cự giải lại khiến họ không chịu đựng nổi! Hãy lùi một bước, đánh giá lại cảm nhận của mình, cân nhắc xem có thể khôi phục lại sự tốt đẹp trước kia không.

Tháng 2, sương mù tạm tan. Tháng này sao Hải vương rời khỏi cung tình bạn, đầu óc người thuộc sao Cự giải dần dần thông suốt, khiến đời sống tình cảm mở sang một trang mới. Dù người thuộc sao Cự giải quyết định chia tay hay chỉnh đốn lập lại quan hệ, thì chỉ

cần hạ quyết tâm, mọi chuyện trước mắt đều sẽ tươi sáng lên.

Tháng 3, có triển vọng được mùa. Vào ngày 13, sự nghiệp đã một lần đình trệ sẽ có thể xuất hiện bước ngoặt mới. Lúc này người thuộc sao Cự giải nên dốc hết sức vào công việc, nếu cho rằng không có ai chú ý đến sự nỗ lực của mình, thì thực sự đã đánh giá quá thấp về cấp trên của bạn.

Tháng 4, hóa nguy thành yên. Đang lúc công việc thuận lợi, hãy cẩn thận với một chòm sao ngang ngược phía sau bất lợi đối với người thuộc sao Cự giải. May mà tháng này được sao Kim cảm tính can thiệp vào, người thuộc sao Cự giải sẽ tìm được một người quan tâm săn sóc và bảo vệ mình, làm giảm áp lực công việc nghiêm trọng.

Tháng 5, hết sức chú ý. Một người bạn bỗng nhiên mời người thuộc sao Cự giải xuất ngoại nghỉ hè, người thuộc sao Cự giải bình dị dễ gần không nên nhận lời bừa, thử nghĩ lại xem lần xuất ngoại trước có gì vui không? Nếu thực sự không thể từ chối thì hãy thuận theo tự nhiên.

Tháng 6, cải tính sửa nết. Sao chi phối mặt trăng gây ảnh hưởng nặng nề vào nửa tháng trước, khiến phần lớn thời gian của người thuộc sao Cự giải ở trong nhà (trên thực tế

đây cũng là điều người thuộc sao Cự giải rất thích). Tận dụng tốt khoảng thời gian này, sửa đổi thói xấu "trễ nải mới làm", nhân dịp này chỉnh đốn một số việc cá nhân.

Tháng 7, tăng sức hút. Tháng 7, sao Hỏa dồi dào sinh lực xông vào cung nhân mệnh, khiến lòng tin của người thuộc sao Cự giải tăng cao, đồng thời được nhiều người chú ý đến.

Nếu trong lòng người thuộc sao Cự giải đang mong đợi, thì đây là cơ hội tốt để tìm được người yêụ lý tưởng.

Tháng 8, nắm bắt thời cơ. Sao Hỏa ngang ngược và sao Kim lãng mạn gặp nhau tại mệnh cung, khiến người thuộc sao Cự giải tha thiết yêu cầu gia tăng quan hệ tình cảm.

Ngày 5, khi ánh trăng đi vào cung ái tình, thì cứ việc hành động.

Tháng 9, của cải dồi dào. Sao Hỏa đi vào cung tài bạch, đem lại của cải cho người thuộc sao Cự giải. Bạn không nên suốt ngày ngồi tính toán số tiền gửi vào ngân hàng, mà cũng cần phải mua sắm thêm trang phục mùa thu.

Tháng 10, nên biết linh động. Người thuộc sao Cự giải yêu thích đời sống gia đình, muốn được sống bên người bạn đời, đáng tiếc là họ không thích bị trói buộc. Hãy thử học nghệ thuật thỏa hiệp, nêu người thuộc sao Cự giải muốn giữ lấy họ, thì hy sinh một chút là điều khó tránh khỏi.

Tháng 11, không nên quá say mê. Sao Thủy lắm lời tháng này đi vào cung sự nghiệp, thúc đẩy người thuộc sao Cự giải rời xa vị trí công tác, chuyển sang hưởn https://thuviensach.vn g lạc. Dù có thoả

mãn được ý muốn xã giao tiềm ẩn trong bạn, nhưng cũng đừng quá say mê, bằng không sẽ

ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp xán lạn của bạn.

Tháng 12, tính toán trước. Tuy năm nay vẫn chưa kết thúc, nhưng được sao Thổ chí lớn cuồn cuộn sai khiến, người thuộc sao Cự giải đã chuẩn bị kế hoạch cho một năm mới.

Ăn uống phải tiết chế, đặc biệt là hạn chế ăn kẹo. Sau ngày 22 sẽ có tình yêu mới nồng thắm.

III. TÍNH CÁCH VÀ TÂM TRÍ CỦA NGƯỜI THUỘC SAO CỰ GIẢI

1. Đặc tính và tính cách của người thuộc sao Cự giải

Người thuộc sao Cự giải giỏi nắm bắt ý người khác, cá tính bảo thủ, ôn hoà sâu sắc, hay quan tâm đến người khác, tạo cho người khác cảm giác ấm áp an toàn, nhưng lại dở

trong việc biểu đạt tình cảm trong lòng mình, khá mẫn cảm, tình cảm yếu mềm.

Bản tính của người thuộc sao Cự giải đa sầu đa cảm, thường u buồn và có khuynh hướng mơ mộng hão huyền. Họ thường tưởng nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp đã qua, đồng thời dễ sống với quá khứ (khi vị trí của sao Thủy tại chòm sao Cự giải thì tính cách này càng thể hiện rõ rệt), nhưng họ cũng có thể nắm bắt hiện tại một cách vững vàng.

Người thuộc sao Cự giải có ý chí vững vàng, một khi đã định ra kế hoạch thì quyết tâm thực hiện bằng được. Vì lợi ích cá nhân, đôi khi họ quá rộng lượng, cần tránh sự xa xỉ

không cần thiết.

Người thuộc sao Cự giải dễ có biểu hiện tinh thần cực đoan, tâm trạng của họ không ổn định, hay cáu kỉnh vô cớ; đối với câu hỏi của người khác, cũng tùy thuộc vào tâm trạng của mình mà trả lời hay từ chối; khi vui vẻ, họ lại là người biết lắng nghe, phát huy đầy đủ

ưu điểm biết thông cảm, lo toan chu đáo. Tính cách của họ thường dao động giữa hai cực, không ổn định, chỉ khi ảnh hưởng bởi gia đình mới có thể yên ổn trở lại, vì người thuộc sao Cự giải vốn rất yêu gia đình, đồng thời trân trọng quan hệ hôn nhân.

Đầu óc người thuộc sao Cự giải hẹp hòi, thường để bụng những chuyện nhỏ nhặt, thiếu khoan dung độ lượng. Nhưng khi lỡ lời làm tổn thương người khác, họ có thể tự nhận ra và cảm thấy ân hận. Người thuộc sao Cự giải nên học cách khoan dung và thông cảm với người khác, như thế tự nhiên sẽ có thêm đặc điểm thu hút người khác. Tính cách lịch sự, giỏi giao tiếp, hài hước dí dỏm và tôn sùng chủ nghĩa nhân đạo của người thuộc sao Cự

giải có thể giúp họ thu hút rất nhiều bạn. Trên thực tế, người thuộc sao Cự giải thường ẩn chứa sự yếu đuối dưới cái vẻ bề ngoài dũng mãnh; họ giống như biểu trưng của chòm sao này - con cua, dùng cái vỏ cứng như sắt bên ngoài để ngụy trang.

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Cự giải

Một trong những sở trường của người thuộc sao Cự giải là có khả năng ghi nhớ rất tốt. Họ không chỉ nhớ được những việc lặt vặt từ thời thơ ấu, mà còn nhớ rõ sự kiện lịch sử

và những chuyện khác, điều này có lẽ liên quan đến tính cách thích sống với những kỷ niệm trong quá khứ của họ. Cách nhìn nhận sự việc của họ thiên về trực giác, thông thường đều có thể đưa ra phán đoán chính xác. Họ dễ dàng thấu suốt tư tưởng của người khác, rồi biểu hiện ra bằng cách mới.

Người thuộc sao Cự giải thường lo lắng liên miên, nhưng lại cất giấu trong lòng không muốn chia sẻ với bạn bè, ngày này qua tháng khác dễ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, vì thế dễ

https://thuviensach.vn

bị bệnh về đường dạ dày, ruột.

Họ có khả năng tưởng tượng rất tốt, khi phát huy khả năng này sẽ giải trừ được u uất trong lòng; nhưng khi sống quá nghiêm chỉnh sẽ làm cho tật buồn vô duyên cớ và đa nghi càng nghiêm trọng hơn.

IV. QUAN HỆ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI THUỘC SAO CỰ GIẢI

Người thuộc sao Cự giải có hành vi và thói quen coi nhẹ sự hữu hình vô thực, đối với những sự vật không có lợi ích thực tế hoặc không có tính thực dụng thì kiên quyết tránh xa.

Phụ nữ thuộc sao Cự giải có bản năng làm mẹ rất mạnh, biết quan tâm đến người khác, là người giàu lòng yêu thương, nhân từ, thông cảm với kẻ yếu, khoan dung với kẻ ác.

Người thuộc sao Cự giải đa số là người sung túc, có duyên với bố mẹ, có khả năng kế thừa tài sản, nếu được sống với bố mẹ thì sẽ hạnh phúc.

Tính cảm thụ nhạy bén, thích săn sóc người khác, đôi khi sẽ khiến người thuộc sao Cự giải bị bài xích, nên cần chú ý không gây thù oán.

Người thuộc sao Cự giải là người có thực lực vững vàng.

Cuộc đời của người thuộc sao Cự giải có thể nói là đầy biến hóa. Vì họ bẩm sinh có sức sống mãnh liệt và chí tiến thủ. Nếu là nữ thì họ có thể khắc phục được rất nhiều gian khó.

Người thuộc sao Cự giải có bản năng phòng vệ mạnh, có thể bảo vệ chính mình và bạn bè, có khi thậm chí xuất hiện tính biệt lập rõ rệt.

Người thuộc sao Cự giải biết sử dụng tiền, tuyệt đối không phải là người lãng phí. Vì cuộc sống, họ tính toán rất kỹ càng, nên có cuộc sống rất tốt. Nhưng họ hơi hẹp hòi nên bị

bạn bè dần dần xa lánh. Giao tiếp với bạn bè cũng cần tiêu pha tiền bạc, tuyệt đối không được quá tiết kiệm. Làm việc một mình rất dễ bỏ dở nửa chừng, vì thế người thuộc sao Cự

giải nên kết giao với những người bạn có thể cổ vũ và giúp đỡ mình, mà sự giúp đỡ của bạn bè chính là điều then chốt của con đường dẫn đến thành công.

Hãy mở rộng tầm mắt, nhìn ra xung quanh mình.

Thành thật và có trách nhiệm, sẽ được những người xung quanh tin tưởng.

Người thuộc sao Cự giải quan tâm đến rất nhiều vấn đề, nhiều sở thích, có cá tính, có khả năng thể hiện mình.

Người thuộc sao Cự giải có tính cảm thụ mạnh, có thể thể hiện tình cảm của mình một cách tự nhiên. Họ có khả năng ghi nhớ và khả năng bắt chước tốt, nhanh hiểu. Nhưng người thuộc sao Cự giải thiếu kiến thức thì là khuyết điểm cần chú ý.

Người thuộc sao Cự giải không biết khống chế tình cảm của mình, tâm trạng tốt hay xấu thể hiện ra rõ rệt. Dưới con mắt của người khác, người thuộc sao Cự giải là người có sự biến hóa về tâm trạng rất lớn.

Những người bạn thân của người thuộc sao Cự giải thì hiểu họ nên không lấy làm lạ, nhưng những người không thân thiết lắm sẽ nảy sinh hiểu lầm đối với sự thay đổi của họ.

Không nên tiêu cực, không nên yêu cầu quá cao; khi nhận thấy tâm trạng không tốt, bạn hãy học cách thư giãn để khôi phục lại tâm trạng bình thường.

https://thuviensach.vn

Nếu có thể giữ tâm trạng ổn định thì sẽ ít đắc tội với người khác.

Thường tán chuyện với đối phương, sau đó đặt mình vào đối phương để suy nghĩ.

Nếu người thuộc sao Cự giải tiếp nhận đối phương, thì đối phương cũng sẽ đối xử với họ

tương tự.

Bạn bè thường vui vẻ tiếp nhận ảo tưởng thú vị khác thường của người thuộc sao Cự

giải.

Nói tóm lại, người thuộc sao Cự giải thường tạo cho người khác ấn tượng về một người có bản tính hiền lành và chân chất, nếu xảy ra biến cố thì can đảm gánh vác.

Vận thế trong cuộc đời người thuộc sao Cự giải rất ổn định, hiếm khi gặp vận thế

không tốt.

Từ những điều trên cho thấy, người thuộc sao Cự giải là người có thành tựu vào lúc cuối đời. Thời trẻ luôn cố gắng, tuổi càng lớn thì vận may càng nhiều, đến tuổi trung niên thì sự cố gắng sẽ có kết quả.

Tính tình ôn hòa, thường ở tư thái bị động, nhưng vì một mục đích nào đó họ cũng sẽ

chủ động hành động, thể hiện cá tính mạnh mẽ. về tinh thần, họ có vẻ yếu đuối, đôi khi sự

quan tâm đến người khác thái quá khiến người khác cảm thấy đó là hành vi ôm đồm chuyện vớ vẩn. Nhưng họ có cảm giác nhạy bén, đặc biệt là có khả năng phân biệt địch-ta. Còn về

mục đích thì dễ có khuynh hướng tính thực tế và tính công lợi, đây chính là đặc trưng tính cách của người thuộc sao Cự giải.

Người thuộc sao Cự giải hơi ngoan cố, đối với sự việc đã quyết định thì không dễ gì thay đổi, nên phải tập khả năng linh hoạt, từ chối hoặc làm cho đối phương hiểu được tình hình của mình. Nếu không chú ý cố gắng, chắc chắn sẽ khổ sở.

Những sự vật khác thường rất thu hút người thuộc sao Cự giải, họ thường có thể tận hưởng một cách vui vẻ.

Vận thế của người thuộc sao Cự giải khác với những người khác, đồng thời chỉ có thể

phát huy vận thế đối với công việc mà mình thích. Nói cách khác, người thuộc sao Cự giải phải biết rõ về bản thân mình, thích thú hoặc cảm thấy có hứng đối với một sự việc nào đó, đây là điểm mấu chốt để phát huy vận thế. Đối với sự việc nào mà thời học sinh cảm thấy thích thú, thì sau khi ra đời họ sẽ có thể ứng dụng. Người có được thành công do biết vận dụng linh động kỹ năng của mình phần lớn là người thuộc sao Cự giải.

Người không có sở thích, không có mục tiêu thì sẽ không gặp được vận may, những người này làm việc luôn tiêu cực hoặc không có tính bền bỉ, thường gặp thất bại.

Trong quá trình khắc phục nghịch cảnh, chớ nên nhụt chí. Từ tuổi trung niên trở đi, mọi thứ đều sẽ chuyển biến tốt, đến cuối đời thì có thể sống hạnh phúc mỹ mãn.

V. TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI THUỘC SAO CỰ GIẢI

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Cự giải

Điểm thu hút nhất của người thuộc sao Cự giải là tính tình dịu dàng và biết quan tâm.

Sao Cự giải là chòm sao giàu tình yêu thương và hay quan tâm đến người khác nhất. Người thuộc sao Cự giải được rất nhiều người khác giới yêu thích, nhưng do tính cách kín đáo nên thường khiến người yêu không yên tâm. Người thuộc sao Cự giải rất thậnhttps://thuviensach.vn trọng trong tình

yêu.

Người thuộc sao Cự giải thường có cơ hội kết hôn khi tuổi còn trẻ. Bước vào đời sống hôn nhân sớm có thể có được hạnh phúc. Tình yêu của người thuộc sao Cự giải thường nảy nở trong tiết trời mùa thu êm ả. Nhiều khi tình yêu nảy nở do gặp được người có cùng tâm trạng.

Người thuộc sao Cự giải dễ kết hợp với bạn học hoặc người cùng nhóm, nơi hẹn hò thích hợp nhất là công viên hoặc bờ hồ, lý tưởng nhất là nơi có thể vừa nói chuyện vừa ăn.

Người thuộc sao Cự giải kiến thức phong phú, nói chuyện có nội dung, lễ phép với người thân, có nhiều điều kiện thu hút người khác giới. Có lẽ ưu điểm của người thuộc sao Cự giải chưa thể hiện ra hết, nhưng chớ nên nóng vội, qua thời gian, chắc chắn họ sẽ trở

thành người bạn tốt được nhiều người quý mến.

Tình cảm của người thuộc sao Cự giải rất tinh tế và rất chung tình, khi đã yêu ai đó thì yêu hết lòng.

Chòm sao Cự giải là chòm sao có ý thức gia đình nhất trong 12 chòm sao. Phương thức quan hệ của người thuộc sao Cự giải cũng chắc chắn, không dễ thay đổi, nhưng cấm kỵ không được can thiệp quá nhiều, bám sát đối phương thái quá sẽ gây phản cảm.

So với sự tích cực chủ động của người thuộc sao Cự giải, thái độ đối với tình yêu của người yêu họ dường như bình thản hơn. Đối phương muốn nuôi dưỡng tình cảm trong thời gian dài, còn người thuộc sao Cự giải gấp gáp nóng vội thì không thể chịu được sự thử

thách bằng thời gian dài này, nên thường thay đổi mục tiêu.

Người thuộc sao Cự giải tính cách trầm tĩnh, nên khi hẹn hò thường lo lắng có điều gì đó bất ổn hoặc nói lỡ lời.

Vận may của người thuộc sao Cự giải luôn màu hồng, nên bày tỏ tình cảm trực tiếp thay vì viết thư, lời hẹn hò đầy tình cảm sẽ có thể làm đối tượng xúc động và có ấn tượng khó quên. Tốt nhất nên hẹn hò ở những nơi có nước như hồ bơi, bờ hồ, hay bãi biển.

Tuy nhiên, hẹn bạn bè tham gia câu lạc bộ bơi lội không phải là một phương pháp hay.

Đi dạo bên bờ hồ hoặc đến công viên có hồ phun nước sẽ có thể tăng cơ hội gặp gỡ

đối tượng.

Người thuộc sao Cự giải thường được nhiều người khác giới yêu mến, nhưng họ có khuyết điểm là đứng trước một sự tình nào đó thường lúng ta lúng túng, hoảng hốt, không dám đối diện với hiện thực; đôi khi gặp người mình thích lại tỏ ra bối rối không nói lên lời.

Thời niên thiếu, hiện tượng này rất nghiêm trọng, khi lớn lên sẽ dần cải thiện.

Do người thuộc sao Cự giải thường nắm bắt được trạng thái tâm lý của người khác giới, nên trong cuộc sống có thể yêu mãnh liệt nhiều lần. Nhưng họ không thể yêu hai người cùng một lúc.

Người thuộc sao Cự giải sinh vào đầu mùa hạ là người rất nhiệt tình, từ nhỏ đã mơ

mộng về hôn nhân tốt đẹp. Người thuộc sao Cự giải thể hiện sự yêu ghét rất rõ rệt, đây là khuyết điểm cần sửa đổi.

Quan hệ giữa người thuộc sao Cự giải với người khác cũng sẽ có sự biến hóa không ổn định; do cảm giác nhạy cảm tinh tế nên rất dễ bị tổn thương. Họ đối x https://thuviensach.vn ử với người khác

rất ôn hòa, nhưng cũng để ý xem người khác có đối xử với mình như vậy không.

Người thuộc sao Cự giải thường dùng tình cảm dịu dàng ấm áp của mình đế dần dần chinh phục đối phương.

Người thuộc sao Cự giải thường có nhiều người khác giới bày tỏ tình cảm đối với mình, nhưng họ không vì thế mà động lòng, vì người thuộc sao Cự giải cho rằng được yêu không hạnh phúc bằng yêu người. Người thuộc sao Cự giải có khuynh hướng ảo tưởng về

một tình yêu vĩ đại mà người khác không dám nghĩ tới, vì thế người thuộc sao Cự giải nên chú ý không nên lý tưởng hóa tình yêu thái quá, mà hãy đối diện với thực tế.

Phản ứng tinh thần hóa sẽ khiến người thuộc sao Cự giải trở nên nói không lựa lời, như vậy dễ hủy hoại đi một tình cảm đã được nuôi dưỡng hết sức công phu, cho nên cần tránh xử sự theo cảm xúc. Người thuộc sao Cự giải hãy mở rộng tầm nhìn hạn hẹp, bồi dưỡng lòng độ lượng, xử lý sự việc bằng thái độ bình tĩnh.

Phụ nữ thuộc sao Cự giải thường quan tâm tới đối phương bằng thái độ của người mẹ

hoặc người chị, nhưng đối với đối tượng thích độc lập tự chủ thì cách quan tâm này thường gây phản cảm.

2. Đối tượng của người thuộc sao Cự giải

* Người thuộc sao Cự giải với người thuộc sao Bạch dương

Người thuộc sao Cự giải nặng tình cảm và có tấm lòng yêu thương của người mẹ, khi nảy sinh tình yêu với người thuộc sao Bạch dương có tình cảm nồng thắm thì họ thường phải chịu đựng lẫn nhau. Vì người thuộc sao Cự giải một khi đã yêu thì rất chân thành, còn đặc tính của người thuộc sao Bạch dương là cố chấp, cô độc, nếu người thuộc sao Cự giải có thể chấp nhận đối phương, lại có lòng tin vào việc có thể xây dựng được một cuộc sống tốt đẹp vì tình yêu, thì đối phương vẫn có thể trở thành người bạn đời thành thực.

* Người thuộc sao Cự giải với người thuộc sao Kim ngưu

Người thuộc sao Kim ngưu tính tình thận trọng lại thích đời sống yên ổn, làm việc luôn bình tĩnh ôn hoà. Tình yêu giữa người thuộc sao Cự giải và người thuộc sao Kim ngưu đúng là không hẹn mà nên. Hơn nữa, người thuộc sao Kim ngưu có đặc trưng làm an lòng người, nếu hai người kết hôn, tất sẽ có một gia đình yên ổn hạnh phúc. Ngoài ra, trong quan hệ với người thuộc sao Kim ngưu, bạn nên tỏ thái độ tự nhiên không kiểu cách, đồng thời hiểu được cá tính ngoan cố của họ, thì hai bên mới có thể hòa hợp.

* Người thuộc sao Cự giải và người thuộc sao Song tử

Trường hợp người thuộc sao Song tử đầy lý tính và người thuộc sao Cự giải nặng tình cảm yêu nhau rất hiếm gặp. Khi hai người bắt đầu quan hệ, người thuộc sao Cự giải sẽ bị

đặc điểm lý tính của người thuộc sao Song tử thu hút, sau đó lại chìm đắm trong sự quyến rũ xác thịt của đối phương, lúc này không còn tỉnh táo nữa, vì người thuộc sao Song tử đã yêu là yêu say đắm. Nếu người thuộc sao Cự giải có ý định theo đuổi tình yêu, thì để duy trì mối quan hệ lâu dài và sâu sắc, phải bồi dưỡng sở thích chung.

* Người thuộc sao Cự giải và người thuộc sao Cự giải

Người thuộc sao Cự giải xưa nay luôn nặng về cảm tính hơn lý tính, họ có thể hy sinh tất cả vì tình yêu; thông thường, tình yêu của hai người được hình thành tự nhiên từ tình https://thuviensach.vn

bạn, sau đó đi đến hôn nhân, trở thành vợ chồng, cùng xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Do hai người có cùng quan niệm về tình yêu, nên về tinh thần cũng rất hợp nhau. Ngoài ra, khi ở bên nhau, họ thường không cần nói ra mà vẫn hiểu được lòng nhau, lại thêm hai bên có yêu cầu phù hợp về tình yêu, nên là một sự kết hợp rất hoàn hảo.

* Người thuộc sao Cự giải và người thuộc sao Sư tử

Người thuộc sao Sư tử nhiệt tình, tích cực, tuyệt đối không nhượng bộ người thuộc sao Cự giải. Người thuộc sao Sư tử có một đặc điểm là nam và nữ đều có tính cách dương cương; còn người thuộc sao Cự giải thì trái lại, nam nữ đều có tính cách âm nhu nữ tính hoá. Người thuộc sao Sư tử bị mặt trời chi phối, và người thuộc sao Cự giải bị mặt trăng chi phối, nếu kết hợp với nhau thì sẽ trở thành một cặp rất đặc biệt và rất có ý nghĩa. Vì sự

kết hợp này đại biểu cho âm dương điều hòa, nên có thể trở thành một cặp vợ chồng bách niên hảo hợp. Nhưng hai bên thường bất đồng ý kiến về một số việc, mà người thuộc sao Sư tử thường rất ngang ngược, nên cần điều hòa tính cách giữa hai bên.

* Người thuộc sao Cự giải và người thuộc sao Xử nữ

Người thuộc sao Xử nữ có tính cách chân chất, rộng rãi, đáng yêu và lãng mạn, giống như một đứa trẻ. Người thuộc sao Xử nữ và người thuộc sao Cự giải cả hai đều luôn nhớ

đến tình bạn cũ, và rất chung thủy trong tình cảm. Tuy bề ngoài thì tính cách của hai người có vẻ không hợp, người thuộc sao Xử nữ thiên về lý tính còn người thuộc sao Cự giải thì xử

sự thiên về tình cảm, nhưng họ đều có trái tim nhạy cảm và có sở thích hợp nhau, như chú trọng sức khỏe, thói quen vệ sinh, ăn uống... chi cần hai bên thường xuyên khích lệ đối phương thì sẽ trở thành một đôi tuyệt vời.

* Người thuộc sao Cự giải và người thuộc sao Thiên xứng

Người thuộc sao Thiên xứng hướng ngoại, vui tính, có khả năng xã giao tốt, hoàn toàn khác với người thuộc sao Cự giải có tính cách hướng nội, tiêu cực. Đặc biệt, người thuộc sao Thiên xứng có thái độ yêu đương không chung thủy và thích kết giao với nhiều người khác giới, điều này khiến người thuộc sao Cự giải trọng tình cảm không chịu đựng được.

Hơn nữa về tư tưởng, hai người lại luôn xung đột với nhau, nên khó có thể kết hợp, họ

giống như hai đường thẳng song song. Trừ phi người thuộc sao Cự giải thật khoan dung, hai người mới có thể nên đôi.

* Người thuộc sao Cự giải với người thuộc sao Bò cạp

Giá trị quan về đời sống của người thuộc sao Cự giải và người thuộc sao Bò cạp giống nhau, vì thế việc họ yêu nhau và đi đến hôn nhân rất thuận lợi. Nhưng do hai người đều khá nhạy cảm, nên cũng dễ dẫn đến một số vấn đề khó giải quyết. Khi bị tổn thương về

tình cảm, người thuộc sao Bò cạp dễ chùn lại, khi gặp trắc trở, biện pháp chọn lựa đầu tiên là ẩn mình; do đó, khi hai người chung sống với nhau, nên tránh làm tổn thương nhau bởi lời nói hoặc hành động vô tâm. Nếu hai người có thể hiểu rõ về tình cảm của nhau, thì chắc chắn sẽ xây dựng được mối quan hệ yêu thương tin tưởng lẫn nhau.

* Người thuộc sao Cự giải với người thuộc sao Xạ thủ

Nói một cách khách quan, người thuộc sao Cự giải và người thuộc sao Xạ thủ thích hợp nói chuyện tình yêu, nhưng không thích hợp làm bạn đời với nhau. Bởi vì, tuy người thuộc sao Cự giải rất thích tính cách tích cực và vô tư của người thuộc sao Xạ thủ, nhưng https://thuviensach.vn

cùng với thời gian, càng ngày họ càng nhận ra cách sống của hai người không hợp nhau, nhận biết về tình cảm cũng có sự sai lệch, do người thuộc sao Xạ thủ thích tự do, nên không thể đáp ứng được ham muốn chiếm hữu của người thuộc sao Cự giải, mà người thuộc sao Cự giải cũng sẽ cảm thấy bất an vì điều này.

* Người thuộc sao Cự giải với người thuộc sao Ma kiệt

Người thuộc sao Ma kiệt rất có kỷ luật, yêu cầu đối với người khác cũng rất nghiêm khắc, nên dễ bị rơi vào cảnh cô độc. Tính cách của người thuộc sao Cự giải và người thuộc sao Ma kiệt không hợp nhau, nhưng nếu cố gắng quan tâm đến đối phương, thì cũng có thể

trở thành một đôi tương đối tốt. Ngoài ra, tính cách dịu dàng của người thuộc sao Cự giải có thể an ủi trái tim cô đơn của người thuộc sao Ma kiệt, còn sự nhẫn nại của người thuộc sao Ma kiệt lại có thể làm ổn định tâm trạng nhạy cảm của người thuộc sao Cự giải, làm cho người thuộc sao Cự giải cảm thấy yên ổn, nên họ sẽ trở thành một đôi có thể nâng đỡ

nhau về tâm hồn.

* Ngitời thuộc sao Cự giải với người thuộc sao Thủy bình

Người thuộc sao Thủy bình có lý tưởng về tình yêu rất cao, trước khi yêu là một người thiếu sự hăng hái, lãng mạn. Để giữ được mối quan hệ tốt đẹp, thì hai người phải từ

bỏ điều mình thích, nhưng về đời sống thì e rằng không thể hợp nhau. Ngoài ra, người thuộc sao Cự giải rất bảo thủ, dù ảo tưởng về đối phương đã tan vỡ, cảm giác đã thay đổi, nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện chia tay đối phương, thà hy sinh bản thân cũng không luyến tiếc. Nếu người thuộc sao Thủy bình là nữ, người thuộc sao Cự giải là nam, thì họ ít gặp sự phiền toái, nhưng ngược lại, nữ là người thuộc sao Cự giải thì rất khó chịu.

* Người thuộc sao Cự giải với người thuộc sao Song ngư

Người thuộc sao Song ngư có đặc điểm là tinh thần hóa và hiền lành, nếu kết hợp với người thuộc sao Cự giải trọng tình cảm, thì có thể tạo nên một tình yêu thuần túy. Tuy nhận thức về tình cảm có chút khác biệt, nhưng họ có thể bổ sung cho nhau, là một đôi rất hợp.

Người thuộc sao Song ngư có thể dần dần đối diện với hiện thực một cách thành thục nhờ

vào sự ảnh hưởng của đối phương; người thuộc sao Cự giải thì có thể mơ tưởng một chút lãng mạn hiện thực với người thuộc sao Song ngư.

VI. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THUỘC SAO CỰ GIẢI

1. Hà tất phải phí sức trong công việc

Người thuộc sao Cự giải rất say mê công việc, dốc toàn tâm toàn ý vào công việc. Cố

gắng làm việc để thành công là điều tất yếu, nhưng điều sai lầm lớn nhất là không biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, điều này sẽ dẫn đến hậu quả ngoài sức tưởng tượng.

Người thuộc sao Cự giải thường làm việc quên mình, kết quả là do tinh lực suy giảm khiến hiệu quả công việc không tốt, vì thế họ không được cấp trên đánh giá cao về sự tích cực của mình. Kỳ thực, nghỉ ngơi thích hợp không phải là lười biếng. Nghỉ ngơi là một sự chuẩn bị tốt về tâm lý và sinh lý để bước vào làm việc. Nghỉ ngơi sẽ giúp con người khôi phục thể

lực và tinh thần bị tiêu hao, giúp làm việc thuận lợi hơn.

Người luôn quá căng thẳng không thể trở thành một người quản lý thành công, họ cần phải học cách tự thư giãn.

Người có khuynh hướng chúi đầu vào công việc kỳ thực là người t https://thuviensach.vn hiếu cảm giác an

toàn, chỉ có được sự thỏa mãn trong công việc, nhất là khi người khác thể hiện sự tán thưởng đối với công việc của họ, họ sẽ cảm thấy lâng lâng, sau đó răn mình phải cố gắng làm việc hơn, chỉ sợ lỡ sơ suất, giá trị của mình sẽ tiêu tan, thế giới trở nên không hề có ý nghĩa.

Có lẽ, một số người lao vào công việc để không còn thời gian nhớ về quá khứ, ngoài làm việc và ngủ, cơ bản không muốn đối diện với điều gì khác nữa. Người có tính cách này có thể rất hướng nội, không bồi dưỡng một sở thích nào, để giết thời gian, họ luôn lao vào công việc, tránh tham gia mọi hoạt động.

Một số nam giới lao vào công việc với mong muốn được cha mẹ yêu quý, cho rằng chỉ

cần mình vượt trội hơn người khác, hoặc trở thành người giàu có, cha mẹ tự nhiên sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Những người này có thể là thời niên thiếu không được vui vẻ, thiếu tình yêu của cha mẹ. Ngoài ra, những người trẻ tuổi bị danh lợi cám dỗ, mong được cấp trên đánh giá cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ, trở thành nô lệ của công việc một cách không tự giác, đánh đồng công việc với thành công, dần dần sẽ phát hiện đây không phải là một biện pháp hay.

Người chủ chắc chắn sẽ thích một nhân viên ngày nào cũng làm việc thêm giờ, dù là cuối tuần; hoặc là sẵn sàng đem việc về nhà làm, không hề phàn nàn đối với việc làm thêm.

Nhưng, qua một thời gian, người thuộc sao Cự giải phát hiện mình vùi đầu vào công việc cả

ngày lẫn đêm, áp lực quá lớn; đôi khi thậm chí có cảm giác là "nô lệ của công việc"; như

vậy, đây là lúc người thuộc sao Cự giải cần kiểm nghiệm lại.

Người thuộc sao Cự giải nên biết rằng làm việc quá độ, dẫn đến mệt mỏi cả về thể

xác lẫn tinh thần, chưa hẳn đã là điều tốt đối với mình và công ty, không có người lãnh đạo nào lại đặt niềm tin và hy vọng vào một người làm việc máy móc. Nhưng con người có khi sẽ rơi vào cạm bẫy của chính mình, uốn quá hóa hỏng, càng yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân thì càng dễ xuất hiện hiện tượng lực bất tòng tâm, gây trở ngại cho sự phát triển sự nghiệp của chính mình.

Người thuộc sao Cự giải cần chú ý, đối với bất cứ việc gì, dù dốc hết sức mình nhưng cũng phải lượng sức mà làm. Ví dụ đối với công việc kỳ lạ, huyền bí không thể tự thoát ra được, phải đặc biệt lưu ý, tránh sa vào vòng tuần hoàn ác tính. Phải bồi dưỡng khả năng tự

khống chế mình dần dần, thử chuyển sự say mê đối với công việc sang các hoạt động khác, hưởng thụ niềm vui trong đó.

Đồng thời với việc chú ý nghỉ ngơi thích hợp, người thuộc sao Cự giải còn phải nắm vững phương pháp chuyển áp lực thành động lực, như vậy làm việc sẽ phấn chấn tinh thần hơn, có lợi cho việc nâng cao hiệu quả công việc.

Trong cơ cấu làm việc công nghiệp hiện đại, dù ở địa vị cao hay chỉ là một nhân viên bình thường, cũng không tránh khỏi việc phải đối diện với áp lực về tinh thần và sinh lý. Nếu không biết vận dụng một số biện pháp tiêu trừ hoặc làm giảm áp lực, thì rất dễ bị suy sụp tinh thần.

2. Người thuộc sao Cự giải làm nghề gì thì có thể tỏa sáng Người thuộc sao Cự giải làm công việc công ích, âm nhạc, thơ ca, hải quân, điện ảnh, sáng tác và thần bí học, công nghiệp thực phẩm, kinh doanh khách sạn hoặc y tế thì dễ thu https://thuviensach.vn

được thành tựu cao, thể hiện được tài hoa của mình.

VII. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO CỰ GIẢI 1. Tài vận

Về quản lý tài vụ, người thuộc sao Cự giải nên dựa vào đặc điểm khả năng cảm thụ

nhạy bén của mình, nắm bắt cơ hội thắng lợi nhỏ bé mà kiếm được tiền của.

Mọi sự vật trên thế giới tuy rất khác biệt, mỗi thứ mỗi khác, nhưng lại không có sự vật hoàn toàn cô lập. Đây chính là tính liên quan vi diệu và tính tương quan của sự vật khách quan, làm nảy sinh các kiểu liên tưởng trong đầu óc của con người, đồng thời khiến con người ứng dụng vào phát minh sáng tạo.

Nhà tâm lý học cho rằng, người quanh năm sống trong một môi trường, đối với những khuyết điểm nhỏ và sơ hở nhỏ thường là "quá quen thuộc nên không thấy được vấn đề".

Những khuyết điểm nhỏ này phải đối chiếu giữa các môi trường khác nhau mới có thể thấy được. Ví dụ giám đốc một khách sạn khi vào một khách sạn khác có thể nhìn ra những chỗ

cần cải thiện ở khách sạn đó tốt hơn so với ông giám đốc quanh năm ở trong khách sạn đó.

Tương tự, một người lúng túng trong một phương thức tư duy đơn nhất, sẽ dễ khiến cách nghĩ của mình rơi vào ngõ cụt. Gặp tình huống này, bạn phải thay đổi cách tư duy, thoát ra khỏi phương thức tư duy cũ, gợi cho mình một cách nghĩ mới. Khi con người rơi vào trạng thái bối rối, đôi khi ngẫu nhiên nghe được một câu nói vô tình của người khác hoặc thấy sự

việc tương quan, hoặc sự kiện bất ngờ lại rất dễ thổi lên ngọn lửa trí tuệ, gợi lên sự liên tưởng mới và từ đó được gợi ý.

2. Quan niệm quản lý tài vụ của người thuộc sao Cự giải Người thuộc sao Cự giải mẫn cảm, biết tự bảo vệ bản thân, giỏi quan sát, rất thận trọng trong việc đầu tư. Điều này tuy có thể tránh được sự nguy hiểm nhưng lại không thể

nắm bắt được cơ hội tốt, thu được lợi nhuận lớn.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO CỰ GIẢI THUỘC NHÓM MÁU KHÁC NHAU

1. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Cự giải nhóm máu O

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu O có đặc trưng tính cách là luôn tự phòng vệ, ý thức bảo vệ bản thân rất mạnh, ý thức bảo vệ gia đình và người thân cũng vậy. Ý thức tự

bảo vệ này đã trở thành chuẩn tắc hành vi của người thuộc sao Cự giải nhóm máu O.

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu O bình thường biểu hiện tư thái ôn hoà bị động, nhưng một khi gặp vấn đề thì sẽ biểu hiện ra tính cách tự phòng vệ mạnh mẽ, đầy lòng trắc ẩn, tính cảm thụ đặc biệt nhạy bén, có thể phân biệt rõ bạn hay thù, đây chính là đặc tính của người thuộc sao Cự giải nhóm máu O. Người thuộc sao Cự giải nhóm máu O là người yêu cuộc sống, tuyệt đối không có suy nghĩ thoát khỏi cuộc sống hiện thực, dù rất giàu tình cảm nhưng không chạy theo chủ nghĩa lý tưởng suông. Đây có lẽ là do khí chất của nhóm máu O, nên người thuộc sao Cự giải nhóm máu O có khuynh hướng hiện thực.

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu O có giá trị quan và chuẩn tắc hành vi nhất trí, khả

năng thích ứng rất tốt, tuyệt đối không chống lại tình hình hiện thực. Nói cách khác, nếu tình hình đời sống hiện thực thay đổi, họ cũng sẽ thay đổi theo; nếu đời sống hiện thực không thay đổi, họ sẽ không chủ động thay đổi hiện trạng. Tóm lại, người thuộc sao Cự giải nhóm máu O tuyệt đối không nảy sinh sự thay đổi vì hoàn cảnh.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu O tuân thủ quan niệm thế tục và hình thái sinh

hoạt truyền thống, đây đương nhiên là một phương thức sống bảo thủ, nhưng, đối với những thói quen đã không còn tính thực dụng, họ sẽ phủ định giá trị tồn tại của nó.

Dựa trên quan niệm này, người thuộc sao Cự giải nhóm máu O thường dần dần bỏ đi rất nhiều thói quen đã không còn giá trị trong đời sống, đó là những hành vi không có tác dụng đối với hiện thực.

Tuy nhiên, cũng có một số người thuộc sao Cự giải nhóm máu O có thể thay đổi phương thức sinh hoạt của mình một cách tương đối, để thích ứng với tình hình mới. Họ

như người phụ nữ làm mẹ khi chưa kết hôn, rất có thể hậu quả chính là do sự thay đổi mình quá vội dẫn đến. Thông thường, người thuộc sao Cự giải nhóm máu O có thái độ sống thực tế và giá trị quan về sự vật khá bảo thủ, dù có một số tư tưởng có thể thay đổi, nhưng họ

vẫn không thể đi theo đỉnh cao của thời đại, hùa theo trào lưu.

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu O phân biệt rõ ràng đối với giới hạn của phạm vi thế lực, không thích người khác xen vào đời sống của mình, trong tiềm thức đã hoạch định đời sống riêng, tự mình làm chúa tể trong phạm vi này. Người thuộc sao Cự giải nhóm máu O rất chú ý đến người bạn thân thuộc phạm vi thế lực của mình, nhưng đối với người ngoài phạm vi, thì tỏ ra lạnh nhạt khác thường. Vì thế, phương thức đối đãi người của người thuộc sao Cự giải nhóm máu O hoàn toàn dựa vào sự phân biệt địch - ta để đưa ra thái độ

khác nhau.

Lời khuyên: Cố chấp thường là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong giao tiếp, người thuộc sao Cự giải nhóm máu O nên hết sức chú ý.

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Cự giải nhóm máu A Người thuộc sao Cự giải nhóm máu A coi trọng nguyên tắc, thích người sỐng thiết thực, có thể nói là mẫu người được phối hợp khéo léo giữa nhóm máu A và sao Cự giải.

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu A là người tuân thủ luật lệ xã hội, sống an phận, và cũng là người khá bảo thủ. Muốn người thuộc sao Cự giải nhóm máu A thay đổi phương thức sinh hoạt vốn có, hoặc sáng tạo ra sự vật mới là điều rất khó. Người thuộc sao Cự giải nhóm máu A thà sửa đổi sự vật cũ, hoặc thay đổi về thể chế chứ không thích thay đổi nếp sinh hoạt cơ bản. Về mặt xã hội, cá tính này thể hiện tình yêu tổ quốc và cuộc sống của mình, trung thành, quyết tâm sắt đá, cũng rất có tinh thần tập thể. Trong đời sống thường ngày, họ cũng sẽ thể hiện tình yêu gia đình, tinh thần hy sinh vì gia đình.

Người thuộc sao Cự giải coi trọng quốc gia, gia đình và bạn bè hơn bất cứ điều gì khác, vì thế dễ bị lộ ra bản tính thiên vị và chủ nghĩa vị kỷ. Dù ở trong bất cứ tập thế nào, người thuộc sao Cự giải chỉ giao thiệp với người tâm đầu ý hợp với mình, nên quan hệ xã giao thường có vẻ co cụm, dễ nảy sinh ảnh hưởng bất lợi cho bản thân, cần hết sức chú ý để tránh tạo nên cuộc sống khép kín, khiến quan hệ xã giao bị trở ngại.

Sao chi phối chòm sao Cự giải là mặt trăng, chủ tình cảm của con người, tượng trưng cho tình yêu của người mẹ, điều này có thể thấy rất rõ ở người thuộc sao Cự giải.

Về phương diện tình cảm, người thuộc sao Cự giải nhóm máu A rất nhạy cảm và giàu tình cảm, họ giống như làn nước mặt hồ, chỉ cần một viên đá nhỏ cũng có thể làm nước mặt hồ lao xao. Vì thế, tâm trạng của họ rất không ổn định, hay thay đổi, người khác sẽ cảm thấy người thuộc sao Cự giải nhóm máu A vui buồn thất thường, nhất là khi họ xao động https://thuviensach.vn

trong tình cảm.

Bình thường, thái độ của người thuộc sao Cự giải nhóm máu A ôn hòa và luôn vui vẻ

giúp đỡ người khác, là người tốt bụng. Nhưng, một khi không vui vì một chuyện gì đó, họ

thường sẽ không quan tâm tới người khác, luôn chui vào chỗ bế tắc, nên tâm trạng càng xấu đi. Kỳ thực, chỉ cần khống chế được tâm trạng của mình, thì người thuộc sao Cự giải nhóm máu A sẽ trở thành người rất được hoan nghênh.

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu A là người nặng tình cảm, khi đưa ra một quyết định nào đó rất dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm, không thể phán đoán chính xác một cách bình tĩnh. Nếu là người lãnh đạo thì càng cần phải chú ý đến điểm này, bằng không sẽ có thể bị mất chức. Ngoài ra, người thuộc sao Cự giải nhóm máu A có tấm lòng của một người mẹ, dù là nam hay nữ, tình cảm cũng rất tinh tế, nhất là đối với người nhà, họ luôn thể hiện sự tỉ mỉ chu đáo. Tuy nhiên, tình yêu của người thuộc sao Cự giải nhóm máu A rất sâu nặng, hận cũng rất dữ dội, do đó thường ảnh hưởng lớn đến quan hệ giao tiếp.

Tóm lại, người thuộc sao Cự giải nhóm máu A có khuynh hướng nữ tính hóa, người thông cảm thì ít, người đối kháng thì nhiều, họ có lòng thương người, giàu tình cảm.

Lời khuyên: Không nên chỉ quan tâm đến sự việc xung quanh, nên mở rộng tầm mắt.

3. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Cự giải nhóm máu B

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu B là người chất phác, không thích ba hoa khoác lác, cũng không thích ra vẻ ta đây, trong quan hệ giao tiếp cũng ngay thẳng, không làm bộ

làm tịch. Họ là người rất quan tâm đến người và việc xung quanh, có lòng thông cảm, không đành lòng đứng nhìn người khác chịu bất hạnh.

Nhưng, khi thể hiện sự quan tâm tới người khác, họ thường không biểu hiện ra mặt.

Thông thường, người thuộc sao Cự giải nhóm máu B là người chất phác điển hình được mọi người yêu mến.

Khi sống chung, người thuộc sao Cự giải nhóm máu B thường yêu cầu hai bên thành thật với nhau, thân thiết như người nhà, cảm thấy mình luôn cần tình hữu nghị, bằng không sẽ cảm thấy cô đơn buồn tẻ.

Có điều, người thuộc sao Cự giải nhóm máu B cũng nên thử nếm trải sự buồn tẻ, vì đôi khi người khác cũng không đáp ứng được yêu cầu quan hệ quá thân mật của bạn. Bởi vì, trong tình bạn thân thiết cũng cần có một khoảng tự do.

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu B tuy có yêu cầu về tình bạn rất cao, nhưng trừ

phi là bạn thân đã ở chung với nhau lâu ngày, nếu không thì họ không dễ để ý đến người lạ, tiếp nạp bạn mới.

Tính cách của người thuộc sao Cự giải nhóm máu B vừa nhiệt tình vừa lãnh đạm, đôi khi khiến người khác khó hiểu.

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu B là người rất có cá tính, luôn muốn bảo vệ người nhà và người mình thương yêu.

Khi giúp đỡ người khác, người thuộc sao Cự giải nhóm máu B thường rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của đối phương, lại thêm khả năng thích ứng với môi trường tốt, nên họ đúng là người đầy lòng thương người.

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu B rất giàu tình cảm, nên khi suy xét sự việc khó https://thuviensach.vn

tránh khỏi việc thiếu lý tính, làm việc cũng không có trật tự, thiếu linh hoạt. Đối với hai ý kiến khác nhau, họ sẽ thử lý giải, phân tích, nhưng cuối cùng cũng mơ hồ, không phân biệt rõ ràng.

Nhưng, đối với hoàn cảnh sinh tồn hiện thực, người thuộc sao Cự giải nhóm máu B lại rất chú trọng, dù ở bất cứ tình huống nào cũng có ý chí sinh tồn kiên cường, không khuất phục trước hoàn cảnh.

Phụ nữ thuộc sao Cự giải nhóm máu B phải luôn nhắc nhở mình, thay đổi trạng thái luôn phòng thủ không để người khác gần gũi mình. Bởi vì lòng dạ quá hẹp hòi sẽ làm ảnh hưởng đến sự thu hút và quyến rũ của phụ nữ.

Lời khuyên: Sự bình dị dễ gần sẽ làm cho người thuộc sao Cự giải nhóm máu B có nhiều bạn bè hơn. Xử sự bằng tình cảm sẽ thiệt cho mình, ở hoàn cảnh hiện thực, lý tính là vũ khí phòng vệ tốt nhất.

4. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB thường có thể hiểu được sự phiền muộn lo âu trong lòng người khác, hơn nữa, luôn kiên trì hòa giải tranh chấp, giải quyết vấn đề giúp người khác.

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB rất ôn hòa, luôn mỉm cười với mọi người, nếu người khác gặp khó khăn cần giúp đỡ, thì họ luôn sẵn sàng. Đối với người mình không thích lắm cũng rất ít biểu lộ ác cảm. Họ cho rằng đối xử với người khác lịch sự ôn hòa, nhiệt tình giúp đỡ người sẽ chiếm được cảm tình của người khác.

Người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB khi gặp xung đột tuyệt đối không làm theo tình cảm, thái độ xử sự là "đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa vô", có thể giảm bớt phiền toái, tranh chấp là tốt nhất.

Nếu không thể tránh được tranh chấp, bất hòa, người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB

nhất định sẽ tránh xa, không muốn xuất hiện bất cứ sự tranh chấp nào nữa. Thà lùi trước một bước để đổi lấy hòa bình, còn hơn giằng co với người khác.

Tuy người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB nhiệt tình giúp người, nhưng sẽ không để

ý chuyện không đâu, vì họ rất sợ không khí bất hòa. Họ luôn giữ sự trung lập, đóng vai trò là người hòa giải trong rất nhiều cuộc tranh chấp, hiểu lầm, nên có nhân duyên tốt.

Trên thực tế, nếu để ý đến tính cách của người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB thì bạn có thể dễ dàng nhận ra là họ rất hay quan tâm đến người khác, cũng vì mục đích giữ

tâm trạng hài hòa của mình; đồng thời cũng sợ bị người khác xâm phạm vào thế giới nội tâm. Có lẽ cũng bắt nguồn từ tâm lý này mà trong mười hai chòm sao, người thuộc sao Cự

giải có khả năng phòng vệ mạnh nhất, đôi khi vì quá giữ mình mà trở thành người có chủ

nghĩa cá nhân.

Khi có người bày tỏ ý muốn kết giao thân mật với người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB, họ sẽ bắt đầu suy xét xem dụng ý của đối phương là gì, tâm trạng trở nên căng thẳng, vội vã tìm phương pháp đề phòng người khác xâm nhập vào thế giới nội tâm của mình. Tuy bề ngoài người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB vẫn tỏ thái độ ôn hòa, nhưng thực tế thì trong lòng rất lo lắng bất an. Có lẽ chính vì tính cách quá cẩn trọng này mà một khi bị người khác làm tổn thương sẽ khó có thể kìm nén được sự đau khổ, hơn nữa https://thuviensach.vn cũng khó có thể

nguôi ngoai. Nếu lâu ngày không hòa giải được tâm trạng đau thương, họ thậm chí sẽ trở

thành người thích nói những lời gây tổn thương người khác để an ủi lòng mình.

Khi mới quen biết người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB, người khác sẽ cho rằng họ

là người có tình có lý, rất lý tính, kỳ thực, người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB là người nặng tình cảm, thường xử sự thiên về tình cảm.

Ở bên ngoài, người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB luôn cố gắng bảo vệ bản thân, luôn ở tư thế chuẩn bị chu đáo, nhưng khi về nhà hoặc ở một mình, thì lại không hề đề

phòng cảnh giác, nếu lúc này xảy ra chuyện đột xuất gì thì sẽ phản ứng rất mạnh mẽ. Quá chú ý dùng lý trí để che giấu tình cảm sẽ trở thành người sống khép kín, cho nên, người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB cần hết sức chú ý. Đôi khi để người khác hiểu về mình sẽ

có thể có bạn tri kỷ, đồng thời cũng có thể nhân đó rèn luyện mình, không nên quá khép kín.

Lòi khuyên: Mở rộng lòng, đối diện với hoàn cảnh xung quanh bằng thái độ tự nhiên, có thể giảm nguy cơ bị tổn thương ở người thuộc sao Cự giải nhóm máu AB.

Created by AM Word2CHM

https://thuviensach.vn

Chương 5. CHÒM SAO SƯ TỬ (23/7 – 23/8) Người thuộc sao Sư tử luôn thích làm việc với thái độ vui vẻ, nhưng khi cuộc sống ảm đạm buồn tẻ, người thuộc sao Sư

tử sẽ áp dụng sự hồn nhiên đặc biệt của mình để tạo ra một vở

kịch không hề có nguy cơ gì.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO SƯ TỬ

1. Truyền thuyết về chòm sao Sư tử

Cũng giống như chòm sao Cự giải, chòm sao Sư tử không

do Zeus đặt để mà nó đại biểu cho con ác quỷ Nemea Lion.

Heracles được giao nhiệm vụ giết con thú tưởng chừng như

không thể đánh bại này. Người anh độc ác Eurystheus yêu cầu em mình đem da con vật về để chứng minh rằng anh đã hoàn

thành nhiệm vụ. Sau khi Heracles giết được con sư tử thì lột da giao cho Eurystheus. Sau khi nhìn thấy xác con sư tử thì Eurystheus hoảng sợ và bỏ chạy, y bảo Heracles bỏ nó bên ngoài cổng thành. Heracles dùng da sư tử làm áo khoác và dùng đầu sư tử làm mũ. Linh hồn sư tử được đặt vào bầu trời -

tức là chòm sao Leo.

* Thuộc tính của chòm sao Sư tử

Chòm sao Sư tử là chòm thứ hai của Hỏa tượng tinh, luôn

tràn đầy nhiệt tình đối với cuộc sống.

* Phù hiệu của chòm sao Sư tử

Sư tử tuy anh hùng nhưng cũng có mặt không muốn lộ ra,

lặng lẽ cụp đuôi lại, tượng trưng cho sự cô độc trong lòng.

* Sao bảo hộ sao Sư tử

Thần mặt trời văn võ song toàn, phong lưu hào phóng là sao bảo hộ sao Sư tử, dưới sự chiếu cố của mặt trời, người thuộc sao Sư tử có cá tính trong sáng.

* Sức hút của người thuộc sao Sư tử

Với đặc trưng ngang ngược, kiêu kỳ của chòm sao Sư tử, https://thuviensach.vn

khiến sự quyến rủ của họ có chút lẳng lơ. Điều quan trọng là sự

dí dỏm của người thuộc sao Sư tử thường khiến người khác thích thú, mà họ biết được sự nhiệt tình của mình rất thu hút người khác.

* Chỗ thiếu sót của người thuộc sao Sư tử

Người thuộc sao Sư tử thích ngao du khắp nơi, trên đường

gặp được càng nhiều người tài trí thì càng có tinh thần. Họ

thường tỏ ra không thích những người xinh đẹp hơn mình.

Những người thuộc sao Sư tử thường là có thể đánh đổi tất cả

để đạt được mục đích.

2. Tinh vận của người thuộc sao Sư tử

- Màu sắc may mắn: màu cam, màu đỏ sẫm, màu tím

- Đá may mắn: đá rubi

- Con sốmay mắn: 1, 10, 19, 28

- Ngày may mắn: thứ năm

- Địa điểm may mắn: nơi rộng rãi thoáng đãng.

II. CHỈ NAM TINH VẬN MỖI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC

SAO SƯ TỬ

Tháng 1, khiêm tốn học tập. Sao Thổ giám sát đôn đốc nghiêm ngặt sẽ cho người thuộc sao Sư tử những kỷ luật cần thiết vào đầu năm, khiến người thuộc sao Sư tử có thể tăng thêm vốn liếng, tạo cơ sở vững chắc cho sự thăng tiến vào tháng 6. Cần khiêm tốn, học tập nhiều kiến thức liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Tháng 2, có sự thay đổi. Cảm quan của người thuộc sao Sư

tử đối với người yêu có sự thay đổi. Ngày 13, người thuộc sao Sư tử gạt bỏ sự tự tôn, thành thật xin lỗi bạn bè về hành vi lỗ

mãng của mình.

Tháng 3, tình cảm dâng tràn. Mặt trời chiếu vào cung ái tình, khiến người thuộc sao Sư tử tháng này rất đam mê nhục cảm. Do sao Thiên vương phát động chuyển biến, nên đây là https://thuviensach.vn

lúc người thuộc sao Sư tử cần cố gắng phát huy, tranh thủ thời gian cần thiết.

Tháng 4, tâm kết nan giải. Trước ngày 20, sao Thủy nhích xa dần, khiến người thuộc sao Sư tử cảm thấy người tri âm khó tìm. Người thuộc sao Sư tử luôn mong muốn được người khác thông cảm. Hãy thổ lộ tâm sự với người bạn đáng tin cậy, họ sẽ

an ủi bạn.

Tháng 5, tích cực đối diện. Bước vào nhiệm vụ mới phải hoạt động đầu óc nhiều có thể giúp người thuộc sao Sư tử

thoát khỏi khó khăn gặp ở tháng 4. Phàm việc gì cũng phải nghĩ về mặt tốt nhất, đồng thời luôn hướng về quan hệ xã giao, đặc biệt là vào ngày 14 trong chuyến buôn bán của chu kỳ đó sẽ đưa đến sự thu hoạch ngoài tưởng tượng của người thuộc sao Sư tử.

Tháng 6, đấu tranh tư tưởng. Tham gia vào một đêm nhạc

hội cùng người bạn, bạn có thể giảm được áp lực công việc.

Trong số bạn khác giới, có một người ngầm ra hiệu muốn tiến tới quan hệ tình cảm thân mật hơn với người thuộc sao Sư tử.

Người thuộc sao Sư tử một mặt muốn tiếp nhận, một mặt lại không muốn làm mất tình bạn giữa hai người.

Tháng 7, nắm bắt cơ hội. Sao Thổ mạnh mẽ đi vào cung sự

nghiệp, đem lại vận may cho người thuộc sao Sư tử, đồng thời có được sự đột phá lớn đã đợi từ lâu, nên chuẩn bị thật tốt để

nắm bắt lấy. Ví dụ thời gian không đáp ứng được thì phải làm từng bước một.

Tháng 8, ấp ủ tình cảm chờ bày tỏ. Được mặt trời trợ giúp, người thuộc sao Sư tử cảm thấy mình như một chú sư tử dũng mãnh, khi đối tượng tỏ ra có tình cảm với mình, họ sớm đã chuẩn bị chinh phục đối tượng.

Tháng 9, mất bò lo rào chuồng. Bị ảnh hưởng bởi thiên tính tự tư của chòm sao Sư tử, nên mấy tháng trước người thuộc sao Sư tử luôn sống buông thả. Đây là lúc phải kiểm thảo lại https://thuviensach.vn

những sai lầm đồng thời lên kế hoạch sửa đổi.

Tháng 10, tự đánh giá lại. Do mặt trăng và sao Hải vương liên thủ hợp tác trong một ngày, khiến đời sống tình cảm của người thuộc sao Sư tử có sự dao động. Nhưng mỗi khi đối phương thể hiện sự bất mãn, thì người thuộc sao Sư tử lại cả

nể chiều theo. Khi bình tĩnh lại, bề ngoài thì dường như tình cảm đã trở lại bình thường, nhưng có người lại phân tích giúp người thuộc sao Sư tử là không đáng để hao tâm tổn sức vì đối phương.

Tháng 11, giai đoạn hồi khí. Mặt trời điều khiển chòm sao Sư tử, nhưng tháng này lại trượt vào cung sao Bò cạp, khiến người thuộc sao Sư tử đang bận rộn lại được thư giãn (đây không hẳn là một việc tốt). Người thuộc sao Sư tử sẽ ở trạng thái chểnh mảng cực độ, nhưng chắc chắn là không đến nỗi quá ngớ ngẩn.

Tháng 12, thực sự cầu thị. Sao Diêm vương đi vào cung ái

tình, khiến người thuộc sao Sư tử xét lại quan hệ yêu đương.

Người thuộc sao Sư tử lại không chấp nhận quan hệ hời hợt, thích mối quan hệ thực chất hơn.

III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Sư tử

1. Đặc trưng và tính cách của người thuộc sao Sư tử

Người thuộc sao Sư tử có đặc trưng vương giả, thích giao

tiếp, trọng bạn bè, tính cách ngay thẳng phóng khoáng, rất có khả năng lãnh đạo. Hơn nữa họ có khả năng khơi gợi khí chất của con người, thường là nhân vật quan trọng trong tập thể.

Nhưng họ lại luôn tự phụ, tự cho mình là đúng, thích nắm quyền lực, không muốn bị người khác khống chế.

Đặc tính của người thuộc sao Sư tử nhìn qua là có thể biết rõ, không hề phức tạp hay kín đáo khó hiểu. Trong tập thể, họ

biết rõ mình có khả năng thao túng và lãnh đạo người khác.

Người thuộc chòm sao này không chỉ giỏi lãnh đạo, bản thân cũng luôn lấy mình làm gương, nỗ lực làm việc. Khi vị trí mặt trời tại chòm sao Sư tử, thì khuynh hướng này càng rõ rệt.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Sư tử có khuyết điểm là tự cao tự đại, võ

đoán, không bao dung. Vì thế, cần phải luôn chế ngự bản thân, xét lại mình, mới có thể phát huy được ưu điểm vui vẻ giúp đỡ

người khác, tính tình phóng khoáng vốn có của mình.

Người thuộc sao Sư tử có năng khiếu đóng kịch bẩm sinh,

trên sân khấu là tiêu điểm được mọi người chú ý. Nếu bạn gặp một người nào đó thích ăn mặc sặc sỡ, cử chỉ ung dung, quyết đoán, thì đích thực là người thuộc sao Sư tử. Người thuộc sao Sư tử có bẩm tính nhiệt tình, vui vẻ giúp đỡ người khác, lạc quan, tiến thủ, nơi có họ thường rất vui vẻ.

Điều khiến người khác ngạc nhiên là người thuộc sao Sư tử

rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, nhưng do họ có năng khiếu đóng kịch, nên ngoài mặt có thể không biến sắc, đồng thời có biểu hiện rộng lượng đối với sự bất công. Khi bị chọc giận, họ

sẽ lấy sự uy nghiêm vương giả để hàng phục đối phương.

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Sư tử

Tư tưởng và quan niệm của người thuộc sao Sư tử không

giới hạn ở một chỗ, mà Tất rộng rãi, thường xuyên đối diện với sự thử thách về trí lực và quyết định có tính chính sách. Tuy trông có vẻ qua loa đại khái, nhưng họ lại có tính cách mang đặc trưng riêng của chòm sao này. Họ không phải là mẫu người đa sầu đa cảm, nên Tất ít khi buồn bã không vui, nhưng khi đối mặt với sự tuyệt vọng, tinh thần dễ suy sụp; may mà họ có khả

năng khôi phục rất tốt nên có thể nhanh chóng trở lại bình thường. Tư tưởng có tính xây dựng, tuy không thể nói là tâm trí mẫn tiệp nhưng có thể đưa ra kết luận rất thuyết phục.

Người thuộc sao Sư tử có tầm nhìn rộng, liếc qua là có thể

nhận ra trọng tâm và những nét chính của sự việc, nhưng lại thường lơ là những tiểu tiết (khi sao Thủy ở vị trí của chòm sao Xử nữ, thì có thể uốn nắn khuyết điếm này). Ngoài ra, lý tưởng hoặc niềm tin ở thời trẻ của người thuộc sao Sư tử thường sẽ đi theo họ suốt đời, vì thế nên tránh tư tưởng bế tắc. Tư tưởng ban đầu trong cuộc đời họ tuy có thể thay đổi theo thời gian, nhưng quan niệm cơ bản thì vẫn không thay đổi, s https://thuviensach.vn ự cố thủ này

đôi khi khó tránh khỏi việc tỏ ra ngoan cố.

IV. QUAN HỆ XÃ GIAO CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SƯ TỬ

Người thuộc sao Sư tử khôn ngoan tháo vát, rất giỏi giao tiếp, là người có khả năng xã giao tốt, nhưng lại quá cố chấp, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Họ có thể quán triệt ý chí của mình để hoàn thành việc muốn làm, nhưng đừng quên rằng sự tự phụ chính là khuyết điểm. Do hay lên mặt vênh váo nên bạn bè thường kính nhi viễn chi; cần khiêm tốn tiếp thu ý kiến của người khác, thường ngày phải chú ý điều chỉnh sự

kiêu căng tự mãn.

Trong tình bạn, người thuộc sao Sư tử rất được hoan nghênh. Người thuộc sao Sư tử có tư tưởng chính nghĩa, thái độ trong sáng, là người đáng tin cậy. Hành động tích cực, tràn đầy sức sống, vì thế khi gặp bất cứ chuyện gì cũng đều hành động trước.

Người thuộc sao Sư tử có thể dựa vào đôi bàn tay của mình để tạo nên của cải, thanh danh và địa vị. Khả năng vươn lên mạnh hơn người, mọi việc đều muốn tự tay mình xử lý chi phối.

Người thuộc sao Sư tử luôn thúc đẩy mình vươn lên, thái độ

dốc toàn tâm toàn ý vào công việc khiến người khác rất nể

phục.

Người thuộc sao Sư tử Tất tự phụ nên khi được người khác

khen ngợi, họ sẽ không thể hiện tinh thần dương dương tự đắc ngay. Đừng quên rằng, ngoài khen ngợi, người có thể phê bình và chỉ trích nghiêm khắc đối với mình mới đúng là người bạn có lợi cho mình.

Người thuộc sao Sư tử rất chú ý đến những người ngưỡng

mộ mình, nhưng đôi khi cũng ra lệnh mang tính cưỡng bức đối với họ. Khi đối diện với người đối địch, họ thường sẽ nổi lên ý chí chiến đấu, và muôn đánh tan đối phương.

Người thuộc sao Sư tử đa số là giỏi ăn nói, họ có thể dựa vào khả năng biểu diễn nghệ thuật hoặc hùng biện để xây dựng https://thuviensach.vn

mối quan hệ với bạn bè.

Người thuộc sao Sư tử có "phong cách vương giả", thích lãnh đạo người khác. Họ rất tự tôn, tuy không đến nỗi tự cho mình là trung tâm, nhưng luôn cảm thấy không thỏa mãn.

Cần chú ý là người thuộc sao Sư tử thường ỷ vào thế mạnh

của mình mà dẫn tới sơ suất trong lời nói, điều này có thể khiên người khác phản cảm, cũng khiến sự nghiệp tiến triển không như ý.

Nếu họ bị mất cơ hội tốt thì khó có thể chuyển biến tốt, nền tảng sự nghiệp vững vàng cũng bị phá hoại, thậm chí cuộc sống tràn đầy hạnh phúc trước đây cũng bị ảnh hưởng, đây là điều rất đáng tiếc.

Thời kỳ người thuộc sao Sư tử có thể phát huy hết sở

trường của mình là từ 20 tuổi đến 30 tuổi, lòng đầy lý tưởng hướng về tương lai.

Tuy họ rộng lòng nhưng do có tính cách của người lãnh đạo nên thường quá xem trọng chủ trương của mình, vì thế mà thiếu tính mềm dẻo. Trong một số trường hợp đặc biệt nào đó, người thuộc sao Sư tử đê đối địch với người khác, do đó không nên tuỳ tiện ra lệnh cho người khác hoặc khăng khăng giữ lấy chủ trương của mình.

Người thuộc sao Sư tử bao dung độ lượng, thái độ cởi mở,

có thể tạo mối quan hệ tốt với bạn bè.

Người thuộc sao Sư tử có khí phách thủ lĩnh, có khả năng

chiếu cố người khác. Đôi khi tính hướng nội, tính bảo thủ và đặc trưng hoạt bát, ngay thẳng của chòm sao Sư tử cùng biểu hiện ra, thể hiện hai tính cách khác biệt.

Tay trắng làm nên là mẫu người thuộc sao Sư tử thường gặp. Tuy họ rất độc tài nhưng có thể tự gánh chịu hậu quả. Nếu sự dồi dào tinh lực của người thuộc sao Sư tử có thể phối hợp với tính kiên trì một cách thuận lợi, thì họ có thể trở thành người thành đạt trong sự nghiệp. Nếu là nữ giới thì có thể trở

https://thuviensach.vn

thành một người hỗ trợ đắc lực cho chồng, hoặc là một người năng nổ trong cơ quan. Người thuộc sao Sư tử không thích cuộc sống bình thường, thích liều mình, nên thường làm nên sự nghiệp khác thường. Họ không hối tiếc quá khứ, có thế

nhanh chóng đặt kế hoạch cho tương lai.

Cuộc đời của người thuộc sao Sư tử thường có vận lớn, quan hệ bạn bè cũng rất tốt, ở bất cứ trường hợp nào, người thuộc sao Sư tử cũng sẽ trở thành nhân vật lãnh đạo trung tâm.

Nếu có điều kiện kinh tế tốt, hoặc có sự nâng đỡ của gia đình, họ sẽ có thể đạt tới địa vị rất cao; nhưng cùng với sự nâng cao địa vị, sẽ xuất hiện thái độ tự mãn, tác phong độc tài, thường khiến người khác không phục. Lòng dạ rộng rãi, không câu nệ

tiểu tiết, là một trong những điểm thu hút của người thuộc sao Sư tử. Người thích hợp làm lãnh đạo nhất là có thể khoan dung đối với lỗi lầm của cấp dưới, có thể giúp họ ổn định tinh thần bất ổn bằng cá tính cởi mở của mình. Đặc trưng lớn nhất của người thuộc sao Sư tử là có tinh lực dồi dào, thích tự mình đứng ra gánh vác công việc, không khổ sở vì những việc đơn giản. Để vượt qua khó khăn, họ sẽ biến mục tiêu thành hành động.

Người thuộc sao Sư tử dũng cảm tích cực cũng có mặt đa

sầu đa cảm.

Người thuộc sao Sư tử không để ý đến tiền bạc, không có

thói quen tích lũy, nhưng biết đầu tư vào việc mình muốn. Do có tính cách cô lập nên họ thích hưởng thụ một mình. Ngoài ra, người thuộc sao Sư tử cần chú ý sửa đổi tật vung tiền như rác của mình.

Trong con mắt của người khác, người thuộc sao Sư tử là người không biết quán triệt tới cùng. Nhưng trong tập thể, họ lại dễ trở thành nhân vật trung tâm, có khả năng lãnh đạo. Vì họ

rất thu hút, nên bạn bè thường chủ động tiếp cận với người thuộc sao Sư tử. Bản thân không chủ động mở rộng phạm vi kết bạn, nhưng bạn bè đều coi họ là trung tâm để tụ tập, cũng https://thuviensach.vn

chính vì người thuộc sao Sư tử có phong thái vương giả.

Quan hệ giao tiếp hoặc quan hệ với người khác giới của người thuộc sao Sư tử rất tốt, hơn nữa lại may mắn có người bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ, nên trong công việc hoặc học hành dễ có được thông tin cần thiết hoặc những lời khuyên thẳng thắn. Cho nên, về sự nghiệp thường đạt được một công đôi việc.

Lời khuyên: Người thuộc sao Sư tử có nhiều bạn thân, nhiều vận may, nhất thiết không nên vì hiểu lầm mà lạnh nhạt trong quan hệ giao tiếp.

V. TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SƯ TỬ

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Sư tử

Người thuộc sao Sư tử luôn mong ước có được một tình yêu mãnh liệt; vì thế, khi bị thất tình thường đau khổ không thiết sống. Nhưng khi sự việc qua đi thì họ lại có thể quen với đổi tượng mới ngay.

Người thuộc sao Sư tử thích hợp bày tỏ tình cảm qua điện

thoại, vì thế người thuộc sao Sư tử hãy mạnh dạn bốc máy điện thoại lên bày tỏ rõ thái độ của mình với đối tượng.

Khi tặng quà cho người yêu, bạn nên tặng những vật như

khăn tay, khăn quàng, ví, là lý tưởng nhất.

Trong tình yêu, người thuộc sao Sư tử rất nhiệt tình và cởi mở, họ sẽ bày tỏ với đối tượng mình yêu mến một cách tự

nhiên, hơn nữa sẽ nhanh chóng biến tình ý trong lòng thành hành động cụ thể.

Người thuộc sao Sư tử nhiệt tình cởi mở đầy quyến rũ, nên là tâm điểm chú ý của người khác giới. Trong số những người theo đuổi người thuộc sao Sư tử, người lịch sự sẽ thu hút họ.

Khi người thuộc sao Sư tử chọn bạn khác giới, trước tiên là chú ý đến bề ngoài, rồi mới xét đến danh tiếng và địa vị.

Người thuộc sao Sư tử biểu hiện tình cảm rất mãnh liệt.

https://thuviensach.vn

Phụ nữ thuộc sao Sư tử nhất thiết không được nhẹ dạ trong quan hệ nam nữ, phải chuẩn bị tâm lý trong quan hệ với bạn trai.

Người thuộc sao Sư tử có sức thu hút lạ lùng, biết cách nắm bắt tình cảm của người khác một cách khéo léo, dù ấn tượng bề ngoài rất mờ nhạt, nhưng trong lòng lại rất kiên cường.

Người thuộc sao Sư tử rất nhiệt tình, có thái độ theo đuổi người khác giới tích cực. Nhưng biểu hiện thì lúc thế này lúc thế khác, không ổn định.

Người thuộc sao Sư tử sẽ không chôn giấu tình cảm yêu đương vào sâu thẳm đáy lòng, họ luôn dốc hết tinh thần vào tình cảm đó, nếu không như vậy, thì họ thường sẽ không có cảm giác yêu đương.

Nhưng người thuộc sao Sư tử có lý tưởng rất cao, họ muốn

chọn người yêu chung thủy không thay đổi. Vì ôm ấp lý tưởng này, nên họ thường chờ đợi đối tượng đáp ứng được tiêu chuẩn này xuất hiện. Nhưng do lý tưởng và thực tiễn khác xa nhau, nên họ thường bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Phàm việc gì người thuộc sao Sư tử cũng không muốn thỏa

hiệp, luôn chọn nơi tốt nhất, tìm người có điều kiện tốt nhất, theo đuổi hạnh phúc cao nhất.

Người thuộc sao Sư tử có phản ứng khác biệt đối với người mình thích và người mình không thích. Đối với người khác giới bình thường, họ có thể nói chuyện thao thao bất tuyệt, nhưng đối với người yêu thì lại không thể nói năng lưu loát.

Một khi đã yêu, người thuộc sao Sư tử sẽ dốc lòng theo đuổi, hơn nữa thường sẽ áp dụng phương thức chinh phục đơn giản. Công viên trăm hoa đua nở, bãi cát mênh mông bát ngát đều là nơi hẹn hò lý tưởng của họ.

Người thuộc sao Sư tử tuy có rất nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng không thể đồng thời quan hệ với nhiều người https://thuviensach.vn

khác giới. Tuy chú trọng kiểu cách, nhưng họ lại đối xử với người yêu bằng thái độ rất chân thành. Người thuộc sao Sư tử

giỏi xã giao, và luôn đối xử với đối phương bằng thái độ thành thật. Người thuộc sao Sư tử phải đặc biệt chú ý là không nên để sự hào hoa bề ngoài của người khác giới mê hoặc. Dù là đối với bản thân hay đối phương, cũng nên giữ đầu óc bình tĩnh.

Người thuộc sao Sư tử thích theo đuổi sự hào hoa cao cấp

cũng nên chọn nơi hào hoa cao cấp để tạo cơ hội gặp gỡ đối tượng. Như trong buổi dạ hội, nhà hàng, sàn nhảy... Chơi thể

thao cũng có thể tạo cơ hội cho người thuộc sao Sư tử gặp gỡ

đối tượng.

Người thuộc sao Sư tử vốn là người có tính cách hướng ngoại, không chịu được sự tẻ nhạt, nếu bị áp chế sẽ phản ứng lại, có khi sẽ hành động không hề suy nghĩ.

Người thuộc sao Sư tử thích những thứ quý giá và không khí sang trọng, muốn tình cảm của mình có thể trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý. Người thuộc sao Sư tử có khi đa sầu đa cảm, có khi lại rất đáng yêu. Hai đặc tính này cũng chính là điểm thu hút người khác giới của người thuộc sao Sư tử.

Do có lòng tự tôn, nên họ tuyệt đối không theo đuổi tình yêu một cách luồn cúi.

2. Đối tượng của người thuộc sao Sư tử

* Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Bạch

dương

Người thuộc sao Sư Tử kết hợp với người thuộc sao Bạch

dương nhạy bén mẫn tiệp thì rất tốt! Người thuộc sao Bạch dương tính cách ngay thẳng bộc trực, vui vẻ cởi mở, rất hợp với người thuộc sao Sư tử luôn tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng hai người đều có tính cách nam tính hóa, nên khó tránh khỏi việc phát sinh xung đột.

Do hai người đều nóng nảy, bộc trực, nên dù thường xuyên

cãi cọ nhưng lại không để bụng. Hai người đều có nhân cách https://thuviensach.vn

thành thục, nên nếu có thể nắm bắt khéo léo, khống chế tâm trạng mãnh liệt của đối phương, thì sẽ trở thành một cặp tương xứng.

* Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Kim ngưu

Đối với tình yêu, người thuộc sao Kim ngưu luôn thong thả

bình tĩnh, nên có biểu hiện phòng thủ đối với tình cảm dứt khoát của người thuộc sao Sư tử. Phụ nữ thuộc sao Sư tử sẽ

cảm thấy ngạc nhiên đối vói máu ghen của người thuộc sao Kim ngưu.

Người thuộc sao Kim ngưu là người lạnh lùng, vì thế khiến người thuộc sao Sư tử nóng vội không yên tâm, nhưng ngoài điểm này, họ lại có thể trở thành người tình thành thật đáng tin cậy.

* Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Song tử

Nếu người yêu là người thuộc sao Song tử, thì người thuộc sao Sư tử khó có thể hiểu được nội tâm biến hóa khôn lường của họ, đôi khi cảm thấy mơ hồ và bối rối đối với tâm trạng này của họ. Người thuộc sao Song tử có khi tâm trạng ngày hôm qua và hôm nay hoàn toàn khác biệt, người thuộc sao Sư tử

không biết được đâu là con người thật của họ, nhưng thực tế

đều là chân thực. Dù hai bên nam nữ thuộc sao Sư tử và sao Song tử đã có quan hệ sâu đậm, vẫn không nắm bắt được trái tim của đối phương, và không biết họ sẽ đi về phương nào. Dù có nhớ về quá khứ mà miễn cưỡng ở bên nhau, thì giữa hai người cũng sẽ càng trở nên lạnh nhạt hơn, nếu tôn trọng tự do và lòng hiếu kỳ của hai bên, thì có lẽ họ sẽ thuận lợi hơn.

Nếu người thuộc sao Sư tử muốn giữ lấy người yêu thuộc sao Song tử đáng quý của mình, thì nhất định phải điều chỉnh tính tình thô lỗ và thất thường của mình, bằng không sẽ mỗi người một ngả.

* Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Cự giải

Nếu tình yêu của người thuộc sao Sư tử là nam tính hóa, https://thuviensach.vn

thì tình yêu của người thuộc sao Cự giải lại là nữ tính hóa. Đối với tình yêu cũng như tình dục, người thuộc sao Sư tử thường biểu hiện trực tiếp, nhưng người thuộc sao Cự giải vốn không thể tiếp nhận. Người thuộc sao Cự giải rất mẫn cảm trong tình yêu, khi đã yêu thì yêu rất sâu nặng, nhưng mặt khác lại biểu lộ

ra bản năng phòng vệ của mình rất rõ ràng.

* Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Sư tử

Hai người cùng thuộc sao Sư tử sẽ trở thành một đôi hết sức nhiệt tình, hơn nữa, sự kết hợp này có thể làm nổi bật thêm đặc tính của người thuộc sao Sư tử. Hai người mới gặp nhau đã nhen nhúm ngọn lửa ái tình, và ngọn lửa tình sẽ bốc cháy nhanh chóng.

Sự kết hợp giữa hai người thuộc sao Sư tử nếu không thật

tốt thì sẽ là rất tệ. Người thuộc sao Sư tử vui vẻ, hoạt bát, nhanh nhẹn, có sức sống, cương nghị, nêu biết tận dụng tốt mặt này của đối phương thì sẽ trở thành một đôi rất hoàn hảo.

Họ đều thích sự náo nhiệt, dù đi đâu cũng như hình với bóng.

Họ là một đôi tình nhân dồi dào tinh lực, luôn chia sẻ với nhau về mọi chuyện.

* Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Xử nữ

Đối với người thuộc sao Xử nữ, quan hệ yêu đương với người thuộc sao Sư tử phải khá mạnh dạn, vì người thuộc sao Xử nữ nhìn bề ngoài thì dịu dàng, yếu đuối, nhưng dù có rơi vào bể ái tình họ vẫn luôn có thói quen phê phán, vì thế sẽ

khiến người thuộc sao Sư tử giảm nhiệt tình. Trong quan hệ, có lẽ người thuộc sao Sư tử sẽ cảm nhận được người thuộc sao Xử nữ đứng đắn, thận trọng, và tính cách hoàn toàn trái ngược với bản tính thích sự náo nhiệt của mình. Người thuộc sao Xử

nữ rất bảo thủ, trân trọng kỷ niệm, lại luôn lo lắng cho tương lai, khiến mình không thoải mái và tình cảm của hai bên cũng trở

nên rất nhạt nhẽo.

* Người thuộc sao Sư tử và người thuộc sao Thiên

https://thuviensach.vn

xứng

Nếu người thuộc sao Sư tử đầy nhiệt tình, thì người thuộc sao Thiên xứng lại như một cơn gió nhẹ mát lành, đây là một đôi tình nhân luôn vui vẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, họ có khả năng cảm nhận và thưởng thức cái đẹp như

nhau, nên dù là về giải trí hay sáng tạo, họ cũng có thể cùng chia sẻ với nhau. Dù người thuộc sao Sư tử biểu hiện tính cách lãnh đạo, người thuộc sao Thiên xứng cũng vui vẻ tiếp nhận.

Hơn nữa, họ tuyệt đối không tranh đấu, mà sẽ hỗ trợ người thuộc sao Sư tử, trở thành trợ thủ đắc lực. Nói chung, cách xử

thế của người thuộc sao Thiên xứng hay hơn người thuộc sao Sư tử, nhưng luôn do dự không quyết đoán, nếu có thế hướng dẫn thêm, nhất định sẽ trở thành một người bạn đời tốt.

* Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Bò cạp

Tình yêu giữa người thuộc sao Sư tử và người thuộc sao Bò cạp có thể nói là "đa tai đa nạn". Cuộc tình này tương lai rất gian nan, do tính cách, tình cảm và nhân sinh quan của hai người khác nhau, việc điều chỉnh sự bất đồng giữa hai người là điều rất khó. Trước tiên, người thuộc sao Sư tử tính cách ngay thẳng, nhưng người thuộc sao Bò cạp lại không thể mở lòng mình ra một cách thẳng thắn được, dù muốn bày tỏ hết với người thuộc sao Sư tử cũng không thể.

Nêu hai bên có thể bổ sung cho nhau những điểm thiếu sót, thì tình cảm giữa hai người sẽ bền lâu.

* Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Xạ thủ

Người có thể đem đến cho người thuộc sao Sư tử tình cảm

lãng mạn nhất có lẽ là người thuộc sao Xạ thủ. Hai người đều vui vẻ, hoạt bát, hướng ngoại, tâm hồn cũng khá hợp nhau, luôn có thể nói chuyện tình cảm vui vẻ trong những cuộc hẹn hò. Nếu người thuộc sao Sư tử là nữ, chắc chắn sẽ cảm thấy người thuộc sao Xạ thủ có trái tim nhạy bén, đầy quyến rũ, cố

gắng gìn giữ tình yêu tự do giữa hai người; nếu là nam thì cũng tương tự, hiểu được khát vọng "tự do" của họ, sẽ hơn bất cứ

quà tặng gì.

https://thuviensach.vn

Dù là trong khi đi du lịch, vũ hội, vui chơi, thậm chí là công việc, hai người cũng phối hợp rất ăn ý, hơn nữa lại rất vui vẻ, họ

có thể là đôi tình nhân cùng đọc sách, cùng vui chơi, cùng mạo hiểm trong cuộc sống.

* Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Ma kiệt

Người thuộc sao Ma kiệt và người thuộc sao Sư tử lại là một cặp tình nhân rất lạ. Người thuộc sao Ma kiệt luôn cảm thấy sự

nhiệt tình và cởi mở của người thuộc sao Sư tử khiến người khác ngưỡng mộ, nên luôn hướng đến, cảm thấy rất ngưỡng mộ người thuộc sao Sư tử. Nếu người thuộc sao Sư tử là nam, đối với phụ nữ thuộc sao Ma kiệt tốt nhất không nên quá sốt sắng, cũng không nên nói lời đường mật hoặc tặng những món quà quý giá đắt tiền. Nếu người thuộc sao Sư tử là nữ, thì việc giải trừ, làm dịu tâm trái tim u uất của người thuộc sao Ma kiệt là trách nhiệm của họ.

Ban đầu, người thuộc sao Sư tử thường mất niềm tin đối với người thuộc sao Ma kiệt, không những phê bình tính cách của họ mà còn coi thường họ, nhưng điều này không hề ảnh hưởng gì. Trên thực tế, người thuộc sao Ma kiệt là người rất dịu dàng và biết quan tâm đến người khác, nếu người thuộc sao Sư tử có thể thấy được đặc điểm này, thì hai bên sẽ trở nên rất xứng đôi.

* Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Thủy bình

Sao Thủy bình cách sao Sư tử đúng 180 độ, đối với người

khác giới thì có thể nói là chòm sao rất thu hút đối phương. Tuy bản chất hoàn toàn khác nhau, nhưng tình yêu tự nhiên ấm áp của người thuộc sao Sư tử và sự bác ái đầy lý tính của người thuộc sao Thủy bình khiến hai bên đều cảm thấy đối phương rất thu hút, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hai bên tiến tới hôn nhân một cách nhanh chóng. Đặc biệt, hai bên đều thuộc mẫu người sợ cô độc, nên càng dễ dàng dựa vào nhau đi trên đường đời. Nhưng một khi hai bên đều trở nên cố chấp, thì không bên nào chịu thua bên nào, chỉ cần mở rộng https://thuviensach.vn lòng, thông

cảm với nhau là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

* Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Song ngư

Người thuộc sao Song ngư rất dịu dàng và có tâm hồn trong sáng, hơn nữa họ rất quan tâm tới người khác, lại yêu người thuộc sao Sư tử hết mực; dù không nói ra, nhưng họ

cũng có thể hiểu được người thuộc sao Sư tử. Hơn nữa, họ

luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc người thuộc sao Sư tử, khiến trái tim lạnh lùng của người thuộc sao Sư tử trở nên ngọt ngào lãng mạn.

Do người thuộc sao Song ngư có tính cách dịu dàng, nên dù phải hy sinh bản thân cũng phải hoàn thành mục đích chăm sóc người khác, cho nên, nếu người thuộc sao Sư tử bao dung độ lượng hơn, thì họ sẽ trở thành một đôi lý tưởng. Hơn nữa, người thuộc sao Sư tử có thể an định tâm trạng hay thay đổi và tâm hồn nhạy cảm của người thuộc sao Song ngư, thậm chí tiếp nhận sự tài hoa về nghệ thuật và sáng tạo của người thuộc sao Song ngư.

VI. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SƯ TỬ

1. Xác lập điểm xuất phát tốt nhất trong công việc

Người thuộc sao Sư tử rất có năng lực và hăng hái, nhưng

lại khó có thể chọn được điểm xuất phát tốt nhất, nên thường sẽ xuất hiện tình huống làm nhiều kết quả ít, đây là điều người thuộc sao Sư tử cần đặc biệt chú ý. Cuộc đời cũng như cuộc thi điền kinh, nếu chọn được xuất phát điểm tốt nhất thì sẽ là điều kiện tất yếu dẫn đến thành công trong sự nghiệp. Người xưa thường nói: không lập chí thì không thể thành sự nghiệp. Từ cổ

chí kim, phàm là những nhà chính trị, nhà khoa học, nhà tư

tưởng thì không ai không có chí hướng cao xa. Lập chí là xuất phát điểm của đời người, phản ánh lý tưởng, hoài bão, và giá trị

quan của một người, ảnh hưởng ít nhiều đến mục tiêu phấn đâu và thành tựu của một người.

Để có thể có được đời sống như mơ ước, thực hiện được lý

https://thuviensach.vn

tưởng của mình, người thuộc sao Sư tử nên tạo cho mình nhiều cơ hội để có thể chọn lựa; tuy nhiên, trước khi tiến hành chọn lựa, cần phải biết rõ "vốn" của mình, tức là ưu thế của mình là gì, sở trường của mình là gì. Cần phải hiểu biết một cách toàn diện về khả năng, sở thích, trình độ, hoàn cảnh gia đình, kinh nghiệm, và sức khoẻ của mình. Dùng phương pháp phỏng đoán để tính toán vốn của mình, nhưng quan trọng là phải chú ý đến tiềm năng và kinh nghiệm của mình. Ví dụ

người thuộc sao Sư tử hiện chưa biết rõ mình muốn thu được cái gì trong cuộc sống, nhưng đã biết được "vốn" của mình và

"vốn" sáng kiến của mình, thì hãy tin rằng "vốn" tích luỹ được càng nhiều thì cơ hội chọn lựa cũng càng nhiều.

2. Người thuộc sao Sư tử làm nghề gì thì tỏa sáng

Người thuộc sao Sư tử rất thích hợp làm công việc sáng tạo và đảm nhiệm chức vị cao cấp, như ngoại giao, ngân hàng, sở

giao dịch, kinh doanh đồ trang sức, kinh doanh khách sạn hoặc là người lãnh đạo doanh nghiệp cỡ lớn, nơi vui chơi, viện bảo tàng nghệ thuật, đoàn kịch.

I. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SƯ TỬ

1. Chú ý quản lý tài sản, không nên lãng phí

Người thuộc sao Sư tử thường thuộc mẫu người tay trắng làm nên, nhưng thái độ làm việc tích cực sẽ giúp họ tạo nên sự

nghiệp lớn, đặc biệt dễ được quý nhân phù trợ, thuộc mẫu người có tài vận tốt. Nếu có thể áp dụng khả năng lãnh đạo của bản thân, thì sẽ trở thành doanh nhân kiệt xuất.

Người thuộc sao Sư tử rất thích hư danh, thích phô trương, nhưng lại không biết quản lý tài vụ lắm. Vì thế, để tránh cạn kiệt tiền bạc vào thời điểm then chốt, người thuộc sao Sư tử nên học cách quản lý tài vụ, trước tiên phải đếm xem trong túi mình còn bao nhiêu tiền.

Xin hỏi, anh có biết rõ trong túi mình còn bao nhiêu tiền không?

https://thuviensach.vn

Xin hỏi, cô có biết rõ trong túi mình còn bao nhiêu tiền không?

Xin hỏi quý vị độc giả, bạn có từng đếm xem trong túi mình còn bao nhiêu tiền không?

Nếu bạn trả lời là "Không!" thì có nghĩa là gì? Từ trước tới giờ bạn có từng nghĩ đến điều này chưa? Hoặc hiện tại bạn có nghĩ đến chưa? Nếu bạn vẫn trả lời là "Không!" thì hãy bắt đầu

"đếm thử xem trong túi mình có bao nhiêu tiền"!

Có lẽ sẽ có độc giả cho rằng: tiền nằm trong túi tôi đếm hay không thì có can hệ gì?

Hoặc có bạn sẽ nói: tôi chẳng có bao nhiêu tiền, đếm hay không thì cũng có nhiều lên đâu.

Nếu vậy thì tôi có thể nói rằng bạn hãy vì bạn mà đếm tiền trong túi mình, học cách quản lý tài vụ, giảm lãng phí, tăng thu nhập.

2. Quan điểm quản lý tài vụ của người thuộc sao Sư tử

Người thuộc sao Sư tử bẩm sinh thích mạo hiểm, tập thành

tính cách thích việc lớn hám công to. Cái họ cần không chỉ là thu được nhiều lợi nhuận, mà muốn vì sự đầu tư sáng suốt của mình mà được người khác tán thưởng. Vì thế, người thuộc sao Sư tử cần chú ý, nếu gặp tình trạng thị trường đầu tư đình trệ, thì tốt nhất nên thận trọng.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO SƯ TỬ THUỘC CÁC NHÓM

MÁU KHÁC NHAU

1. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Sư tử

nhóm máu O

Đặc trưng tính cách lớn nhất của người thuộc sao Sư tử

nhóm máu O là có khả năng hành động, nếu gặp trở ngại, cũng sẽ không đứng yên tại chỗ hoặc hối hận, mà sẽ thay đổi phương hướng ngay lập tức, theo đuổi một hướng khác.

Do người thuộc sao Sư tử nhóm máu O luôn tràn đầy sức

https://thuviensach.vn

sống, nên đồng thời với việc hành động, sẽ không quên tuyên truyền về bản thân. Thái độ tự hào này khi biểu hiện ở hành động có lẽ sẽ khiến mọi người xung quanh ghét; may mà khí chất của nhóm máu O vừa vặn khống chế được tính cách quá

tự tin này.

Lòng dạ rộng rãi, không để ý tiểu tiết, chính là sự thu hút của người thuộc sao Sư tử nhóm máu O, không để ý đến những gì thuộc về quá khứ, đồng thời tiến hành tự hối cải một cách khéo léo. Nếu bên cạnh có người thiếu ý chí, họ thường sẽ dùng tính cách hoạt bát cởi mở của mình để khích lệ đối phương, đây cũng là điều mà một người lãnh đạo cần có, nên người thuộc sao Sư tử nhóm máu O có nhân duyên rất tốt.

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu O khi biểu thị thiện ý vô

hình trung sẽ dùng thái độ cưỡng bức khiến đối phương miễn cưỡng tiếp thu. Thực ra, ý của họ vốn là ý tốt, nên thái độ có vẻ

cưỡng bức đó cũng dễ dàng được đối phương bỏ qua, đây cũng có thể nói là một điểm thu hút của người thuộc sao Sư từ

nhóm máu O.

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu O cũng như hoa hướng

dương luôn hướng về mặt trời, bất cứ lúc nào cũng phơi phới vươn lên. Sự cầu tiến này vô hình trung thúc đẩy bản thân cố

gắng vươn lên cao, nhưng sự thăng tiến về địa vị xã hội rất có thể sẽ khiến họ trở nên tự mãn, kiêu ngạo, thậm chí trở thành người độc tài chuyên chế.

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu O coi thế giới là sân khấu lớn của bản thân mình, diễn kịch một vai, thái độ coi bên cạnh không có ai này thường sẽ khiến những người xung quanh bất mãn.

Người thuộc sao Sư tử bất cứ lúc nào cũng muốn kịch tính

hoá đời sống, không thể chịu được cuộc sống tối tăm và hành động do dự. Người thuộc sao Sư tử nhóm máu O quan niệm rằng nếu không thỏa mãn được lòng tự tôn hư danh của mình thì sống chẳng có ý nghĩa gì.

https://thuviensach.vn

Khí chất của chòm sao Sư tử có thể nói là luôn hừng hực, cộng thêm tính hành động tích cực của nhóm máu O thì cũng như lửa thêm dầu. Dưới sự kết hợp này, người thuộc sao Sư tử

nhóm máu O có dũng khí "bất chấp gian nguy". Cho nên, người thuộc sao Sư tử nhóm máu O luôn đầy nhiệt tình, thấy sự bất bình sẽ hành động ngay. Nếu có người muốn thu hút người thuộc sao Sư tử nhóm máu O, thì đối phương cũng phải có tính thay đổi phức tạp tương đương, vì người thuộc sao Sư tử

nhóm máu O sẽ bỏ rơi đối tượng đã quá quen thuộc, chuyển hướng sang đối tượng có tính thách thức, đây là do sự kiêu ngạo trong lòng người thuộc sao Sư tử nhóm máu O không muốn lặp đi lặp lại sự việc quá quen thuộc.

Lòi khuyên: Sự kiêu căng hống hách của người thuộc sao Sư tử nhóm máu O là khuyết điểm lớn nhất trong tính cách của họ, điều này dễ khiến thiện ý của họ bị hiểu lầm.

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Sư tử

nhóm máu A

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu A có âm tính và dương

tính, tiêu cực và tích cực đan xen nhau, tính cách rất đặc biệt, có khi người thuộc sao Sư từ nhóm máu A biểu hiện khí chất lãng mạn ngây thơ của chòm sao Sư tử, có khi lại thể hiện sự

bảo thủ, hướng nội và sự e thẹn của nhóm máu A, khiến người khác không thể hiểu được, và cũng không thể nắm bắt được.

Nhưng ở hầu hết người thuộc sao Sư tử nhóm máu A, khí

chất hoạt bát cởi mở của họ thường áp chế tính cách yên ổn chất phác của nhóm máu A, đặc biệt là ở hành động, càng biểu hiện rõ rệt đặc trưng của người thuộc sao Sư tử.

Người thuộc sao Sư tử rất tự tin, nhưng thường sẽ vì quá tự tin mà trở nên tự cao tự đại. Với tâm lý coi trọng danh dự và hư danh, phàm việc gì cũng cho mình là đúng, không thể chịu được sự lạnh nhạt của người khác đối với mình; hơn nữa, thích cưỡi lên đầu lên cổ người khác, để thỏa mãn tâm thái thích hư

danh của mình. Nhìn bề ngoài, người thuộc sao https://thuviensach.vn Sư tử nhóm

máu A có "phong thái vương giả", có phong cách của người chỉ

huy và lãnh đạo. Trên thực tế, người thuộc sao Sư tử nhóm máu A cũng là người thích chỉ huy người khác, muốn trở thành nhân vật lãnh đạo quyền cao chức trọng, được người khác tán thưởng.

"Phong thái vương giả" này sớm đã biểu lộ ra từ khi còn nhỏ, dù người thuộc sao Sư tử nhóm máu A không có biểu hiện gì nổi bật trong việc học hành, nhưng trong hoạt động ngoại khoá, vui chơi có thể phát huy tài năng lãnh đạo của mình, trở

thành tiêu điểm chú ý của thầy cô giáo và bè bạn; hơn nữa, do tính cách cởi mở nên họ rất được hoan nghênh, có nhân duyên tốt. Chính vì thế mà họ luôn là nhân vật lãnh đạo đứng ở vị trí cao.

Lòng dạ rộng rãi, tính cách cởi mở, là ưu điểm của người thuộc sao Sư tử nhóm máu A, nhưng cũng chính là nhược điểm của họ, vì tính cách này dễ bị những người xung quanh xúi bẩy và lường gạt.

Nếu người thuộc sao Sư tử có nhược điểm này, lại thêm khuynh hướng bảo thủ của nhóm máu A thì rất có thể trở thành một người độc tài tàn bạo, lấn lướt người yếu thế sau đó thể

hiện sự đắc ý, thỏa mãn dục vọng của mình.

Trên thực tế người thuộc sao Sư tử nhóm máu A vốn không

đáng ghét như thế, người thuộc sao Sư tử nhóm máu A là người thích quang minh chính đại, nhưng người thuộc sao Sư

tử nhóm máu A rất dễ bị xúi bẩy, nịnh hót, tạo cơ hội cho người khác có thể lợi dụng.

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu A cũng có một số đặc trưng của nhóm máu A thể hiện rất rõ, trong lòng thường ẩn chứa dã tâm, tạo cho người khác ấn tượng là người bảo thủ.

Nếu người thuộc sao Sư tử nhóm máu A đồng thời có ưu điểm của nhóm máu A và chòm sao Sư tử, thì người thuộc sao Sư tử nhóm máu A sẽ dùng tinh thần tích cực để sáng lập ra https://thuviensach.vn

sự nghiệp vang dội, cũng có thể tôn trọng lễ giáo và truyền

thống xã hội, được quần chúng ủng hộ, trở thành người có thể

bước đi vững vàng thuận lợi trên con đường phía trước.

Lời khuyên: Dù có khí chất như thế nào, thành tựu của người thuộc sao Sư tử nhóm máu A cũng liên quan đến sự ủng hộ của mọi người, càng được ủng hộ thì cơ hội thành công càng lớn. Bên cạnh sự chú ý của mọi người, người thuộc sao Sư tử nhóm máu A cũng cần tiếp thu sự khuyên bảo, tránh xa tiểu nhân, như vậy sẽ càng được nhiều người khẳng định và ủng hộ.

3. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Sư tử

nhóm máu B

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu B rất có cá tính, thích thể hiện tình cảm của mình chứ không hề giấu giếm, luôn tự ý thức, tình cảm cũng rất mãnh liệt. Đương nhiên, người thuộc sao Sư tử không thích cuộc sống bình thường, và cũng có khả

năng hành động liều lĩnh.

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu B tư tưởng rất cứng rắn,

luôn làm việc tới cùng, họ rất nổi bật, thường trở thành nhân vật trung tâm được mọi người chú ý.

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu B luôn muốn tính cho tương lai, chú trọng quyền lực và danh dự, có thể nói là người có dã tâm rất lớn; có lẽ cũng chính vì điều này mà người thuộc sao Sư tử nhóm máu B thường nổi trội hơn người khác, sự

cạnh tranh trong sự nghiệp cũng luôn thể hiện được sự giỏi giang hơn người của họ.

Người thuộc nhóm máu B phần lớn là có sở thích rộng rãi,

còn người thuộc sao Sư tử thì không như vậy, cho nên, người thuộc sao Sư tử nhóm máu B có phạm vi sở thích và mục tiêu hạn hẹp.

Khi đã xác định mục tiêu, người thuộc sao Sư tử nhóm máu

B sẽ phân đấu hướng về mục tiêu đó, không sợ khó khăn và trở ngại. Dù thất bại, họ cũng sẽ có lòng tin và can đảm đứng https://thuviensach.vn

lên.

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu B thường rất độ lượng, ít

khi giận dữ vì những chuyện nhỏ nhặt, đồng thời cũng là người trước sau như một, không giấu giếm tình cảm của mình, rất thẳng thắn.

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu B rất biết quan tâm đến

người khác, trong tập thể thường đóng vai trò là người lãnh đạo, trông có vẻ độc lập kiên cường, nhưng để ý kỹ thì thấy họ

sợ sự cô độc.

Điều đáng chú ý là, trong cá tính mạnh mẽ của người thuộc sao Sư tử nhóm máu B lại tiềm ẩn sự ngây thơ, bướng bỉnh.

Trên thực tế, đặc điểm này có thể nói là điểm đáng yêu và thu hút nhất của người thuộc sao Sư tử nhóm máu B.

Nhưng, một số người thuộc sao Sư tử nhóm máu B thể

hiện sự ngây thơ hoàn toàn do việc coi mình là trung tâm tạo nên, trong đó có xen lẫn sự phóng túng và kiêu ngạo, nếu có sự việc không như ý xảy đến với mình, thì sẽ thể hiện sự phóng túng ấy ra ngay. Mẫu người thuộc sao Sư tử nhóm máu B này thường dễ bị mất đi tấm lòng trong sạch quý giá của mình.

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu B có từng suy nghĩ xem

mình thuộc mẫu người nào chưa? Thuộc mẫu người trước hay

sau, nếu thuộc mẫu người sau thì cần phải chú ý, có khi người thuộc sao Sư tử nhóm máu B cho là tốt nhưng người khác thì chưa chắc đã nghĩ như vậy, không nên quá miễn cưỡng đối với người khác.

Lòi khuyên: Quá coi mình là trung tâm sẽ dễ bị đố kỵ.

Người lãnh đạo chân chính nên có thái độ khoan dung.

4. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Sư tử

nhóm máu AB

Người thuộc sao Sư tử nhóm máu AB thường cho người ta

cảm giác giống như một cái đầu sư tử rất lớn, uy nghiêm và không thể xâm phạm, đây cũng là đặc trưng tính cách của https://thuviensach.vn

người thuộc sao Sư tử nhóm máu AB, làm việc luôn mạnh dạn hơn người, ngửng đầu mạnh bước.

Điểm lợi hại nhất ở người thuộc sao Sư tử nhóm máu AB là

tuy họ tạo cho người khác cảm giác oai nghiêm, nhưng lại không phải là người ngạo mạn khó gần. Khi chung sống với người khác, người thuộc sao Sư tử nhóm máu AB luôn thể

hiện sự hòa nhã thân thiện, có thể chuyện trò vui vẻ, tỏ ra chân thật và cởi mở. Nhưng khi cần nghiêm túc thì sẽ khiến người khác sợ sệt.

Trong tập thế, người thuộc sao Sư tử nhóm máu AB luôn rất hoạt bát, có sức thu hút đặc biệt, luôn giao tiếp bằng thái độ

cởi mở, có một pho triết học làm cho mình trở nên xuất chúng, mà những điều này thường là do khí chất bẩm sinh tạo thành.

Khí chất cá tính này của người thuộc sao Sư tử nhóm máu AB

thường sẽ tạo cho người khác cảm giác đáng tin cậy. Người thuộc sao Sư tử nhóm máu AB thường không dễ từ chối sự

thỉnh cầu của người khác, hơn nữa có thể kiên nhẫn giúp đỡ

người khác, không phụ sự phó thác.

Nhưng, nếu sự nhờ cậy của mình không được người khác

đáp ứng, thì người thuộc sao Sư tử nhóm máu AB sẽ tỏ thái độ

mất hòa khí, tuy có biểu hiện bình tĩnh nhưng luôn ghim sâu trong lòng.

Từ những phân tích trên có thể thấy, người thuộc sao Sư tử

nhóm máu AB biểu hiện sự ham muốn, lòng tự tôn rất mạnh mẽ, luôn cho rằng những việc mình làm đáng được mọi người tán thưởng.

Tâm thái này nếu có thể điều hòa thích hợp thì thường có thể nâng cao thân phận của mình, nhưng nếu không thể điều hòa thích hợp thì ngược lại sẽ phản tác dụng, bị mọi người chê cười, cuối cùng dẫn đến không có bạn tâm giao.

Nếu không may không được mọi người tiếp nhận, người thuộc sao Sư tử nhóm máu AB vẫn sẽ giữ phong độ, tuyệt đối https://thuviensach.vn

không tỏ ra xung đột trực tiếp với người khác, họ giấu tâm trạng

bất mãn của mình rất tốt. Nhung trong lòng họ thì không bình tĩnh như vậy, không thừa nhận ý kiến của mình sai, rất chủ

quan, cũng vì thế mà khiến người khác cảm thấy người thuộc sao Sư tử nhóm máu AB là người luôn tự cho mình là đúng.

Nếu đời người là một vở kịch, thì người thuộc sao Sư tử

nhóm máu AB luôn hoạt động trên sân khấu của chính mình, đóng kịch một vai.

Lời khuyên: Không nên quá để ý đến cách nhìn của người

khác, quá say sưa trong sự tán dương của người khác, vì như

vậy sẽ khiến mình cảm thấy bối rối, người thuộc sao Sư tử

nhóm máu AB thông minh nên biết rõ điều này.

https://thuviensach.vn

Chương 6. CHÒM SAO XỬ NỮ (24.8-23.9)

Người thuộc sao Xử nữ thích làm việc, hơn nữa lại thích dùng phương pháp tinh xảo để đạt được kết quả hoàn mỹ; ngoài ra, họ có khả năng phục vụ người khác và rất quan tâm đến sức khoẻ. Khi cơ thể phát sinh tình trạng bất thường, họ có thể phân biệt được là do nguyên nhân nào dẫn đến.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO XỬ NỮ

1. Thần thoại và truyền thuyết về chòm sao Xử nữ

Chòm sao Xử nữ là hình ảnh của một nữ thần chứ không phải thú hay người. Theo thần thoại Hy Lạp, trong "Thời đại vàng" các nam thần và nữ thần sống trên trái đất chung với con người. Người Hy Lạp cổ tin rằng người phụ nữ là nguồn gốc của sự độc ác và rắc rối. Pandora'Box là biểu tượng cho việc con người bị hư hỏng do đàn bà và chiếc hộp chứa các con quỷ tra tấn loài người như con quỷ tham lam và con quỷ thù hận. Sau khi Pandora truy ra các con quỷ, số thần thánh còn lại trên trái đất lập tức chuyển đến thiên đường Olympus. Astraea là vị thần cuối cùng ra đi, nàng là con gái của Zeus và Themis, dù sống trên thiên đường nàng vẫn hy vọng có ngày trở lại trái đất. Chòm sao Xử nữ là biểu tượng của nàng.

* Thuộc tính của chòm sao Xử nữ

Chòm sao Xử nữ là chòm Địa tượng tinh, thích dùng phương pháp tinh xảo để đạt được kết quả hoàn mỹ.

* Phù hiệu của chòm sao Xử nữ

Phù hiệu của chòm sao Xử nữ do nữ thần nông nghiệp cầm bông lúa mì tạo thành, tượng trưng cho việc tưởng nhớ quá khứ và mơ ước về tương lai.

* Sao bảo hộ sao Xử nữ

Tương truyền sao Thủy là sao bảo hộ của sao Xử nữ.

* Sức hút của người thuộc sao Xử nữ

Người thuộc sao Xử nữ trông có vẻ dịu dàng nhưng kỳ thực rất cương nghị, có bản chất siêng năng cần cù và tính thần trách nhiệm cao, khả năng thưởng thức nghệ thuật tốt, khiến họ rất thu hút. Hơn nữa, do có tinh thần ham học, lại thêm sự nỗ lực nên họ càng thêm thu hút.

* Sự thiêu sót của người thuộc sao Xử nữ

Người thuộc sao Xử nữ rất tin vào sự lôgic, nhưng những điều họ làm lại khiến người khác rối loạn, họ chìm đắm trong thế giới lý tưởng, phàm việc gì cũng yêu cầu thập toàn thập mỹ, ở trong trạng thái luôn chờ đợi sự biến đổi. Họ tính toán cặn kẽ, ưa phê bình người khác.

2. Tinh vận của chòm sao Xử nữ

- Màu sắc may mắn: màu xám, màu vàng.

- Đá may mắn: mã não vằn đỏ.

https://thuviensach.vn

- Con số may mắn: 5, 14, 23, 32.

- Ngày may mắn: thứ tư.

- Địa điểm may mắn: thành phố nhỏ.

II. CHỈ NAM TINH VẬN MỖI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC SAO XỬ NỮ

Tháng 1, lưỡng toàn kỳ mỹ. Sao Hỏa, sao Kim, sao Thiên vương và sao Thổ tụ tập tại sao Thủy bình bác ái, gây ảnh hưởng trực tiếp tới cung phục vụ, khiến kế hoạch của người thuộc sao Xử nữ tiến hành thuận lợi, từ đó có thời gian và tinh lực cho người bên cạnh.

Tháng 2, dĩ hòa vi quý. Quan hệ giữa người thuộc sao Xử nữ với người yêu giống như

một cặp võ sĩ thi đấu trên võ đài. Sao Thủy bẻm mép ở khu vực của chòm sao Song ngư

nội tâm, khiến người thuộc sao Xử nữ có thể biểu đạt cảm nhận của mình, nhưng đối diện với người thuộc sao Hỏa có dã tâm thì hãy cẩn thận, chớ để nhân duyên tốt bị chôn vùi.

Tháng 3, mở rộng lòng. Người thuộc sao Xử nữ trở nên độc lập, nhưng đồng thời cũng bị một tình yêu chân thành che phủ lớp mây mù. Bạn hãy mở cửa sổ tâm hồn đang đóng kín, để đối phương hiểu được tâm sự của mình.

Tháng 4, chọn lựa tình yêu. Sao Thủy châm chước mọi việc và sao Thổ cẩn thận đồng thời xuất hiện, tạo thành cục diện giằng co, khiến người thuộc sao Xử nữ như đứng trên một tấm ván ái tình cong vênh. Lúc này, người thuộc sao Xử nữ nên vận dụng đầu óc phân tích để quyết định có nên tiếp tục đi trên con đường tình ái hiện tại hay không.

Tháng 5, tìm sự yên ổn trong thay đổi. Người thuộc sao Xử nữ giỏi khống chế ham muốn, rất ghét mâu thuẫn và xung đột do sự thay đổi gây ra, nhưng sao Diêm vương cai quản sự biến đổi lúc này lại đi vào cung điền trạch, trong nhà biến động là điều không thể

tránh khỏi. Nhưng cứ nghĩ tới điều tốt đẹp thì hoàn toàn có thể phát huy được khả năng tổ

chức bẩm sinh, khiến đời sống gia đình hoàn toàn nằm trong tầm tay mình.

Tháng 6, chú ý đến động lực. Mặt trời, sao Thủy và sao Hỏa tập kết tại cung sự

nghiệp, mang đến chủ ý, sức sống và sáng ý mới cho người thuộc sao Xử nữ. Tận dụng tốt những ưu điểm này và can đảm bắt tay vào làm việc, tính toán xem đi đến mục tiêu bằng cách nào.

Tháng 7, hành động sớm. Cần đưa ra quyết định trong giây lát, vì sự chần chừ do dự

của người khác sẽ khiến người thuộc sao Xử nữ không chịu được, tại sao lại phải đợi chứ?

Bạn cứ cất bước đầu tiên, để người khác đi theo.

Tháng 8, thể hiện tài hoa. Dưới sự ảnh hưởng của chu kỳ mặt trời, ý niệm sáng tác của người thuộc sao Xử nữ đầu tháng đạt tới đỉnh cao, giữa tháng thì phát huy một cách ổn định, khiến người thuộc sao Xử nữ ở vào vị trí công tác có uy quyền. Đầu óc nên linh hoạt một chút, chứng minh mình có khả năng làm được việc.

Tháng 9, xói móc sự việc liên quan. Khi người khác khẽ gõ vào cửa lòng của người thuộc sao Xử nữ, thì tật ưa xói móc của họ lại phát tác. Nên cho mọi người nhiều không gian riêng tư hơn, đồng thời phải suy nghĩ về bản thân một chút.

Tháng 10, thăng chức tăng lương. Đây là tháng khiến người ta phấn chấn, vấn đề bất hòa về tình cảm được làm sáng tỏ (chí ít là tạm thời không có vấn đề), đồng thời được thăng chức. Cuối tháng, khi chuẩn bị bước sang tháng mới với nhiều cơ hội, hãy nhìn vào https://thuviensach.vn

mức lương sau khi điều chỉnh.

Tháng 11, chăm sóc nhà ở. Giữa tháng, khi nữ thần sao Kim đi vào cung điền trạch, người thuộc sao Xử nữ sẽ mất rất nhiều thời gian và tâm sức vào đời sống gia đình, thậm chí tính sửa chữa trang trí lại nhà ở của mình giống như trong tạp chí. Trước khi quyết định, nên tính toán trước, không nên tiêu hết số tiền khổ công kiếm được.

Tháng 12, không ngừng tiến thủ. Giữa tháng, sao Thủy sẽ đem đến cho người thuộc sao Xử nữ một thông tin quan trọng, con đường sự nghiệp của người thuộc sao Xử nữ cũng không ngừng phát triển.

III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Xử nữ

1. Đặc tính và tính cách của người thuộc sao Xử nữ

Người thuộc sao Xử nữ nhã nhặn, mẫn cảm, ngây thơ, trong sáng, làm việc tính toán cặn kẽ, kiến thức phong phú, theo đuổi sự hoàn mỹ và cẩn thận trong mọi việc; bẽn lẽn, hướng nội, đôi khi sẽ bới lông tìm vết.

Người thuộc sao Xử nữ rất chú ý đến tiểu tiết, thường vì sự hoàn mỹ nho nhỏ mà lơ là đại cục. Vị trí sao Thủy ảnh hưởng đến sự mạnh yếu của khuynh hướng này. Ví dụ: khi vị trí mặt trời tại chòm sao Xử nữ, vị trí sao Thủy tại chòm sao Sư tử, thì người thuộc sao Xử nữ

rất có thể chú ý đến toàn cục. Họ làm việc siêng năng, chú trọng thực tế. Người thuộc sao Xử nữ không chỉ có bẩm tính thận trọng và luôn vui vẻ giúp đỡ người khác, mà họ còn có tinh thần phục vụ, đồng thời tận hưởng niềm vui được ban cho.

Do có một sức mạnh tinh thần hỗ trợ cho khả năng hành động của họ, nên họ thường bận quay vòng, nhưng lại cảm thấy vui vẻ trong việc đó. vấn đề là họ khó có thể thả lỏng tâm trạng để hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ, muốn họ dừng lại để nghỉ ngơi là điều rất khó.

Ví dụ: khi vị trí sao Thủy - hành tinh bảo hộ chòm sao này - tại chòm sao Thiên xứng, thì họ

có thể hưởng thụ thời gian rỗi rãi một cách nhàn hạ. Sao Thủy tuy cũng là hành tinh bảo hộ

của sao Song tử, nhưng người thuộc sao Xử nữ lại không khoe khoang phù phiếm như

người thuộc sao Song tử, có lẽ là có liên quan đến việc không thể thoát ly khỏi sự "thuần khiết" của chòm sao này. Người thuộc sao Xử nữ đặc biệt chú ý đến sức khỏe và vấn đề vệ

sinh, nhiều người thuộc sao Xử nữ thường ăn chay, nếu không như vậy thì cũng sẽ tiết chế

trong việc ăn uống hàng ngày. Họ bẩm sinh thích gọn gàng sạch sẽ và luôn vững tin, giống như danh xưng của chòm sao này. Người thuộc sao Xử nữ thích sự thuần khiết, có khi thậm chí còn có thể vì sự trong sạch mà gây khó khăn cho mình và người khác, cũng dễ gây trở

ngại trong quan hệ giao tiếp.

Chỉ cần điều chỉnh những khuyết điểm nói trên, tấm lòng đa sầu đa cảm và tính cách ôn hòa của người thuộc sao Xử nữ thực sự đủ điều kiện để trở thành một người bạn tốt; tuy nhiên, họ bẩm sinh có thái độ bảo thủ và có sức hút thần bí.

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Xử nữ

Khả năng phân tích của người thuộc sao Xử nữ hơn hẳn so với những người thuộc các chòm sao khác. Khi gặp vấn đề khó khăn, họ sẽ phân tích theo trực giác. Họ có thể suy lý nguyên nhân phát sinh sự việc, phương thức và thời gian một cách lôgic, từ đó thu được manh mối quan trọng. Tuy nhiên, họ thiếu khái niệm chỉnh thể và không biết nghĩ tới đại cục, nên không thể có biểu hiện trí tuệ cao siêu, nhưng họ có cảm giác nhạy bén và quan niệm https://thuviensach.vn

lôgic rõ ràng, nên nếu làm công việc nghiên cứu thì khó có thể thể hiện xuất sắc. Người thuộc sao Xử nữ cần phải chú ý đến khuynh hướng chủ nghĩa thẩm mỹ của mình và tật để ý những chuyện nhỏ nhặt.

Người thuộc sao Xử nữ dễ trầm uất, thường có khuynh hướng đa sầu đa cảm, họ

thường sống trong trạng thái tinh thần thấp thỏm, trong cuộc sống có hàng trăm điều cấm kỵ, tích lũy lâu ngày, dễ dẫn đến bệnh viêm loét dạ dày ruột. Người thuộc chòm sao này nên tìm cách thả lỏng tinh thần thích hợp; tự do thể hiện tình cảm, nếu có thể thay đổi sự chú ý, luôn luôn ở trạng thái tự trách và hối hận, có lẽ tấm lòng sẽ có thể rộng mở để tiếp nhận những sự việc khác một cách hữu hiệu.

IV. QUAN HỆ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI THUỘC SAO XỬ NỮ

Người thuộc sao Xử nữ có tâm trạng tinh tế, khi điều chỉnh hoặc phân loại sự việc đều rất chú tâm. Họ có khả năng cảm thụ lãng mạn và tinh tế thường hay nhớ về kỷ niệm cũ.

Nhưng như vậy dễ bị những sự việc trong quá khứ làm vướng bận, khó có thể theo kịp trào lưu hiện đại. Đồng thời, nếu gặp thất bại hoặc chuyện không hay thì rất dễ đổ lỗi cho người khác.

Người thuộc sao Xử nữ thiếu tính châm chước, dù chung sống với bạn bè hay người nhà cũng không cho phép xảy ra sự việc không chính đáng. Có thể nói, người thuộc sao Xử

nữ là người cầu toàn.

Công việc và gia đình trong nửa đầu của đời người có nhiều biến động, cũng rất dễ

gặp khó khăn. Nhưng do cá tính thận trọng, lại có khả năng làm việc đúng lề đúng lối, nên đến cuối đời họ có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc.

Người thuộc sao Xử nữ thường chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt của bạn bè, rất có tinh thần phục vụ, nhưng đôi khi do quá can thiệp vào việc của người khác, nên sẽ bị cho là người hay lo chuyện không đâu.

Người thuộc sao Xử nữ ảo tưởng được mọi người quý trọng. Tuy nhiên, đối với người và việc mình không thích cũng có thể thể hiện sự đam mê và tài nghệ của mình.

Người thuộc sao Xử nữ rất kiên trì khắc phục khó khăn để hoàn thành công việc, cho nên thường thu được thành quả tốt.

Người thuộc sao Xử nữ luôn cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công việc được giao.

Người thuộc sao Xử nữ có khả năng ghi nhớ tốt, có khả năng phê phán và phân tích sắc bén. Tuy họ tự cho là mình phê bình chính xác, nhưng thường bị người khác cho là bới lông tìm vết. Họ thường do quá chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt mà làm lỡ việc lớn.

Người thuộc sao Xử nữ có thể phán đoán sự việc bằng thái độ bình tĩnh, trong tập thể, họ không phải là người thích đứng mũi chịu sào, mà thích đứng đằng sau làm công tác hỗ trợ.

Người thuộc sao Xử nữ có lòng dạ rộng rãi, biết cảm thông, nhưng khi đối diện với người mình ghét, thì do không nỡ làm tổn thương tình cảm của đối phương nên thường có tình trạng đối xử với họ bằng tình cảm không thật, thậm chí còn có hành động tôn trọng họ.

Nếu cứ kéo dài những hành vi trái với lương tâm này của mình, thì sẽ bị đối tượng coi https://thuviensach.vn

thường và xa lánh, kỳ thực người thuộc sao Xử nữ có dụng ý tốt.

Khuyết điểm của người thuộc sao Xử nữ chính là dễ làm tổn thương bạn bè, khi bạn bè dần dần xa rời mình, người thuộc sao Xử nữ sẽ cảm thấy cô đơn.

Người thuộc sao Xử nữ thường tạo cho bạn bè ấn tượng là người kiên cường không chịu thua, về kiến thức và khả năng phân tích thường khiến bạn bè khâm phục. Người thuộc sao Xử nữ hay can gián bạn bè, tuy có dụng ý tốt nhưng phương thức biểu đạt sai lầm nên thường khiến người khác cảm thấy như họ đang phê bình chỉ trích. Vì thế trong giao tiếp với bạn bè, người thuộc sao Xử nữ phải đặc biệt chú ý đến thái độ của mình.

Người thuộc sao Xử nữ hay chú ý đến khuyết điểm của người khác, nên bỏ thói bới lông tìm vết này, hãy chú ý đến ưu điểm của người khác. Bằng không, tuy không cố ý nhưng họ sẽ bị người khác cho là người gây phiền toái mà dần xa lánh. Cần cải thiện quan niệm quá cầu toàn.

Người thuộc sao Xử nữ công tư phân minh, thái độ chân thành, đối với công việc hay gia đình đều sẽ không sơ suất. Thái độ chân thành này cộng thêm sự tính toán tỉ mỉ rất phù hợp với điều kiện của thời đại công nghiệp ngày nay. Nhưng đôi khi, người thuộc sao Xử nữ

quá coi trọng cái tôi của mình, thường giữ chủ ý của mình không chịu nhượng bộ. Người thuộc sao Xử nữ có ham muốn chiếm hữu mạnh, thấy bạn bè thân thiết với người khác thì nảy sinh đố kỵ, đặc điểm này cần chú ý thay đổi.

Người thuộc sao Xử nữ rất tự tôn, kỹ lưỡng tỉ mỉ, thần kinh nhạy cảm, cho nên, đối với những sự việc nhỏ nhặt không đáng chú ý cũng luôn lo lắng. Người thuộc sao Xử nữ luôn làm việc từng bước một, có trật tự. Nhưng, đối với sự việc mình muốn làm mà không được đáp ứng thì sẽ sinh bất mãn, phê bình đối phương, thậm chí xuất hiện tình trạng kích động.

Nếu người thuộc sao Xử nữ quá câu nệ tiểu tiết, thì sẽ làm lỡ việc lớn.

Hãy mở rộng tấm lòng, sống với thái độ thoải mái.

Người bạn tâm giao của người thuộc sao Xử nữ là người biết lắng nghe họ nói về mơ

ước và lý tưởng.

Không nên chú ý đến những việc nhỏ nhặt, nên mở rộng tầm mắt để quan sát sự việc.

V. TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI THUỘC SAO XỬ NỮ

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Xử nữ

Người thuộc sao Xử nữ tính tình trong sáng, tình yêu của họ cũng rất trong sáng. Dù là tích luỹ được bao nhiêu kinh nghiệm sống, hay bị số phận lường gạt, thì sự trong sáng của họ cũng không bị ảnh hưởng.

Người thuộc sao Xử nữ có sức hút bởi sự hoàn mỹ, nhưng lại quá trung thực, khiến người khác hiểu lầm là quá ngạo mạn. Trong mắt người thuộc sao Xử nữ, người yêu của họ

là người cao cả hơn người. Nữ giới thuộc sao Xử nữ hướng nội và e ngại, nếu có người tỏ

ý muốn đi lại với họ, thì họ vẫn luôn giữ khoảng cách, vì người thuộc sao Xử nữ không dám biểu đạt tình cảm của mình. Khi đối tượng trao tình cảm cho người con gái khác, thì người thuộc sao Xử nữ lại hối hận, tính cách tiêu cực này sẽ được cải thiện cùng với sự tăng trưởng về tuổi tác, đến khi trưởng thành, họ sẽ trở nên tích cực và chủ động hơn.

Do người thuộc sao Xử nữ luôn thận trọng trong mọi việc, nên sau khi quan hệ với đối https://thuviensach.vn

phương tới một mức độ nào đó, mới nhận lời hẹn hò của họ. Khi chưa kết hôn, người thuộc sao Xử nữ đa số là không tiếp xúc thân mật với người khác giới.

Người thuộc sao Xử nữ sẽ quan sát kỹ lưỡng nhất cử nhất động của đối phương, đến khi cảm thấy vừa ý mới tiếp cận đối phương. Khi mới bắt đầu quan hệ với đối phương, người thuộc sao Xử nữ luôn quan sát đối phương một cách tỉ mỉ.

Người thuộc sao Xử nữ bẩm sinh có tinh thần phục vụ, rất biết quan tâm đến những người xung quanh.

Nhưng, người thuộc sao Xử nữ luôn tỏ thái độ phòng thủ nên thường ít được người khác giới quan tâm. Người thuộc sao Xử nữ thuộc mẫu người trong lòng thì thích nhưng không dám biểu hiện ra, là người có lòng hiếu kỳ, thường thể hiện thái độ nghi ngờ. Đôi khi, họ muốn thể hiện tình ý với đối tượng mình thích, nhưng lại không đủ can đảm. Người thuộc sao Xử nữ văn vẻ lưu loát, viết thư tình rất hay.

Người thuộc sao Xử nữ rất câu nệ chức vị và học vấn của đối phương. Nếu về

phương diện này đối phương không đạt được tiêu chuẩn mình yêu cầu, thì dù có thích cũng không dễ dàng tiếp nhận đối phương.

Người thuộc sao Xử nữ thường đối mặt với tình cảm bằng thái độ bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ hành vi của đối phương. Người thuộc sao Xử nữ là người rất hiếu kỳ, thích tìm tòi, kế

hoạch yêu đương thường không đạt hiệu quả.

Người thuộc sao Xử nữ rất giỏi quan sát sắc mặt và lời nói của đối phương, tuy không thể hiện tình cảm ra mặt nhưng sự dịu dàng của người thuộc sao Xử nữ lại khiến nam giới động lòng.

Người thuộc sao Xử nữ nên chọn người chân thành, không nên tìm người đặc biệt khác với mọi người, chọn một người thành thật có thể nương tựa mới không phụ lòng chân thành của mình.

Đôi khi người thuộc sao Xử nữ hơi tự ti, nhưng lại luôn mong được hạnh phúc, họ

muốn có cuộc sống bình thường, muốn được sống bình yên. Người thuộc sao Xử nữ mơ

mộng lấy những ngôi sao trên bầu trời đêm, mà bỏ qua viên đá quý luôn bên cạnh mình, vì thế, nên đối mặt với hiện thực để cải thiện tính cách do dự không quyết đoán của mình.

Người thuộc sao Xử nữ thích kết bạn thân, vì họ có khả năng hiểu tường tận về đối phương, nên có thể yên tâm quan hệ với đối phương.

Người thuộc sao Xử nữ có thể tìm kiếm đối tượng trong số bạn học hoặc đồng nghiệp. Hãy tìm cơ hội đi chung với họ khi đi học hoặc tan sở, đồng thời lấy công việc hoặc bài tập làm chủ đề nói chuyện, khi thảo luận, biểu lộ một vài câu quan tâm đến đối phương.

Nếu đối tượng thích ca hát, trước tiên nên điều tra rõ, rồi hát những bài họ thích, như vậy có thể nhanh chóng hòa hợp với họ.

Người thuộc sao Xử nữ cẩn thận tỉ mỉ nên không dễ xây dựng quan hệ thân thiết với người khác. Đối với người mình thích, họ luôn quan sát tỉ mỉ, và luôn phỏng đoán tâm ý của đối phương, nhưng cũng vì thế mà thường chuốc thêm nhiều phiền phức.

Người thuộc sao Xử nữ gặp người mình thích cũng không dám thể hiện tình ý, thường để vuột mất cơ hội tốt. Nhưng họ vốn có thái độ thận trọng nên khi bắt đầu quan hệ với đối https://thuviensach.vn

phương đã thể hiện sự chân thành.

Cuộc sống chung không hòa hợp, hoặc đôi khi cãi cọ là điềm báo người thuộc sao Xử

nữ muốn truyền đạt ham muốn, cho nên cần tìm hiểu ý muốn của họ, khi phải đi xa hãy nắm chặt tay họ hoặc nhẹ nhàng hôn tạm biệt để an ủi người thuộc sao Xử nữ.

Người thuộc sao Xử nữ hãy cải thiện tật hay xoi mói thường ngày, mở rộng lòng giao tiếp với đối phương.

Tìm một người có cùng chí hướng, cùng dệt mộng với mình.

Một bí quyết dẫn đến thành công trong giao tiếp của người thuộc sao Xử nữ là biết cách nói chuyện, cũng có nghĩa là trong khi nói chuyện có thể chuyển tải ưu điểm của mình tới đối phương.

Người thuộc sao Xử nữ thích hợp chuyển tải tình cảm qua thư, mua một số phong bì thư và giấy viết thư thật đẹp để gởi thư tình, rất có thể sẽ tác động đến người mình để ý.

Đôi khi, người thuộc sao Xử nữ nên soạn trước những điều muốn nói với đối phương trong đầu như vậy có thể yên tâm nói chuyện với đối phương, tuy nhiên, cách mở lời cũng rất quan trọng.

Người thuộc sao Xử nữ có thể chú ý đến cả công việc và gia đình, sau khi kết hôn hai vợ chồng có thể cùng nhau kiếm tiền, cho rằng đó là việc tốt cần phải thực hiện, đồng thời vợ chồng cũng rất hiểu nhau.

2. Đối tượng của người thuộc sao Xử nữ

* Người thuộc sao Xử nữ với người thuộc sao Bạch dương

Đối với tình yêu, người thuộc sao Bạch dương có ham muốn chinh phục, thường sẽ

lao vào cuộc theo đuổi người mình yêu thích; còn người thuộc sao Xử nữ thì theo đuổi một tình yêu trong sáng, muốn gìn giữ lâu dài, nên người thuộc sao Bạch dương "áp dụng thái độ chủ động để đạt được nguyện vọng", còn người thuộc sao Xử nữ thì "chờ đợi thực hiện nguyện vọng", vì thế mà tình yêu của hai người đi theo hai hướng khác nhau. Tuy người thuộc sao Xử nữ và người thuộc sao Bạch dương có cách nghĩ khác nhau, nhưng nếu có thể làm cho người thuộc sao Bạch dương ở vào thế chủ đạo, còn người thuộc sao Xử nữ ở

vào thế bị động, thì có thể tạo nên mối quan hệ tốt có sự bổ sung cho nhau.

* Người thuộc sao Xử nữ với nguời thuộc sao Kim ngưu

Người thuộc sao Kim ngưu và người thuộc sao Xử nữ sống thực tế, tuy có thể cùng dệt nên mơ ước lãng mạn, nhưng cũng có thể xây đắp nên tình yêu vững vàng ổn định. Tâm trạng hay buồn vô duyên cớ của người thuộc sao Xử nữ và sự ngoan cố của người thuộc sao Kim ngưu là điều đáng chú ý. Vì người thuộc sao Kim ngưu khó có thể chấp nhận những việc không hợp với đạo lý, nên khi tình cảm giữa hai bên nảy sinh vấn đề, sẽ để sự

bất mãn và phẫn nộ trong lòng, ngấm ngầm chống lại, dẫn đến tình cảm giữa hai người đổ

vỡ. Vì thế, người thuộc sao Xử nữ và người thuộc sao Kim ngưu nếu muốn quan hệ thuận lợi, thì sự thỏa hiệp và nghe lời là điều rất quan trọng, đồng thời phải luôn tôn trọng đối phương.

* Người thuộc sao Xử nữ với người thuộc sao Song tử

Người thuộc sao Song tử muốn có nhiều kinh nghiệm yêu đương, đồng thời luôn muốn theo đuổi và chinh phục, hoàn toàn khác với quan niệm tình yêu ổn định và duy nhất của https://thuviensach.vn

người thuộc sao Xử nữ. Người thuộc sao Song tử và người thuộc sao Xử nữ có quan niệm về tình yêu khác nhau, tính cách cũng khác nhau, đây là điều khiến họ không hợp nhau. Do hai người có quan điểm hoàn toàn khác biệt, nên dễ mất bình tĩnh mà gây phản cảm, nếu có thể giữ thái độ lý tính trong quan hệ với nhau, thì hai bên rất có thể hỗ trợ nhau trong cuộc sống, đồng thời trở thành một đôi lý tưởng.

* Người thuộc sao Xử nữ với người thuộc sao Cự giải

Người thuộc sao Cự giải và người thuộc sao Xử nữ có thể nói là một đôi rất thích đi đến hôn nhân. Do người thuộc sao Cự giải có thể cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu ổn định với người thuộc sao Xử nữ, mặt khác, người thuộc sao Cự giải có tấm lòng bao dung, là người rất dịu dàng trong tình yêu, có thể giúp người thuộc sao Xử nữ trở nên can đảm khi sợ hãi, an ủi họ những lúc bất an, nếu yêu nhau và đi tới hôn nhân thì tất sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Người thuộc sao Cự giải dù là nam hay nữ cũng đều có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt trong tình yêu, điều này đôi khi khiến người thuộc sao Xử nữ cảm thấy ngán ngẩm và mệt mỏi, nhưng họ lại là một đôi rất hợp nhau.

* Người thuộc sao Xữ nữ với người thuộc sao Sư tử

Ngoài danh dự, tiền bạc, người thuộc sao Sư tử cũng rất chú trọng "tình yêu". Nhưng cũng như tiền bạc, đối với tình yêu, người thuộc sao Sư tử cũng mong muốn có tình yêu

"danh tiếng", vì người thuộc sao Sư tử phần lớn là rất kiêu ngạo và thích hư danh, dễ gây sự chú ý bằng cách lòe thiên hạ, có ham muốn khống chế mãnh liệt, nên rất sợ cô đơn, khi không có nhiều người bên cạnh mình, thì sẽ cảm thấy rất tẻ nhạt. Nhưng đối với người thuộc sao Xử nữ có cá tính khiêm tốn, bình tĩnh và vững vàng, thì khó có thể chấp nhận tính cách của người thuộc sao Sư tử, cho nên giữa hai người rất khó có thể phát triển tình cảm.

* Người thuộc sao Xử nữ với người thuộc sao Xử nữ

Người thuộc sao Xử nữ hầu như không có tình yêu mãnh liệt, thậm chí có thể coi tình yêu như tình cảm bạn bè thân thiết. Trong tình yêu, họ luôn biểu hiện tư thái bị động thận trọng, thường khống chế tình cảm và sự nồng thắm bằng lý trí, để tiện quan sát đối phương. Một khi phát hiện khuyết điểm của đối phương, họ thường sẽ không nói lời chia tay mà tỏ ra rất lãnh đạm.

Về cơ bản, hai người thuộc sao Xử nữ có nhiều điểm tương đồng, nên có thể sẽ trở

thành cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng cũng có thể ngược lại, rất cực đoan. Tuy nhiên, họ

có thể nhận ra ưu điểm của nhau, nên trở thành một cặp tình nhân có tinh thần xây dựng.

* Người thuộc sao Xử nữ với người thuộc sao Thiên xứng

Người thuộc sao Thiên xứng luôn mong muốn kết giao với một người khác giới khác phong cách và có khuynh hướng luôn thay đổi môi trường quan hệ, thường không quyết định tình cảm của mình, cũng không thích thừa nhận, nên đứng trước người thuộc sao Xử

nữ thích tình yêu duy nhất, vững bền, người thuộc sao Thiên xứng thường có nhiều sơ suất.

Đồng thời, người thuộc sao Thiên xứng có tính cách hoạt bát, hướng ngoại, giỏi giao tiếp, nên khiến người thuộc sao Xử nữ rất không an tâm, cũng không tin cậy lắm. Nhưng, nếu có thể phối hợp ưu điểm của hai người thì họ sẽ trở thành một đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

* Người thuộc sao Xử nữ với người thuộc sao Bò cạp

https://thuviensach.vn

Trong tình yêu, người thuộc sao Bò cạp thận trọng hơn so với người thuộc sao Xử nữ, và họ cũng không giỏi biểu đạt tình cảm. Nhưng thực tế, tình yêu trong lòng người thuộc sao Bò cạp rất mãnh liệt, tình yêu đó sẽ càng trở nên nồng thắm nếu đối phương có thái độ

tích cực. Tình yêu của họ có đi đến thành công hay không hoàn toàn dựa vào việc hai người họ có thể thỏa thuận và bổ sung những điểm còn thiếu sót cho nhau hay không. Người thuộc sao Bò cạp một khi đã yêu thì sẽ không bao giờ phản bội, họ rất chung tình, là người nặng tình nghĩa. Nếu muốn quan hệ lâu dài, thì phải cố gắng dành cho nhau không gian riêng, bằng không, người thuộc sao Xử nữ sẽ cảm thấy gò bó, ngột ngạt.

* Người thuộc sao Xử nữ với người thuộc sao Xạ thủ

Sao Xạ thủ là một chòm sao vừa có tính người vừa có tính động vật. Người thuộc sao Xạ thủ luôn suy nghĩ về mục đích của đời người, điều này phù hợp với nhân sinh quan theo đuổi lý tính của người thuộc sao Xử nữ, cho nên hai người họ sẽ bị khí chất nhân văn của đối phương thu hút. Nhưng có khi người thuộc sao Xạ thủ lại chìm đắm trong hoan lạc, dao động giữa lý tính và ham muốn giống như đồng hồ quả lắc đung đưa mãi không thôi, sẽ làm cho người thuộc sao Xử nữ coi trọng sự ổn định cảm thấy bất an. Nếu hai bên có thể điều hòa tính cách của mình, thông cảm với sự cảm nhận của đối phương hơn, thì sẽ là một sự

phối hợp mạo hiểm đầy mới mẻ.

* Người thuộc sao Xử nữ với người thuộc sao Ma kiệt

Người thuộc sao Ma kiệt luôn khao khát một tình yêu chân thực, tính cách thẳng thắn, thật thà, thường giấu sự mãnh liệt trong lòng. Đối với người thuộc sao Xử nữ, người thuộc sao Ma kiệt là đối tượng rất đáng tin cậy, thái độ đối với tình yêu của hai bên cũng rất thống nhất. Người thuộc sao Ma kiệt cũng bị tính cách kỹ lưỡng tỉ mỉ, gọn gàng sạch sẽ của người thuộc sao Xử nữ hấp dẫn, đồng thời cho rằng có nhiều điểm tương đồng với mình, nên rất yên tâm. Vì thế, họ chắc chắn sẽ có kết cục tốt đẹp, trở thành một đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

* Người thuộc sao Xử nữ với người thuộc sao Thủy bình

Người thuộc sao Xử nữ là người bảo thủ, có khí chất văn học, người thuộc sao Thủy bình lại là người tích cực, có tinh thần khoa học; vì thế, họ khó có thể chia sẻ sự cảm thụ

với nhau. Tuy nhiên, người thuộc sao Thủy bình lại có thể đáp ứng được yêu cầu chú trọng lý tính của người thuộc sao Xử nữ, mà ý kiến có tính xây dựng và tính sáng tạo đặc biệt của người thuộc sao Thủy bình thường khiến người thuộc sao Xử nữ trầm trồ khen ngợi.

Thông qua quan hệ giữa hai người, người thuộc sao Xử nữ có thể học được sự tiến thủ, còn người thuộc sao Thủy bình thì có thể học được hành động thực tế, mà trong quá trình này, hai bên sẽ trưởng thành hơn, là một cặp rất lý tưởng.

* Người thuộc sao Xử nữ với người thuộc sao Song ngư

Người thuộc sao Song ngư là người rất coi trọng tình cảm, làm việc gì cũng lấy chữ

"tình" làm cơ sở để suy xét. Mặt khác, người thuộc sao Song ngư có trái tim nhạy cảm, tình cảm rất mềm yếu; quan niệm về tình yêu lãng mạn này tương đồng với tình yêu thuần túy hướng tới hạnh phúc của người thuộc sao Xử nữ. Nhưng về bản chất, tính cách của hai người dường như hoàn toàn tương phản, vì nhân sinh quan của người thuộc sao Song ngư

hay mơ mộng hão huyền hoàn toàn khác với người thuộc sao Xử nữ theo đuổi tình yêu chân thực. Cho nên, nếu thực sự muốn ở bên nhau, hai bên phải nâng đỡ nhau https://thuviensach.vn về mặt tinh thần,

thực sự yêu thương đối phương, mới có thể trở thành một đôi tình nhân hạnh phúc.

VI. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THUỘC SAO XỬ NỮ

1. Trong công việc, nên biết tha thứ

Người thuộc sao Xử nữ cẩn thận tỉ mỉ nên thích hợp làm công việc văn phòng, xử lý sự việc cũng rất khéo léo. Nhưng, đôi khi họ quá nhỏ nhen, khó tha thứ cho lỗi lầm của người khác, nên dễ bị điều ra tiếng vào. Cho nên, dù đồng nghiệp mạo phạm người thuộc sao Xử nữ thế nào, hoặc giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn gì, cũng nên bỏ qua, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Phàm việc gì cũng nên nhân nhượng một chút, sau này, nếu người thuộc sao Xử nữ có lỗi lầm gì thì đồng nghiệp cũng sẽ cư xử như vậy với mình. Muốn bồi dưỡng được sự độ lượng ấy, thì người thuộc sao Xử nữ hãy tập trung chú ý vào những việc tốt đẹp, như ưu điểm của đối phương, những thành tựu của mình trong công ty... khi nảy sinh tư tưởng trả thù thì tự mình hãy nghĩ lại ngay.

Khi người thuộc sao Xử nữ phát hiện một đồng nghiệp nào đó mình rất yêu mến lại nói xấu sau lưng mình, thì họ mới tỉnh ngộ và nhận ra rằng sự vui vẻ tươi cười hàng ngày là giả

tạo.

Khi sự việc đã rõ, người thuộc sao Xử nữ đau khổ nghĩ rằng nên cắt đứt quan hệ với họ. Nhưng giữa hai người lại là quan hệ đồng nghiệp, nên nếu người thuộc sao Xử nữ tỏ

thái độ tuyệt giao, chắc chắn sẽ bị hớ, vì người ngoài sẽ cho rằng người thuộc sao Xử nữ

chủ động gây xích mích với đối phương, vấn đề bắt nguồn từ phía người thuộc sao Xử nữ, vô hình trung, điều này càng giúp cho đối phương có cơ hội nói xấu làm tổn thương mình.

Huống chi hai bên còn có cơ hội hợp tác với nhau, hơn nữa, giám đốc cũng không thích cấp dưới làm ảnh hưởng đến công việc vì những chuyện riêng tư. Cho nên, người thuộc sao Xử nữ nên bình tĩnh đối diện với sự việc.

Người thuộc sao Xử nữ có thể ngầm xa lánh đối phương, vì họ không đáng tin cậy nữa, nhưng ngoài mặt vẫn đối xử như trước, đối diện với người xảo quyệt, người thuộc sao Xử nữ không thể trung thực.

Người thuộc sao Xử nữ rất chú trọng quan hệ giao tiếp trong công ty, nên tự cho rằng mình rất được đồng nghiệp hoan nghênh. Một ngày nào đó, một đồng nghiệp bỗng tiết lộ

với bạn rằng có không ít người không thích bạn, thậm chí còn ghét bạn, người thuộc sao Xử nữ bỗng nổi giận, nhưng như thế cũng chẳng ích gì. Tốt nhất là bạn hãy giữ bình tĩnh, đồng thời nói với đối phương: "Cám ơn bạn đã nhắc nhở, đáng tiếc là tôi không thích nghe những điều này, và tôi cũng không muốn biết gì thêm". Như vậy đối phương sẽ tự động rút lui. Trong tình huống như vậy thì biết ít là tốt hơn, thứ nhất là tránh bị kích động không kìm chế được, thứ hai là tránh để đối phương khống chế tâm trạng của mình.

Bình tĩnh suy nghĩ về ý đồ của đối phương, xét lại xem họ là người thân thiết đáng tín cậy, hay là loại người gió chiều nào che chiều ấy? Nếu là người thân thiết với mình thì tại sao trước kia không chỉ ra điều đó? Có thể là họ bị người khác lợi dụng. Nếu là người lựa gió xoay chiều, thì có thể là có ý đồ xấu đối với người thuộc sao Xử nữ. Tóm lại, bạn không nên tin hoàn toàn vào lời nói của họ. Tốt nhất bạn nên tạm thời rời xa công việc, để tinh thần bình tĩnh trở lại, suy xét lại cách hành sự của mình hàng ngày, có lỗi thì sửa đổi, không có lỗi thì tránh không để xảy ra. Tuy nhiên, không ai là người có thể làm vừa lòng khắp mọi https://thuviensach.vn

người trong thiên hạ, nên hãy coi đây là một sự trở ngại tất yếu trên bước đường đi tới

thành công.

Điều quan trọng là hãy làm một người biết kìm chế, tránh tinh thần hóa.

Không nên tự cho rằng mình có thể sống độc lập trong công ty, hoàn thành phần việc của mình, cố gắng tránh khỏi vòng thị phi, có thể bảo vệ chính mình, rồi sẽ có ngày huy hoàng, đây là nguyện vọng chủ quan. Bạn nên nhớ, người thông minh sẽ không tự cô lập mình, mà là người hiểu được "đoàn kết là sức mạnh", là một thành viên trong công ty thì nên tìm cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, tạo nên bầu không khí hòa nhã, trở thành một phần tử nhỏ trong tập thể, giúp đỡ lẫn nhau, làm cho công việc được thuận lợi, như thế người thuộc sao Xử nữ mới có thể đột phá, nắm được vận mệnh của mình, đạt được lý tưởng.

2. Người thuộc sao Xử nữ làm việc gì thì có thể toả sáng Người thuộc sao Xử nữ thích hợp làm công việc mang tính chất phục vụ và cần sự

nhẫn nại, tỉ mỉ, như giáo viên, bác sĩ ngoại khoa...

VII. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO XỬ NỮ

1. Mượn danh cầu lợi, sinh tài không tốn sức

Người thuộc sao Xử nữ dễ được cấp trên ưu ái, cũng dễ được người khác giúp đỡ.

Cho nên, về tài chính có thể mượn danh cầu lợi, không phải tốn nhiều sức mà tiền vẫn vào tay. Vì thế, người thuộc sao Xử nữ nên áp dụng chiêu mượn danh cầu lợi để đạt đến đỉnh cao về tài vận của mình.

Danh có thể sinh lợi, mượn danh cầu lợi là mưu lược mà người thuộc sao Xử nữ làm kinh doanh cần hiểu và vận dụng khéo léo.

Người thuộc sao Xử nữ rất giỏi phân tích tổ chức, thích đánh đơn lẻ, cũng không theo đuổi trào lưu, vì thế họ có cách quản lý tài vụ riêng. Nhưng, do việc đầu tư của họ rất ít kiếm được tiền, thường là trong quá trình đầu tư có được chút niềm vui về tâm lý. Còn tiền và tiền vốn ổn định có lẽ thích hợp với họ hơn.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO XỬ NỮ THUỘC CÁC NHÓM MÁU KHÁC NHAU

1. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu O

Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu O bẩm sinh có thái độ lý tính theo đúng nền nếp, đầu óc linh hoạt, có thể xử lý chính xác những sự việc xảy ra đột xuất. Người thuộc sao Xử

nữ nhóm máu O thường vạch ra kế hoạch vững chắc cho cuộc sống, tuyệt đối không lãng phí tài năng. Do người thuộc sao Xử nữ nhóm máu O tràn đầy trí tuệ của lý trí, nên có lẽ sẽ

tạo cho mọi người ấn tượng là người lạnh lùng. Kỳ thực, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu O cũng rất ngay thẳng, có điều trước khi hành động luôn bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ, cho nên mới gây ấn tượng là người lãnh đạm và nghiêm túc.

Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu O đối với người và sự việc đều thích sự trong sáng, gọn gàng và rõ ràng, không thích vướng víu không dứt khoát, thái độ nghiêm chỉnh đối với sự việc thường khiến mọi người xung quanh cảm thấy họ là người cứng nhắc và đạo mạo trang nghiêm.

Tuy nhiên, biểu hiện thành thực, không cẩu thả của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu O lại được mọi người đón nhận, vì thế rất được tin cậy. Sự tin cậy này cũn https://thuviensach.vn g có nghĩa là mọi

người xung quanh đồng tình với họ.

Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu O có khuynh hướng kỷ luật nghiêm ngặt, đối với người khác đôi khi cũng có tinh thần phê phán nghiêm khắc, họ có khi phê bình hành vi của người khác ra mặt, nhưng cũng có khi sẽ quan sát tỉ mỉ hành vi của người khác rồi mới ngầm phán đoán một cách bình tĩnh. Tuy nhiên, sự phân tích của họ luôn có tính khách quan.

Thái độ nghiêm chỉnh đối với sự việc của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu O nếu biểu hiện cứng nhắc thì sẽ bị người khác cho là người khó gần. Vả lại, người thuộc sao Xử

nữ nhóm máu O thường biểu lộ tâm lý hẹp hòi, hay chấp nhặt lỗi lầm của người khác.

Nếu có thể phát huy được đặc tính khéo léo của nhóm máu O, thì có thể che giấu đi đặc điểm hơi thất thường của chòm sao Xử nữ, như thế mới có thể xử lý tốt đẹp, hài hòa hơn trong quan hệ xã giao.

Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu O bất luận là nam hay nữ, đều là người trong sáng và lãng mạn. Sự trong sáng ấy giống như một dòng suối mát không bao giờ cạn, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ được sự trong sạch. Chính vì những điều này mà họ bị coi là người hẹp hòi, nhưng kỳ thực là họ muốn giữ cho lòng mình trong sạch, không bị vẩn đục.

Nhưng nếu chỉ chú ý đến chi tiết, câu nệ tiểu tiết, thì khó có thể tránh khỏi việc lơ là cục diện chỉnh thể, được đằng này mất đằng kia, do đó, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu O phải phát huy tính hành động tích cực của nhóm máu O mới có thể bổ sung được khuyết điểm này.

Lời khuyên: Nếu cứ coi mình là trung tâm, thì sẽ có vẻ không hợp với lẽ làm người, đồng thời sẽ mất đi cơ hội đem đến niềm vui cho người khác.

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A Khí chất của nhóm máu A ảnh hưởng sâu sắc đến mô thức hành vi của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A.

Thông thường, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A là người hiền lành trong sáng, cẩn thận mà nhút nhát. Hơn nữa, họ rất gọn gàng, không thích người khác đụng vào đồ đạc và xâm phạm tới không gian sinh hoạt của mình. Điều đó đôi khi khiến người khác cho là nhỏ

mọn, hẹp hòi; vì một chuyện nhỏ mà nổi giận lôi đình, vô tình đã phạm vào điều cấm kỵ của mình.

Ngoài ra, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A rất tự tôn, tự phụ, đồng thời có khả

năng quan sát sâu sắc và khả năng phán đoán chính xác đối với sự vật, cho nên hay phê bình đối với người và sự việc. Hơn nữa, họ thường nhắm trúng chỗ hiểm, không xê xích, khó tránh khỏi việc có thể đắc tội với một số người; thái độ không cho là người khác đúng khiến bản thân ít nhiều bị bài xích.

Nếu người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A không tỏ ra công kích thậm tệ đối với người khác hoặc sự việc, thì chắc chắn sẽ được mọi người đón nhận. Người thuộc sao Xử nữ

nhóm máu A không hề có tật cướp công cầu lợi, vì họ biết rõ khả năng của mình, chọn lập trường thích hợp với mình, nên tỏ ra bình tĩnh và không màng danh lợi, rất có phong thái quân tử.

https://thuviensach.vn

Thái độ sống của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A rất nghiêm túc, hành sự thận

trọng và vững vàng, không cẩu thả, là người cầu toàn, cẩn thận tỉ mỉ.

Do người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A quá cẩn thận, nên làm việc gì cũng muốn thật hoàn mỹ, không cho phép có một chút sơ suất. Đặc biệt, nếu ai đó làm rối loạn thế giới riêng của họ, chắc chắn sẽ bị họ nổi giận.

Tính nết quá cố chấp này khó tránh khỏi việc khiến người khác cảm thấy họ là người không thấu tình đạt lý, dễ bị xa lánh. Nhưng trên thực tế người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A rất biết thông cảm, thấy người khác tội nghiệp cần giúp đỡ sẽ ra sức giúp đỡ mà không cần sự đền đáp. Nhưng nếu thấy việc không thuận mắt, cá tính cầu toàn của họ lại trỗi dậy, sẽ phê phán không nể nang, vì thế, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A sẽ gây ấn tượng là người hà khắc.

Tương tự như người thuộc sao Song tử, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A rất hiếu kỳ, nhưng lòng hiếu kỳ của người thuộc sao Song tử là có tính xây dựng, còn lòng hiếu kỳ

của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A thì có tính phá hoại hơn là xây dựng. Nói cách khác, người thuộc sao Song tử sẽ ứng dụng lòng hiếu kỳ một cách tích cực, còn người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A thì lại dùng đến nó một cách tiêu cực.

Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A cũng hay bới lông tìm vết, nhưng lại không tiếp nhận sự chỉ trích hoặc phê phán nghiêm khắc của người khác đối với mình, vì thế thường có phản ứng dữ dội.

Thông thường, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A thường thủ thế, nếu có thể phát huy ưu điểm về tính cách, thì có thể giữ gìn đạo lý của xã hội, đồng thời có thể giữ mình và bồi dưỡng bản thân. Nếu phát huy mặt khuyết điểm, thì sẽ trở thành người vị kỷ hẹp hòi.

Lời khuyên: Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu A nên nhân cơ hội tuổi trẻ giao lưu với nhiều người, để bồi dưỡng bản thân, mở rộng tầm mắt.

3. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B

Giữa nhóm máu B và sao Xử nữ có thể nói là có đặc trưng khác nhau, nên người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B cũng có tính cách mâu thuẫn xung đột.

Tính cách của người thuộc nhóm máu B có đặc trưng lạc quan và thẳng thắn, hành động rất tích cực, nhưng thiếu thái độ thận trọng tính toán kỹ lưỡng trước.

Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B làm việc rất có trật tự, có kế hoạch và cẩn thận, rất ghét bỏ dở nửa chừng, không quán triệt tới cùng.

Cái được gọi tính cách mâu thuẫn xung đột là chỉ tính cách đối lập luôn dao động trong lòng người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B, khiến khi làm việc gì đó họ thường nảy sinh sự

hoài nghi đối với hành động của mình, luôn ngó trước nhìn sau, thường gây nên tình trạng rối loạn, do dự không quyết đoán.

Người mới quen biết với người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B có thể cảm thấy họ rất lạc quan, vui vẻ, hòa đồng. Nhưng thực tế, trong lòng họ lại ẩn chứa sự thận trọng quá mức mà người khác không hề biết.

Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B thường có thể chia sẻ tâm sự của bạn bè, nhưng bản thân lại rất ít nói chuyện của mình với người khác, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Đối với công việc, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B tuyệt đối khônhttps://thuviensach.vn g ăn bớt làm ẩu,

nhất định sẽ hoàn thành công việc đúng quy tắc, hơn nữa, nếu không tận mắt thấy việc đã hoàn thành thì không yên tâm.

Nhưng trong sinh hoạt hàng ngày thì hoàn toàn khác, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B thường bừa bãi hay quên, mơ mơ hồ hồ và tỏ ra lười biếng.

Thái độ đối với công việc của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B cũng rất mâu thuẫn, có khi trong vài giây trước cảm thấy khó có thể chọn lựa, nhưng vài giây sau lại sáng tỏ rõ ràng. Có khi lại nghi ngờ "thiên hạ vốn chẳng có chuyện gì, con người chỉ tự chuốc lấy phiền phức".

Tuy nhiên, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B thường tự nhắc mình nên sống tự do tự tại, không chịu bất cứ sự ràng buộc nào. Nhưng, thực tế trong lòng họ lại để ý rất nhiều chuyện, không tách rời được hình thức và sự ràng buộc của truyền thông. Họ không đạt được sự giải phóng tâm hồn như mong muốn.

Một đặc trưng khác của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B là rất ham muốn tìm hiểu tri thức, là một học sinh chăm chỉ, đối với vấn đề khó luôn ra sức tìm tòi nghiên cứu, rất ham học, có thể sẽ thiên về nghiên cứu mang tính phân tích.

Đối với những sự việc nhỏ, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B có thể nắm bắt rất tốt, nhưng đối với những vấn đề lớn cần nắm bắt những nét chính của vấn đề thì họ có vẻ

không đủ sức. Đôi khi, cách nhìn của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B đối với sự việc thường do phân tích kỹ quá mà câu nệ tiểu tiết.

"Hay cãi lẽ" có thể là một trong những khuyết điểm của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B, do có khả năng phân tích đối với sự việc rất tốt, nên khi gặp chuyện liền phân tích, phê bình: đối với những chuyện không đáng cũng thường phê bình gay gắt. Cho nên, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B cần chú ý là không nên quá hà khắc với người khác, bằng không sẽ vì thế mà mất hết bạn bè.

Lòi khuyên: Tính hay cãi lẽ có thể làm cho người thuộc sao Xử nữ nhóm máu B có nhiều người thù ghét, trong cuộc sống có nhiều việc không nên quá câu nệ, phàm việc gì cũng không nên tính toán quá, để tránh bị người khác chê cười.

4. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB

Thông thường, người thuộc sao Xử nữ đều có tinh thần phê phán, lại kết hợp với khả

năng phân tích đặc biệt nhạy bén của nhóm máu AB thì sẽ tạo nên đặc trưng tính cách của người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB. Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB thường tính toán rất kỹ đối với mọi việc. Họ luôn tính toán trước rồi mới hành động, nên mọi thứ dường như đều phát triển trong dự tính và trong tầm kiểm soát của họ.

Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB rất ham tìm hiểu tri thức, đối với bất cứ sự việc gì cũng rất chuyên tâm, muốn làm rõ, tuyệt đối không cho phép có bất cứ điều gì không rõ ràng, đôi khi tỏ ra có vẻ bới lông tìm vết, khiến người khác không dám nịnh nọt.

Nếu người cùng làm việc với người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB là người cẩu thả, thì người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB chắc chắn sẽ rất khó chịu. Bởi vì, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB là người không chấp nhận một chút lơ là, thiếu sót nào, bằng không sẽ cảm thấy không yên tâm.

https://thuviensach.vn

Chính vì thế khi bước vào xã hội, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB sẽ rất có giá,

công ty nào cũng muốn mời gọi. Do người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB rất cẩn thận và cầu toàn trong công việc, tự nhiên sẽ khiến cấp trên hài lòng và tán dương.

Người gặp thất bại do thiếu tư liệu, chuẩn bị không đầy đủ hoặc không đủ khả năng tuyệt đối không phải là người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB.

Tóm lại, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB là người rất cẩn thận, thái độ làm việc luôn chỉn chu, gần như là một người hoàn mỹ.

Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB có khả năng ứng biến với sự việc và khả năng xử lý công việc rất tốt, đối với những tình huống đột xuất thường có thể ứng phó được, không hề sơ suất.

Nhưng, do người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB quá nguyên tắc nên thường cho người khác ấn tượng là người cứng nhắc, không linh hoạt. Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB luôn yêu cầu khắt khe đối với người khác, thường khiến người khác không chịu nổi, vì thế thường bị phê bình.

Do đó, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB cần chú ý đến thái độ của mình khi phê bình một việc gì đó, cần hết sức khách quan, bằng không sẽ trở thành một người nhỏ nhen, ưa nói xấu người khác, khiến mọi người chê trách.

Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB có một điều bí mật nhỏ mà người khác không biết, đó là dưới vẻ bề ngoài lãnh đạm là nội tâm đầy ảo tưởng, hai điều này hoàn toàn trái ngược nhau. Khi chỉ có một mình, người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB sống với ước mơ

của mình, thích trang trí căn phòng mình thật đẹp, tạo nên một không gian riêng cho mình, thích bài trí căn phòng theo nhiều kiểu khác nhau, cũng thường tô vẽ cho căn nhà nhiều màu sắc như vương quốc trong hoạt hình.

Người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB cũng là người chú ý hưởng thụ tinh thần. Người thân thiết vói họ sẽ dễ dàng nhận ra người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB thích bầu không khí ấm áp của gia đình.

Kỳ thực, chỉ cần người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB thể hiện thế giới nội tâm của mình ra, kết hợp với vẻ bề ngoài cứng rắn, thì sẽ trở nên thu hút hơn, người khác sẽ nhận thấy người thuộc sao Xử nữ nhóm máu AB là người có chiều sâu.

Lòi khuyên: Người thuộc sao xử nữ nhóm máu AB nên mở rộng thế giới riêng tư luôn khép kín của mình, để người khác có thể chia sẻ đời sống tinh thần phong phú, sẽ nhận thấy mình không hề cô đơn.

Created by AM Word2CHM

https://thuviensach.vn

Chương 7. CHÒM SAO THIÊN XỨNG (24/9 – 23/10) Cái đẹp hình thể không phải là điều duy nhất mà người thuộc sao Thiên xứng quan tâm, họ luôn cảm thấy mình cần phải có lý trí và cũng phải nhượng bộ người khác, thì mới có thể chung sống hòa hợp với người khác, như vậy, thế giới này mới trở nên tốt đẹp.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO THIÊN XỨNG

1. Thần thoại và truyền thuyết về chòm sao Thiên Xứng

Nữ thần chính nghĩa luôn dùng cái cân để phán xét thiện ác của loài người, một tay cầm cái cân, một tay cầm kiếm diệt trừ tà ác. Vì sự công bằng nên nữ thần luôn che mắt lại. Trước kia, các vị thần và loài người chung sống hòa bình trên trái đất, thần thì sống mãi còn loài người thì thọ mệnh có hạn. Vì thế các vị thần luôn tạo ra loài người để không bị cô đơn tẻ nhạt, nhưng lúc đó loài người hay đấu tranh, cái ác hoành hành, các thần thất vọng nên đều trở về trời hết. Chỉ còn lại nữ thần chính nghĩa không nỡ về trời, mà lưu lại thế gian, hướng dẫn loài người làm việc thiện. Mặc dù vậy nhưng loài người vẫn trụy lạc, thế là chiến tranh nổ ra, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng nữ thần chính nghĩa cũng từ bỏ loài người trở về trời, biến thành chòm sao Thiên xứng yêu chính nghĩa, hòa bình, công bằng trên bầu trời.

* Thuộc tính của chòm sao Thiên xứng

Chòm Thiên xứng là chòm Phong tượng tính thứ hai, mong muốn mọi việc đều thật tốt đẹp.

* Phù hiệu của chòm sao Thiên xứng

Phù hiệu của chòm Thiên xứng lấy cái cân làm trung tâm, hai bên luôn giữ thăng bằng, đại biểu cho sự ngay thẳng và công bằng.

* Sao bảo hộ chòm sao Thiên xứng

Sao Kim là sao bảo hộ chòm sao Thiên xứng.

* Sức hút của chòm sao Thiên xứng

Nhất nhất tuần theo sự công bằng của loài người hòng xây dựng đời sống xã hội hài hòa, sức hút của chòm Thiên xứng là biết nắm bắt đúng mực "dã tâm" và sự “ưu nhã”.

* Sự thiếu sót của người thuộc sao Thiên xứng

Người thuộc sao Thiên xứng cũng như một đứa trẻ trong vườn trẻ, trừ phi đáp ứng được yêu cầu của họ, bằng không họ sẽ nổi trận lôi đình. Điều gì họ cũng nói được, nhưng sau khi nói ra thì quên hết. Người thuộc sao Thiên xứng thường không chịu nhận lỗi, thường đỗ lỗi cho những người xung quanh.

2. Tinh vận của người thuộc sao Thiên xứng

- Màu sắc may mắn: màu xanh nhạt.

- Đá may mắn: ngọc xapia.

- Con số may mắn: 6,15, 24, 33.

- Ngày may mắn: thứ sáu.

https://thuviensach.vn

- Địa điểm may mắn: nơi hoạt động xã giao.

II. CHỈ NAM TINH VẬN MỖI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THIÊN XỨNG

Tháng 1, hội tụ sức hút. Đầu năm, sức hút của chòm sao Thiên xứng bắt đầu tỏa ra, không ít chòm sao tập trung vào cung lãng mạn, người thuộc sao Thiên xứng sẽ chần chừ

do dự trước sự cạnh tranh của những người khác giới có tình cảm với mình.

Tháng 2, bo bo giữ mình. Áp lực công việc khiến bản thân ngạt thở, giữa tháng 2 (kỳ

hạn công việc đã tới), trước khi đầu óc tỉnh táo họ sẽ không biết có áp lực lớn đến thế. Sau đó, người thuộc sao Thiên xứng hãy tiến hành một kế hoạch bảo vệ sức khỏe, đồng thời ra sức làm sạch đường dạ dày ruột (bữa trưa không ăn kẹo nữa).

Tháng 3, tìm sự cân bằng. Người thuộc sao Thiên xứng hết lòng yêu thương người mình yêu, nhưng một kẻ tự tư lại đùa giỡn với tình cảm của họ hết lần này đến lần khác.

Chòm sao Thiên xứng có vai trò giữ thăng bằng trên đường hoàng đạo, nên phải tìm cách cân bằng quan hệ tình yêu, để dốc hết tâm trí vào tình yêu.

Tháng 4, nên nhường nhịn. Trước khi đến cuối tháng, sao Thủy giỏi xã giao sẽ rời xa quỹ đạo của cung giao hữu, nên dù người thuộc sao Thiên xứng có ý tốt cũng sẽ bị người khác xuyên tạc. Vì người thuộc sao Thiên xứng thà là tránh xa còn hơn phải kèn cựa với người mình yêu, cho nên, tại sao không bỏ nhiều thời gian ở bên bạn bè hơn, huống chi tháng 2 đã triển khai kế hoạch bảo vệ sức khỏe, chẳng lẽ người thuộc sao Thiên xứng có thế từ bỏ tất cả một cách dễ dàng.

Tháng 5, cần sự trợ giúp. Mặt trời chiếu vào cung tinh thần còn sao Hỏa thì ở bên cạnh khuấy động, khiến người thuộc sao Thiên xứng vùi đầu vào một số việc có ý nghĩa hơn dự tính. Thà dốc hết tinh lực vào việc tạo ra niềm vui còn hơn là bỏ chút công sức vào việc kém cỏi không có sự trợ giúp.

Tháng 6, chuẩn bị trước. Sao Thủy không chịu khuất phục rời xa cung ái tình, khiến quan hệ căng thẳng được hoá giải, người thuộc sao Thiên xứng ưa lý luận nên chuẩn bị tốt để biểu hiện mặt tốt nhất của mình: xét xem mình muốn nhận được gì từ người khác và làm thế nào để có thể nhận được.

Tháng 7, nuôi chí đợi phát huy. Sao Hỏa dồi dào tinh lực vào cung nhân sự, đem đến cơ hội thăng chức tăng lương. Cần khắc phục tâm lý sợ hãi, chọn đúng thời cơ xuất kích.

Tháng 8, thi triển quyền cước. Giai đoạn cuối đầu tháng và giai đoạn đầu cuối tháng người thuộc sao Thiên xứng bị che lấp cung hy vọng, từ đó triển khai thời kỳ tăng trưởng kỳ

hạn nửa năm. Suy xét xem mục tiêu của mình là gì. Giấc mơ của người thuộc sao Thiên xứng có cơ hội trở thành hiện thực.

Tháng 9, tập thể dục để tăng thêm sự khỏe đẹp. Mặt trời chiếu vào khu vực sao Xử

nữ chú trọng sức khỏe, lại thêm cung sức khỏe của bản thân ảm đạm, nên phải tiến hành kế

hoạch tập thể dục, đồng thời chọn mua một số đồ thể dục đúng mốt.

Tháng 10, tích cực đối mặt. Mặt trời có khả năng biểu đạt mạnh và sao Kim cảm tính xuất hiện trong khu vực chòm sao Thiên xứng, người thuộc sao Thiên xứng sẽ nghĩ sự việc theo chiều hướng xấu đi. Bạn nên thực tế hơn, bỏ chút thời gian ở bên những người bất hạnh sẽ cảm thấy tốt hơn.

https://thuviensach.vn

Tháng 11, giữ vững bản thân. Người thuộc sao Thiên xứng cần phải thảo luận về một

bản hợp đồng mới. Đối với người thuộc sao Thiên xứng có khả năng quan sát tốt thì việc áp dụng thủ đoạn cứng rắn là điều không thể, nhưng phải giữ vững quyền lợi của mình, về lâu dài có thể giành được không ít điểm số.

Tháng 12, dĩ hòa vi quý. Giữa tháng, sao Thủy hay nói hơi rời xa khu vực của chòm Thiên xứng, sự hiểu lầm nhỏ giữa người thuộc sao Thiên xứng và người khác có thể trở

thành xung đột lớn, nên trước khi mở miệng nói gì phải suy nghĩ thật kỹ.

III. TÍNH CÁCH VÀ TÂM TRÍ CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THIÊN XỨNG

1. Đặc tính và tính cách của người thuộc sao Thiên xứng Người thuộc sao Thiên xứng bẩm sinh là quý tộc, dáng vẻ nho nhã, lạnh lùng đa mưu, phàm việc gì cũng giữ thái độ trung dung, xử sự công bằng, có khả năng hiểu biết, lý giải và tư duy lôgic rất tốt. Nhưng họ hay ỷ lại, có khuynh hướng tránh né hiện thực.

Người thuộc sao Thiên xứng hiền lành, có lòng nhân từ, biết thông cảm và trân trọng tình cảm bằng không thiên lệch, thành thật ôn hòa, là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Người thuộc sao Thiên xứng bản tính lãng mạn, có khuynh hướng hy sinh bản thân. Cá tính kiên cường, thông minh, có đầu óc linh hoạt và hay chất vấn, thường có cách nghĩ phi phàm.

Người thuộc sao Thiên Xứng không thích tranh chấp, nên thường được người khác yêu quý. Để tránh xảy ra tranh chấp và sự việc không vui, người thuộc sao Thiên xứng thường áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề nhẹ nhàng, mà khuyết điểm lớn nhất của họ

là do dự không quyết đoán. Quan niệm "thuyền đến đầu câu tự nhiên sẽ thẳng ăn sâu trong họ, vì thế, khi gặp điều phiền toái khó giải quyết thì luôn kéo dài, thậm chí bỏ qua luôn.

Người thuộc sao Thiên xứng dễ tạo cho người khác ấn tượng là người ỷ lại, nhưng thực ra họ không phải là người yếu mềm như vẻ bề ngoài, một khi đã xác định mục tiêu, thì ham muốn theo đuổi mục tiêu rất mãnh liệt, chỉ vì sự do dự trong lòng mà tạo ra vẻ bề ngoài uể

oải rời rạc. Người thuộc sao Thiên xứng trước khi hành động thường tỏ vẻ không để ý, nhưng một khi đã chú ý thì dũng cảm tiến tới, nên phần lớn là có thể đạt được kết quả như

mong muốn.

Người thuộc sao Thiên xứng vốn rất hiếu khách, đồng thời cũng giỏi xã giao. Nhà của họ luôn bố trí đẹp và thoải mái, khiến khách có cảm giác như ở nhà mình.

Họ vốn thích trở thành tâm điểm giữa mọi người, đồng thời yêu cầu người khác phải đáp lại mình. Người thuộc chòm sao này thường trách móc:”tôi tốt với anh ta như thế mà anh ta lại đối xử với tôi thế này, thật chẳng có lương tâm". Trong mắt người thuộc sao Thiên xứng luôn có sự "cân xứng", luôn xem xét người khác có đáp lại họ cân bằng hay không.

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Thiên xứng

Người thuộc sao Thiên xứng là người theo đuổi cái đẹp, có con mắt thẩm mỹ, ghét những thứ thô tục. Họ đặc biệt không thích tranh cãi với người khác. Người thuộc chòm sao này luôn tạo cho người khác ấn tượng rất tốt, vì họ bẩm sinh biết cách làm vui lòng người khác. Hơn nữa, họ rất hiếu lễ nghĩa trong việc đối nhân xử thế, nét mặt luôn vui vẻ; dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không bị mất đi sự bình tĩnh và thành thạo vốn có, tối kỵ sự va chạm và bất hòa.

Người thuộc sao Thiên xứng tính tình lạc quan, thích lôi kéo bạn bè, tính cách không chịu cô đơn này là nhược điểm lớn nhất về tinh thần, dù trong công việc hahttps://thuviensach.vn y sinh hoạt hàng

ngày, thậm chí là hoạt động trí óc cũng cần có bạn chia sẻ. Đúng như quan hệ cân xứng biểu trưng "thiên xứng" của chòm sao này, cách xử sự của họ cũng thường là yêu ghét phân minh, không vì tôn kính, ái mộ một người nào đó mà nảy sinh sự bất mãn, cực đoan với một người khác.

Nếu không phải là việc của mình, người thuộc sao Thiên xứng luôn có thể phán đoán một cách công bằng, khách quan. Nhưng khi gặp vấn đề thiết thân, sự cân bằng của họ bị

dao động, không có thể quyết định thậm chí tâm trạng rối bời, giận dữ vô cớ. Người thuộc sao Thiên xứng sở dĩ không có chủ kiên là vì khi đứng trước khó khăn, họ hiểu rõ lòng mình nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Họ có tinh thần chính nghĩa, nên thường tìm cách giúp kẻ yêu, bảo vệ lẽ phải. Họ có trực giác rất nhạy, đôi khi cũng có thể phát huy sức mạnh, giúp họ giải quyết sự việc.

Do người thuộc sao Thiên xứng thiếu ý chí, dễ do dự không quyết đoán, nên khi đã quyết một việc gì đó sau khi phân tích nhiều lần thì không còn do dự nữa. Người thuộc sao Thiên xứng nên học cách tự đưa ra chủ trương, bằng không dễ bị người khác khống chế mà không có chủ kiến. Khi vị trí sao Thủy ở chòm sao Xử nữ, khuyết điểm này có thể được điều chỉnh; nếu sao Thủy ở vị trí sao Thiên xứng, thì khuyết điểm này càng rõ rệt hơn (vì sao Thủy là sao của trí tuệ, ảnh hưởng đến khả năng tri giác, phán đoán, khả năng học tập, khả năng ngôn ngữ...)

Người thuộc sao Thiên xứng là người theo chủ nghĩa hòa bình. Khi phải rơi vào quan hệ đối địch với người khác một cách bất đắc dĩ, họ sẽ kìm nén tình cảm dùng thái độ bình tĩnh để giải quyết, sẽ không nổi cáu và khăng khăng giữ chủ trương của mình. Đối với sự

việc sẽ không câu nệ và thiên lệch, hành động của họ không quá liều lĩnh cũng không quá thận trọng, suy nghĩ có tính mềm dẻo, có thể tiếp thu nhiều ý kiến, về tinh thần cũng rất bình ổn, sẽ không biểu lộ sự dao động tình cảm một cách tùy tiện. Ứng đối khéo léo, cử chỉ nho nhã, công bằng và không thiên lệch, vì thế họ thường đóng vai trò trọng tài trong tập thể.

IV. QUAN HỆ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THIÊN XỨNG

Người thuộc sao Thiên xứng có đầu óc tinh anh, khéo léo, quan hệ giao tiếp với mọi người lại không tệ, có sự cân bằng giữa lý tính và tình cảm, nên thường được mọi người yêu quý.

Người thuộc sao Thiên xứng rất bình tĩnh nên sẽ không đánh mất chính mình, thuộc mẫu người tính toán kỹ càng. Người thuộc sao Thiên xứng là người theo đuổi cái đẹp, ghét sự tranh chấp hoặc biểu hiện sự phẫn nộ.

Người thuộc sao Thiên xứng do biết điều hòa quan hệ, nên quan hệ với bạn bè rất thuận lợi. Tuy không phải là người thích đi tiên phong, nhưng cũng không vì thế mà chùn lại một cách tiêu cực.

Người thuộc sao Thiên xứng không quá coi trọng tiền bạc, không có dã tâm đối với sự

nghiệp, xử lý vấn đề thiếu tích cực, đối với công việc cũng không chăm chỉ bằng người khác. Nhưng chí ít họ cũng có sự nỗ lực tương đương, không để mình rơi vào thảm cảnh.

Hành vi cử chỉ nho nhã, phóng khoáng, nhưng cũng hơi bảo thủ.

Người thuộc sao Thiên xứng đôi khi cũng rất ham muốn hư danh, nên có thể bị rơi vào cạm bẫy không lường trước được. Họ thường biểu hiện sự kỳ vọng lớn lao trước người https://thuviensach.vn

thân cận, nên vô hình trung sẽ có hành động ngoài khả năng của mình, cần hết sức chú ý.

Người thuộc sao Thiên xứng là mẫu người thường không yên tâm đối với những việc mình không đích thân xử lý. Vì thế, họ rất giỏi tính toán, giải quyết vấn đề của mình, trong gia đình thường lãnh đạo mọi người trong nhà. Họ rất giỏi xử lý tiền để dành và tích lũy riêng, nhưng cần sống hài hòa với hai bên cha mẹ, nên phải khống chế thái độ và lời nói của mình một cách cẩn thận. Nếu người yêu có sở thích tương đồng với mình, thì mới là điều mấu chốt làm cho cuộc sống vui tươi.

Người thuộc sao Thiên xứng tuy không phải là người nổi bật, nhưng rất biết sống, có thể hưởng thụ đời sống của mình một cách bình thường.

Tính cách vững vàng thận trọng khiến người thuộc sao Thiên xứng có vẻ già dặn hơn so với tuổi tác của mình. Người thuộc sao Thiên xứng rất được bạn bè yêu quý, do tính cách hài hòa khiến người khác cảm thấy an tâm.

Người thuộc sao Thiên xứng không chỉ biết nói chuyện, mà còn biết lắng nghe người khác, vận dụng khả năng phán đoán của mình một cách bình tĩnh để tìm hiểu hàm nghĩa trong lời nói của đối phương. Do khả năng giao tiếp linh hoạt, nên bị mọi người cho là người ba vành bảy vẻ, nhung vẫn có nhiều yếu tố khiến mọi người yêu quý.

Người thuộc sao Thiên xứng do thích nhàn rỗi, lười lao động, nên thái độ xử lý sự việc thường hời hợt, tùy tiện, đây là điểm cần lưu ý. Do có khiếu hài hước dí dỏm, nên sẽ không khiến những người xung quanh cảm thấy nhàm chán. Sự linh hoạt cũng là điểm thu hút của người thuộc sao Thiên xứng.

Người thuộc sao Thiên xứng rất mẫn cảm đối với cái đẹp, thích làm công việc thiết kế; để theo đuổi lý tưởng, họ luôn thay đổi công việc. Thái độ bình thản, khiến người khác có cảm giác là người khó tiếp cận. Họ là người bảo thủ, bị động, tính cách không quá khích, phàm việc gì cũng có quy tắc.

Người thuộc sao Thiên xứng rất có lý tưởng, là người lãng mạn. Tuy thiếu sự quyết đoán, nhưng về lâu dài thì sự cố gắng thiết thực được khẳng định.

Người thuộc sao Thiên xứng hay nói chuyện, chủ đề phong phú, biết nhiều, cho nên, trên thiên văn dưới địa lý đều có thể nói thao thao.

Những người có kiến thức rộng rãi, thích nghệ thuật đều tập trung bên cạnh người thuộc sao Thiên xứng. Bàn luận về những việc liên quan đến tư tưởng, nghệ thuật cũng có thể thao thao bất tuyệt, nhưng điểm yếu của người thuộc sao Thiên xứng chính là thiếu ý chí.

Trên thực tế, họ là người thuộc trường phái hành động; tuy không màng được mất, nhưng sẽ cố gắn giữ cân bằng, không để mình tổn thất, biểu hiện rõ rệt đặc điểm của chủ

nghĩa hiện thực. Người thuộc sao Thiên xứng giỏi xã giao, lại thường vì người khác mà không quản gian khổ, nên rất được tin cậy. Nếu thuận lợi, họ sẽ có đời sống hôn nhân lãng mạn. Nếu có thể phát huy đầy đủ tính cách quan tâm đến người khác, chắc chắn sẽ là một người được mọi người yêu quý.

Người thuộc sao Thiên xứng có lời nói, cử chỉ nhã nhặn. Vì luôn để lại cho người khác ấn tượng ban đầu rất tốt đẹp, nên họ được mọi người tin cậy.

Tuy nhiên, người thuộc sao Thiên xứng cần chú ý quán triệt ý chí của mình, cần nói rõ ràng, tránh trả lời một cách cẩu thả.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Thiên xứng không có ý chí tiến thủ, nên khó có thể thành công. Trong cuộc sống, họ thường chọn lựa con đường bình ổn. Thái độ sống không tích cực cũng không tiêu cực, luôn lấy sự an toàn, ổn định làm nguyên tắc.

Khi người thuộc sao Thiên xứng chú tâm vào việc theo đuổi mỹ thuật hoặc nghệ thuật phương thức sinh hoạt cũng sẽ có sự thay đổi. Trong cá tính mạnh mẽ ẩn chứa một mức độ bất an nào đó.

Họ rất nhạy cảm với cái đẹp, có thể thưởng thức những thứ tốt đẹp, đây là những khả

năng ưu việt của người thuộc sao Thiên xứng; nhưng phía sau những khả năng này, cũng ẩn chứa sự ham muốn công danh và danh tiếng.

Nữ giới thuộc sao Thiên xứng rất nhiệt tâm, do họ có quan hệ không lệ thuộc. Nhưng, điếm đáng yêu của họ lại rất khó nhận ra.

Người thuộc sao Thiên xứng có khuyết điểm là: dễ xao lãng, không chuyên tâm, nhanh chán. Có thể do đời sống hôn nhân bất hòa dẫn đến ly hôn và sự bất hòa giữa mẹ đẻ và mẹ

chồng khiến hai gia đình bất hòa, nên chú ý điểu tiết phương diện này.

V. TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THIÊN XỨNG

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Thiên xứng Người thuộc sao Thiên xứng rất tự tôn, nên sẽ không ra sức theo đuổi người khác giới, mà muốn người khác giới phải chủ động theo đuổi mình.

Tuy có rất nhiều bạn, nhưng trong đầu óc người thuộc sao Thiên xứng thường lý tưởng hóa về tình yêu. Họ rất coi trọng bề ngoài của người khác giới, nên có khuynh hướng rung động với người khác giói hiện đại. Do người thuộc sao Thiên xứng được nhiều người yêu mến, nên dễ dàng tìm được đối tượng.

Tố chất thu hút sự quan tâm của đối phương là một đặc trưng lớn của người thuộc sao Thiên xứng. Chủ đề nói chuyện phong phú, cách nói chuyện khéo léo, biết vận dụng thời gian, nơi chôn thích hợp để thể hiện mình một cách tế nhị. Những đặc điểm này đủ để tạo nên sự thu hút đối với người khác giới.

Người thuộc sao Thiên xứng có lý trí và rất tự tôn, sẽ không hành động thiêu lý trí, vì thế, suốt đời sống trong sự ấm áp của cái đẹp và tình yêu.

Mùa có nhiều cơ hội nhất đối với người thuộc sao Thiên xứng là mùa Đông lạnh giá trong năm; nhưng không nên quanh quẩn trong nhà, nên ra ngoài tìm cơ hội.

Nhìn một cách tổng thể, tình yêu của người thuộc sao Thiên xứng là "tình yêu chờ

đợi". Phần lớn người thuộc sao Thiên xứng thường chờ đợi đối phương nhóm lên ngọn lửa ái tình, chứ không chủ động tấn công. Họ tin rằng chỉ cần nhẫn nại chờ đợi, chắc chắn đối phương sẽ phát hiện ra sự thu hút của mình. Dù là nam hay nữ, người thuộc sao Thiên xứng đều rất tự tin đối với bản thân mình.

Người thuộc sao Thiên xứng là người giỏi khống chế tình cảm của mình. Dù thích đối phương bao nhiêu cũng không dễ dàng gạt bỏ sự tự tôn của mình để hiến dâng bản thân.

Điều đó cũng có nghĩa là họ luôn rất lý trí và không làm mất đi sự cân bằng về tình cảm.

Khi chờ đợi cơ hội, họ thường có thể thể hiện sự thu hút của mình, sau đó thì có thể

tận hưởng tình yêu tốt đẹp, yên lành.

https://thuviensach.vn

Với bạn bè, cố gắng tránh tặng những món quà đắt giá. Cho dù là món quà bình thường rẻ tiền, nhưng nếu có tình ý thì cũng có thể tác động tới đối phương. Người thuộc sao Thiên xứng thông minh sẽ chú ý trang điểm cho mình hơn để thu hút đối phương.

Đa số người khác giới đều thích tính cách và sự thu hút của người thuộc sao Thiên xứng.

Đối với người khác giới mà mình thích, người thuộc sao Thiên xứng luôn chung thủy, cho nên, sau khi kết hôn luôn sống rất có trách nhiệm.

Sau khi kết giao một thời gian, họ thường bị người thứ ba đàm tiếu. Những lời nói làm tổn thương này dù rất chính xác nhưng không phải là ý tốt. Người thuộc sao Thiên xứng có con mắt quan sát sắc bén sẽ không dễ dàng mở miệng bác lại một cách tùy tiện, cho dù những lời nói ác độc đó rất khó nghe.

Người khác giới có khả năng quyết đoán, xử lý sự việc dứt khoát, linh hoạt, đáng tin cậy, rất thích hợp với người thuộc sao Thiên xứng.

Phàm những nơi có mặt người thuộc sao Thiên xứng, thì sẽ có bầu không khí rất vui vẻ. Người thuộc sao Thiên xứng mỗi ngày sẽ trang điểm mỗi khác. Khi hẹn hò với người yêu, đối phương sẽ cảm thấy ngạc nhiên đối với sự phong phú của họ. Nơi mà người thuộc sao Thiên xứng thích hợp đến là quảng trường có núi có hồ, có nhà cửa rộng rãi và bầu không khí hài hòa.

Nữ giới thuộc sao Thiên xứng có tinh thần trách nhiệm cao, xử lý công việc rất tốt. Họ

là người có chủ kiến, đôi khi bị chỉ trích là "chẳng hề có nữ tính, không dễ thương chút nào", đây là do quan niệm nữ giới phải luôn dịu dàng, yếu đuối. Tuy nhiên, người thuộc sao Thiên xứng rất tự tin, họ không thích phục tùng nam giới, không muốn nghe theo nam giới một cách mù quáng, luôn quan niệm rằng mình phải tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Người thuộc sao Thiên xứng kiến thức phong phú, nhưng chỉ là đọc từ sách vở hoặc lĩnh hội từ người khác, chứ không phải là kinh nghiệm của bản thân.

Người thuộc sao Thiên xứng biết thể hiện sự thu hút của mình, như vậy có thể khiến đối phương say mê.

2. Đối tượng của người thuộc sao Thiên xứng

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Bạch dương

Đối với người thuộc sao Thiên xứng, người thuộc sao Bạch dương là người bạn tình cần phải học tính nhẫn nại, người thuộc sao Bạch dương có tính cách hoàn toàn đối lập với người thuộc sao Thiên xứng. Đối với người thuộc sao Thiên xứng, sự quyết đoán và khả

năng hành động của người thuộc sao Bạch dương rất đáng học tập, nhưng người thuộc sao Bạch dương lại là người nóng vội, độc đoán, nên nếu người thuộc sao Thiên xứng không chấp nhận được những khuyết điểm này của người thuộc sao Bạch dương, thì sẽ khiến họ

cảm thấy chán ghét. Nếu đã trưởng thành về mặt tinh thần, thì hai người có thể nhận biết và chấp nhận được ưu khuyết điểm của đối phương mà trở thành một đôi tương hợp.

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Kim ngưu

Tình yêu giữa người thuộc sao Kim ngưu và người thuộc sao Thiên xứng dường như

là rất khó hình thành. Không hiểu tại sao, ngay khi mới gặp gỡ thì người thuộc sao Thiên https://thuviensach.vn

xứng đã để ý tới người thuộc sao Kim ngưu và cảm thấy đồng cảm, nhưng người thuộc sao Kim ngưu lại làm cho người thuộc sao Thiên xứng cảm thấy không có cảm giác ấm áp. Sau một thời gian gặp lại, người thuộc sao Kim ngưu sẽ trở nên bẽn lẽn như một đứa trẻ, vì thế

khơi gợi bản năng mẫu tính ở người thuộc sao Thiên xứng. Nhưng người thuộc sao Thiên xứng lại không thể hoàn toàn tin tưởng vào biểu hiện trẻ con đó của người thuộc sao Kim ngưu về lĩnh vực tình yêu, người thuộc sao Kim ngưu rất thực tế.

Người thuộc sao Thiên xứng và người thuộc sao Kim ngưu nếu có thể hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật, thì có thế dẫn đến kết quả rất tốt.

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Song tử

Sự kết hợp giữa người thuộc sao Song tử và người thuộc sao Thiên xứng có thể nói là rất hợp. Đối với người thuộc sao Song tử, tình bạn là cơ sở của tình yêu, khi mới gặp nhau, hai bên đều có cảm tình với đối phương.

Qua những lần hẹn hò, hai người họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên nhau. Người thuộc sao Thiên xứng là người thẳng thắn, đây là một đặc điểm rất tốt, nên họ là đối tượng mà người thuộc sao Song tử khó có thể tìm được.

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Cự giải

Sự kết hợp giữa người thuộc sao Thiên xứng và người thuộc sao Cự giải khó có thể

phát triển thuận lợi. Do người thuộc sao Thiên xứng là người đầy lý trí và dịu dàng, mà người thuộc sao Cự giải một khi đã thích ai đó thì sẽ vương vấn không rời. Ban đầu, do cảm thấy người thuộc sao Cự giải say mê mình mà người thuộc sao Thiên xứng che giấu tình cảm của mình, nhưng lâu dần sẽ cảm thấy phiền phức mà trở nên chán ghét. Người thuộc sao Cự giải là người hay ghen, hơn nữa, lý tưởng của người thuộc sao Cự giải hoàn toàn khác với lý tưởng của người thuộc sao Thiên xứng; bí quyết để kết giao với người thuộc sao Cự giải là khen ngợi nghệ thuật tạo hình và cách nghĩ của họ.

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Sư tử

Người thuộc sao Sư tử có tính cách thẳng thắn, cởi mở, rất hợp với người thuộc sao Thiên xứng. Người thuộc sao Sư tử thuộc chòm hỏa tượng tinh, nên tình cảm dao động rất mạnh mẽ, nếu hiểu được điều này thì có thể trở thành một đôi tình nhân rất thú vị, người thuộc sao Sư tử cũng có thể bổ sung cho tính cách do dự không quyết đoán của người thuộc sao Thiên xứng.

Người thuộc sao Sư tử ngay thẳng và cởi mở, là người rất đáng tin cậy. Người thuộc sao Sư tử luôn muôn thu hút sự chú ý của người khác mà làm những việc lòe cho thiên hạ

phục mình, luôn quan tâm tói người khác, không từ chối những việc được giao phó, có thể

làm thay người khác bất cứ việc gì. Ngoài ra, đối với ý kiến của người yêu thuộc sao Song tử, người thuộc sao Thiên xứng luôn nghe theo một cách thành khẩn chân thật.

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Xử nữ

Người thuộc sao Xử nữ rất cầu toàn, có thể dùng khả năng phán đoán rầt chu đáo của mình để đưa ra những ý kiến tốt cho người thuộc sao Thiên xứng.

Đối với sự quan tâm của người thuộc sao Xử nữ, người thuộc sao Thiên xứng tất cảm kích, là người bạn tình có thể chấp nhận những điểm thiếu sót của mình. Còn đối với người https://thuviensach.vn

thuộc sao Xử nữ hay bận tâm, thì người thuộc sao Thiên xứng vô tư có thể dẫn dắt họ

hưởng thụ cuộc sống, vì thế người thuộc sao Xử nữ cũng có thể chấp nhận khả năng nhận biết của người thuộc sao Thiên xứng, hai người là cặp tình nhân có thể thảo luận về rất nhiều đề tài.

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Thiên xứng

Hai người cùng thuộc sao Thiên xứng, không những nhìn bề ngoài là một cặp tình nhân rất hợp và tương xứng, mà về tư tưởng, sở thích cũng tương đồng, cho nên làm bất cứ việc gì cũng rất thuận lợi, không nảy sinh xung đột. Hai người nói chuyện vói nhau cũng rất vui vẻ, khi hai người chung sống với nhau sẽ vui hơn sống một mình, có thể tận hưởng niềm vui chân chính. Nếu hai bên đều có thể đối xử chần thành với nhau, quan hệ thân mật hơn, thì có thể nảy sinh tình yêu chân chính; nếu là quan hệ bình thường thì chỉ cần một chuyện nhỏ có lẽ cũng làm cho tình cảm của người thuộc sao Thiên xứng nguội lạnh.

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Bò cạp

Tình yêu giữa người thuộc sao Thiên xứng và người thuộc sao Bò cạp cũng rất khó hình thành, vì người thuộc sao Thiên xứng và người thuộc sao Bò cạp có tính cách khác hẳn nhau. Tinh thần của người thuộc sao Bò cạp rất có thể làm cho người thuộc sao Thiên xứng chuyển hướng, nhưng trong tính cách bình tĩnh của họ lại ẩn chứa tình thần chiến đấu mạnh mẽ. Đối với người thuộc sao Thiên xứng, sự thu hút của người thuộc sao Bò cạp có lẽ không dễ lý giải, nhưng lại là người có thể làm cho họ suy nghĩ. Nữ giới thuộc sao Bò cạp cũng là người vững vàng cứng cỏi, cuộc sống giàu sáng tạo và có khả năng phán đoán xuất sắc, phù hợp với nam giới thuộc sao Thiên xứng thích đời sống hưởng thụ, nên phần lớn là họ không có kết cục chia tay nhau.

Người thuộc sao Thiên xứng có thể học khả năng quan sát nhạy bén và khả năng hành động, khả năng quyết đoán của người thuộc sao Bò cạp; người thuộc sao Bò cạp là người bạn đời rất tốt có thế bổ sung những thiếu sót của người thuộc sao Thiên xứng.

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Xạ thủ

Tình yêu giữa người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Thiên xứng cũng vui vẻ, tốt đẹp. Tính tình của người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Xạ thủ phối hợp với nhau rất tốt. Tuy hai người có tính cách khác nhau, nhưng sự thống nhất về tình cảm có thể

giải quyết được điều này. Họ đều là những người hướng ngoại, cởi mở không câu nệ, là một cặp có thể kết giao tích cực với những người khác. Hai người có rất nhiều bạn bè, nên xung quanh họ luôn có bạn bè vây quanh rất vui vẻ. Người thuộc sao Xạ thủ có khả năng hành động và khả năng quyết đoán, người thuộc sao Thiên xứng có thể yên tâm giao quyền quyết định cho họ.

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Ma kiệt

Tình yêu giữa người thuộc sao Thiên xứng và người thuộc sao Ma kiệt có thể nói là sự kết hợp khó lý giải. Nếu đời sống và tình cảm giữa người thuộc sao Thiên xứng và người thuộc sao Ma kiệt trái ngược nhau, thì sự kết hợp giữa họ sẽ dần dần chia cắt, đồng thời họ cũng thận trọng suy xét đối với tương lai của đôi bên, chính vì thế mà có nhiều ý kiến không thống nhất.

Nam giới thuộc sao Ma kiệt là người chân chất, nên việc học nghệ thuật yêu đương đối với họ là điều rất khó, do đó, nữ giới thuộc sao Thiên xứng sẽ cảm thấy kém thú vị mà https://thuviensach.vn

không dễ kết giao với họ.

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Thủy bình

Người thuộc sao Thủy bình kết hợp với người thuộc sao Thiên xứng có thể trở thành một đôi tình nhân cùng hường thụ niềm vui trong tình yêu bằng trí tuệ. Người thuộc sao Thủy bình rất đặc biệt, bản lĩnh của họ ẩn chứa trong sâu thẳm đáy lòng, nên muốn hiểu được lòng họ, trước tiên phải tìm kiếm trừ điểm từ nội tâm của họ. Hai người nếu chung sống với nhau, thì sẽ có cuộc sống rất vui vẻ, nhưng người thuộc sao Thủy bình tối kỵ cãi cọ và ghen tuông, người thuộc sao Thiên xứng phải luôn ghi nhớ điều này.

* Người thuộc sao Thiên xứng với người thuộc sao Song ngư

Trong 12 chòm sao, người thuộc sao Song ngư có thể nói là dịu dàng và biết quan tâm nhất. Dù người thuộc sao Thiên xứng có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, cũng không thể cưỡng lại được sự dịu dàng của người thuộc sao Song ngư, nhưng nếu người thuộc sao Thiên xứng cho rằng người thuộc sao Song ngư chỉ dịu dàng với một người thì đó là sai lầm lớn. Người thuộc sao Song ngư đối với bất cứ ai cũng rất dịu dàng, tình yêu với người thuộc sao Song ngư là mối tình tươi đẹp và đầy lãng mạn, người thuộc sao Song ngư luôn dẫn dắt người thuộc sao Thiên xứng vào thế giới tươi đẹp kỳ diệu.

VI. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THIÊN XỨNG

1. Tích cực khéo léo, làm việc không phải bận tâm

Người thuộc sao Thiên xứng muốn làm cho người khác tán thưởng khả năng của mình, thì phải thể hiện hình tượng tích cực khéo léo của mình trước mọi người, dùng thực lực làm việc của mình để chứng minh tài năng của mình. Đúng như 13 điều kiện để có thể

nhanh chóng thăng chức trong sách "Tri nhân và quyết sách" đề xuất, "trước tiên phải ghi nhớ làm tốt công việc để cấp trên vui lòng, đây là cơ sở quan trọng nhất để có được thành công. Muốn tìm cơ hội để thể hiện mình, tốt nhất là có thể làm cho các quan chức cấp cao coi bạn là anh hùng". Ý nghĩa của câu nói này chính là "tích cực làm việc, lây thành tích để

thể hiện tài năng".

* Tuyệt đối không khinh xuất. Đối với cấp trên, phần lớn họ thích những người luôn nhiệt tình làm việc, khi tiếp nhận nhiệm vụ không đòi hỏi chiết khấu, tích cực chủ động khắc phục khó khăn, hiếm khi mất tinh thần hoặc than vắn thở dài, luôn nhiệt tình làm việc, luôn là hình tượng "tích cực và khéo léo" trong mắt cấp trên.

* Thành tích chính là thực lực. Phàm là cấp trên có lòng đam mê sự nghiệp đều thích những nhân viên thông minh, lanh lợi tháo vát, có đầu óc, có sáng kiến, người như vậy thường sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Người thuộc sao Thiên xứng cần hiểu được đạo lý cơ bản này, có thành tích mới có thể thể hiện được tài năng của mình; có tài năng, mới có thể không ngừng thăng tiến; bất cứ vị lãnh đạo nào cũng không muốn nâng đỡ một người bất tài.

Cho nên, người thuộc sao Thiên xứng nếu muốn được thăng tiến nhanh chóng, thì việc

"lấy thành tích thể hiện tài năng, dùng tài năng để thăng tiến" là con đường cơ bản nhất.

Vậy làm thế nào để nhanh chóng có được thành tích, đây là vấn đề người thuộc sao Thiên xứng cần giải quyết trước tiên.

* Làm quần quật không bằng làm khéo léo. Để thể hiện tài năng của https://thuviensach.vn một người cơ bản

là phải làm thực sự, không làm thực sự thì không thể có thành tích, không có thành tích thì không thể thể hiện tài năng. Nhưng để có thành tích đôi khi cần phải có thời gian dài, như

vậy, trước khi xuất hiện thành tích thì bạn phải tự thể hiện mình, có thể làm cho cấp trên nhìn qua là biết bạn rất có năng lực.

- Phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Khi cấp trên hạ lệnh làm một việc gì đó, nếu cấp dưới có thể nêu rõ những nét chính của vến đề với cấp trên rồi phục tùng, thì hiệu quả đáp lại sẽ tốt hơn. Cũng có nghĩa là, bạn hỏi cấp trên "ý ông có phải là lặp lại một lần như vậy, cấp trên sẽ cảm thấy an tâm về nhân viên. Đồng thời, điều quan trọng hơn là có thể làm cho cấp trên cảm nhận được nhân viên của mình nắm được điểm quan trọng, từ đó có thể tăng thêm ấn tượng về một nhân viên có năng lực.

Ngoài ra, tác dụng của việc phục tùng cũng có thể làm cho cấp dưới ghi nhớ được nội dung của mệnh lệnh, có thể đề phòng những sai sót không đáng.

- Khi báo cáo công việc với cấp trên, trước tiên hãy nói kết quả. Do hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại cạnh tranh mạnh mẽ, nên các vị lãnh đạo thường rất bận rộn, rất dễ tạo nên trạng thái tâm lý nóng nảy. Cho nên, họ đều muôn biết kết quả trước.

- Qua việc nhận điện thoại, khiến người khác cảm thấy người thuộc sao Thiên xứng rất có năng lực. Một nhà tâm lý học khi cảm ơn người hướng đạo qua điện thoại, ông nhất định làm động tác cúi chào 900, mà động tác này đối phương không hề nhìn thấy. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng đây là hành vi không có ý nghĩa gì, nhưng thực tế không hẳn là như vậy.

Bởi vì, mọi người đều có khả năng phân biệt đối với sự thay đổi âm điệu, mà người thuộc sao Thiên xứng ở tư thế khi cúi chào đương nhiên âm điệu sẽ thay đổi, từ sự thay đổi âm điệu đó đối phương sẽ cảm nhận được động tác cúi chào. Do đó, khi gọi điện, nếu muốn đối phương có ấn tượng tốt, tốt nhất là khi nói chuyện hãy nở nụ cười. Bởi vì thái độ cởi mở, tự nhiên sẽ xuất hiện âm điệu tương đồng, từ đó khiến đối phương có cảm tình.

- Phải học cách sử dụng con số có số lẻ. Chúng ta tuy không phải là nhà kinh tế học, nhưng cách này có giá trị thực dụng rất cao. Trong sinh hoạt hàng ngày, cố gắng vận dụng những con số cần thiết, ghi nhớ được số lẻ. Hơn nữa, nếu bạn có thể vận dụng những con số lẻ này một cách nhuần nhuyễn, thì cấp trên sẽ cho rằng bạn là người khôn ngoan tài giỏi mà càng có ấn tượng tốt hơn, đồng thời cũng tin tưởng bạn hơn.

Một vị lãnh đạo đề nghị xin cấp trên của mình một số vốn cần dừng gấp, sau khi xem xét kỹ càng lời đề nghị, cấp trên hỏi vị lãnh đạo nọ: "Tại sao không xin 100 vạn đồng mà lại xin 93 vạn đồng?" vị lãnh đạo này trả lời: hiện tại chỉ cần 93 vạn đồng là đủ, không cần nhiều hơn. Sau đó vị cấp trên này cảm động trước thái độ kinh doanh có thể tính toán ra con số

có số lẻ của cấp dưới, liền ký duyệt ngay.

- Từ cử chỉ lời nói biểu hiện sự khôn ngoan tài giỏi. Lời nói và cử chỉ của một người rất quan trọng, muốn thể hiện sự khôn ngoan tài giỏi trước cấp trên, cần phải chú ý mấy phương diện sau:

Có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức vụn vặt không ai chú ý tới, sẽ khiến người khác nhìn mình bằng con mắt khác.

Tư thế tốt sẽ khiến cấp trên có ấn tượng về một người trẻ tuổi, nhiệt tình mà đầy sức sống, bạn hãy ngồi thẳng lưng thay vì ngồi khom lưng. Ngồi ngay ngắn không nghiêng về

https://thuviensach.vn

một bên. Hãy kiểm tra cẩn thận tư thế của mình, hít thở sâu kiểu bụng chứ không phải kiểu

ngực. Ban đầu, bạn có thể cảm thấy khó chịu với tư thế này, nhưng chỉ cần luôn kiểm tra mình và điều chỉnh kịp thời thì tự nhiên sẽ hình thành tư thế tốt. Khi đi lại, bạn nên bước đi với tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực, như vậy sẽ tạo cho người khác ấn tượng về một người chân chính, khi ngồi cũng phải giữ tư thế ưỡn ngực. Từ tư thế như vậy, bạn sẽ cho người khác cảm giác bạn là người có năng lực.

Khi nói chuyện với cấp trên, cấm kỵ ngồi sâu vào ghế sa lông hay ngồi tựa lưng vào ghế, vì như vậy sẽ khiến cấp trên cảm giác là bạn không chuyên tâm lắng nghe, thiếu thành ý. Nếu ngồi ở vị trí 1/3 phần ngoài ghế, thì sẽ cho cấp trên ấn tượng về một người tích cực và hoạt bát.

Đồng thời, cách ăn mặc cũng ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của một người, nếu mặc đồ nhàu nát thì tự nhiên tinh thần sẽ sút kém. Người dồi dào sinh khí luôn rất chú ý đến việc tô điểm, ăn mặc chỉnh tề, người không có sinh khí thì không chú ý sửa soạn.

2. Người thuộc sao Thiên xứng làm nghề gì thì có thể tỏa sáng Người thuộc sao Thiên xứng thích hợp làm công việc có lợi cho sự cân bằng thân tâm, như nghệ thuật, hí kịch, thời trang, nghề tự do, kinh doanh đổ trang điểm và hoạt động xã giao. Như vậy, cuộc đời sẽ tỏa sáng.

VII. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THIÊN XỨNG

1. Người bỏ ta lấy, khai thác của cải từ những thứ ít được chú ý Người thuộc sao Thiên xứng rất có năng lực, nên thích làm những việc khác người, về

lĩnh vực kiếm tiền thì càng độc đáo hơn, họ thích áp dụng sách lược "người bỏ ta lấy".

Thực chất của tư tưởng kinh doanh "người bỏ ta lấy" là làm những việc không ai làm.

Ví dụ:

Thời trang trong xã hội hiện nay thường thiết kế cho những cô gái trẻ thon thả yểu điệu, nhiều cô gái có vóc dáng béo lùn thường phiền não vì không mua được quần áo phù hợp với mình.

Một người Mỹ từng điều tra phát hiện có đến 1/3 phụ nữ Mỹ mặc đồ ngoại cỡ, đặc biệt là phụ nữ tuổi trung niên và cao tuổi, tỉ lệ này quá lớn khiến người này kinh ngạc thốt lên: đây là góc bị thị trường bỏ quên. Sau đó ông mở một cửa hiệu thời trang tại thành phố

New York mang tên "thời trang cao cấp ngoại cỡ cho những phụ nữ bị bỏ quên", chuyên bán trang phục đặc biệt dành cho những người quá béo hoặc có vóc dáng cao, thấp, béo, gầy ngoại cỡ. Công việc kinh doanh của ông rất phát đạt.

Việc khai thác lĩnh vực "không ai chú ý đến" này ở Nhật Bản cũng phát triển. Theo tài liệu thống kê phân tích của người Nhật về việc thuận tay trái thì: trong 4 người Mỹ có 1

người thuận tay trái, ở Anh thì trong năm người có một người, còn ở Nhật Bản thì trong mười người có một người, tính ra số người thuận tay trái trên thế giới chí ít cũng hơn 5

trăm triệu người. Nhưng mọi dụng cụ đều được sản xuất cho người thuận tay phải sử dụng.

Kéo, dụng cụ vẽ biểu đồ, viết máy, dụng cụ đánh bóng chày... đều bất tiện đối với những người thuận tay trái, họ thường phải tập luyện khổ cực mới có thể khắc phục được những khó khăn bất tiện này. Để đáp ứng cho những người thuận tay trái, một công ty của Nhật đã bắt tay vào sản xuất những dụng cụ trên cho người thuận tay trái. Sau khi kinh doanh lĩnh vực này thì rất phát đạt, thu được lợi nhuận cao, nhiều người thuận tay https://thuviensach.vn trái không quản

đường xa đến mua vật dụng cần thiết cho mình.

2. Quan niệm quản lý tài vụ của người thuộc sao Thiên xứng Do thần bảo hộ là sao Kim, nên người thuộc sao Thiên xứng thường theo đuổi lợi ích an toàn, đồng thời quen tích lũy tiền bạc vào việc đầu tư lâu dài. Nhưng người thuộc sao Thiên xứng cần tránh tình trạng quá đam mê không thể dừng lại được mà dẫn đến hậu quả

không lường trước được.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO THIÊN XỨNG THUỘC CÁC NHÓM MÁU KHÁC NHAU

1. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O có đặc trưng về tính cách và khí chất rất rõ, thường có ý thức duy mỹ nổi trội, dù là bất cứ chuyện gì cũng theo đuổi mặt tốt đẹp. Ví dụ

về trang phục, luôn chú ý đến điều kiện phải đẹp ở từng chi tiết, chọn lựa trang phục rất kỹ

lưỡng.

Từ xưa đến nay, phụ nữ thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O có tiếng tăm danh vọng trong xã hội rất nhiều. Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O ngoài quan niệm thẩm mỹ

nổi trội còn có nghệ thuật nói chuyện khéo léo, khiến người tiếp xúc không cảm thấy nhàm chán.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O là người theo đuổi cái đẹp, rất ghét tranh cãi với người khác, khi bị người khác chọc giận, việc biểu hiện sự tức giận trước đám đông là điều mà người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O không thể chấp nhận.

Chòm sao Thiên xứng vốn là chòm sao "cân bằng", người thuộc sao Thiên xứng sẽ

không bao giờ có cách nghĩ cực đoan hay câu nệ cố chấp, huống chi, nhóm máu O vốn có khí chất mềm dẻo, bình tĩnh. Vì thế có thể nói, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O là người theo chủ nghĩa hòa bình, ôn hòa.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O thường tạo cho người khác ấn tượng ban đầu rất tốt. Đây là do người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O bẩm sinh biết cách lấy lòng người khác, hơn nữa, bản thân họ cũng rất biết ứng xử.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O không thích dây dưa dài dòng, do dự không dứt khoát, đây là đặc trưng rõ nhất của người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O. Chính vì thế, xung quanh họ luôn tụ tập rất nhiều bạn bè, họ thích cuộc sống tràn đầy niềm vui và hòa bình. Nhưng, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O thông minh sẽ biết nắm thời cơ

đánh nhanh rút gọn, và không chìm đắm mãi trong đó.

Tuy nhiên, người quá chú trọng duy mỹ sẽ dễ trở thành người thô thiển nông cạn, chi chú ý đến hình thức bên ngoài. Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O rất ghét những việc lao khổ, dần dần hình thành tính cách thích nhàn hạ lười lao động. Nếu tính cách này thể hiện rõ rệt, thì sẽ làm cho mình trở thành người đáng ghét.

Do khi làm một việc gì đó, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O chỉ muốn hoàn thành một cách bình ổn, nên có vẻ thiếu tích cực, thậm chí sẽ xuất hiện thái độ cẩu thả.

Ngoài ra, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O thường không muốn làm cho người khác không vui nên đôi khi vô tình trở thành người nịnh hót.

Người thuộc nhóm máu O đa số là người đen trắng phân minh, nhưng do tính cách https://thuviensach.vn

cực đoan nên khó có thể thực hiện. Vì thế, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O

thường có hai loại, một là mẫu người do dự không quyết đoán, hai là mẫu người rất phân minh. Thái độ xử thế của hai mẫu người này cũng có tình trạng cùng tồn tại, dẫn đến tính cách mâu thuẫn. Ở tình trạng này, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để chọn cách ứng xử của mình.

Lời khuyên: Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu O nếu quá lo lắng mình bị người khác ghét thì sẽ trở thành người chỉ chú ý đến bề ngoài. Nếu giao tiếp với người khác bằng thái độ này thì sẽ lộ ra vẻ thiếu tự nhiên.

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu A Về tính cách, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu A có tính cách cân bằng, thuộc mẫu người tự nhiên và lịch sự.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu A có quan niệm thẩm mỹ ưu việt, rất ghét những cái xấu, vì thế dù ở bất cứ nơi nào lúc nào cũng không quên để lại cho người khác ấn tượng tốt đẹp. Luôn giữ phong thái ưu nhã, đối đãi với người và vật hòa nhã lịch sự, do biết cách giao tiếp nên dễ dàng được người khác tín nhiệm và trọng dụng.

Nhưng, đặc tính của người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu A có rất nhiều điểm trái ngược. Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu A chú trọng những thành quả thu được hàng ngày, thiết thực và cố gắng, không thích cuộc sống không có mục tiêu, cho rằng chỉ có từng bước tiến về mục tiêu của cuộc sống thì mới có thể có cảm giác yên tâm và đầy đủ, và có thể khẳng định giá trị của đời người.

Nhưng người thuộc sao Thiên xứng lại có đặc trưng là rất yêu tự do, không thích ràng buộc, thích cuộc sống nhàn hạ thong dong, ảnh hưởng niềm vui, như một cơn gió, muốn tới đâu thì tới, không bị những kế hoạch xung quanh ràng buộc.

Tính cách có hai mặt khác nhau như vậy thì mặt nào nổi bật hơn? Nếu có sự thận trọng chắc chắn của nhóm máu A và sự ưu nhã tự nhiên của người thuộc sao Thiên xứng, thì sẽ biểu hiện hình tượng có kiến thức, có sức hút, khiến người khác rất quý mến. Trong xã hội, họ không những biết cách giao tiếp mà còn có tấm lòng cởi mở, được mọi người ngưỡng mộ. Hơn nữa, họ sẽ không để tình cảm làm ảnh hưởng đến sự phán đoán sự vật, trong tính cách cởi mở lại có tinh thần trách nhiệm, là người được người khác yêu quý và được đánh giá cao trong xã hội.

Người có ưu điểm của nhóm máu A và sao Thiên xứng là người rất thích được người khác tôn trọng, như một ngôi sao tỏa ánh sáng chói lọi rực rỡ. Nhưng nếu chỉ có sự gò bó nghiêm ngặt của nhóm máu A và sự rời rạc vô kỷ luật của chòm sao Thiên xứng, thì sẽ trở

thành một người khó có thể chung sống.

Nhưng, hiếm có người hoàn toàn có ưu điểm của nhóm máu A và chòm sao Thiên xứng, cũng rất ít người đồng thời biểu hiện khuyết điểm của nhóm máu A và chòm sao Thiên xứng, thông thường sẽ có sự kết hợp khéo léo. Cho nên, cùng là người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu A nhung tính cách cũng có đặc điểm khác nhau.

Tuy nhiên, dù người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu A biểu hiện ra tính cách như thế

nào thì chỉ cần chịu khó mài giũa nhất định sẽ có thể trở thành một viên ngọc đẹp!

Khi người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu A kiên quyết thực hiện ch https://thuviensach.vn ủ nghĩa hoàn mỹ

một cách khéo léo sẽ rất thiết thực, nhưng thiếu ý chí, dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, cần chú ý hơn mới có thể thu được thành tựu.

Lời khuyên: Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu A là người luôn tỏ ra nghiêm nghị, tạo cho người khác ấn tượng già trước tuổi, đôi khi nên hoạt bát, cởi mở, quả đoán hơn một chút mới có thể thể hiện là người có sức sống.

3. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B

Trên thực tế, tính cách của người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B cũng tương tự

như người thuộc sao Thiên xứng, luôn giữ thái độ ngay thẳng, công bằng. Cách nhìn đối với sự việc luôn bình tĩnh và có lý tính, không thiên lệch, hơn nữa, họ có thể phán đoán sự tốt xâu, thiện ác của sự vật một cách chính xác. Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B có con mắt nhìn rất đặc biệt, phân biệt rõ thị phi, là người chấp pháp công bằng, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B phán quyết tuyệt đối công bằng vô tư.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B rất có lý trí, họ rất ghét những người tư lợi và đầy ham muốn, thậm chí sẽ đứng ra khuyến cáo mọi người hãy từ bỏ sự theo đuổi vật chất và danh lợi; coi thường người bị vật chất chi phối ý chí, vì là người ủng hộ tâm hồn đẹp nên không dễ bị những sự vật xấu xa làm vẩn đục tâm hồn.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B cũng là người theo chủ nghĩa hòa bình, hiếm khi tranh cãi với người khác, ở tình hình bất đắc dĩ phải đối lập với người khác, cũng có thể

áp dụng phương thức nói chuyện bình tĩnh, tìm cách giải quyết, không nổi giận, cũng không biểu hiện thái độ cứng nhắc yêu cầu người khác khuất phục.

Nhìn chung, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B là người ôn hòa, hành sự có tính mềm dẻo, tâm trạng ổn định, tạo cho người khác ấn tượng về một người có lý trí thành thục, hiếm khi có hiện tượng không thể khống chế tâm trạng ở họ.

Một đặc trưng khác ở người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B là sự lạc quan, rất ít xuất hiện tâm trạng buồn bã, cho dù cuộc sống không thuận lợi lắm cũng sẽ không vì thế mà buồn bã ủ rũ.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B có tính cách thẳng thắn, đầy tự tin đối với tương lai và luôn hướng về cái đẹp. Dù có xảy ra chuyện gì họ cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi do có khả năng ứng biến tốt.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B thích cuộc sống an nhàn thong dong, đối với những công việc quá cực khổ sẽ không hề nhúng tay vào, trong quan niệm của họ, lao tâm lao lực vì một việc gì đó là trái với cái đẹp, thậm chí cảm thấy việc lao lực vì cuộc sinh tổn làm tổn thương đến sự tự tôn.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B rất khéo đối nhân xử thế, không dễ đắc tội với người khác, mong được làm bạn với mọi người, không muốn gây thù chuốc oán. Nhưng cần chú ý rằng, xử sự quá khéo léo dễ bị ngộ nhận là kẻ nịnh nọt người khác, rất không đáng.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B hành động tuy tích cực, nhưng sẽ không dốc hết sức để thực hiện, đôi khi do quá lo lắng, suy xét đến cách nhìn của người khác mà sẽ xuất hiện hiện tượng do dự không quyết đoán.

https://thuviensach.vn

Lời khuyên: Trên thực tế, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu B đôi khi cũng nên

thử những sự việc có tính thách thức, có thể đem lại một sự đột phá cho cuộc sống vốn bình ổn, khiên bản thân có sức sống hơn.

4. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu AB

Nhiều người nổi tiếng là người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu AB. Điều đáng chú ý ở

họ không phải là người có khuôn mặt vóc dáng xinh đẹp, mà là có phong thái rất thu hút người khác.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu AB bất cứ khi nào cũng thể hiện thần thái ung dung, điềm nhiên, thái độ luôn nhã nhặn. Trước mọi người luôn nói nói cười cười, tạo cho người khác ấn tượng về một người văn nhã và trưởng thành.

Lý trí của người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu AB luôn thắng tình cảm, vì thế họ

hiếm khi lúng túng, cuống quýt. Dù ở bất cứ nơi nào, lúc nào, họ đều có thể bình tĩnh, không sợ hãi.

Cho dù bị cuốn vào vòng tranh cãi bất hòa, họ cũng sẽ cố gắng hòa giải vói người khác, mong việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

Khi giải quyết sự bất hòa, họ thường có thể đóng vai người ba phải rất tốt. Bởi vì mọi người đều cho rằng người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu AB là người đoan chính, có tư

cách để nói lẽ phải, mà đương sự thường cũng có thể chấp nhận sự điều đình của họ.

Tinh thần bình đẳng của người thuộc sao Thiên xứng lúc này đích thực là phát huy tác dụng. Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu AB giỏi đảm nhiệm vai trò "quan tòa", phán đoán sự bất công và bất nghĩa của xã hội, hơn nữa thường có thể được đương sự tin phục.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu AB rất ghét hành vi thô lỗ vô lễ của người khác, vì điều này trái vói bản tính theo đuổi sự bình đẳng, hòa bình; trong mắt họ, mọi thứ

trên thế gian đều nên hài hòa tốt đẹp, cho nên ít nảy sinh những sự việc xấu xa.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu AB rất được mọi người quý mến, vì ngoài phong thái nho nhã cao quý, họ còn có khả năng giao tiếp linh hoạt.

Có điều, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu AB cần chú ý rằng, thái độ luôn đòi hỏi sự hòa bình, cân bằng tuyệt đối đôi khi sẽ biến thành nhút nhát, luôn nịnh bợ người khác để cầu sự hài hòa, cần hết sức chú ý tránh để xảy ra tình trạng này.

Người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu AB nên chú ý đề phòng sự đánh giá "không có chủ kiến", "quá sành sỏi", "quá giả dối", "không thành thật"... của người khác. Có lẽ, sự

đánh giá này không chính xác, nhưng nếu vì thế mà khiến người khác không vui, dẫn đến bài xích, thì không đáng.

Đôi khi, sự va chạm, xung đột nhỏ với người khác cũng là "liều thuốc quý" trong cuộc sống, cũng có thể tăng thêm cơ hội hiểu nhau, tăng thêm tình cảm giữa hai bên; vì thế, bạn không nên quá căng thẳng, vội vàng làm hòa.

Không nên quá chú ý đến cách nói của người khác, hoặc vì người khác mà thay đổi mình quá nhiều, phàm việc gì cũng không nên làm vì người khác, thêm mệt cho mình; chỉ

cần cảm thấy mình đúng là được, hà tất phải quan tâm đến việc người khác có để ý hay không?

Tóm lại, người thuộc sao Thiên xứng nhóm máu AB cần chú ý đừn https://thuviensach.vn g để sự văn nhã

biến thành do dự không quyết đoán, can đảm biểu đạt ý kiến của mình, khiến người khác hiểu đúng đắn, cũng đừng để bị ảnh hưởng bởi sự phê bình của người khác, hãy tự tin vào cách nghĩ của mình.

Lời khuyên: Quá theo đuôi sự hài hòa đôi khi sẽ dẫn đến phản tác dụng, ngăn trở sự

phát triển của quan hệ giao tiếp. Giữ vững nguyên tắc của mình, biểu đạt ý kiến rõ ràng, mới là cách xử thế đúng đắn.

https://thuviensach.vn

Chương 8. CHÒM SAO BÒ CẠP (24.10 - 22.11) Chòm sao Bò cạp không lạnh giá như vùng Nam cực đầy chim cánh cụt, vì thế, đối với người thuộc sao Bò cạp, nhìn bề ngoài có thể nhận ra ngay tình cảm nóng bỏng, ý chí cứng rắn ở họ. Họ dám yêu dám hận, giống như đóa hoa hồng xinh đẹp nhiều gai.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO BÒ CẠP

1. Truyền thuyết về chòm sao Bò cạp

Thời Hy Lạp cổ đại, Orion - con trai thần biển - là một đấu sĩ nổi tiếng, chàng không chỉ là một thiếu niên xinh đẹp mà còn là một chàng trai khỏe mạnh cường tráng, nên rất có duyên với nữ giới. Bản thân chàng cũng rất tự hào, từng công bố trước thiên hạ: trên thế

gian không có người nào tuyệt vời bằng tôi! Nữ thần Hera nghe được điều này thì cảm thấy rất không vui, liền phái một con bò cạp cực độc đi tấn công Orion. Bò cạp lần đến bên cạnh mà Orion không hề hay biết dùng ngòi độc chích vào chân Orion, Orion vốn không thể phản ứng kịp nên đã chết. Do công lao to lớn này của con Bò cạp nên trên trời có chòm sao Bò cạp. Hiện tại, chỉ cần chòm sao Bò cạp nhô lên từ phía Đông, thì chòm sao Orion (chòm sao Lạp hộ) sẽ nhanh chóng lặn xuống đường chân trời phía Tây.

* Thuộc tính của chòm sao Bò cạp

Chòm sao Bò cạp là chòm thứ hai trong Thủy tượng tinh, giỏi phát hiện bí mật, tìm tòi những điều chưa biết.

* Phù hiệu của chòm sao Bò cạp

Cái đuôi cong lên tượng trưng cho khát vọng trong lòng của sao Bò cạp, thể hiện quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến chết không hối hận.

* Sao bảo hộ sao Bò cạp

Sao Diêm vương là sao bảo hộ sao Bò cạp.

* Sức hút của chòm sao Bò cạp

Chủ nghĩa lý tưởng của chòm sao Bò cạp - một trái tim luôn dao động, luôn khiến người khác xao động và đặc trưng thần bí của người thuộc sao Bò cạp chính là sức hút của họ.

* Điểm thiếu sót của người thuộc sao Bò cạp

Chòm sao Bò cạp đam mê thao túng người khác, họ sẽ thao túng người yêu, con cái, bạn bè của mình, những người quen biết họ và bất cứ chuyện gì. Họ cho rằng xúi giục tình cảm là thiên chức của họ, và luôn nặng lòng báo thù.

2. Tinh vận của người thuộc sao Bò cạp

- Màu sắc may mắn: màu đỏ sẫm, màu đỏ.

- Đá may mắn: đá mắt mèo.

- Con số may mắn: 9,18, 27, 36.

- Ngày may mắn: thứ ba.

https://thuviensach.vn

- Địa điểm may mắn: nơi gần nước.

II. CHỈ NAM TINH VẬN MỖI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC SAO BÒ CẠP

Tháng 1, gia trạch không yên. Sao Hỏa nghiêm khắc đang ở cung điền trạch, làm tăng nguy cơ xung đột với người nhà. Nếu chưa thể điều hòa không khí trong nhà, thì nhất thiết không nên miễn cưỡng. Ngày 26, sau khi sao Hỏa rời xa, trong nhà sẽ trở lại bình yên.

Tháng 2, thổ lộ tâm sự. Sao Mộc thích thể hiện bản thân, khiến người thuộc sao Bò cạp sâu xa khó hiểu trở nên cởi mở hơn, người thuộc sao Bò cạp muốn công khai cảm nhận của mình, đặc biệt là khi đối diện với họ, cần phải thực tập trước gương, trực giác sẽ mách bảo người thuộc sao Bò cạp nói ra những lời chính xác.

Tháng 3, trọng sắc khinh bạn. Mặt trời, sao Thủy, sao Mộc và sao Hỏa tụ tập tại cung tình cảm, người thuộc sao Bò cạp sẽ chuyên chú vào đời sống tình cảm. Nhưng vào ngày 13, cung giao hữu nhắc nhở người thuộc sao Bò cạp: có một người bạn bị bỏ quên cần được quan tâm, hãy gọi điện cho họ.

Tháng 4, công việc nặng nhọc. Tháng này, cung sự nghiệp chịu ảnh hưởng của mặt trời, sao Thủy, sao Mộc và sao Hỏa, khiến người thuộc sao Bò cạp làm việc liên tục cả

ngày lẫn đêm. Nhưng, cơ hội một mình gánh vác kế hoạch quan trọng cũng khiến người thuộc sao Bò cạp có được sự nghỉ ngơi ngắn ngủi mong đợi đã lâu.

Tháng 5, nghỉ ngơi hợp lý. Sao Thiên vương căng thẳng thần kinh khiến người thuộc sao Bò cạp chịu áp lực, giống như một cây cung giương căng. Thà bước vào thực hiện còn hơn thử kỹ thuật giảm áp lực, ví dụ tập thể dục, học tập, tiến hành hít thở sâu, nếu tất cả

đều vô hiệu thì hãy thử đi bộ.

Tháng 6, thành thật chia sẻ. Mặt trời, sao Hỏa và sao Thủy liên kết ở khu vực sao Song tử, khiến người thuộc sao Bò cạp kín đáo cũng muốn chia sẻ cảm nhận với người khác.

Tháng 7, ăn miếng trả miếng. Mặt trời chuyên tâm và mặt trăng có sáng ý ảnh hưởng đến cung sự nghiệp vào ngày 23, khiến người thuộc sao Bò cạp không muốn giữ im lặng nữa, nhân cơ hội này tạo ấn tượng sâu sắc cho cấp trên.

Tháng 8, thời kỳ bội thu. Ngày 11, sao Diêm vương biến đổi khôn lường xông vào cung tài bạch, nên có lợi cho việc đầu tư, sẽ gặp may mắn. Ngày 22, khi hoạt động xã giao sôi nổi, họ sẽ rất muốn chia sẻ tài chính của mình vói bạn thân.

Tháng 9, thừa cơ quyết kế. Mặt trời tại cung giao hữu đưa ra lời khuyến cáo, khiến người thuộc sao Bò cạp hiểu ra rằng mình không cần một người bạn không tốt. Ngày 8

hoặc ngày 9, mặt trăng nằm ở khu vực sao Bạch dương lỗ mãng, cố gắng bày tỏ trực tiếp cảm nhận của mình với họ. Đên ngày 21 hoặc 22, khi mặt trăng chuyển đến khu vực chòm sao Thiên xứng yêu hoà bình, có lẽ sẽ khéo léo hơn một chút, nếu cuối cùng họ vẫn không thành thật, thì hãy tạm thời ngừng quan hệ.

Tháng 10, làm việc từng bước một. Mặt trời và sao Kim nằm ở khu vực sao Thiên xứng khéo léo, khiến người thuộc sao Bò cạp trút bỏ giáp trụ, đặc biệt là sau khi họ nghe được những lời ngọt ngào đường mật. Không nên để bức tường tình cảm bao quanh mình bị phá vỡ trong giây lát, dần dần sẽ đem lại điều tốt.

Tháng 11, con đường đầu tư. Xưa nay, đầu tư không phải là điểm mạnh của người thuộc sao Bò cạp, nhưng sao Diêm vương lại buộc người thuộc sao Bò https://thuviensach.vn cạp cân nhắc bỏ

một số vốn đầu tư vào một số hạng mục lợi nhuận cao. Trong khi giao tiếp sẽ gặp được những thiên tài đầu tư tốt, có thể lắng nghe ý kiến chuyên môn của họ.

Tháng 12, thấy lợi liền thu ngay. Dù đầu tháng được khuyên là đầu tư một tháng, nhưng sau ngày 20 tốt nhất nên thu về, để tránh thấy của tối mắt.

III. TÍNH CÁCH VÀ TÂM TRÍ CỦA NGƯỜI THUỘC SAO BÒ CẠP

1. Đặc tính và tính cách của người thuộc sao Bò cạp

Người thuộc sao Bò cạp rất có sức hấp dẫn trong tình cảm, có cảm giác nhạy bén, cá tính kiên cường, làm việc toàn tâm toàn ý, bề ngoài thì lạnh lùng bí ẩn nhưng trong lòng luôn nóng bỏng; làm việc gì cũng rất kín đáo, không để người khác thấy rõ mình. Họ có ham muốn độc chiếm mạnh mẽ và rất hay ghen.

Tinh lực hơn người là vốn liếng kín đáo của người thuộc sao Bò cạp, người khác thường không nghĩ đến điều này nên không biết đề phòng. Nếu ứng dụng tinh lực này vào con đường chính đáng, thì sự bền bỉ sẽ giúp họ theo đuổi mục tiêu đến cùng, giúp họ có thể

thoát ra khỏi vòng cạnh tranh kịch liệt. Ham muốn chiếm hữu, lòng đố kỵ và ham muốn phục thù của người thuộc sao Bò cạp rất mạnh mẽ, không chỉ trong tình cảm mà trong các lĩnh vực khác cũng không chịu thua người khác, thậm chí sẽ vì thế mà dùng thủ đoạn lạnh lùng để báo thù.

Người thuộc sao Bò cạp bình tĩnh, tháo vát, trung thành với ham muốn của mình, không hề quan tâm đến cách nghĩ của người khác. Người thuộc sao Bò cạp ngang ngược hống hách, giỏi bảo mật và che giấu chân tướng, mưu kế tinh vi, cá tính kín đáo, khiến người khác khó hiểu. Điểm đặc sắc nhất về tính cách của người thuộc sao Bò cạp là rất chuyên tâm, vì thế, một khi đã xác lập mục tiêu, thì sẽ theo đuổi đến cùng. Dường như mọi sự mô tả có liên quan đến người thuộc sao Bò cạp đều nhấn mạnh về mặt tình cảm của họ, trên thực tế, đối với các lĩnh vực khác trong cuộc sống, người thuộc sao Bò cạp cũng đều nhiệt tình như vậy, họ thích phát huy hết khả năng của mình, dù là trong công việc hay vui chơi đều có khuynh hướng dốc hết sức mình, nhưng đối với mục tiêu sẽ dẫn đến sự đòi hỏi quá gắt gao.

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Bò cạp

Người thuộc sao Bò cạp bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất nhiệt tình, đầy lòng hiếu kỳ và biết nhìn xa trông rộng. Họ bẩm sinh có sức thu hút người khác, con người đầy sức sống và nhiệt huyết khiến người khác say mê. Tuy người thuộc sao Bò cạp vốn không thiếu khả năng suy lý và phân tích, có thể nhìn thấu vấn đề khó khăn mình đang đối diện, nhưng khả năng trực giác của họ lại nhạy bén hơn, nên thường sẽ có biểu hiện không làm theo sự xếp đặt.

Người thuộc sao Bò cạp sở dĩ thích đối diện với khó khăn là do họ muốn biết cách phản ứng của mình khi đối diện với khó khăn. Sự sáng tạo, liều lĩnh, thích quyền thế sẽ luôn ức chế ý chí quá mạnh mẽ và khuynh hướng độc đoán chuyên quyền của người thuộc sao Bò cạp. Tính cách kiêu ngạo và hành vi xốc nổi của họ thường dễ gây thù chuôc oán, nên rộng lượng hơn đối với cách nghĩ và tác phong của người khác. Người thuộc sao Bò cạp là nhân vật tất tài ăn nói, rất được hoan nghênh, biểu hiện tinh thần độc lập mà có trật tự và khả năng ngoại giao nhạy bén, có thể dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của bạn bè, vì thế có https://thuviensach.vn

thể dễ được nuông chiều mà trở nên coi mình là trung tâm.

IV. QUAN HỆ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI THUỘC SAO BÒ CẠP

Người thuộc sao Bò cạp là người luôn thách thức khó khăn. Một khi đã yêu ai đó, thì sẽ chuyên tâm chuyên ý, hăng hái nhiệt tình. Trong 12 chòm sao, người thuộc sao Bò cạp có tình cảm sâu sắc nhất, đồng thời yêu cầu đối phương phải có tình cảm tha thiết và chân thành. Người khác giới có thể thu hút người thuộc sao Bò cạp là người dịu dàng và thật chuyên tâm đối với mọi vật. Đối với những người khác giới hay nịnh nọt, bợ đỡ, thì dù có thích họ cũng luôn giữ khoảng cách chứ không tiếp cận.

Người thuộc sao Bò cạp bảo thủ tuy rất nhã nhặn, không theo đuổi trào lưu, nhưng thích mặc trang phục đặc biệt và có sự sáng tạo.

Những người cùng thuộc sao Bò cạp sẽ trở thành bạn tri kỷ, hai bên đều trung thành với đối phương, cùng chia sẻ khi gặp hoạn nạn, họ cùng nhau xây dựng một tình bạn vững bền. Ngoài ra, người thuộc sao Song ngư cũng có thể đồng cảm với người thuộc sao Bò cạp và trở thành bạn tốt. Còn người thuộc sao Cự giải thì thoạt nhìn cũng không tệ với người thuộc sao Bò cạp, nhưng thực tế lại không thể trở thành bạn tốt.

Tính cách của người thuộc sao Bò cạp không dễ hòa mình với người khác, nên đối với những người không hợp thì hầu như không nói chuyện. Tuy người thuộc sao Bò cạp không muốn ra sức lấy lòng người không hợp, nhưng nếu có thế chủ động nói chuyện với họ hoặc nhờ họ giúp đỡ thì có thể cải thiện quan hệ giữa hai bên.

Người thuộc sao Bò cạp rất tự tin, nhưng lại hẹp hòi, không dễ tin vào người khác, đối với bạn bè cũng luôn đề phòng.

Ngoài sự tự tin, bạn còn phải thể hiện sự ngay thẳng mới có thể chiếm được cảm tình của người khác, và nói ra những lời chân thành thẳng thắn mới có thể kết giao được bạn tốt.

V. TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI THUỘC CHÒM SAO BÒ CẠP

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Bò cạp

Sự ham muốn và ý thức tuyệt đối cuồn cuộn trong lòng người thuộc sao Bò cạp thường khiến họ rơi vào thế giới u uất ở đó, họ sẽ cảm nhận được giá trị chân chính của cuộc sống và niềm vui.

Người thuộc sao Bò cạp có thể chịu đựng bất cứ thử thách gian khó nào một cách ngoan cường, dòng thác ham muốn sẽ giúp họ vượt qua mọi trở ngại tiến lên con đường phía trước. Họ giỏi phán đoán nhược điểm của người khác, giỏi nắm bắt tâm lý của phụ nữ

và làm cho họ xúc động. Trong tình yêu, người thuộc sao Bò cạp luôn ở địa vị chủ quản, với họ, chỉ cần có mục đích tốt thì có thể không cần để ý đến bất cứ điều gì khác.

Do người thuộc sao Bò cạp có tinh thần kiên nhẫn, nên họ sẽ thu được thành công từ

chỗ người khác thất bại.

Chỉ khi người thuộc sao Bò cạp thoát ra khỏi bản tính của mình, mới có thể tự mình thoát khỏi sự ràng buộc dằn vặt trong lòng gợi lên sức mạnh tinh thần lớn lao và khả năng sáng tạo khó có thể tưởng tượng được.

Nữ giới chịu ảnh hưởng của sao Kim sẽ tâm đầu ý hợp với nam giới thuộc sao Bò cạp. Họ hợp nhau cả về đời sống tinh thần và các lĩnh vực khác.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Bò cạp kết hợp với nữ giới thuộc sao Cự giải dịu dàng phục tùng thì tình cảm của họ sẽ rất hòa hợp, đời sống sẽ đầy thi vị.

Nữ giới thuộc sao Song ngư sẽ khiến người thuộc sao Bò cạp thật sự cảm nhận được niềm vui của cuộc sống.

Nữ giới thuộc sao Sư tử chuộng thực tế, can đảm sẽ có thể thay đổi tính cách của người thuộc sao Bò cạp, đồng thời giúp họ giải thoát khỏi sự u uất và tư tưởng phức tạp.

Chỉ có trong trạng thái kích động, thất vọng và nước mắt, người thuộc sao Bò cạp mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình và niềm vui. Người thuộc sao Bò cạp có thể chịu sống trong thử thách bất hạnh, thích sự thay đổi kịch tính. Người thuộc sao Bò cạp sẽ cảm nhận được hoặc khiến người khác cảm nhận được sức hấp dẫn lớn lao trong đời sống tình cảm. Sự quyên rũ sẽ giúp người thuộc sao Bò cạp bước đi trên con đường tương lai một cách thông suốt không hề gặp trở ngại. Một khi tìm được người khác giới hợp ý mình, họ

sẽ trở thành một người tình tuyệt vời, can đảm, tận tụy, trong thử thách gian khổ, sẽ biểu hiện ra phẩm chất vô tư nhất của mình.

Ham muốn chiếm hữu trong tình cảm và tâm lý ghen tuông rất mạnh mẽ, điều mà người thuộc sao Bò cạp muốn không phải là người khác giới ngưỡng mộ vẻ đẹp của mình, mà muốn họ trung trinh không thay đổi và yêu hết mình. Nếu người thuộc sao Bò cạp bị lừa dối hoặc gặp sự kình địch trong tình yêu, họ sẽ nảy sinh ý muốn báo thù rất mãnh liệt. Khi liên quan đến lợi ích thiết thân, vũ khí lợi hại nhất của người thuộc sao Bò cạp là không để ý đến tình cảm.

Người thuộc sao Bò cạp thường coi mình là cái bia để trút oán giận, đặc biệt là trong lĩnh vực tình cảm. Nhưng năng lực và tính cách đặc biệt của người thuộc sao Bò cạp sẽ để

lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người xung quanh.

Nữ giới thuộc sao Bò cạp kết hợp với nam giới thuộc sao Kim ngưu sẽ trở thành một đôi lý tưởng. Cuộc sống chung giữa họ sẽ rất thú vị. Nữ giới thuộc sao Bò cạp kết hợp với nam giới thuộc sao Song ngư cũng tâm đầu ý hợp.

Nếu nam giới thuộc sao Cự giải chung sống với phụ nữ thuộc sao Bò cạp, thì người thuộc sao Bò cạp sẽ là người nắm quyền lực trong gia đình.

2. Đối tượng của người thuộc sao Bò cạp

* Người thuộc sao Bò cạp với người thuộc sao Bạch dương

Người thuộc sao Bạch dương muốn kết hợp với người thuộc sao Bò cạp là việc không dễ dàng. Bởi vì, họ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, rất dễ xói móc khuyết điểm của đối phương.

Người thuộc sao Bạch dương không phải là người thích đứng mũi chịu sào, còn người thuộc sao Bò cạp lại là người vui buồn yêu ghét thất thường, đè nén tình cảm trong lòng, cho nên, nếu được thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì kỳ thực họ cũng là một đôi rất hợp. Bởi vì tuy họ có tính cách trái ngược nhau như âm với dương, nhưng nếu âm dương điều hòa, thì rất phù hợp.

* Người thuộc sao Bò cạp với người thuộc sao Kim ngưu

Người thuộc sao Kim ngưu và người thuộc sao Bò cạp đều có ham muốn chiếm hữu https://thuviensach.vn

và nhiệt tình như nhau, cho nên họ cũng rất xứng đôi. Người thuộc sao Kim ngưu trông có vẻ dửng dưng, nhưng kỳ thực họ rất trọng tình cảm. Do người thuộc sao Kim ngưu và người thuộc sao Bò cạp đều rất ngay thẳng, không thích ba hoa, nên nếu hai bên có cùng mục tiêu thì sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau, hai bên đều có lợi, nhất định sẽ có kết quả viên mãn.

* Người thuộc sao Bò cạp với người thuộc sao Song tử

Giữa người thuộc sao Song tử và người thuộc sao Bò cạp tuy không dễ nảy sinh tình yêu, nhưng người thuộc sao Bò cạp thường sẽ bị cách ăn nói dí dỏm của người thuộc sao Song tử thu hút.

Tuy người thuộc sao Bò cạp có thể bị thu hút bởi sự quyến rũ của người thuộc sao Song tử, nhưng không thể phát triển tình yêu lâu dài. Ban đầu, tình cảm giữa họ có thể rất thuận lợi, nhưng sau một thời gian ngắn, người thuộc sao Bò cạp dần dần sẽ cảm thấy đối phương là người thờ ơ và cảm thấy thất vọng về họ.

* Người thuộc sao Bò cạp và người thuộc sao Cự giải

Do người thuộc sao Bò cạp và người thuộc sao Cự giải có tính cách tương tự nhau, nên họ có thể kết giao với nhau một cách hết sức tự nhiên, dần dần sẽ yêu thương nhau và đi đến hôn nhân. Họ là một đôi rất hợp nhau. Người thuộc sao Cự giải và người thuộc sao Bò cạp đều không chú trọng đến ngoại hình, mà coi trọng bản chất bên trong của con người; hơn nữa, quan niệm về kinh tế giữa họ cũng tương đồng, đặc biệt là họ rất hiểu tâm lý của nhau. Có thể do người thuộc sao Bò cạp quá cảm tính nên đôi khi khiến tình cảm giữa họ bị mất cân bằng.

* Người thuộc sao Bò cạp với người thuộc sao Sư tử

Người thuộc sao Sư tử dũng cảm, cởi mở, bao dung, nên rất thu hút người thuộc sao Bò cạp. Tuy giữa họ có phương thức sinh hoạt rất khác nhau, nhung chỉ cần hai bên yêu nhau chân thành, thì không thành vấn đề. Đặc biệt, họ rất hợp nhau trong quan hệ vợ chổng, nên tình yêu giữa họ rất nồng nàn đằm thắm.

* Người thuộc sao Bò cạp và người thuộc sao Xử nữ

Người thuộc sao Xử nữ suy nghĩ rất chứng chắn, hơn nữa họ rất ngay thẳng, nên không tích cực lắm trong tình yêu. Người thuộc sao Bò cạp rất chủ quan, còn người thuộc sao Xử nữ thì bản tính xử sự khách quan, lý trí, cho nên, họ thường có kết cục ly hôn do ngoại tình. Xgười thuộc sao Bò cạp bình thường tuy rất bình tĩnh, nhưng đủ cần nghi ngờ

thì luôn muôn hỏi cho ra lẽ, vì thế dẫn đến cãi nhau, ảnh hưởng đến tình cảm. Nhưng sự

không bình thường của người thuộc sao Xử nữ cũng thường khiến người khác không chịu nổi, vì thế, hai bên cần dành cho nhau không gian riêng.

* Người thuộc sao Bò cạp với người thuộc sao Thiên xứng

Người thuộc sao Thiên xứng và người thuộc sao Bò cạp do khác nhau về nhân sinh quan và phương thức sinh hoạt nên con đường hôn nhân không lạc quan lắm, hai bên đều không dễ hiểu về đối phương. Nếu cứ đến với nhau một cách miễn cưỡng, thì kết cục cũng sẽ chia tay. Sở dĩ người thuộc sao Bò cạp bị người thuộc sao Thiên xứng thu hút là vì họ có cách quan hệ giao tiếp linh hoạt, sự giao du rộng rãi và cá tính hoạt bát cởi mở.

https://thuviensach.vn

Nếu hai bên đều không muốn đi quá xa, để tình cảm phát triển tự nhiên, thì có thể giúp

cho tình cảm giữa hai bên càng tăng tiến.

* Người thuộc sao Bò cạp với người thuộc sao Bò cạp

Hai người cùng thuộc chòm sao Bò cạp nên tính cách tương tự nhau. Do hai người đều rất cố chấp, hơn nữa cũng có khả năng nhìn thấu tâm tư của đối phương, nên hai bên đều có cảm giác như soi mình vào gương, họ hợp với nhau về mọi phương diện, có thể nói họ là một cặp trời sinh. Người thuộc sao Bò cạp rất kín đáo, bình thường ngoài mặt luôn rất lạnh lùng, nhưng khi yêu rồi thì họ sẽ trở thành một cặp tình nhân nồng nàn đằm thắm.

* Người thuộc sao Bò cạp với người thuộc sao Xạ thủ

Tình yêu giữa người thuộc sao Xạ thủ và người thuộc sao Bò cạp không phải là tình yêu thuần nhất, mà có xen lẫn dục vọng. Người thuộc sao Bò cạp khi đã yêu thì sẽ dồn hết tình cảm của mình, nên khiến người thuộc sao Xạ thủ rất cảm động. Nhưng, người thuộc sao Bò cạp không nên quá trói buộc sự tự do của người thuộc sao Xạ thủ, càng không nên luôn lải nhải bên cạnh họ, nếu bị mất tự do thì rất có thể người thuộc sao Xạ thủ sẽ tìm cách tránh xa. Người thuộc sao Xạ thủ rất quý tự do, tuy họ cũng dồn hết tình cảm vào người mình thương yêu, nhưng cũng rất coi trọng sự tự do về tinh thần, rất ghét bị người khác trói buộc.

* Người thuộc sao Bò cạp vói người thuộc sao Ma kiệt

Người thuộc sao Bò cạp và người thuộc sao Ma kiệt nhìn chung là rất hiểu nhau, hơn nữa, giữa họ có rất nhiều điểm chung. Người thuộc sao Ma kiệt sẽ phát triển tình cảm một cách bình tĩnh, không gấp gáp như mong muốn của người thuộc sao Bò cạp.

Người thuộc sao Ma kiệt và người thuộc sao Bò cạp đều không thích làm những việc khiến người khác phải chú ý, họ đều là người theo đuổi lý tưởng từng bước từng bước một, vững vàng chắc chắn. Người thuộc sao Ma kiệt và người thuộc sao Bò cạp có tính cách tương tự nhau, nên dù tình yêu giữa họ rất ngắn ngủi nhưng hai bên đều có thể mãn nguyện, đây là điều mà người ngoài cuộc không thể lý giải được.

* Người thuộc sao Bò cạp với người thuộc sao Thủy bình

Nói một cách thẳng thắn, người thuộc sao Thủy bình và người thuộc sao Bò cạp không thể trở thành một đôi tri kỷ. Người thuộc sao Bò cạp thích có sự riêng tư, sống trong thế giới riêng của mình. Tuy hai người đều rất ham tìm hiểu những kiến thức chưa biết, nhưng người thuộc sao Bò cạp không biểu hiện ra, còn người thuộc sao Thủy bình thì ngược lại, nên họ có tính cách trái ngược nhau, khó có thể chung sống được. Người thuộc sao Bò cạp sẽ không kết giao với người thuộc sao Thủy bình một cách miễn cưỡng, mà người thuộc sao Thủy bình cũng không muốn gần gũi với người thuộc sao Bò cạp. Người thuộc sao Thủy bình thích những sự việc mới mẻ, thích được người khác tán thưởng, còn người thuộc sao Bò cạp thì không như vậy, nên dù có cố gắng thì giữa họ cũng khó có thể

nảy sinh tình cảm sâu đậm.

* Người thuộc sao Bò cạp với người thuộc sao Song ngư

Giữa người thuộc sao Bò cạp và người thuộc sao Song ngư không dễ nảy sinh tình cảm, nhưng người thuộc sao Bò cạp thường sẽ bị cách nói năng hài hước dí dỏm của người thuộc sao Song ngư thu hút, tuy nhiên, giữa họ không hẳn đã có kết quả. Ban đầu có thể cũng thuận lợi, nhưng sau một thời gian, người thuộc sao Bò cạp sẽ dhttps://thuviensach.vn ần cảm thấy đối

phương rất lạnh nhạt, từ đó cảm thấy thất vọng về đối phương. Tuy người thuộc sao Song ngư rất biết lấy lòng người khác, nhưng thứ mà người thuộc sao Bò cạp và người thuộc sao Song ngư cần lại không giống nhau, nên khó có thế chung sống với nhau.

VI. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THUỘC SAO BÒ CẠP

1. Kiên trì vững trí rồi sẽ được đền đáp

Quá trình thực hiện mục tiêu, lý tưởng của bất cứ người nào cũng sẽ gặp khó khăn trắc trở, ở tình huống này thì sự kiên trì là điều rất đáng quý. Người thuộc sao Bò cạp có đặc điểm tính cách này rõ rệt nhất trong 12 chòm sao.

Cái được gọi "kiên trì vững trí" là chỉ khi điều khiển vận mệnh của mình không dễ dàng thấy đó không bị khó khăn trước mắt làm chùn bước, không bỏ dở nửa chừng; kiên trì vững trí là có nghị lực, có tinh thần.

Trên thế gian không có gì thay thế được sự bền bỉ. Người có tài thất bại cũng không phải là hiếm, chỉ có lòng bền bỉ mới có thể chinh phục tất cả.

Một người mạnh trước tiên phải là người mạnh về tinh thần, kiên nhẫn và không chịu khuất phục. Trên thế gian không ai là người không thể khắc phục khó khăn, khi đối diện với khó khăn, không nên cúi đầu than vắn thở dài hay mất tinh thần, chỉ cần kiên trì, phấn đấu là có thể vượt qua mọi khó khăn.

Người thuộc sao Bò cạp không chỉ kiên trì vững trí mà còn rất biết chịu đựng, cách xử

lý quan hệ trong công việc là rộng lượng, hòa nhã nên được người khác tín nhiệm.

2. Người thuộc sao Bò cạp làm nghề gì thì có thể tỏa sáng Người thuộc sao Bò cạp thích hợp làm công việc có tính điều tra hoặc có tính nguy hiểm, như bác sĩ ngoại khoa, cảnh sát, trinh thám, nhà thám hiểm hoặc nhà quân sự.

VII. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO BÒ CẠP

1. Có của cải bắt nguồn từ việc yêu tiền bạc

Người thuộc sao Bò cạp không phải là người giỏi quản lý tiền bạc, vì thái độ của họ

đối với tiền bạc tất bình thản, tiền bạc không dễ khơi gợi ham muốn của họ, chỉ khi họ cần tiền mà lại thiếu tiền thì mới tha thiết với tiền. Vì thế, muốn trở thành một người giỏi quản lý của cải, người thuộc sao Bò cạp trước tiên phải yêu quý của cải, thậm chí là phải mê tiền, coi đồng tiền như tính mạng.

Dù sao, đồng tiền cũng có quan hệ mật thiết với đời sống của con người, không thể

thiếu được. Có người từng dẫn câu nói: "đồng tiền là nguồn gốc của mọi điều ác", kỳ thực câu nói này hoàn toàn sai lầm, nói một cách chính xác phải là: "sự ham muốn tiền bạc quá độ là nguồn gốc của mọi điều ác". Hơn nữa, người coi đồng tiền là nguồn gốc của mọi điều ác chẳng qua là không có đủ tiền hoặc là không muốn nỗ lực kiếm tiền. Điều này cũng giống như người muốn ăn nho mà không thể trèo lên hái được nho lại nói là nho chua.

Kỳ thực, đồng tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể làm được gì.

Có tiền, người ta sẽ làm được nhiều việc có giá trị, có ý nghĩa hơn. Nhưng cần ghi nhớ là, trong xã hội hiện đại, đồng tiền là thước đo tiêu chuẩn thành tựu đạt được lớn hay https://thuviensach.vn

nhỏ trong đời sống của một người. Đồng tiền là thước đo cho thấy một người có thành công

hay không.

Một nhà kinh tế nổi tiếng của nước Mỹ cho rằng, nếu yêu quý đồng tiền sẽ khiến bạn dốc lòng quản lý tiền bạc, mà việc ra sức quản lý tiền bạc sẽ giúp đồng tiền của bạn có thể

sinh sôi thêm lên. Từ đó có thể tăng thêm thu nhập, mà việc tăng thu nhập có thể làm cho nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Chí ít là có 12 lĩnh vực sau: 1. Có của cải vật chất

2. Vui chơi giải trí

3. Giáo dục

4. Du lịch

5. Trị bệnh

6. Bảo đảm kinh tế lúc về hưu

7. Bạn bè

8. Tăng niềm tin

9. Hưởng thụ đời sống đầy đủ hơn

10. Có thể thể hiện mình tự do hơn

11. Giúp bạn thu được những thành tựu to lớn hơn

12. Có nhiều cơ hội làm việc công ích

Hiển nhiên, để có được những điều trên thì bạn phải có tiền. Mỗi người đều cần phải có một khoản tiền nhất định, để làm cho cuộc sống của mình trở nên thoải mái hơn, ý nghĩa hơn, ví dụ làm nhà rộng hơn, mua đồ trong nhà, quần áo đẹp, và đáp ứng những nhu cầu khác nữa.

Đương nhiên, muốn biến mọi ước mơ thành sự thật, trước tiên bạn phải biết yêu quý tiền của. Bởi vì, sự yêu quý tiền của là động lực thúc đẩy bạn học cách quản lý tài vụ.

Tiền của rất quan trọng, mỗi sự trả giá khổ cực đều sẽ được đền đáp. Nếu thành công, thì sẽ kiếm được nhiều tiền, nếu thất bại, thì cũng tích lũy được kinh nghiệm làm cơ

sở cho sự thành công sau này.

2. Quan điểm quản lý tài vụ của người thuộc sao Bò cạp Cách quản lý tài vụ của người thuộc sao Bò cạp rất vững vàng, đầy mưu lược, quen đầu tư vào những mục tiêu ít nguy hiểm, hơn nữa thường đi theo hướng lâu dài, là nhà đầu tư chín chắn.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO BÒ CẠP THUỘC CÁC NHÓM MÁU KHÁC NHAU

1. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O

Nếu muốn dùng một câu để giải thích rõ về tính cách của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O thì không dễ dàng. Khí chất của nhóm máu O biểu hiện là thái độ bình tĩnh mềm dẻo, hơn nữa, bản lĩnh đối với thời gian, địa điểm, tình huống rất nhạy bén. Người thuộc sao Bò cạp vốn có những đặc trưng như: tính cách ngoan cường, niềm tin vững chắc, bảo thủ. Tính cách và khí chất hoàn toàn trái ngược nhau này kết hợp ở một người nên https://thuviensach.vn

thường sẽ nảy sinh xung đột.

Do đó, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O sẽ thể hiện những tính cách khác nhau ở

những hoàn cảnh khác nhau.

Nhưng, qua phân tích cặn kẽ, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O vẫn thiên về đặc trưng tính cách của người thuộc sao Bò cạp hơn. Khí chất của nhóm máu O chỉ là bổ trợ

cho người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O. So sánh thì thấy cá tính của người thuộc sao Bò cạp rất quyết đoán, nên điều này không còn nghi ngờ gì nữa.

Đặc trưng tính cách của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O có thể lấy ý chí làm đại biểu, họ rất ít nói về mình, thường tạo cho những người mới gặp ấn tượng là người yếu đuối. Nhưng thực tế, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O có cá tính rất sâu sắc, có ý chí vững vàng, ý chí vững như bàn thạch của họ khiến người khác phải kinh ngạc.

Một đặc trưng tính cách khác của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O là có khả

năng tưởng tượng phong phú. Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O không phải là người tích cực kết giao với người khác, nhưng khi họ tìm được đối tượng thích hợp, thì sẽ hoàn toàn tin cậy vào đối phương, đồng thời kết giao với đối phương một cách thành thật. Họ vận dụng giác quan thứ sáu và khả năng tưởng tượng phong phú của mình để nắm bắt tâm tư

của đối phương.

Đối với những người không hợp tính cách thì biểu hiện rất lạnh nhạt, sẽ không nói những lời nịnh nọt người khác. Do người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O lạnh lùng ít nói, không hổ hởi, nên có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận.

Nhưng, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu o bản chất là người thành thật và lương thiện, trọng chữ tín. Một khi đã nói ra thì người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O luôn làm theo lời nói của mình. Phàm là bạn của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O thì sẽ tin tưởng tuyệt đối vào họ.

Nhưng, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O thường không muốn biểu lộ tâm trạng của mình, nên thường cố ý giấu giếm, có khuynh hướng khép kín, hơn nữa tự làm cho mình trở nên bí ẩn. Ham muốn độc chiếm của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O cũng rất mạnh, một khi đã nắm được thứ gì trong tay thì không dễ dàng buông tay, vì thế, dễ rơi vào vòng tranh chấp bất hòa.

Với ý chí mạnh mẽ, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O rất dễ hình thành tính cách ngoan cố, không chịu khuất phục, tuy không biểu hiện rõ ràng ở hành vi, nhưng sự tự tin và tự tôn trọng lòng thì không hề thua bất cứ ai. Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O áp đặt quan niệm của mình đối với người khác, vì thế, trong con mắt của người khác, họ là người ngoan cố.

Lời khuyên: Nếu khí chất bí ẩn của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu O quá mạnh, thì đôi khi sẽ khiến người khác hiểu lầm.

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A là người rất bí ần, do tính tình hướng nội bảo thủ, trầm mặc ít nói, nên người khác thường không biết họ đang nghĩ gì. Hơn nữa, họ không giỏi giao tiếp, suốt ngày trôn trọng thế giới riêng của mình, không muốn người khác bước vào thế giới của mình.

Nhìn bề ngoài, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A tạo cho người k https://thuviensach.vn hác cảm giác họ

là người lạnh lùng, hài hòa. Nhưng người thật sự hiểu được tâm tư của họ biết được sự

nhiệt tình tàng ẩn bên trong họ không kém bất cứ ai. Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A nhiệt tình và thân thiện, dũng cảm kiên cường, hiếu thắng, khác hẳn với biểu hiện bề ngoài.

Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A có tính cạnh tranh rất mạnh, một khi gặp chuyện gì thường sẽ không trỗi dậy tâm lý cạnh tranh mạnh mẽ một cách thiếu tự chủ, chắc chắn sẽ biểu lộ sự bình tĩnh, mềm dẻo, dũng cảm và hiếu thắng.

Lúc bình thường không có chuyện gì, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A thuộc mẫu người bảo thủ và yên ổn, nhưng một khi gặp chuyện thì sẽ phát huy sức mạnh không thể

lường trước được, xử lý sự việc rất tốt, đây có thể nói là đặc trưng tính cách lớn nhất của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A.

Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A không chịu sống một cuộc sống bình thường, sức tưởng tượng phong phú, thích sống với ảo tưởng của mình, vẽ ra tương lai lý tưởng, tinh thần rất lãng mạn. Tuy nhiên, họ không chìm đắm trong mộng ảo, khi làm việc thì vừa kiên định vừa quyết đoán, không hồ đồ, biểu hiện rất rõ tính hai mặt của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A.

Khi tình cảm trong lòng trỗi dậy, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A sẽ nảy sinh sự

đố kỵ đối với người ưu tú hơn mình. Hơn nữa, sự ganh ghét đố kỵ rất dễ trở thành thù hận, khi vẫn chưa vượt qua đối tượng, thì tâm lý thù hận khó có thể giải trừ được. Lúc này càng khơi gợi tâm lý cạnh tranh của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A, khi chưa đánh bại đối phương hoàn toàn thì không dễ buông tay. Đồng thời, họ cũng tuyệt đối không chấp nhận người mình tin tưởng phản bội mình.

Tính cách này cũng là đặc trưng của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A. Giống như

một con bò cạp độc, bề ngoài thì nằm trong một góc hiền lành, nhưng lại có nọc độc, ai đụng tới nó thì nó sẽ cong đuôi chích nọc độc ngay lập tức, mà chất độc của nó tiêm vào cơ thể thì vô cùng nguy hiểm.

Tuy nhiên, nếu người thuộc sao Bò cạp nhóm máu A khắc chế được tâm trạng kích động của mình, chuyển hoá lòng đố kỵ của mình thành động lực để phấn đấu vươn lên, thì sẽ có ảnh hưởng tốt đối với mình hoặc người khác.

Lời khuyên: Tình cảm mãnh liệt nếu thể hiện một cách tùy tiện thì sẽ hại mình hại người, nên kìm chế bản thân, đối xử với người khác bằng thái độ bình tĩnh, lý trí.

3. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B

Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B thường là mẫu người quán triệt đầu đuôi, chí hướng cao xa, thông thường sẽ dốc sức thực hiện mục tiêu đã định, chưa đạt mục tiêu sẽ

không dừng bước.

Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B là người rất cứng rắn, hơn nữa lại rất nhẫn nại và đầy nghị lực, dù thất bại cũng không hề nản chí, nhanh chóng đứng lên và tiếp tục cố

gắng, đặc điểm này khiến người khác rất nể phục.

Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B rất ham tìm hiểu những kiến thức chưa biết, hơn nữa suy nghĩ rất sâu sắc, thích tìm hiểu về thế giới thần bí, ý nghĩa chân thực của cái chết, tâm linh của con người và kết cấu tầng sâu nhất của xã hội.

https://thuviensach.vn

Nói một cách khác, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B có đặc điểm tính cách là đối

với sự việc càng khó lý giải thì càng hiếu kỳ.

Một đặc điểm đặc biệt hơn là, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B rất ham tìm hiểu đối với sự thần bí của cơ thể người, vì thế, số người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B theo ngành y học rất nhiều.

Ngoài ra, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B cũng rất đam mê nghiên cứu tìm hiểu về vũ trụ.

Không biết người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B có nhận ra rằng những sở thích kể

trên của mình đều cần sức tập trung cao độ và sự bền bỉ lâu dài mới có thành tựu hay không, cho nên, có thể nói, kiên nhẫn, nghị lực và ý chí là đặc trưng tính cách của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B.

Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B suy nghĩ sâu sắc, có khả năng quan sát sắc bén, cho nên người khác có nguỵ trang cách nào cũng không thể qua được mắt họ. Nhưng họ sẽ không vì thế mà vạch trần mặt xấu trong lòng người khác, ngược lại, họ thường lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát thế giới này, tuy lặng lẽ nhưng phản ứng nhạy bén.

Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, còn bản thân lại thường khép kín trong thế giới riêng cùa mình, không thích bị người khác nhìn thấu tâm tư, dù là đối với người bạn chí thân cũng không dễ mở cửa lòng, để người khác đi vào thế giới nội tâm của mình.

Tuy tính cách của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B đặc biệt như vậy, nhung lại không hề ám muội. Trước mọi người, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B nói cười vui vẻ, nhưng khi có một mình thì lại thích tận hưởng sự yên tĩnh khi được sống độc lập một mình.

Nhìn bề ngoài, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B là người Tất hiền lành, nhưng thế

giới nội tâm của họ lại rất phức tạp; bề ngoài tuy không cứng rắn, nhưng bên trong lại có sức bật mạnh mẽ, là người kín đáo.

Lời khuyên: Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu B không nên quá khép kín, hãy mở

lòng ra đón nhận nhiều bạn bè hơn.

4. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu AB

Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu AB giống như một ngọn núi lửa chưa bùng phát, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa trí tuệ và sức mạnh rất lớn.

Dù bất cứ lúc nào, người thuộc sao Bò cạp nhóm máu AB cũng luôn ngồi ở một góc yên ổn, giữ thái độ lạnh lùng đối với mọi vật, làm như ngay cả sự chuyển động của trái đất, trăng sao cũng không hề liên quan tới mình. Không thích xen vào chuyện không đâu, trầm lặng ít nói, luôn giữ thái độ ôn hòa, tựa như người ngoài cuộc không hề biết chuyện gì, thích sống trong thế giới riêng biệt của mình. Kỳ thực, trong lòng họ lại ẩn chứa một sức mạnh dễ

bị người khác lãng quên, khi mọi người đều không chú ý đến họ, họ sẽ phát huy khả năng quan sát nhạy bén và trực giác mẫn cảm, khí chất bình tĩnh, lý trí, tự kiêu của nhóm máu AB sẽ biểu lộ đầy đủ. Cho đến thời điểm quan trọng mới ra mặt, hoặc đưa ra ý kiến đúng đắn, hoặc là có hành động khiến người khác kinh ngạc, xoá sạch ấn tượng sai lầm của người khác đối với mình, sau đó lại trở lại thế giới vốn có của mình, không thích kể công hay tranh giành kết quả thắng lợi.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu AB giống như một nhà tiên tri đeo mạng che mặt

thần bí, khiến người khác nhìn không rõ, đoán không được; mà vai trò đứng sau bức màn, lạnh lùng bàng quan này khó tránh khỏi việc người khác cảm thấy họ là nguời xảo quyệt, có âm mưu gì đó.

Điểm yếu nhất của người thuộc sao Bò cạp nhóm máu AB là xử lý việc gì đó vì người khác, vì họ luôn làm việc một mình, không dựa vào sự giúp đỡ của người khác.

Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu AB làm việc gì cũng vậy, trừ phi nắm chắc tuyệt đối, bằng không sẽ không để lộ một chút dấu tích nào. Do họ luôn bình tĩnh và thận trọng, sống khép kín cách biệt với mọi người, nên khuyết điểm và sai lầm của họ cũng không dễ bị

lộ ra, đồng thời, sở trường và công trạng của họ cũng không ai biết. Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu AB thường bị quy vào mẫu người "lạnh lùng", "kiêu ngạo", trở thành đối tượng bị kính nhi viễn chi, thậm chí dễ bị hiểu lầm, mãi mãi không được người khác đón nhận. Họ không làm những việc không chắc chắn, không nói những điều không có căn cứ, không kết giao với những người thô tục. Vì thế người thuộc sao Bò cạp nhóm máu AB luôn sống trong bầu không khí tẻ nhạt, không có bạn bè lui tới, không có tri kỷ. Nhưng, một khi có thể thoát khỏi trở ngại này, thì họ sẽ trở thành một người bạn rất đáng tin cậy.

Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu AB không thể chấp nhận được việc bị bạn bè phản bội, ý thức phục thù của nhóm máu AB và sự ngoan cố không lay chuyển của chòm sao Bò cạp đan xen với nhau, khiến họ trở thành người lạnh lùng ít nói. Họ rất lạnh lùng, không dễ

dàng biếu lộ bất cứ thái độ gì với người lạ.

Lời khuyên: Người thuộc sao Bò cạp nhóm máu AB nên cải thiện và tăng cường quan hệ giao tiếp, gần gũi với mọi người hơn để có thể hóa giải mọi hiểu lầm.

https://thuviensach.vn

Chương 9. CHÒM SAO XẠ THỦ (23/11 – 21/12) Người thuộc sao Xạ thủ luôn sống trong trạng thái "phải đi đến một nơi nào đó ", họ

thường đi du lịch, có thể học được rất nhiều điều trên đường đi du lịch, nhưng điều này không thể hiện người thuộc sao Xạ thủ là một lão hủ nho. Trong hành trang của họ luôn có đầy sự lạc quan và vận may.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO XẠ THỦ

1. Truyền thuyết về chòm sao Xạ thủ

Ngày xưa có một tộc người đầu người mình ngựa. Trong tộc người tàn bạo này chi có một chàng trai nửa người nửa ngựa Chiron, con trai của Kronos, là tử tế và thông minh, chàng không chỉ hiểu biết âm nhạc, bói toán mà còn là thầy của Heracles. Một ngày nọ, Heracles xung đột với bộ tộc, cậu bị truy sát bèn trốn vào nhà của Chiron, Heracles tức giận bắn tên như mưa vào tộc người nửa người nửa ngựa, mà không hề biết người thầy Chiron cũng ở trong đó và đã bắn trúng chân Chiron. Do mũi tên có tẩm nọc độc của con rắn Lemean Hydra nên Chiron vô cùng đau đớn, nhưng Chiron không chết nên không thể thoát khỏi sự đau đớn. Chứng kiến thảm kịch này, vị thần Prometheus tìm cách biến Chiron từ

thần thanh người để chàng có thể chết một cách yên lành, và chàng đã trở thành chòm sao Xạ thủ trên bầu trời.

* Thuộc tính của chòm sao Xạ thủ

Chòm sao Xạ thủ là chòm Hỏa tượng tinh cuối cùng, vượt qua tường lửa tới thế gian, không ngừng tiến về phía trước, cho đến khi lặn xuống chân trời.

* Phù hiệu của chòm sao Xạ thủ

Phù hiệu của chòm sao Xạ thủ do mũi tên bay lượn tạo thành, đại biểu cho quyết tâm theo đuỗi tự do của người thuộc chòm sao Xạ thủ, cũng tượng trưng cho lý tưởng của họ.

* Sao bảo hộ sao Xạ thủ

Sao bảo hộ chòm sao Xạ thủ chính là sao Mộc, dưới sự dẫn dắt của chòm sao này, người thuộc sao Xạ thủ có lòng dạ rộng rãi hơn so với những người thuộc các chòm sao khác, và yêu cuộc sống tự do hơn.

* Sức hút của người thuộc sao Xạ thủ

Người thuộc sao Xạ thủ có bẩm tính hiếu kỳ, lạc quan và cởi mở, đây chính là điểm thu hút của họ.

* Điểm thiếu sót của người thuộc sao Xạ thủ

Nơi chòm sao Xạ thủ sở tại chính là góc khuyết của chiêm tinh, đó là một khoảng trống rỗng. Người thuộc sao Xạ thủ thiếu tài năng, họ bắt chước tất cả. Người thuộc sao Xạ

thủ cho rằng trái tim họ rất cao thượng, nên muốn chiếm lấy tất cả để duy trì ảo tưởng.

2. Tinh vận của người thuộc sao Xạ thủ

- Màu sắc may mắn: màu tím.

- Đá may mắn: ngọc vàng.

https://thuviensach.vn

- Con số may mắn: 3, 12, 21, 30.

- Ngày may mắn: thứ năm.

- Địa điểm may mắn: những nơi bên ngoài nhà.

II. CHỈ NAM TINH VẬN MỎI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC SAO XẠ THỦ

Tháng 1, biến đổi khó tránh. Nếu cảm thấy cuộc sống càng lúc càng bấp bênh, thì không nên tốn thời gian nghĩ tới nghĩ lui, nên bắt tay vào làm việc ngay.

Tháng 2, chim mỏi cánh quay về. Sao Mộc, sao Thủy và sao Hỏa đi vào cung điền trạch, người thuộc sao Xạ thủ sẽ mất rất nhiều thời gian ở nhà, có thể làm đồ ăn theo sách hướng dẫn và luôn chuẩn bị rượu ngon trong nhà. Sau ngày 5, một công ty sẽ bất ngờ gọi điện tới cho người thuộc sao Xạ thủ.

Tháng 3, một mùa xuân tươi. Đầu tháng, mấy chòm sao vẫn quanh quẩn gần cung điền trạch, thần ái tình Cupit cũng không khoanh tay bàng quan, người thuộc sao Xạ thủ sẽ

gặp được người yêu như mong đợi, đồng thời luôn quấn quýt bên nhau.

Tháng 4, tâm trí rối loạn. Người yêu đưa ra nhiều thông tin mập mờ, nhưng mặt trời, sao Thủy, sao Hòa, sao Thổ và người thuộc sao Ma kiệt khỏe mạnh ở cung ái tình đồng thời đưa tay giúp đỡ, khiến người thuộc sao Xạ thủ có thể đứng vững được, hãy quyết định đúng đắn, không nên ngại đưa ra những vêu cầu hợp lý.

Tháng 5, tự mình hiểu ra. Người thuộc sao Xạ thủ tiếp tay xử lý nhiệm vụ khó khăn, nhưng từ đó có thể nhận ra được những chỗ mình cần học tập.

Tháng 6, tâm đầu ý hợp. Do sao Hỏa tại cung sao Song tử do dự không quyất đoán, nên đã khơi gợi ý chí của người thuộc sao Xạ thủ, khiến một người khác giới mốm mép lém lỉnh đi vào cuộc sống của người thuộc sao Xạ thủ. Ban đầu, người thuộc sao Xạ thủ có thể

cho là đối phương không thích hợp với mình, nhưng sau đó sẽ phát hiện ra sự thu hút của họ và nhìn họ bằng con mắt khác.

Tháng 7, cơ hội phát huy. Sao Thổ nô dịch đi vào cung sự nghiệp của người thuộc sao Xạ thủ, khiến người thuộc sao Xạ thủ không thể hoặc không muốn từ chối chức vụ tạm thời.

Chỉ cần khéo léo một chút, thể hiện tài năng của mình trước họ, đồng thời cho họ biết một cách chính xác việc lựa chọn người khác sẽ là một sai lầm lớn.

Tháng 8, không nên vọng động. Cuối tháng, sao Thủy trở về định kỳ, khiến người thuộc sao Xạ thủ mất khả năng giao tế, vì thế không nên ký bừa bất cứ một hợp đồng nào, để tránh phát sinh xung đột.

Tháng 9, cơ hội hiếm hoi. Đầu tháng, người thuộc sao Xạ thủ bỗng nghĩ đến sự lãng mạn đã lâu không gặp, hiện tại có thể người thuộc sao Xạ thủ đã bình thường trở lại, nhưng nếu bỏ 15 cơ hội này, thì nửa năm tiếp theo sẽ không có cơ hội nữa.

Tháng 10, mở rộng mạng lưới. Nếu muốn có quan hệ mới, thì đây là cơ hội tốt nhất.

Vào tuần cuối cùng thời gian giữa tháng, sao Kim xuất chúng chiếu vào cung giao hữu của người thuộc sao Xạ thủ, khiến sức hút của họ tăng, làm cho người khác không thể cưỡng lại được. Cố gắng phát huy sự hấp dẫn của mình, chắc chắn sẽ không bị tổn thất.

Tháng 11, giao tiếp dồn dập. Người thuộc sao Xạ thủ thực sự muốn được nghỉ ngơi một chút, nhưng khó có thể thực hiện được, vì có kế hoạch khác đang https://thuviensach.vn chờ đợi, nguyên

nhân là do bị ảnh hưởng của sao Thủy, khiến họ phải giao tiếp nhiều. Trước khi sao Thủy rời khỏi thì không thể nào nhàn rỗi được. Do đó, họ cần có nhiều thời gian để phục hồi hơn.

Tháng 12, động lực tập trung. Tháng này mặt trời sẽ chiếu vào cung vận mệnh, khiến người thuộc sao Xạ thủ được tăng cường sức sống, tinh lực dồi dào, đúng lúc có thể giao lưu tinh thần với người yêu. Nếu lúc này người yêu vẫn đang ở bên mình, thì có thể trở

thành thần hộ mệnh của người thuộc sao Xạ thủ.

III. TÍNH CÁCH VÀ TÂM TRÍ CỦA NGƯỜI THUỘC SAO XẠ THỦ

1. Đặc tính và tính cách của người thuộc sao Xạ thủ

Người thuộc sao Xạ thủ bẩm sinh thích tự do, có khí chất quý tộc, là người khẳng khái, thân thiện, lời nói hành vi nhã nhặn, cá tính lạc quan hoạt bát. Tuy nhiên, họ quá tôn sùng tự do, dễ kích động, tình cảm không chuyên nhất, thiếu nhẫn nại.

Người thuộc sao Xạ thủ tôn sùng tự do, có khuynh hướng sợ bị giam lỏng, nếu ở lâu một chỗ sẽ cảm thấy chán nản buồn bã. Về tình cảm, họ sợ quan hệ hôn nhân bó buộc. Họ

là người dễ cảm động, nên dễ bị bạn bè, đồng nghiệp lợi dụng.

Biểu tượng của chòm sao Xạ thủ là hình ảnh người nửa người nửa ngựa, tay cầm cung tên nhắm vào mục tiêu, trên thực tế cũng thể hiện tính cách của người thuộc sao Xạ

thủ. Họ thích mọi hoạt động ở không gian rộng lớn bên ngoài ngôi nhà, đặc biệt là cưỡi ngựa tung hoành. Dù là về tinh thần hay trong đời sống thực tế, người thuộc sao Xạ thủ

cũng có khuynh hướng tìm tòi những lĩnh vực chưa biết, họ cho rằng cuộc sống là do một chuỗi thách thức tạo nên. Người thuộc sao Xạ thủ rất hiếu kỳ, đối với họ, lý tưởng và mơ

ước trong cuộc sống quan trọng hơn mục đích.

Thời trẻ, người thuộc sao Xạ thủ rất xốc nổi, thích cảm giác lái xe với tốc độ cao, không hề quan tâm đến vấn đề an toàn, có khuynh hướng theo đuổi sự kích thích quá độ, tính tình lạc quan, thậm chí có khuynh hướng lạc quan mù quáng. Vì thế, người thuộc sao Xạ thủ rất dễ phạm sai lầm. Thời trẻ, người thuộc sao Xạ thủ thường có những hành vi không hợp truyền thống, nhưng khi về già, họ dễ dàng quên đi sự xốc nổi thời trẻ mà trở

thành người cứng nhắc. Tuy suốt đời họ không thay đổi thói quen tôn sùng tự do cá nhân, nhưng họ luôn có thể phát huy trí tuệ và tiềm năng vốn có, rất có thể sẽ bước vào lĩnh vực có liên quan đến triết học.

Người thuộc sao Xạ thủ dễ cho người khác ấn tượng là người thích hoạt động ngoài trời hơn những hoạt động trí tuệ, trên thực tế, họ là người rất giỏi suy xét, rất yêu chân lý và chính nghĩa, thích tìm hiểu về những lĩnh vực mình chưa biết, ngôn ngữ là công cụ mở

rộng tầm hiểu biết của họ, vì thế luôn tích cực phát triển khả năng ngôn ngữ ở nhiều phương diện. Người thuộc sao Xạ thủ thường hướng đến những sự vật mình không đủ khả

năng chạm tới, coi nó là mục tiêu đơn giản mà dốc sức theo đuổi, họ thường vội vàng theo đuổi kế hoạch mới khi chưa hoàn thành kế hoạch cũ.

Cũng như người thuộc sao Song tử, người thuộc sao Xạ thủ bẩm sinh đa tài đa nghệ.

Họ là người rất có dã tâm, có khả năng chiết trung tất, là nhân tài nắm chính quyền xuất sắc, thích hợp làm chính trị. Họ thường xuyên làm việc trí óc ở nhiều lĩnh vực, nên cần phải vận động nhiều để giải trừ áp lực. Khi cảm thấy mệt mỏi, họ thường thay đổi công việc để

có thể khôi phục sinh khí. Người thuộc sao Xạ thủ cần tìm cách điều chỉnh khuyết điểm https://thuviensach.vn

không an phận, bằng không khó có thể có kết cục tốt đẹp trong sự nghiệp hoặc hôn nhân.

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Xạ thủ

Người thuộc sao Xạ thủ thích tự do và hoạt động ngoài trời, tâm tư chuyển biến rất nhanh, thường đồng thời phân tán tư tưởng đến nhiều việc, không tập trung 30 một mục tiêu đơn nhất. Người thuộc sao Xạ thủ là người thích mạo hiểm, thích kết giao bạn bè, du lịch; ghét bị trói buộc, theo đuổi cuộc sống tự do. Tuy không câu nệ tiểu tiết, nhưng họ có thế

bày mưu lập kế như bậc cao nhân. Họ là người thích chiếm hữu, có dã tâm, trí lực và thể

lực đều sung mãn. Khi gặp khó khăn, họ rất giỏi lèo lái và tìm phương pháp khắc phục.

Quan niệm của họ thường thoát ra khỏi truyền thống cũ kỹ, cho người khác cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Người thuộc sao Xạ thủ bị thu hút bởi sự dịu dàng, tình yêu và sự tín nhiệm, trung thành với bạn bè, nhưng hôn nhân và tình yêu lại không ổn định. Họ thích đối diện với thử

thách, có khả năng và quyết tâm khắc phục mọi khó khăn.

IV. QUAN HỆ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI THUỘC SAO XẠ THỦ

Người thuộc sao Xạ thủ lấy tự do, tốc độ và sự biến hóa làm lời răn mình, không chịu sự ràng buộc của bất cứ ai, thẳng tiến về phía trước theo tốc độ của mình. Người thuộc sao Xạ thủ tính tình nóng vội nên bất cứ việc gì cũng đưa ra kết luận vội vàng.

Người thuộc sao Xạ thủ do quá tự phụ nên khó có thể sống hòa hợp với những người xung quanh. Người thuộc sao Xạ thủ rất tài hoa, nên cần chú ý xem lại mình, thường xuyên giao lưu với người khác, tăng cường tu dưỡng đức hạnh, như vậy mới có thể phát huy được tài hoa của mình.

Người thuộc sao Xạ thủ là người yêu tự do và cởi mở, rất quyết đoán, không câu nệ

quá khứ, dồi dào sức sống. Sự cởi mở chính là điểm thu hút của người thuộc sao Xạ thủ.

Đối với tình yêu và công việc, người thuộc sao Xạ thu đều rất tích cực, phàm việc gì cũng luôn làm theo cách nghĩ của mình.

Thẳng thắn là ưu điểm của người thuộc sao Xạ thủ, nhưng cần chú ý rằng, không nên để ưu điểm của mình biến thành điểm yếu. Lời nói thẳng thường sẽ làm tổn thương người khác. Nói những điều nên nói một cách thẳng thắn thì không có gì sai, nhưng cũng cần phải xét đến cảm nhận của người khác. Tài năng và sự sáng tạo của người thuộc sao Xạ thủ nếu có thể vận dụng linh hoạt trong công việc thì tất có thể thành công. Người thuộc sao Xạ thủ

tuy có ý tưởng độc sáng và có tính xây dựng, nhưng nếu không kiên trì để hoàn thành công việc, thì sẽ có khởi đầu mà không có kết thúc, chỉ có thể được chú ý khi còn trẻ tuổi.

Người thuộc sao Xạ thủ luôn dũng cảm hướng về mục tiêu phía trước, không sợ bất cứ khó khăn trở ngại rào, giống như mũi tên giương lên chuẩn bị bắn.

Người thuộc sao Xạ thủ luôn đi theo trào lưu, không ngừng thay đổi mình, luôn theo đuổi cảm giác đẹp nhất.

Người thuộc sao Xạ thủ rất coi trọng nguyên tắc làm người, sẽ không thỏa hiệp với hiện thực, chú trọng những việc mình tin tưởng, không giỏi mưu lược. Đôi khi, lời nói và hành vi của họ thoát ly khỏi hiện thực xã hội, khiến người khác ngạc nhiên. Nếu khí chất cực đoan nổi bật, có thể họ sẽ bị coi là người dị đoan.

Người thuộc sao Xạ thủ lãng mạn thật thà, tốt rụng, nhưng sự phóng đãng không chịu https://thuviensach.vn

bó buộc thường khiến người khác ngộ nhận là người nông nổi tùy tiện. Về điểm này, người

thuộc sao Xạ thủ cần hết sức chú ý.

Người thuộc sao Xạ thủ giỏi giao tiếp, nên có rất nhiều bạn, ngay từ thời trẻ đã thu hút được sự chú ý của những người xung quanh.

Người thuộc sao Xạ thủ có khả năng phát huy được sự thu hút của mình trong tập thể.

Nhưng trong quan hệ đơn lẻ với một người nào đó thì có khi rất trầm tĩnh, có khi lại rất hoạt bát. Đối với bạn khác giới, tuy thường tạo cho đối phương ấn tượng là người cứng nhắc, nhưng lại có thể làm cho đối phương cảm nhận được họ là người hay thay đổi. Họ thường không thích lãng phí thời gian vào việc nhớ về những người bạn ở xa, thay vào đó sẽ kết giao với những người bạn mới, kết nhóm vui chơi vói mọi người.

Người thuộc sao Xạ thủ coi trọng thế giới tinh thần của mình, thậm chí không màng danh tiếng và tiền bạc. Bởi vì, người thuộc sao Xạ thủ hiểu rõ bản thân mình, xem trọng mình, nên giỏi phát huy sự đa tài đa nghệ và kiến thức sâu rộng của mình.

Người thuộc sao Xạ thủ có thể thay đổi đề tài câu chuyện tùy vào các trường hợp khác nhau, dù ở bất cứ nơi nào cũng có thể kết giao bạn bè ngay lập tức, bởi vì tài năng và sự tháo vát của họ sẽ thu hút người khác.

Người thuộc sao Xạ thủ có vận khí khá tốt. Tuy không quan tâm đến danh dự, địa vị, nhưng họ là người ngay thẳng chính trực, thường khiến người khác vô tình thu được lợi ích.

Người thuộc sao Xạ thủ có nhiều bạn bè, nên khi sặp khó khăn, họ sẽ được bạn bè xung quanh giúp đỡ.

Người thuộc sao Xạ thủ là người tích cực và độc lập tự chủ.

Người thuộc sao Xạ thủ nhanh nhẹn quyết đoán, nên hành động của người khác thường không hợp yêu cầu. Khi do dự sẽ thất bại, không muốn quay đầu lại, chỉ hướng về

phía trước, nhưng cứ đến thẳng mà không tính toán thì cần hết sức cẩn thận. Muốn cuộc sống hôn nhân được hạnh phúc, thì nên có công việc thích hợp. Người thuộc sao Xạ thủ rất dễ nổi cáu, nên cần khống chế tâm trạng của mình trước khi nói điều gì đó. Không thích buồn rầu về những chuyện đã qua, chuyện gì cũng muốn giải quyết dứt khoát là ưu điểm của người thuộc sao Xạ thủ.

Người thuộc sao Xạ thủ thường đi du lịch, đây đó có thể khiến cuộc sống của mình có nhiều niềm vui. Trên đường đi du lịch ẩn chứa chìa khoá của vận may, vì thế có thể gặp nhiều cơ hội may mắn.

Người thuộc sao Xạ thủ tuy có tính độc sáng, nhưng không hề muốn bị người khác bó buộc, có thể tìm công việc thích hợp với mình. Người thuộc sao xạ thủ có nhiều sở thích, nếu có thể chuyên tâm thì dễ dang trở thành người thành công.

Người thuộc sao Xạ thủ có tính cách hoạt bát, là người dễ gần, thường đi từ cực đoan này tới cực đoan khác; một mặt coi trọng đời sống tinh thần, một mặt lại chìm đắm trong chủ nghĩa hưởng lạc. Trong khi mạnh dạn hành động thường đột nhiên trở nên nhút nhát. Người thuộc sao Xạ thủ hay thay đổi, thiếu tính bền bỉ.

Điểm mấu chốt giúp người thuộc sao Xạ thủ gặp vận may là ở việc săn sóc người khác bằng trái tim dịu dàng hòa nhã. Người thuộc sao Xạ thủ luôn tràn đầy hứng thú đối với mọi việc, nhưng sự nhiệt tình của họ cũng rất dễ trở nên nguội lạnh, làm việc lại thiếu tính https://thuviensach.vn

kiên trì nên dễ bỏ dở nửa chừng.

Người thuộc sao Xạ thủ thẳng thắn cương trực nhưng lại rất cởi mở và ôn hòa. Họ rất biất nói chuyện, là người giỏi xử lý quan hệ giao tiếp.

Người thuộc sao Xạ thủ kiên nhẫn không lay chuyển có thể cố gắng từng bước một.

Nhưng thường dễ dàng thay đổi mục tiêu đã định ra. Vì thế, họ cần học cách tập trung tinh thần và sự nhẫn nại.

V. TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI THUỘC SAO XẠ THỦ

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Xạ thủ

Người thuộc sao Xạ thủ ôn hòa cởi mở là mẫu người điển hình nhiệt tình theo đuổi tình yêu.

Tình yêu nồng thắm giống như phù hiệu đại biểu của chòm sao Xạ thủ, giương mũi tên nhắm thẳng vào tâm khảm của đối phương, một mặt theo đuổi tình cảm, một mặt nhen nhóm ngọn lửa ái tình.

Tự do là điều không thể thiếu được trong tình vêu. Do đó, người thuộc sao Xạ thủ

thường lặng lẽ rút lui hoặc lấy lý do không muốn gặp để từ chối hẹn hò. Hơn nữa, dù đối phương là người khiến họ say mê thế nào, nhưng chỉ cần phát hiện bị ham muốn độc chiếm của đối phương ràng buộc thì họ sẽ rút lui.

Ngoài ra, tự do bay nhảy là tâm nguyện của người thuộc sao Xạ thủ, nên họ không muốn kết hôn.

Người khác giới sống có mục tiêu rõ ràng mới thích hợp với người thuộc sao Xạ thủ, và phải là người đáng tin cậy, có đam mê và cương quyết trong công việc hoặc lĩnh vực chuyên môn; hoặc là người dám hành động, quyết đoán mới hợp với tính cách của người thuộc sao Xạ thủ.

Người thuộc sao Xạ thủ nhiệt tình, nóng vội, luôn tỏ thái độ tình nguyện theo đuổi đối với người mình thích, là người hành động tích cực. Tuy nhiên, người thuộc sao Xạ thủ cần kìm nén sự nóng vội, dù thích đối phương thế nào cũng cần tỏ ra bình tĩnh, lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh.

Người thuộc sao Xạ thủ đồng thời có hai tính cách khác nhau, lúc thì bảo thủ, lúc thì cởi mở rộng rãi.

Họ luôn tìm một người tình có thể không gò ép ràng buộc. Người thuộc sao Xạ thủ tuy có khả năng phán đoán bình tĩnh, nhưng lại không phát huy tác dụng trong lĩnh vực yêu đương. Khi gặp người tâm đầu ý hợp, tuy thích nhưng lại kìm nén lòng mình. Khi mới yêu, họ thường có biểu hiện rất tích cực, nhưng khi tình cảm phát triển đến giai đoạn cao trào thì dễ biến mất. Họ rất biết cách thu hút người khác giới, nhưng lại thiếu thành ý quan hệ với đối phương lâu dài, khuyết điểm này cần phải cải thiện.

Người thuộc sao Xạ thủ rất lý trí, cùng với sự phát triển của tình cảm mà nâng cao sự

thỏa mãn về tinh thần, tuyệt đối không để nảy sinh sự việc nhàm chán hoặc mất phương hướng, mặt khác, do có cá tính vững vàng nên việc gì cũng phải biết khống chế bản thân.

Nếu đồng thời kết giao với hai người khác giới, có thể sẽ tránh được tai họa, nên có lẽ họ

sẽ không cảm thấy có điều gì không thỏa đáng, nhưng đối phương lại không nghĩ vậy, do đó tốt hơn hết là không nên bắt cá hai tay.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Xạ thủ không nên thường xuyên thay đổi địa điểm hẹn hò, như thế

mới có thế tăng tình cảm giữa hai bên. Một quán ăn có không khí lãng mạn hoặc ghế đá công viên sẽ là nơi đáng nhớ.

Hai người có thể sống theo cách không làm mất tự do của đối phương, tôn trọng đối phương. Tuy yêu nhau nhưng cũng không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, mỗi người có đời sống riêng của mình.

Người thuộc sao Xạ thủ là người coi trọng tinh thần, không chỉ chú ý đến dáng điệu bên ngoài mà còn chú ý đến sự hài hòa bên trong. Mỗi khi hẹn hò, nếu thấy họ để cùng một kiểu tóc, mặc cùng một loại trang phục thì cũng không có gì lạ.

Người thuộc sao Xạ thủ có khả năng trực giác đặc biệt, nhưng cần chú ý, không nên quá tin vào trực giác của mình. Cuộc sống không chỉ cần có tình cảm, nên chú ý chọn người có tài năng và kiến thức để kết hôn.

Khi yêu, người thuộc sao Xạ thủ thích quan hệ giữa các đối tượng khác nhau, nhưng nếu xét đến hôn nhân, thì không thể không thận trọng.

Nữ giới thuộc sao Xạ thủ mà chú ý trang điểm thì có thể bị cho là cố tỏ ra nữ tính để

được yêu, trang phục gọn gàng thích hợp với họ hơn. Nét mặt tươi cười chính là món nữ

trang tốt nhất.

2. Đối tượng của người thuộc sao Xạ thủ

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Bạch dương

Người thuộc sao Xạ thủ và người thuộc sao Bạch dương cùng thuộc chòm Hỏa tượng tinh, nên nhiệt tình như nhau, được coi là một đôi khá thích hợp.

Người thuộc sao Bạch dương và người thuộc sao Xạ thủ đều có cá tính thẳng thắn, dứt khoát. Hai người đều không chịu tiếp thu ý kiến của người khác, nên thường nảy sinh xung đột.

Người thuộc sao Xạ thủ muốn chung sống vui we với người thuộc sao Bạch dương, cách tốt nhất là hai bên nên giữ khoảng cách. Nếu gặp mặt hàng ngày, thì chắc chắn sẽ

phát sinh vấn đề. Người thuộc sao Xạ thủ giỏi trốn tránh, một khi cảm thấy không thích thì sẽ trốn tránh, để cho mình bình tĩnh trở lại, đây cũng là một phương pháp tốt để duy trì tình yêu lâu dài. Nếu chung sống hòa thuận bên nhau, hai người sẽ trở thành một cặp tình nhân có tình cảm mặn nồng.

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Kim ngưu

Người thuộc sao Kim ngưu có cá tính rất cẩn thận, tâm hồn không hòa hợp với người thuộc sao Xạ thủ, hơn nữa, tình cảm của họ rất sâu sắc, nên tình yêu thường không phát triển nhanh chóng; chỉ khi trải qua một thời gian đi lại, không còn sự cảnh giác giữa hai bên, thì tình yêu mới được phát triển. Để làm cho tình yêu trở nên sâu sắc hơn, người thuộc sao Xạ thủ phải thay đổi cách sống, duy trì hoạt động xã giao. Nếu hai bên cùng cố gắng, chung sống hài hòa, thì thường sẽ có tình yêu tốt đẹp.

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Song tử

Trong 12 chòm sao, người thuộc sao Song tử có tình cảm hòa hợp với người thuộc sao Xạ thủ nhất. Người thuộc sao Xạ thủ thường vội vàng hành động khi c https://thuviensach.vn hưa cân nhắc kỹ,

còn người thuộc sao Song tử thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng hơi không bình thường.

Đương nhiên, họ đều là những người hiện đại có kiến thức ưu việt, trong khi vui chơi, họ luôn là một cặp nổi bật, luôn ở trạng thái vui vẻ. Có điều, họ đều không thích bó buộc, nếu kết hôn, ảnh hưởng đối với gia đình sẽ không tốt lắm. Nếu chỉ yêu đương, thì họ sẽ có đời sống vui vẻ đầy thử thách và mạo hiểm. Tóm lại, họ là một cặp tình nhân tốt đẹp, họ

đều có thể tán thưởng ưu điểm của đối phương, nhưng có khi cần điều chỉnh nhịp bước của đối phương.

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Cự giải

Quan hệ giữa người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Cự giải như nước với đầu, không thể dung hòa với nhau. Nhưng có điều kỳ diệu là họ rất thu hút nhau. Hai người không có duyên với nhau lắm, quan hệ giữa họ tuy không sâu sắc, nhưng cũng cần thận trọng!

Tóm lại, để tình cảm giữa hai người trở nên tốt đẹp hơn, thì sự nhẫn nại và thỏa hiệp là điều rất cần thiết.

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Sư tử

Người thuộc sao Sư tử với người thuộc sao Xạ thủ là một cặp khá thích hợp. Họ đều là người có lòng dạ rộng rãi, tính cách cởi mở, nên khá hợp nhau. Khi gặp nhau, hai người đều có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa, họ là một đôi đầy nhiệt tình. Hai người họ thiếu tinh thần hy sinh tất cả vì tình yêu, nên tình cảm giữa họ cũng dễ rạn nứt. Tuy nhiên, do cùng thuộc chòm Hỏa tượng tinh, nên khi đã hiểu rõ về tính tình của đối phương, không để ý đến một chút khuyết điểm của đối phương, thì họ có thế sống hạnh phúc bền lâu. Nếu hai bên có thể cùng hướng về một mục tiêu, thì họ sẽ là một đôi hiếm có.

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao xử nữ

Người thuộc sao Xử nữ trang nghiêm đứng đắn không phù hợp với người thuộc sao Xạ thủ tự do phóng khoáng. Họ càng thân thiết với nhau thì càng tỏ ra không hợp nhau, sự

rạn nứt trong tình cảm giữa họ cũng nghiêm trọng hơn. Nếu họ cùng theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, thì người thuộc sao Xạ thủ nắm quyền còn người thuộc sao Xử nữ tính mưu kế

sẽ là phương thức kết hợp tốt nhẩt. Nhưng tật bới lông tìm vết của người thuộc sao Xử nữ

thường sẽ khiến người thuộc sao Xạ thủ không chịu được. Còn một điểm cần chú ý là, họ

đều là người ỷ lại vào người khác. Đương nhiên, sự hoạt bát và can đảm của người thuộc sao Xạ thủ cũng là điểm thu hút người thuộc sao Xử nữ. Chì cần hai người đều bị thu hút bởi ưu điểm của đối phương thì sẽ có thể duy trì được tình yêu.

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Thiên xứng

Người thuộc sao Thiên xứng và người thuộc sao Xạ thủ rất hợp nhau về sở thích, nhưng nếu là bạn tốt của nhau thì khó có cơ hội đi đến hôn nhân. Họ đều là người biết lý lẽ, đồng thời phân định rạch ròi giữa tinh yêu và hôn nhân. Hai người họ đều rất ham vui, đương nhiên là không thích vướng vào nỗi đau khổ của sự biệt ly. Do đó, khi có cơ hội thích hợp, thì việc người thuộc sao Xạ thủ cầu hôn là điều tất yếu. Sau khi kết hôn, người thuộc sao Thiên xứng sẽ cho người thuộc sao Xạ thủ được tự do ở mức độ nhất định, cho nên, người thuộc sao Xạ thủ sẽ không cảm thấy bị áp lực thái quá.

Về lâu dài, họ sẽ là một đôi khiến mọi người ngưỡng mộ. Tình cảm của họ càng ngày càng trở nên thắm thiết.

https://thuviensach.vn

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Bò cạp

Tình yêu giữa người thuộc sao Bò cạp và người thuộc sao Xạ thủ là một sự kết hợp kỳ diệu. Người thuộc sao Bò cạp là người luôn tin tưởng rằng mình có khả năng theo đuổi tình cảm chân thực mà mình muốn. Còn người thuộc sao Xạ thủ lại luôn lấy mức độ của tính khả thi làm tiêu chuẩn theo đuổi tình yêu. Do đó, tình trạng kết hôn vì tình yêu giữa họ rất hiếm. Nhưng, người thuộc sao Xạ thủ sẽ bị sự thu hút thần bí của người thuộc sao Bò cạp lôi cuốn. Người thuộc sao Bò cạp thường cảm thấy bất an vì cá tính tự do phóng khoáng của người thuộc sao Xạ thủ, nhưng vẫn bị ánh mắt của người thuộc sao Xạ thủ thu hút. Nếu hai người họ yêu nhau, nhất định sẽ có một tình yêu nồng thắm.

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Xạ thủ

Hai người cùng thuộc sao Xạ thủ, cùng có tính cách ngay thẳng, lạc quan, dí dỏm và luôn tạo cảm giác mới mẻ nên rất hợp nhau. Hai bên đều là người rất nhiệt tình, nên một khi đã nhóm lên ngọn lửa ái tình thì không thể dập tắt. Hai người đều yêu hết mình, không màng hậu quả ra sao, đồng thời luôn cùng nhau hướng về tương lai. Nhưng do hai bên đều thích độc lập, thích tự do, nên việc hai người duy trì mối quan hệ giao tiếp riêng của mình rất quan trọng.

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Ma kiệt

Người thuộc sao Ma kiệt tuy rất vững vàng trong mọi lĩnh vực, nhưng lại thiếu khả

năng hành động trong tình yêu. Dưới con mắt của người thuộc sao Xạ thủ, sự thể hiện tình cảm của người thuộc sao Ma kiệt không được hoàn mỹ lắm. Người thuộc sao Xạ thủ luôn yêu nồng thắm, nên họ rất thận trọng đối với người thuộc sao Ma kiệt hoàn toàn tương phản với họ, do đó giữa họ khó có thể nảy sinh tình yêu. Người thuộc sao Ma kiệt tuy không được thú vị lắm nhưng họ là người đáng tin cậy.

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Thủy bình

Duyên phận giữa người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Thủy bình chủ yếu bắt nguồn từ sự đồng cảm, hòa hợp với nhau.

Người thuộc sao Thủy bình bẩm tính thích đời sống mới lạ nhiều thay đổi và thích kết giao bạn bè, sau khi kết hôn vẫn duy trì quan hệ bạn bè, không kể giới tính. Nói về cá tính, người thuộc sao Xạ thủ có thể yêu hai người cùng một lúc. Như vậy, ngoài đời sống hôn nhân giữa họ vẫn có những mối quan hệ khác. Tóm lại, hai người đều lạc quan và yêu tự

do, nên chắc chắn sẽ hợp nhau và yêu nhau chân thành.

* Người thuộc sao Xạ thủ với người thuộc sao Song ngư

So với người thuộc sao Xạ thủ, người thuộc sao Song ngư dễ xúc động trong tình yêu hơn, họ là người rất lãng mạn. Người thuộc sao Song ngư luôn sẵn lòng xả thân giúp đỡ đối phương, nhưng quan tâm này đôi khi lại làm cho người thuộc sao Xạ thủ cảm thấy phiền phức. Ban đầu, do hai người đều nhường nhịn nhau nên ít nảy sinh vấn đề, nhưng dần dần, người thuộc sao Xạ thủ lại không hề nắm bắt được trái tim đầy mộng tưởng của người truộc sao Song ngư nên thường khiến người thuộc sao song ngư có cảm giác là đối phương không coi trọng mình.

Sự kết hợp giữa nam thuộc sao Xạ thủ và nữ thuộc sao Song ngư sẽ tạo nên một tình yêu lâu bền. Tuy nhiên, người thuộc sao Song ngư dễ bị tổn thương nên https://thuviensach.vn người thuộc sao

Xạ thủ phải thường xuyên tỏ ra quan tâm đến họ.

VI. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THUỘC SAO XẠ THỦ

1. Cần chú ý từng chi tiết nhỏ trong công việc

Người thuộc sao Xạ thủ rất dồi dào tinh lực, nên họ luôn bận rộn với những việc mà họ

cảm thấy thích thú, thường coi nhẹ những việc nhỏ nhặt, điều này sẽ gây bất lợi đối với họ.

Bạn không nên thấy việc nhỏ mà coi thường, vì có thể do coi thường chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn. Đôi khi vì một chút nông cạn mà tiếc nuôi cả đời. Chú ý đến những chi tiết nhỏ, tìm tòi nghiên cứu tỉ mi, sẽ có thể phát hiện ra vấn đề lớn, đề phòng xảy ra những hậu quả nghiêm trọng.

Trong cuộc sống và công việc hàng ngày, chúng ta cũng nên chú ý quan sát những chuyện xảy ra xung quanh, căn cứ vào sự thay đổi nhỏ mà quyết định chọn con đường phát triển của mình. Từ đó, bạn sẽ có sự chuẩn bị trước đối với những việc đột xuất, không bị

bối rối khi gặp chuyện. Do đó, bạn không nên coi nhẹ những vấn đề nhỏ nhặt, vì nó sẽ có ảnh hưởng lớn đối với sự nghiệp của bạn. Dù ở bất cứ tình huống nào, bạn cũng nên khắc chế tâm lý lười biếng, gian dối, phải quan sát và suy xét thật kỹ thì mới có thể giải quyết vấn đề một cách toàn diện, không bị mắc sai lầm lớn.

2. Người thuộc sao Xạ thủ làm việc gì thì có thể tỏa sáng Người thuộc sao Xạ thủ thích hợp làm những công việc có tốc độ nhanh, tự do và có biến hóa, như lam nghề tự do, quân nhân, pháp luật, thể dục thể thao, kinh doanh, làm phúc lợi xã hội, quan tòa, giáo viên...

VII. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO XẠ THỦ

1. Biết rõ mục đích kiếm tiền mới có thể đi đến đích

Mục tiêu sống của người thuộc sao Xạ thủ thường thay đổi do nguyên nhân bên ngoài, vì thế, mục đích kiếm tiền của họ không rõ ràng lắm, từ đó ảnh hưởng đến động lực kiếm tiền. Do đó, tuy vận khí của họ không tệ, nhưng họ không dễ kiếm được khoản tiền lớn khó có thể trở thành người giàu có.

Cách lý giải và định nghĩa về đồng tiền của mỗi người mỗi khác, nhất là khi nói đến việc đầu tư và quản lý tài vụ.

Một số người mong muốn bảo đảm thu nhập mỗi tuẫn, mỗi tháng hoặc mỗi năm.

Đối với người thuộc sao Xạ thủ, trước khi theo đuổi đồng tiền nên định nghĩa một cách rõ ràng về đồng tiền. Sau đó, qua sự trải nghiệm thực tiễn, họ sẽ ngận ra rằng ý nghĩa của nó khác xa với những gì mình tưởng tượng. Lúc này, họ sẽ nhận thức được: việc quản lý và sử dụng tiền đúng cách là điều rất quan trọng.

Khi người thuộc sao Xạ thủ đã biết cách quản lý hay sử dụng tiền hợp lý, thì nên suy xét đến những vấn về sau:

- Có một khoản tiền lớn thì nên làm gì?

Nếu hiện tại đang suy xét nên hành động như thế nào, thì hãy viết ra mục tiêu của mình sau khi có tiền. Ví dụ: mua một căn nhà hay mua sắm gia cụ? Mua đồ điện gia dụng hay mua xe? Đi du lịch nước ngoài hay mở công ty riêng?

https://thuviensach.vn

- Bạn hãy viết hết những thứ mình muốn ra, sau đó phân ra thành từng mục, từ đó xem xét xem việc gì cần thiết đối với mình nhất.

Nếu những mục mình viết ra không nhiều, thì cần phải nhanh chóng đặt ra những mục tiêu mới, sở thích mới để dẫn dắt bạn hướng đến sự sung túc, tạo ra cuộc sống có ý nghĩa hơn.

- Chọn ra thứ mình cảm thấy thích thú nhất, sau đó xét xem tại sao đó lại là điều mình thích nhất, rồi bắt tay vào thực hiện ngay lập tức.

Để đạt được mục tiêu kiếm tiền, trước tiên phải trả một cái giá nhất định, có lẽ người thuộc sao Xạ thủ phải bỏ đi sở thích của mình, cũng có thể phải giảm một số hoạt động mà mình yêu thích. Cần phải chú tâm vào mục tiêu kiếm tiền, phải đầu tư thời gian, phải hao phí nhiều tinh lực, tất cả những điều này đều phục vụ cho mục tiêu kiếm tiền.

2. Quan điểm quản lý tài vụ của người thuộc sao Xạ thủ

Sự thay đổi tâm ý, hành động quá vội, quá bộp chộp, vung tay quá trán, lãng phí, không thiết thực... đều là những nguyên nhân khiến người thuộc sao Xạ thủ rỗng túi. Người thuộc sao Xạ thủ không để ý đến giá trị của bản thân đồng tiền, mà chú trọng công dụng của nó. Họ luôn thích sự mới mẻ, nên thường đổi đồ dùng và quần áo mới, họ thà bỏ nhiều tiền để mua đồ giống nhau còn hơn mua nhiều đồ khác nhau. Người thuộc sao Xạ thủ có rất nhiều bạn, phí tổn giao tiếp cũng rất nhiều. Cho dù không có nhiều bạn bè, họ cũng sẽ

không bó buộc minh, đối với họ, việc tiết kiệm tiền bạc cũng như hành vi ngược đãi. Đối với người thuộc sao Xạ thủ, việc gì cũng làm theo cảm giác, chỉ cần họ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy đúng thì tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân khiến họ thường xuyên bị rỗng túi.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO XẠ THỦ THUỘC CÁC NHÓM MÁU KHÁC NHAU

1. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu O

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu O có tính tình cởi mở và dễ thích ứng, đối với người mới gặp gỡ lần đầu cũng sẽ không tỏ ra gượng gạo, có thể hòa hợp thân thiện với người khác rất nhanh chóng.

Người thuộc nhóm máu O vốn có khả năng hành động nhanh nhạy và thực tế còn chòm sao Xạ thủ thì đầy tính cơ động. Vì thế, người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu O trở

thành mẫu người quyết đoán, có khả năng phán đoán ưu việt, nên hướng hành động ít khi mắc sai lầm. Điều đáng ngạc nhiên là người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu O có khả năng hành động nhanh hơn người khác rất nhiều.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu O yêu tự do, thái độ phóng khoáng và lòng dạ rộng rãi. Họ rất ghét bị người khác trói buộc, luôn muôn tự làm theo ý mình.

Biểu trưng của chòm sao Xạ thủ chính là một mũi tên đã bắn ra, mũi tên này sẽ bay thẳng về phía trước, không ngại mưa gió ngăn trở. Do người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu O

rất coi trọng sự tự do của mình, nên họ cũng rất tôn trọng tự do của người khác, ưu điểm lớn nhất của họ là có thể đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét sự việc, nên họ hiếm khi phàn nàn về người khác hay can thiệp vào lập trường của người khác.

Dù là về công việc, vui chơi hay tình yêu, người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu o đều Tất https://thuviensach.vn

dễ thể hiện sự nhiệt tình, luôn dốc hết khả năng của mình, thậm chí không để ý là hành

động của mình có hợp lý hay không, vì thế dễ bị coi là người phù phiếm nhẹ dạ.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu O cũng là người dễ thay đổi, có những việc hôm qua còn đầy nhiệt tình nhưng hôm nay đã rất hờ hững, chuyển sự chú ý sang việc khác.

Đây là do người thuộc sao Xạ thủ có đặc trưng lúc thế này lúc thế khác. Khi nhiệt tình thì sẽ

tỏ thái độ thành thực và tin cậy đối với người khác; khi lãnh đạm thì sẽ tỏ thái độ như việc không hề liên man tới mình. Đặc điểm tính cách này thường khiến những người xung quanh bối rối.

Dù người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu O biểu hiện tính cách là nhiệt tình hay lãnh đạm, họ cũng đều có thể dữ thái độ thật thà chất phác, thái độ này thường có thể thu hút người khác, nên dù họ có hành vi vô lý cũng dễ dàng được khoan dung, không bị căm ghét. Tính cách thật thà chất phác này của họ rất có lợi trong quan hệ giao tiếp. Nhưng, do lòng dạ

quá ngay thẳng nên người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu O sẽ phản ứng mạnh mẽ trước hành vi không ngay thẳng của người khác.

Do người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu O có ý thức duy mỹ của nhóm máu O và tính nghệ thuật của chòm sao Xạ thủ, nên họ rất nhạy cảm với cái đẹp, đặc biệt rất chú trọng theo đuổi về mặt tinh thần, đồng thời chú ý bồi dưỡng vẻ đẹp bên trong của mình. Họ có khuynh hướng đặc biệt thích đi tìm chân lý, vì thế đặc biệt chú ý nghiên cứu về triết học và tôn giáo, thậm chí có khả rảng dự đoán tương lai thần bí.

Lời khuyên: Cho dù người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu O có tính cách hay thay đổi, thì cũng nên thay đổi ở một mức độ nào đó thôi. Bằng không sẽ khiên mình tự đánh mất lòng tin ở người khác.

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu A Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu A dung hợp đặc trưng tính cách của nhóm máu A và chòm sao Xạ thủ, nên họ trở thành đối tượng khiến người khác khó có thể hiểu được. Do đặc trưng tính cách của người thuộc sao Xạ thủ là yêu cuộc sống tự do phóng khoáng, theo đuổi bằng được điều mình muốn; để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, dù phải làm trái với luân lý đạo đức họ cũng chấp nhận. Ngoài ra, họ cũng là người kiên trì theo đuổi lý tưởng, hành động nhanh gọn và chính xác, chưa đạt được mục đích thì không chịu dừng lại.

Nhưng, đặc điểm tính cách của nhóm máu A thì hoàn toàn ngược lại, người thuộc nhóm máu A rất chú trọng đạo đức truyền thống và quy phạm xã hội, luôn giữ thái độ bình tĩnh đối với mọi việc, sinh hoạt có quy củ, hiếm khi vượt giới hạn. Vì thế tuy có tư tưởng đặc biệt và lý tường cao cả, nhưng họ sẽ không hành động một cách cẩu thà, thường là để

trong lòng.

Chòm sao Xạ thủ vốn là một chòm sao phức thể, có hai loại tính cách là lý trí và bản năng, thần tính và ma tính đồng thời tồn tại trong con người họ.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu A lúc thì liều lĩnh, lúc thì thận trọng; lúc thì thích theo đuổi lý tính, lúc thì chìm đắm trong hoan lạc. Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu A đa số là có tính cách hai mặt cực đoan.

Tính cách hai mặt này cộng thêm khí chất chú trọng thực tiễn của nhóm máu A tạo nên tính cách khó lý giải là điều dễ hiểu. Nhưng nếu nhìn dưới một góc độ khác, thì người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu A chẳng phải là rất cân bằng sao?

https://thuviensach.vn

Khí chất thẳng thắn của người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu A khiến người khác không dám xu nịnh, nhưng thái độ cởi mở, thân thiện lại khiến người khác yêu thích. Những người hiểu biết không những có thể thông cảm với lời nói thẳng thắn vô tư của họ mà còn cảm thấy đây là điểm đáng yêu; nhưng những người không hiểu thì thường cảm thấy bực bội với những lời nói thẳng của họ, đồng thời không muốn quan hệ qua lại với họ nữa. Vì thế, người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu A khó có bạn tri kỷ.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu A có tham vọng theo đuổi tri thức và lý tưởng rất cao, để đạt được mục đích, dù phải trải qua bao khó khăn gian khổ họ cũng không ngại.

Ngoài ra, đối với sự thật bị bóp méo và những sự việc không bình thường, họ cũng sẽ phản ứng rất mạnh mẽ. Họ là người luôn theo đuổi chân lý không ngại gian khổ, muốn dùng sức mạnh của mình để thay đổi tất cả, đồng thời là người rất tốt.

Đầu óc của người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu A phản ứng rất nhanh nhạy. Những người từng tiếp xúc với họ đều có thể cảm nhận được điều này. Nhưng, đôi khi họ cũng có thể bị ngộ nhận là người thiếu nhẫn nại, chỉ tập trung tinh thần và dốc sức vào những việc mình thích, kết quả là nhanh chán hơn người khác, lãng phí tài năng.

Người thuộc sao Xạ thủ có sự kết hợp giữa lý tính và dã tính, nhưng người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu A lại thường cân nhắc kỹ trước khi hành động, thiêu tính mạo hiểm. Trong cuộc sống, tuy họ có gặp thâ't bại nhưng họ có thể rút kinh nghiệm và gặt hái được thành công ở tương lai.

Lời khuyên: Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu A có suy nghĩ chỉn chu, nhưng cần hành động ngay mới có thể thành công.

3. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B rất không thích bị hạn chế hoặc không được hành sự theo ý muốn của mình, đây là một trong những đặc trưng khác hẳn với người khác của người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B.

Giữa nhóm máu B và chòm sao Xạ thủ có rất nhiều điểm tương đồng, kết hợp lại thành người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B, nên có thế nói người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B là hình mẫu điển hình của nhóm máu này và chòm sao này, những điểm tương đồng đó gồm:

- Thích tự do, thích làm việc theo sở thích của mình.

- Rất hiếu kỳ, thích tìm tòi nghiên cứu đối với mọi việc.

- Tính cách thẳng thắn.

- Có khả năng ứng biến, cũng có nghĩa là có tính linh hoạt khi làm một việc gì đó.

Điểm khác biệt giữa nhóm máu B và chòm sao Xạ thủ chỉ là người thuộc sao Xạ thủ

thích tự do phóng khoáng và nhiệt tình hơn, còn người thuộc nhóm máu B thì thực tế hơn.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B nhiệt tình theo đuổi tri thức và thu nhặt kinh nghiệm sống, nhưng không chỉ là vì sự hiếu kỳ hay là sở thích, mà muốn đích thân thể

nghiệm. Vì thế, họ rất giàu kinh “nghiệm sống”.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B chú trọng riết học tinh thần siêu hình, không ham muốn tiền rạc và danh lợi, cho nên, không để ý lắm đến những việc bình th https://thuviensach.vn ường trong cuộc

sống; có lẽ vì lý do này mà trong quan hệ giao tiếp có vẻ thiếu tích cực, cũng không biết cách che giấu, bảo vệ bản thân mình như thế nào.

Nhìn ở một góc độ khác, người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B luôn đối xử với người khác bằng tấm lòng rộng rãi, thẳng thắn và thành thật, vì thế luôn tạo được ấn tượng tốt trước mọi người.

Do người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B hiếm khi kiêng dè ánh mắt của người đời, nên làm việc thường tích cực và mạnh dạn, nhưng cần chú ý, dù mạnh dạn nhưng phải cẩn thận, hành sự một cách thận trọng sẽ có lợi hơn.

Ngoài những ưu điểm trên, người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B cũng có một số

nhược điểm. Do cách nghĩ và hành động của người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B đều nhanh nhạy khác thường, lại thêm thái độ tôn sùng tự do, nên thường làm việc tuỳ hứng, thiếu tính kiên trì. Tuy làm việc rất tập trung tinh thần nhưng lại thiếu nhẫn nại và nghị lực.

Thông thường, người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B làm việc hay bỏ dở nửa chừng, nên dễ hỏng việc. Đôi khi, họ sẵn sàng từ bỏ thành quả phải đổi bằng bao nhiêu gian khổ khi cảm thấy chán nản, khiến người khác tiếc nuối.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B hành động nhanh nhạy nên thường đi trước người khác một bước, lại thêm đầu óc linh hoạt, tài hoa xuất chúng, nên họ có nhiều cơ hội thành công hơn người. Nhưng, người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B nên chú ý đến những tổn hại do sự nóng vội và tính dễ chán nản đem lại.

Lời khuyên: Nếu người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu B làm nghề tự do thì không ảnh hưởng gì, nhưng nêu làm việc trong tập thể cần sự đồng tâm hiệp lực thì cần hết sức chú ý.

Tính cách coi nhẹ nguyên tắc, không tuân theo trật tự, thường sẽ khiến người khác -phiền lòng.

4. Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu AB

Người thuộc sao Xạ thủ là người thực tế, thích hành động nhanh chóng. Khi họ nghe được một sự việc gì mới thường phải đi thưởng thức ngay, để có thể đích thân thể nghiệm, phàm là những sự việc mình chưa từng trải qua thì đều muốn thử. Tính cách này cộng thêm khí cha't lý trí và "tự coi mình là trung tâm" của nhóm máu AB sẽ tạo nên tinh thần mạo hiểm, khả năng quyết đoán.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu AB có đầu óc bình tĩnh, tư duy mẫn tiệp, phương thức hành động chính xác, và tính cách thẳng thắn, đúng là đúng, sai là sai, không thích nói quanh nói quẩn trái với lương tâm.

Ngoài ra, người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu AB còn có tinh thần hành động dứt khoát, ghét những sự việc dây dưa không dứt khoát và không rõ ràng. Họ có thể quyết tâm làm rõ một việc gì đó nhưng vài giây sau lại chuyển sự chú ý sang một sự việc khác, theo đuổi một mục tiêu mới.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu AB có khí chất đặc biệt vừa đáng yêu vừa quyến rũ, tuy không bền lòng và nghị lực lắm, và không có khả năng khống chế mình tốt, nhưng vẫn khiến người khác quý mến.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu AB có rất nhiều ưu điểm đáng quý, có khả năng https://thuviensach.vn

tập trung tốt, làm việc gì cũng không bị phân tâm.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu AB lại có khả năng hành động nhanh, một khi đã quyết tâm thì không gì có thể ngăn cản họ. Đối với việc họ muốn làm, họ sẽ kiên trì đến cùng.

Khuyết điểm lớn nhất của người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu AB là làm việc đầu với đuôi chuột, không có tính kiên trì. Họ rất sợ những sự việc phiền phức phải thu dọn sau đó, muốn họ thu dọn sắp xếp lại một bãi hỗn loạn thật không dễ dàng.

Người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu AB thường bị thất bại do sự nông nổi của mình.

Nhưng có một điều thú vị là, đối với người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu AB, sự thất bại không có nghĩa là kết thúc, và cũng sẽ không khiến họ buồn rầu ủ rũ.

Bởi vì, người thuộc sao Xạ thủ nhóm máu AB cho rằng thất bại cũng là một loại nghệ

thuật, nó cũng có điểm thú vị riêng, nên họ không hề sợ thất bại, không chịu cúi đầu lùi bước khi chưa đạt được mục tiêu.

Lời khuyên: Không nên làm việc có đầu mà không có cuối bằng không thì dù có điều kiện tiên thiên tốt đến mấy, có cố gắng đến mấy cũng sẽ trở thành ảo ảnh.

https://thuviensach.vn

Chương 10. CHÒM SAO MA KIỆT (22/12 – 20/1) Chòm sao Ma kiệt có quan hệ rất mật thiết với thời gian. Người thuộc sao Ma kiệt luôn chú ý đến việc lấp đầy thời gian như thế nào. Trên thực tế, người thuộc sao Ma kiệt không chịu để lãng phí bất cứ một chút thời gian nào.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO MA KẾT

1. Thần thoại và truyền thuyết về chòm sao Ma kiệt

Thần rừng núi Pan là thần bảo hộ các mục đồng, có hình dạng nửa thân trên là người nửa thân dưới là dê. Ông không phải là vị thần xuất sắc nhưng rất dồi dào sức sống, thích ca hát và khiêu vũ. Một hôm, trong buổi tiệc tổ chức bên bờ sông, khi các vị thần đang say sưa nghe tiếng sáo của Pan thì bỗng nhiên quái vật xuất hiện, ngay lập tức, các thần biến thành các loài động vật chạy trốn. Trong lúc hoảng loạn, Pan cũng biến thành cá nhảy xuống nước, nhưng chỉ có nửa thân dưới là cá nên có hình dạng kỳ quái. Ông chính là biểu tượng của chòm sao Ma kiệt.

* Thuộc tính của chòm sao Ma kiệt

Sao Ma kiệt là chòm Thổ tượng tinh thứ ba, có quan hệ rất mật thiết với thời gian.

* Phù hiệu của chòm sao Ma kiệt

Phù hiệu của chòm sao Ma kiệt do sừng dê và đuôi cá tạo thành, tượng trưng cho tính thích ứng với hoàn cảnh và sức bền của chòm sao Ma kiệt.

* Sao bảo hộ sao Ma kiệt

Sao Thổ ma vương là sao bảo hộ của chòm sao Ma kiệt. Ma vương đồng thời cũng là cha của thời gian, coi trọng trật tự và quy tắc, phản ánh trên chòm sao Ma kiệt, tạo nên tinh thần kiên nhẫn đặc biệt.

* Sức hút của người thuộc sao Ma kiệt

Quyết đoán, lý trí và nỗ lực làm việc là đặc điểm khác hẳn mọi người của người thuộc sao Ma kiệt, cũng là điểm thu hút người khác của người thuộc sao Ma kiệt. Tính cách không chịu khuất phục cũng làm cho người thuộc sao Ma kiệt trở thành người đầy quyến rủ.

* Chỗ thiếu sót của người thuộc sao Ma kiệt

Người thuộc sao Ma kiệt lạnh lùng đáng sợ, họ chỉ muốn khống chế và né tránh những người quen biết với họ, luôn ở ranh giới giữa đóng và mở. Họ không thích bị người khác lợi dụng, không chìm đắm vào bất cứ một việc gì, họ luôn bình tĩnh.

2. Tinh vận của người thuộc sao Ma kiệt

- Màu sắc may mắn: màu nâu đậm.

- Đá may mắn: bảo thạch.

- Con số may mắn: 8, 16, 26, 35.

- Ngày may mắn: thứ 7.

- Địa điểm may mắn: những nơi kín đáo cách xa sự ổn ào náo nhiệt.

https://thuviensach.vn

II. CHỈ NAM TINH VẬN MỎI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC SAO MA KIỆT

Tháng 1, dốc sức ứng phó. Sao Hải vương hỗn loạn cuối cùng cũng vén màng che mặt mờ ảo, khiến tiền đồ rộng mở. Lúc này, người thuộc sao Ma kiệt đã biết rõ mình muốn làm gì, lại thêm sự can thiệp của sao Thổ, người thuộc sao Ma kiệt có thể toàn tâm toàn lực hướng về mục tiêu.

Tháng 2, xác định mục tiêu. Nhẫn nại vốn là ưu điểm của người thuộc sao Ma kiệt, nhưng sao Thiên vương nóng lòng đang xúi giục sau lưng, nên trước khi đưa ra một hành động nào đó, người thuộc sao Ma kiệt phải xác định rõ mục tiêu, không để người khác quyết định mục tiêu của mình.

Tháng 3, sức mạnh khai thông. Sao Thủy đang tập kết tại khu vực chòm sao Song ngư, khiến người thuộc sao Ma kiệt trở nên biết thông cảm hơn, điều này rất có lợi đối với người thuộc sao Ma kiệt. Đặc biệt vào giữa tháng, sao Mộc, sao Thủy và Mặt trời sẽ giúp người thuộc sao Ma kiệt có thêm kỹ thuật khai thông, giúp họ hóa giải được sóng gió trong công ty.

Tháng 4, cảm giác yêu đương. Người thuộc sao Ma kiệt sẽ dốc toàn tâm toàn lực vào một tình yêu mới (hoặc yêu người mình đang yêu sâu sắc hơn), nhưng với bản năng tự vệ

bẩm sinh, người thuộc sao Ma kiệt sẽ lạnh lùng trở lại ngay. Hãy cho đối phương một cơ

hội. Khi sao Hỏa quyết đoán đi vào cung ái tình, người thuộc sao Ma kiệt hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của mình.

Tháng 5, nhiều sáng tạo. Sao Hỏa dồi dào sức sống và Mặt trời tập hợp ở cung sáng tạo, đầy là thời khắc tốt nhất để bố trí lại phòng ngủ, tham gia lớp khiêu vũ...

Tháng 6, được đằng này mất đằng kia. Tháng này, người thuộc sao Ma kiệt rất mỹ

mãn trong công việc, nhưng không nên quá ham mê mà bỏ quên người yêu bên cạnh mình.

Nếu người yêu muốn bày tỏ cảm dác chân thực của mình mà người thuộc sao Ma kiệt lại không nhận ra, thì có thể họ sẽ để trong lòng không bày tò nữa.

Tháng 7, tự thư giãn. Không nên phiền lòng vì rhững việc lặt vặt, bạn hãy rũ bỏ những phiền muộn do chuyện gia đình và tiền bạc. Đi du lịch với bạn bè vào kỳ nghỉ, có thế sẽ gặp được đối tượng mới.

Tháng 8, tranh chấp tiền bạc. Giữa người thuộc sao Ma kiệt với bạn bè hoặc đồng nghiệp sẽ nảy sinh xung đột về tiền bạc. Bất cứ kế hoạch đầu tư nào chí ít rùng phải nửa tháng mới có thu hoạch, do có thể kiếm nên đáng để chờ đợi.

Tháng 9, dịch mã tinh động. Mặt trời hoạt động mạnh ở cùng độ giải, có cơ hội đi du lịch nước ngoài nhưng do tài chính và công việc, nên họ thường chọn một nơi thích hợp, ít tốn kém.

Tháng 10, vì tiền thất nghĩa. Kỹ thuật đàm phán học được từ mùa xuân đã có cơ hội áp dụng, từ đó giải quyết được xung đột nảy sinh do lợi ích công việc.

Tháng 11, học cách giảm áp lực. Tháng này, sao Thiên vương và sao Thiên vương khiến người thuộc Ma kiệt căng thẳng gần như không thể chịu nổi. Bạn hãy phát huy khả

năng quyết đoán, giải trừ căng thẳng, như đi du lịch, đi mát-xa thư giãn, sẽ có thể thu được hiệu quả ngoài sự tưởng tượng.

https://thuviensach.vn

Tháng 12, có động lực. Sao Hỏa siêng năng khiến người thuộc sao Ma kiệt có thêm

động lực, có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Thần ái tình sao Kim lại đến, khiến người thuộc sao Ma kiệt buông xuôi công việc bên mình. Nhớ đến tấm danh thiếp luôn mang bên mình và đưa cho một số bạn bè trong giới kinh doanh có thể hỗ trợ cho sự nghiệp.

III. TÍNH CÁCH VÀ TÂM TRÍ CỦA NGƯỜI THUỘC SAO MA KTỆT

1. Đặc tính và tính cách của người thuộc sao Ma kiệt

Người thuộc sao Ma kiệt cá tính đặc biệt, có khả năng lý giải, nhận thức và khả năng phản ứng kém nhất trong 12 chòm sao. Họ chịu đựng khắc khổ, không nao núng, cần cù tiết kiệm, ra sức làm việc, cuộc sống bình thường không có gì nổi bật, chỉ có niềm vui duy nhất là trồng hoa trồng cỏ.

Chòm sao Ma kiệt có bề ngoài là nửa dê nửa cá, ra đời vào mùa đông lạnh giá, nên có tinh thần độc lập và tính cách âm nhu.

Người thuộc sao Ma kiệt siêng năng và thận trọng, bất cứ chuyện gì cũng chú ý tới sự

công bằng hợp lý. Họ có tính bảo thủ, đối với những người trẻ tuối sùng bái tự do phóng khoáng thì khó có thể chấp nhận. Thông thường, người thuộc sao Ma kiệt có quan niệm truyền thống và thủ cựu. Họ thường dốc hết sức lực theo đuổi sự nghiệp và địa vị xã hội, luôn thúc giục bản thân hoặc người thân, nhưng thường vì quá thận trọng đối với mọi việc nên bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống. Họ thường có cách nhìn riêng đối với sự vật, hơn nữa luôn kiên trì giữ ý kiến của mình, không muốn thỏa hiệp, tạo cho người khác ấn tượng là người không thấu tình đạt lý, nên dễ khiến người khác phản cảm. Nếu người thuộc sao Ma kiệt biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ thì sẽ được hoan nghênh hơn.

Người thuộc sao Ma kiệt tính tình thận trọng, tin cậy, nhẫn nại. Tuy hành động của họ

không nhanh nhạy lắm, nhưng họ có thể phát huy tinh thần kiên nhẫn khi gặp nghịch cảnh, từ

đó đạt được thắng lợi. Họ sống kín đáo, có khả năng tổ chức tốt, là nhân tài có năng khiếu lãnh đạo, thích khống chế người khác.

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Ma kiệt

Người thuộc sao Ma kiệt luôn tự biết mình muốn làm, họ thích khống chế toàn cục, chứ không muốn bị thao túng. Nhưng dường như rất hiếm thấy người thuộc sao Ma kiệt trở

thành lãnh đạo, vì họ không có ham muốn quyền lực và tranh giành quyền lực. Quyền lực chỉ là công cụ để theo đuổi lý tưởng. Tuy người thuộc sao Ma kiệt có thực lực và khí phách làm người lãnh đạo, nhưng lại không thích rơi vào vòng tranh giành quyền lực. Người thuộc sao Ma kiệt có tinh thần theo đuổi lý tưởng cao, nên rất có ý chí chiến đấu, dù thế nào cũng không chịu bỏ cuộc.

Tư tưởng của người thuộc sao Ma kiệt rõ ràng mạch lạc, giỏi suy xét những sự việc tinh tế mà rườm rà, đồng thời có lòng kiên nhẫn và khả năng thực hiện. Một khi họ đã bước vào hành động thì không còn chỗ nới để có thể quay lại. Người thuộc sao Ma kiệt đầy dã tâm, khi họ phán đoán sự việc và làm công việc nghiên cứu, hiếm khi đưa ra phán đoán hoặc phản ứng ngay. Thông thường, họ chỉ làm những việc có thể nắm vững, nếu không nắm chắc mười phần thắng cũng phải nắm được tám phần thì mới bắt tay vào làm. Họ luôn cân nhắc kỹ lưỡng, suy xét đi suy xét lại rồi mới đưa ra kết luận.

Người thuộc sao Ma kiệt có đặc điểm là kỷ luật nghiêm ngặt, rất sợ người khác cho họ là người không hoàn mỹ, nên luôn tự phê bình bản thân nghiêm ngặt không khoan dung https://thuviensach.vn

đối với lỗi lầm của mình. Do tinh thần luôn ở trạng thái căng thẳng, nên khi nóng nảy thường khó khống chế được, dễ cáu gắt. Người thuộc sao Ma kiệt đa số là mong người khác hiểu được mình, nhưng do họ luôn có cảm giác không an toàn, không tin vào người khác, nên ít có bạn tri kỷ, cuộc sống Tất cô quạnh, cho nên, bạn thường thấy người thuộc sao Ma kiệt có nét mặt lạnh lùng.

Người thuộc sao Ma kiệt hay e thẹn, họ thường lặng lẽ quan sát biểu hiện của người khác để quyết định việc tiếp cận. Nếu biểu hiện của người khác phù hợp với tiêu chuẩn của họ, phù hợp với mong muốn của họ, thì họ sẽ gần gũi hơn, nhưng vẫn luôn ở trạng thái cảnh giác; nêu cảm thấy người nào đó hợp với mình, thì họ sẽ kết giao.

IV. QUAN HỆ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI THUỘC SAO MA KIỆT

Người thuộc sao Ma kiệt luôn muốn tự mình chủ trương mọi việc, như vậy thường không tránh khỏi việc bị cấp trên chú ý. Tuy bản thân mình cảm thấy đúng, nhưng cũng phải dựa vào tình hình thực tế xem nên nhượng bộ thì nhượng bộ.

Người thuộc sao Ma kiệt dùng bản vị của mình đẻ mở rộng con đường cho mình, trong con mắt người khác có lẽ họ là một người ngay thẳng thật thà.

Người thuộc sao Ma kiệt rất tự trọng và có khí phách đàn ông, không hề chịu thua.

Ngoại hình, tính cách của người thuộc sao Ma kiệt đều rất thu hút. Họ luôn cởi mở

hoạt bát và muốn được người khác chú ý. Họ quan hệ bình đẳng với rất nhiều người khác giới và mong muốn họ cũng thích mình.

Sự tự tin của người thuộc sao Ma kiệt tuy rất thu hút nhưng cũng sẽ làm nảy sinh vấn đề. Đối với bạn khác giới, bạn cần thân thiện hơn. Người thuộc sao Ma kiệt chú ý sự đồng thuận, tuy đôi khi kích động mạnh tới thời điểm mấu chốt sẽ tự động ức chế tình cảm của mình.

Họ không chỉ có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, mà với bạn bè cũng vậy. Đối với bất cứ việc gì cũng đều rất nhẫn nại và có thể chịu được sự đơn độc.

Vì thế, người thuộc sao Ma kiệt thường không chủ động kết giao bạn bè, họ có rất ít bạn. Nhưng trong số bạn bè ít ỏi này, dường như đều có thể trở thành bạn tri âm tri kỷ.

Những người bạn này cũng có thể giúp người thuộc sao Ma kiệt thay đổi một phần tính thủ

cựu của mình. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà tư tưởng của người thuộc sao Ma kiệt có sự

thay đổi, đồng thời hiểu biết đạo lý ứng xử hơn.

Thời trẻ, phần lớn người thuộc sao Ma kiệt không được thuận lợi lắm, chủ yếu là do nội bộ gia đinh bất hòa, cũng chính là vấn đề do người nhà hoặc họ hàng gây ra. Ngoài ra, họ cũng có thể bị bạn bè phản bội hoặc làm tổn thương, từ đó họ sống khép kín. Đến thời kỳ trung niên, họ bắt đầu có thu hoạch.

Cuộc đời của người thuộc sao Ma kiệt luôn đầy ắp mộng tưởng và hy vọng.

Người thuộc sao Ma kiệt có thể hưởng niềm vui trong cuộc sống, không ngại khó khăn, thuộc mẫu người lạc quan. Cuộc đời của người thuộc sao Ma kiệt có nhiều biến hóa, có thể giao tiếp với nhiều loại người, cuộc sống của họ có nhiều niềm vui và đầy nguy hiểm.

Nhưng người thuộc sao Ma kiệt sẽ có thể khắc phục được khó khăn nhờ sự kiên trì bền bỉ của mình, họ không ỷ lại vào người khác.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Ma kiệt có sức chịu đựng, là người luôn tuân thủ đạo đức. Họ thích cô độc, trong lòng ẩn chứa kế hoạch to lớn.

Người thuộc sao Ma kiệt có khuyết điểm là thiếu sự châm chước. Tuy việc luôn hướng về một mục tiêu cố định không có gì xấu, nhưng đôi khi do cứ khăng khăng làm theo ý mình mà trở thành người có tầm mắt hẹp hòi. Họ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác, là người khó gần. Tính cách cô độc và kiêu ngạo cũng khiến người khác kính nhi viễn chi.

Người thuộc sao Ma kiệt luôn khăng khăng làm theo ý mình, do không chịu thích ứng với hoàn cảnh và cứ khư khư ý kiến của mình mà đôi khi có cảm giác sức cùng lực kiệt.

Bạn hãy thử áp dụng cách xử thế linh hoạt xem.

Người biết giữ nguyên tắc của mình đương nhiên - rất tốt, nhưng đôi khi cũng nên lắng nghe ý kiến của nười khác, điều đó sẽ có thể giúp mình mở rộng tầm mắt hơn.

Phàm việc gì nếu chỉ biết khăng khăng làm theo V mình, độc đoán chuyên quyền thì không thể tiến bộ được. Phải bồi dưỡng mình trở thành người có tâm trạng rộng rãi.

Người thuộc sao Ma kiệt không thích những sự ít mới mẻ, họ là người có lối tư duy cũ

kỹ. Họ yêu thích, tôn kính và sùng bái những kiến trúc có tính lịch sử.

Người thuộc sao Ma kiệt tuy rất có dã tâm nhưng lại thiếu phương pháp đi đến thắng lợi. Người thuộc sao Ma kiệt cần đối diện với chính mình một cách thẳng thắn, kiểm nghiệm lại xem khiếm khuyết của mình là gì.

Để thực hiện lý tưởng và mục tiêu của mình, người thuộc sao Ma kiệt sẽ cố gắng một cách vững vàng thiết thực, chứ không để mặc cho số phận. Người thuộc sao Ma kiệt có khả

năng nhìn thấu suốt, họ không bị vẻ bề ngoài hào nhoáng làm mê hoặc, nên họ ít khi phải hối hận vì sự cẩu thả.

Người thuộc sao Ma kiệt là người rất tiết kiệm, không lãng phí, cũng biết tích lũy, nhưng khi cần thiết phải chi tiền thì họ cũng không hề do dự.

V. TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI THUỘC SAO MA KIỆT

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Ma kiệt

Những người xung quanh người thuộc sao Ma kiệt đều cho rằng họ là người không hề

quan tâm đến tình yêu, đó là do người thuộc sao Ma kiệt luôn giấu giếm, không để người khác phát hiện tình cảm trong lòng mình. Đồng thời, người thuộc sao Ma kiệt cũng coi nhẹ

tình cảm hời hợt, họ mong muốn có một tình yêu chân thành.

Người thuộc sao Ma kiệt thích tình yêu trong sáng, sâu sắc. Chỉ cần bạn hơi biểu hiện tình ý với người thuộc sao Ma kiệt, họ sẽ cảm thấy rất vui mừng. Người thuộc sao Ma kiệt ban đầu thường cho người khác cảm giác cô độc, lạnh lùng kiêu ngạo, khó gần. Trong quan hệ với người khác giới, người thuộc sao Ma kiệt nên thay đổi thái độ này, bằng không sẽ

khiến đối phương dần xa lánh. Trong quan hệ với bạn bè, họ hay tính toán lợi hại và được mất, nên thay đổi thái độ quá thực tế này.

Người thuộc sao Ma kiệt thích cô độc nên thái độ đối với tình cảm rất bảo thủ và kín đáo.

Người thuộc sao Ma kiệt là người có lòng tin vững chắc vào tình yêu, một khi đã có tình cảm thì sẽ theo đuổi đến cùng, và họ luôn cố gắng săn sóc cho người https://thuviensach.vn mình yêu.

Người thuộc sao Ma kiệt luôn phân tích và phán đoán sự việc một cách bình tĩnh, nhưng họ thiêu khả năng thực hiện nên tuy quyết tâm làm việc nhưng không thể hành động tức thời. Đối với tình yêu cũng vậy, tuy đã tìm được người yêu lý tưởng nhưng lại không đủ

can đảm nói lời hẹn hò. Người thuộc sao Ma kiệt rất được lòng người khác giới, nhưng họ

thể hiện tình cảm thân thiện công khai với nhiều người, nên dễ bị hiểu lầm.

Khi người khác giới chưa thể hiện tình ý tích cực với người thuộc sao Ma kiệt, họ sẽ

không thể biểu đạt tình ý một cách khéo léo, đây chính là khuyết điểm của họ. Họ quá tự

tôn vì thế không thể bày tỏ với người yêu.

Người thuộc sao Ma kiệt nên cẩn thận với những lời nói ngọt ngào khéo léo làm vũ khí chinh phục người khác giới của mình.

Trước mặt người khác giới, do quá e ngại và bảo thủ, nên người thuộc sao Ma kiệt thường không thể nói nên lời, do đó nên viết thư bày tỏ lòng mình.

Người thuộc sao Ma kiệt luôn thận trọng trong tình yêu.

Đồng thời, con mắt của người thuộc sao Ma kiệt rất nhạy bén, dù đối phương là người xinh đẹp hay giàu có thế nào, nhưng cảm thấy không hợp nhau thì cũng không chấp nhận. Đối tượng thích hợp với họ là người cầu thiện, đối xử khác biệt với những người xung quanh.

Người thuộc sao Ma kiệt thích hợp kết giao với người khác giới có triết học nhân sinh rõ ràng, có niềm tin và vững bước đi trên đường đời tương tự như họ, nếu có cùng mục tiêu và sở thích thì càng thích hợp.

Người không giỏi ăn nói, nhưng luôn nỗ lực vươn lên cũng thích hợp với người thuộc sao Ma kiệt và có thể kết nhân duyên, cùng hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Người thuộc sao Ma kiệt do không thể mở rộng lòng mình, kết giao với người khác một cách cởi mở, nên luôn có khoảng cách với người khác. Chính sự khép kín của họ

thường làm cho họ để gặp thất bại trong tình cảm.

Người thuộc sao Ma kiệt không phải là mẫu người lãng mạn, nhưng họ cũng rất quan tâm đến văn học và nghệ thuật. Người thuộc sao Ma kiệt không biết cách thể hiện tình cảm của mình, lời nói ra không như điều mình nghĩ, vì thế dễ bị hiểu lầm.

Người thuộc sao Ma kiệt nên cố gắng thể hiện sự chân thành của mình, tuy có thể gặp thất bại nhưng cũng có được kinh nghiệm quý báu.

Người thuộc sao Ma kiệt nếu cải thiện được tính cách của mình thì sẽ trở nên thu hút hơn; không chỉ có thể mở rộng phạm vi kết giao bạn bè và trỏ nên hòa nhã thân thiện hơn, mà còn có tác dụng hỗ trợ cho tình yêu.

Người thuộc sao Ma kiệt bẩm tính hay e ngại, đặc điểm này thường gây ấn tượng sâu sắc cho người khác giới.

2. Đối tượng của người thuộc sao Ma kiệt

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Bạch dương

Thời kỳ đầu quen biết, có lẽ người thuộc sao Ma kiệt sẽ bị mê hoặc bởi sự nhiệt tình của người thuộc sao Bạch dương; qua một thời gian, người thuộc sao Ma kiệt càng thích https://thuviensach.vn

ứng hơn với sự nhiệt tình này của người thuộc sao Bạch dương. Người thuộc sao Bạch

dương là người đáng tin cậy, nếu người thuộc sao Ma kiệt biết rõ điều này, thì sẽ có lợi cho tình cảm giữa hai người. Sau khi người thuộc sao Ma kiệt hiểu được tính cách của người thuộc sao Bạch dương, thì sẽ không đến nỗi cảm thấy bó tay trước hành vi bướng bỉnh và hơi tự do phóng khoáng của người thuộc sao Bạch dương. Nếu người thuộc sao Ma kiệt thực sự nắm được tính cách của người thuộc sao Bạch dương thì họ sẽ chiếm thế thượng phong trong quan hệ giữa hai người.

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Kim ngưu

Người thuộc sao Kim ngưu không hề để ý tới mọi chuyện và người thuộc sao Ma kiệt luôn phấn đấu vươn lên dường như không thể kết hợp với nhau. Trên thực tế, tình cảm giữa họ lại rất tốt đẹp. Một khi hai người đã xác định quan hệ, thì người thuộc sao Ma kiệt luôn nỗ lực sẽ lắng nghe lời khuyên chân thành của người thuộc sao Kim ngưu, thả lỏng hệ thần kinh căng thẳng của mình. Mỗi khi người thuộc sao Ma kiệt cảm thấy cô độc không ai hỗ

trợ, thì người thuộc sao Kim ngưu luôn xuất hiện kịp thời. Do hai người có cùng cách suy nghĩ, nên họ có thể cùng nhau vững bước trên đường đời.

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Song tử

Tình cảm giữa người thuộc sao Ma kiệt và người thuộc sao Song tử dường như

không có kết quả gì. Người thuộc sao Song tử coi tình yêu như giọt sương mai trên ngọn cỏ, còn cách nhìn nhận của người thuộc sao Ma kiệt đối với tình yêu lại hoàn toàn khác, họ

muốn người mình yêu luôn nghĩ tới mình, nên thường khó có thể chấp nhận quan niệm tình yêu của người thuộc sao Song tử. Người thuộc sao Ma kiệt không chấp nhận tình yêu của mình ở tình trạng lo sợ không vên. Do quan niệm về tình yêu giữa hai người họ hoàn toàn khác biệt, vì thế nên tránh để xảy ra tình huống cả hai đều đau khổ.

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Cự giải

Sự kết hợp giữa nam giới thuộc sao Ma kiệt và nữ giới thuộc sao Cự giải là rất tương xứng và lý tưởng, vì đây là sự kết hợp giữa người thuộc sao Ma kiệt đại biểu phụ hệ và người thuộc sao Cự giải đại biểu mẫu hệ, nam sẽ trở thành một người chồng tốt và nữ sẽ là một người vợ tốt.

Nữ giới thuộc sao Cự giải nếu có thể kết hợp với nam thuộc sao Ma kiệt biết chăm lo gia đình thì sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn.

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Sư tử

Khi người thuộc sao Sư tử có ý với người thuộc í ao Ma kiệt thì sẽ triển khai tấn công mạnh mẽ, theo đuổi ráo riết. Người thuộc sao Sư tử không tiếc thời gian và tiền bạc đầu tư

vào tình yêu.

Người thuộc sao Sư tử có tính cách khoan dung, họ có thể giúp người thuộc sao Ma kiệt thoát khỏi sự cô độc; còn sự bình tĩnh của người thuộc sao Ma kiệt thì sẽ giúp người thuộc sao Sư tử thể hội được tình yêu chân thật. Nếu hai người có thế kết giao với nhau, thì người thuộc sao Sư tử thuộc chòm Hỏa tượng tinh có tính cách cởi mở, lạc quan tiến thủ, sẽ khiến người thuộc sao Ma kiệt trở nên rộng lượng hơn.

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Xử nữ

Ngay lần gặp đầu tiên, người thuộc sao Ma kiệt sẽ bị cảm động trước sự quan tâm https://thuviensach.vn

dịu dàng của người thuộc sao Xử nữ.

Người thuộc sao Xử nữ dù có yêu tha thiết cũng sẽ không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng họ sẽ luôn ở bên người thuộc sao Ma kiệt. Khi họ đã yêu nhau, mà hai người lại đều đến tuổi kết hôn, thì điều quan trọng nhất trong lúc này chính là sự quan tâm lẫn nhau giữa hai người, để tình cảm phát triển tự nhiên.

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Thiên xứng

Người thuộc sao Ma kiệt sẽ bị thu hút bởi khả năng thưởng thức cái đẹp và khí chất của một nhà nghệ thuật của người thuộc sao Thiên xứng; còn người thuộc sao Thiên xứng thì rất chú trọng đến cái vẻ bên ngoài. Tình yêu giữa người thuộc sao Ma kiệt và người thuộc sao Thiên xứng luôn hình thành trong không khí ưu nhã và lãng mạn.

Tuy nhiên, tính cách và thái độ sống giữa họ đều hoàn toàn khác biệt nhau. Họ có thể

đến với nhau nhanh chóng rồi lại chia tay nhau, nhưng hai bên đều để lại cho đối phương những kỷ niệm tốt đẹp.

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Bò cạp

Hai người họ có một điểm chung là ít nói, nhưng khi kết giao với nhau thì có thể vượt qua giới hạn về ngôn ngữ, đạt được sự giao cảm trong tâm hồn. Họ đều là người coi trọng tình cảm, có thể tin cậy vào nhau.

Khi kết giao với người khác giới thuộc sao Bò cạp, có thể hai người họ cùng hướng vể

một mục tiêu trong cuộc sống, và cùng đi trên đường đời, người thuộc sao Bò cạp là người bạn đời lý tưởng của người thuộc sao Ma kiệt.

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Xạ thủ

Người thuộc sao Xạ thủ đa số là phiêu bạt vô định, tuy họ hay nói nhưng lại có thế coi là người có tính tình trung lập, một khi đã quyết định việc gì thì sẽ hành động một cách nhiệt tình. Tuy đặc điểm giữa hai người họ không giống nhau lắm nhưng vẫn có một số điểm chung. Nếu họ biết rõ về sự khác biệt giữa hai người, và cùng nhau cố gắng thì sẽ có thể

trở thành một cặp vợ chồng tốt.

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Ma kiệt

Hai người cùng thuộc sao Ma kiệt đều không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, cũng sẽ

không mượn lời nói, chữ viết để biểu đạt tình ý, dù có tình ý với đối phương cũng để trong lòng. Nhưng họ cùng thuộc một chòm sao, nên có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, việc họ không thể biểu đạt tình ý của mình bằng ngôn từ và hành động một cách hoàn mỹ có thể sẽ thiếu đi sự lãng mạn, nhưng họ lại làm đối phương cảm động bằng tình cảm chân thành, vì thế tình yêu giữa họ vẫn rất nồng nàn say đắm.

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Thủy bình

Trong con mắt người thuộc sao Ma kiệt, người thuộc sao Thủy bình là người có ngoại hình thu hút, đầy lý trí và tính cách lạnh lùng, nếu hai người họ tâm đầu ý hợp thì họ sẽ là sự kết hợp giữa hai trường phái hiện thực và tương lai, đồng thời sẽ có một tình yêu lãng mạn. Người thuộc sao Ma kiệt thật thà chất phác thường bị thu hút bởi tính cách trong sáng của người thuộc sao Thủy bình.

* Người thuộc sao Ma kiệt với người thuộc sao Song ngư

https://thuviensach.vn

Sự kết hợp giữa hai chòm sao này đúng là yêu và được yêu. Đặc biệt, khi nam thuộc sao Ma kiệt kết hợp với nữ thuộc sao Song ngư thì tình trạng này thể hiện rõ rệt hơn.

Người thuộc sao Song ngư luôn có ước mơ đẹp chưa thực hiện được, còn người thuộc sao Ma kiệt chính là đối tượng để họ thực hiện giấc mơ đẹp đó. Trái tím phiêu bạt bất định của người thuộc sao Song ngư chỉ có người thuộc sao Ma kiệt mới có thể làm yên ổn trở lại. Vì thế khi người thuộc sao Ma kiệt và người thuộc sao Song ngư yêu nhau, rất có thể họ sẽ đi đến hôn nhân.

VI. CÔNG VIỆC CỬA NGƯỜI THUỘC SAO MA KIỆT

1. Dám mạo hiểm mới thu được thành tựu

Người thuộc sao Ma kiệt thường là thiếu tự tin, không dám mạo hiểm, trong công việc không có sự đột phá. Muốn thu được thành tựu lớn lao, người thuộc sao Ma kiệt phải tập cho mình tinh thân dám mạo hiểm.

Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều nguy hiểm, người quá nhút nhát khó có thể vượt qua được. Hơn nữa, chính vì cuộc sống tồn tại những nguy hiếm này mà bạn có thể tranh thủ

hành động khi nắm được 60% thắng lợi. Nếu cứ chờ phải nắm chắc 90% thắng lợi trong tay mới hành động thì cũng dễ dàng bị mất thời cơ.

Khi gặp tình thế nghiêm trọng, mọi người thường có thói quen là thận trọng, bảo toàn bản thân. Nhưng kết quả là không phát huy được tiềm năng của mình, mà chuyển sự chú ý vào việc tìm cách để giảm thiểu tổn thất cho mình. Những người này thường là có kết quả

thất bại.

Đối với những người lãnh đạo, sở dĩ họ có thể trờ thành người đứng đầu là vì họ dám đối mặt với sự nguy hiểm.

Người thuộc sao Ma kiệt nên tập thói quen dám mạo hiểm. Trong quá trình mạo hiểm sẽ có thể làm cho cuộc sống bình thản của mình biến động, sự trải nghiệm này sẽ không ngừng thách thức bản thân, và cũng khiên bạn phải luôn tự khôi phục sức sống của mình.

2. Người thuộc sao Ma kiệt làm việc gì thì có thể tỏa sáng Người thuộc sao Ma kiệt thích hợp làm những công việc chỉnh tề, có trật tự, như kỹ

nghệ, khảo cổ, tài chính, chính trị, bất động sản...

VII. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO MA KIỆT

1. Người có tài thành đạt muộn, giỏi tích lũy tài chính Do người thuộc sao Ma kiệt siêng năng cần cù hơn người, nên luôn vất vả, nhưng họ

thuộc mẫu người có tài thành đạt muộn. Họ cũng là người biết quản lý tài chính, vì thế đến khoảng 40 tuổi tất có thể tài vận hành thông.

Ngoài ra, người thuộc sao Ma kiệt rất giỏi tích lũy, góp ít thành nhiều.

2. Quan điểm quản lý tài vụ của người thuộc sao Ma kiệt Người thuộc sao Ma kiệt hay lo bò trắng răng, nên việc đầu tư ngắn hạn không thích hợp với họ, họ thường bị cuốn hút vào việc đầu tư dài hạn, nhưng bất cứ sự biến động nào của thị trường cũng khiến họ lo âu.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO MA KIỆT THUỘC CÁC NHÓM MÁU KHÁhttps://thuviensach.vn C NHAU

1. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O là người vững vàng, không ngừng nỗ lực, từng bước tiến đến mục tiêu đã định. Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O không từ bỏ công việc khó khăn, họ sẵn sàng hoàn thành bất cứ công việc gian khổ nào.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O luôn nhẫn nại trước nghịch cảnh, dù ở hoàn cảnh gian khó thế nào họ cũng không lùi bước. Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O sẽ

không thể hiện sự kiên trì giữ vững chủ trương của mình ra mặt, mà họ truyền đạt ý kiến của mình bằng hành động thực tế.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O luôn làm việc với thái độ thận trọng, không hành động sỗ sàng, xốc nổi. Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O cũng như bức tượng nhân sư

trước kim tự tháp, luôn giữ thái độ vững vàng bất biến trước mọi sự thay đổi của thế sự.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O coi trọng nguyên tắc, đồng thời hạn chế hành vi của mình một cách nghiêm khắc, khiến mình trở thành người quy củ. Vì thế, họ không thích những người sống không có nguyên tắc, sinh hoạt không có quy củ.

Do đó, người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O rất được mọi người xung quanh tín nhiệm, một khi họ đã đồng ý làm việc gì thì dù gặp khó khăn trắc trở thế nào họ cũng sẽ

hoàn thành trách nhiệm của mình.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O là người thực tiễn, nên khó tránh khỏi việc tạo cho người khác ấn tượng là người lạnh lùng, khiến người khác không dám gần gũi. Hơn nữa, người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O vốn là người luôn tuân thủ nguyên tắc, càng khiến người khác cảm thấy họ là người nghiêm khắc. Cho nên, người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O thường khiến người khác cảm thấy khó gần gũi. Nếu khí chất mềm dẻo của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O có thể phát huy tác dụng đúng lúc, thì thường sẽ

khiến người khác cảm thấy họ là người bình dị dễ gần.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O tuy không bao giờ oán trời trách người, nhưng trông họ lại như có điều gì đó không thể nói ra, lúc nào cũng có vẻ buồn bã không vui. Ngoài ra, người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O có tính cách bảo thủ nên khó có thể thay đổi khuynh hướng của mình.

Nhưng, ẩn trong vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O là một trái tim đầy nhiệt tình và tính cách dí dỏm. Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O luôn có những hành vi cứng nhắc, nhưng lại rất thu hút người khác. Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O luôn tự chế trước mình, khiến họ có vẻ trang nghiêm đạo mạo, khiến người khác kính sợ.

Khuyết điểm của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O là đôi khi họ có những hành động khiến người khác mất hứng. Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O không thích tụ tập vui đùa với mọi người, khi gặp những trường hợp này, họ thường sẽ cảm thấy tẻ nhạt, bầu không khí chung cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, họ không hề có ý, mà do người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu O bản tính nghiêm túc, khó có thể kết bè kết nhóm với người khác.

Lời khuyên: Nghiêm nghị với bản thân cố nhiên là không có gì sai, nhưng nếu điều đó khiến người khác cảm thấy mình quá đạo mạo an nhiên, khó gần gũi, thì cũng không hay lắm.

https://thuviensach.vn

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A Chòm sao Ma kiệt thuộc "tiêu chí của đất", kiên cố, vững chắc và bao dung như trái đất. Bản thân nhóm máu A cũng có đặc trưng này, vì thế, người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A không dễ thoát khỏi lẽ thường, mà như bánh xe theo quỹ đạo, tiên về phía trước vững vàng và thuận lợi.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, vì thế họ

không có điều kiện hưởng thụ cuộc sống. Chỉ có việc nỗ lực hướng tới tương lai mới khiến tâm lý họ cảm thấy thoải mái.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A làm việc gì cũng chỉ tin vào chính mình, họ cho rằng chỉ có bản thân mình mới đáng tin cậy; họ không dễ mở lòng với người khác hay tin vào người khác, thậm chí là khó có thể chấp nhận người khác. Tính cách cẩn thận này có thể nhận thấy được từ bề ngoài chất phác, thận trọng. Tuy bề ngoài người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A tỏ ra không tranh giành với ai, nhưng họ không phải là người tiêu cực.

Ham muốn theo đuổi danh lợi trong lòng người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A cũng luôn âm ỉ như lửa, càng lúc càng mãnh liệt.

Nhưng, quyết tâm giành chiến thắng của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A lại không thể hiện rõ ràng, họ cũng không có mưu lược cao siêu để giành thắng lợi, mà hoàn toàn dựa vào thực lực của mình. Đối với những việc cần thực lực, họ sẽ làm tốt hơn so với người khác, thành công nắm chắc trong tay họ; bản thân người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A cũng biết rõ điều này, nên họ luôn nỗ lực hướng về phía trước.

Do người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A không tin tưởng vào người khác, nên ít có bạn tri kỷ, cuộc sống rất cô quạnh; nhưng họ lại tràn đầy niềm tin đối với tương lai, tin rằng sự phấn đấu đơn độc hôm nay sẽ đổi lấy thành tựu huy hoàng ngày sau. Khi gặp khó khăn trở ngại, người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A sẽ không chán nản, không chùn bước, mà họ sẽ vui vẻ chấp nhận, tiếp tục bước từng bước vững vàng, dần dần tiến đến thành công.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A rất tự tôn, bẩm sinh có tinh thần luôn cố gắng nỗ lực, vì thế họ sẽ có nhiều cơ hội thành công, được người khác tán thưởng.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A dễ gây cho người khác ấn tượng là người chỉ

biết lo cho mình, ảnh hưởng đến quan hệ giao tiếp.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A chỉ biết vùi đầu vào công việc, mà thờ ơ với những người đáng vêu và những điều thú vị xung quanh mình, khiến cuộc sống trở nên tẻ

nhạt, đơn điệu.

Đi du lịch tuy tốn nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng có thể giải tỏa sự căng thẳng, hơn nữa còn giúp nâng cao tinh thần làm việc, khơi gợi sự sáng tạo của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A, giúp có những kế hoạch khác.

Cá tính kiên định không chịu khuất phục đúng 3 ưu điểm của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A, nhưng nếu quá cứng nhắc thì sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ giao tiếp của họ.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A càng ở trong nghịch cảnh càng phát huy được tiềm năng của minh, điều này giúp họ trở thành người đáng tin cậy và tôn kính. Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A rộng lượng với người khác, nên ứng xử linh hoạt, không nên quá cứng nhắc, khiến người khác cho là người cố chấp, như vậy sẽ giúp cuộc s https://thuviensach.vn ống dễ chịu hơn.

Lời khuyên: Biết điều hòa cuộc sống sẽ khiến cuộc sống của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu A phong phú hơn.

3. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B thuộc mẫu người cẩn cù chăm chỉ. Họ rất quý trọng thời gian, luôn thúc giục bản thân vươn lên từng giờ từng phút.

Khi còn đi học, người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B luôn cần cù chăm chi, nhiều lúc lo học quên ăn, họ luôn tranh thủ từng khoảng thời gian ít ỏi như đi xe bus, lúc ăn cơm hay trước khi đi ngủ để học bài.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B một khi đã chú tâm vào một mục tiêu nào đó, thì sẽ quên hết sự tổn tại của những người xung quanh, người khác khó có thể tiếp cận. Dù làm bất cứ việc gì, người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B cũng đi sâu tìm hiếu chứ không chỉ xem xét hời hợt bề ngoài.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B có khả năng tập trung rất tốt. Họ ít tham gia vào những hoạt động giải trí, vì với họ, những hoạt động vui chơi giải trí là những việc vô vị

vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí tiền bạc.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B luôn chú tâm vào việc theo đuổi mục tiêu và hoàn thành công việc, vì thế họ trở nên lạnh lùng và vô tình. Do đó, người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B cần chú ý rằng, không nên vì theo đuổi lý tưởng mà lơ là nhiều điều có giá trị

xung quanh mình trong cuộc sống có rất nhiều thứ đáng để theo đuổi.

Nếu muốn mô tả tính cách và khí chất của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B, thì cần phải tách rời nhóm máu và chòm sao ra, vì hai yếu tố này hoàn toàn khác nhau nhưng lại ảnh hưởng lẫn nhau.

Đặc trưng của nhóm máu B là quyết đoán, tích cực, một khi đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ thực hiện bằng được.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B ít giao tiếp nên không có kinh nghiệm giao tiếp, họ ít khi chủ động mở rộng phạm vi giao tiếp.

Người thuộc nhóm máu B thì lại có quan hệ rộng rãi, có thể hỗ trợ cho sự thành công trong sự nghiệp hôn nhân và tài vận của mình.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B tổng hợp hai đặc trưng kể trên, tuy họ biết cách giao tiếp nhưng lại không tùy tiện kết giao với người khác. Trừ phi họ xác định đối phương là đối tượng xứng đáng kết giao, rằng không, họ tuyệt đối không dễ dàng tiếp nhận.

Thái độ làm việc của người thuộc sao Ma kiệt “hóm máu B cũng vậy, chịu ảnh hưởng của hai yếu tố là nhóm máu B và chòm sao Ma kiệt. Nhưng, nếu họ có để giữ được cân bằng thì xác suất thành công khá cao.

Do có những đặc trưng này mà người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu B luôn mong muốn nổi trội hơn người, và cơ hội thành công của họ cũng nhiều. Nhưng sự thận trọng dễ tạo thành bệnh đa nghi, không nên quá khắt khe với người khác, nên cố gắng sống hài hòa với mọi người.

Lời khuyên: Không nên quá cẩn thận, đôi khi cũng nên mạnh dạn thưởng thức những sự vật mới, cô gắng đột phá.

https://thuviensach.vn

4. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB có những đặc trưng và khí chất như một chú sơn dương, hiền lành, cẩn thận, nhẫn nại, bước đi thũng thẳng không vội vã, sống thành bầy đàn và luôn bảo vệ lẫn nhau.

Nguyên tắc sông của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB là luôn cẩn thận chắc chắn, thà là tiên bước nào chắc bước ấy để được bình an còn hơn bước liều bước đại, cho nên họ không muốn mạo hiểm.

Dù mọi người tỏa sáng thế nào người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB vẫn như chú rùa trong cuộc đua giữa rùa và thỏ, dựa vào sức bền và nghị lực của mình để đi đến đích, trước khi kết thúc cuộc đua, họ không dám ngơi nghỉ. Vì thế, người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB là người có thể dựa dẫm. Dù ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, họ cũng luôn thận trọng và cố gắng, khi họ đã xác định mục tiêu thì không bao giờ chùn bước hoặc bỏ dở nửa chừng. Kiên trì đến giây phút cuối cùng chính là nền tảng của sự thành công của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB.

Trong con mắt người khác, người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB là người luôn có nét mặt vui cười thân thiện, tựa như họ không bao giờ kích động, xốc nổi; nhưng thực tế họ

là người rất cẩn thận, không hề để lộ bất cứ khuyết điểm nào.

Có lẽ một số bạn bè sẽ trêu chọc người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB rằng: "hà tất phải nghiêm túc như thế, trông giống y như ông già cố chấp". Tuy nhiên, sự nghiêm khắc chính là đặc điểm gây ấn tượng nhât của người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB bẩm sinh thiếu cảm giác an toàn, vì thế họ

luôn thận trọng để bảo vệ bản thân.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB hòa nhã, thản thiện với người khác, nhưng không dễ dàng thổ lộ tâm sự với người khác, trừ phi đã xác định chính xác rằng đối phương là người bạn chân thành thì mới mở lòng đón nhận họ.

Vì thế, đôi khi người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB bị phê bình là người cứng nhắc, đây chính là do tính cách quá thận trọng gây nên. Tuy nhiên, bạn đừng quên rằng việc bảo vệ chính mình rất quan trọng, nhất thiết đừng vì sợ làm tổn thương người khác mà kết giao bạn bè một cách tùy tiện.

Người thuộc sao Ma kiệt nhóm máu AB nên kết giao thêm nhiều bạn bè hơn, để họ

biết mình là người trung thực, là người đáng tin cậy, như thế sẽ không biến thành người lập dị.

Lời khuyên: Trong cuộc sống tất nhiên cần phải nghiêm túc, nhưng đôi khi cũng cần phải thoải mái, không nên giữ mình thái quá, khiên người khác hiểu lầm mà mất đi những tình bạn đáng quý, trở thành người cô lập.

https://thuviensach.vn

Chương 11. CHÒM SAO THỦY BÌNH (21/1 – 19/2) Chòm sao Thủy bình có liên quan tới gió, vì thế người thuộc sao Thủy bình thích độc lập tự do. Đối với người thuộc chòm sao này, điều đáng sợ nhất là họ bị giam giữ trong nhà, cho dù nhà có thoải mái thế nào nhimg họ cũng cảm thấy bị mất tự do.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO THỦY BÌNH

1. Thần thoại và truyền thuyết về chòm sao Thủy bình

Trong nhiều nền văn hoá cổ đại, kể cả Babylon, Ai Cập và Hy Lạp, có một vị thần tên là "thần mang nước" hay "thần đổ nước". Theo thẩn thoại Hy Lạp thì Zeus là "thần mang nước", chòm sao Thủy bình là biểu tượng cho thần mang nước Zeus.

* Thuộc tính của chòm sao Thủy bình

Chòm sao Thủy bình là chòm Phong tượng tinh cuối cùng, thích không gian tự do và độc lập.

* Phù hiệu của chòm sao Thủy bình

Suôi nguồn trí tuệ trong bình tiết ra ngoài, đại biểu cho lý trí của chòm sao Thủy bình, khiến nó trở thành chòm sao có trí tuệ nhất trong mười hai chòm sao.

* Sao bảo hộ sao Thủy bình

Sao Thiên vương là sao bảo hộ sao Thủy bình.

* Sức hút của người thuộc chòm sao Thủy bình

Tinh thần nhân đạo và phẩm vị nghệ thuật, sự sáng tạo phong phú của họ khiến họ có đặc điểm khá thần bí và rất quyến rủ. Đồng thời, vẻ đẹp trẻ trung và thái độ sống thông minh khéo léo của họ khiến mọi người đều yêu mến.

* Chổ thiếu sót của người thuộc sao Thủy bình

Người thuộc sao Thủy bình không thực tế. Họ là người cẩu thả, thường lặp đi lặp lại một lỗi.

2. Tính vận của người thuộc sao Thủy bình

- Màu sắc may mắn: màu xanh.

- Đá may mắn: thạch anh tím.

- Con số may mắn: 4, 13, 22, 31.

- Ngày may mắn: thứ tư.

- Địa điểm may mắn: những nơi bận rộn và thành phố lớn.

II. CHỈ NẤM TINH VẬN MỖI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THỦY BÌNH

Tháng 1, đời sống nâng cao. Sao Thiên vương nắm quyền và sao Mộc cởi mở đang ở

khu vực chòm sao Thủy bình, khiến mọi lĩnh vực trong đời sống đều được mở rộng. Người thuộc sao Thủy bình đã chuẩn bị đâu vào đấy, đón nhận sự chuyển biến tốt đẹp hơn; hãy lên kế hoạch tốt và bắt tay vào thực hiện.

https://thuviensach.vn

Tháng 2, tiếp xúc tình cảm. Sao Hải vương mẫn cảm dần dần tiếp cận, chia sẻ ước

mơ với người thuộc sao Thủy bình. Điều này tác động tới phương diện tình cam của người thuộc sao Thủy bình, khiến họ trở nên bình dị dễ gần.

Tháng 3, tài vận đến. Tháng này có lợi cho việc đầu tư. Khi đã thu được một số lợi nhuận chuẩn bị rút lui, cần chú ý rằng sao Mộc may mắn sẽ can thiệp vào, khiến người thuộc sao Thủy bình thấy được những lợi nhuận lớn hơn mà quyết định đầu tư.

Tháng 4, nắm bắt cơ hội. Người thuộc sao Thủy bình có hành vi kỳ quái mong muốn thay đổi mình, đây là một điều rất tốt, vì mạng lưới giao tiếp trong công việc của người thuộc sao Thủy bình đã cung cấp cho họ một số cơ hội việc làm tốt, mà người thuộc sao Thủy bình cũng đang mong muốn tìm được một công việc ổn định và lâu dài. Do đó, người thuộc sao Thủy bình phải tích cực nắm bắt cơ hội.

Tháng 5, tình cảm ổn định. Quan hệ với người bạn mới quen (không phải là đối tượng điển hình của người thuộc sao Thủy bình, mà là người thuộc sao Kim ngưu rất bảo thủ) tựa như đã quen biết từ lâu. Tính cách lạnh lùng của người thuộc sao Kim ngưu và người thuộc sao Thủy bình hoạt bát có thể nói là sự tác hợp của ông trời, người thuộc sao Thủy bình tạm thời ổn định trở lại.

Tháng 6, nỗ lực làm việc. Sao Hỏa đầy sức sống can thiệp vào khu vực sao Song tử

thích thể hiện mình, đem lại cho người thuộc sao Thủy bình nhiều ý tưởng sáng tạo. Người thuộc sao Thủy bình đã có được đời sống tình cảm như mong muốn, sao không dốc toàn bộ sức lực vào công việc?

Tháng 7, thân thể khỏe mạnh. Tháng này người thuộc sao Thủy bình quyết tâm rèn luyện thân thể, lên kế hoạch tập luyện thân thể toàn diện, phối hợp với ăn uống và các phương pháp giảm áp lực, có thể giúp người thuộc sao Thủy bình có sức khỏe tốt hơn, đáp lại người thuộc sao Thủy bình là một người bạn biết chú trọng sức khỏe.

Tháng 8, đánh giá lại. Khi người thuộc sao Thủy bình chuẩn bị tin tưởng hoàn toàn vào đối phương, họ lại có một số hành vi khiến người thuộc sao Thủy bình lùi bước, nhất thiết không nên đưa ra quyết định chia tay.

Tháng 9, thu chi cân bằng. Tình hình tài chính của người thuộc sao Thủy bình gặp sự

thay đổi lớn, ảnh hưởng khách quan là tiền gửi ngân hàng của người thuộc sao Thủy bình, cần cố gắng giữ cho thu chi cân bằng đế tránh thâm hụt. Trong vòng mấy tháng tới, tốt nhất nên xác định rõ mục đích sống.

Tháng 10, công việc mỹ mãn. Thông thường, trong ngày đầu tiên tìm một công việc mới, người thuộc sao Thủy bình luôn tìm kiêỉn sự trợ giúp từ nhiều phương diện, nhưng cuối cùng thì tìm được một công việc thích hợp, khiến người thuộc sao Thủy bình cảm thấy yêu thích, thậm chí họ cho rằng công việc này có thể làm tới lúc nghỉ hưu.

Tháng 11, nảy sinh hiểu lầm. Tháng này người thuộc sao Thủy bình phải làm việc gấp gáp, nhất là khi sao Thủy phụ trách công việc truyền thông tin dần dần rời xa, cần phải hoàn thành kế hoạch làm việc quan trọng. Trong thời gian này, lời nói không hề có ác ý bị coi là lên án, ngay cả những câu chuyện cười xuất sắc của người thuộc sao Thủy bình cũng không còn tác dụng.

Tháng 12, có sự kiện trọng đại. Người thuộc sao Thủy bình sẽ quen với một nhóm bạn mới, khiến mình có cảm giác an toàn. Đối với người thuộc sao Thủy bình không thích thỏa https://thuviensach.vn

hiệp, có thể bao dung như thế là một điều rất tốt.

III. TÍNH CÁCH VÀ TÂM TRÍ CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THỦY BÌNH

1. Đặc tính và tính cách của người thuộc sao Thủy bình Người thuộc sao Thủy bình theo đuổi chân lý, tôn sùng tự do và đầy chủ nghĩa nhân đạo, thân thiện với mọi người nhưng không gắn bó keo sơn, là người có trí tuệ nhưng thiếu nhiệt huyết, có lòng bác ái, lý trí và lạnh lùng.

Do được sao Thiên vương bảo hộ, nên người thuộc sao Thủy bình rất cần sự hỗ trợ

của bạn bè, cảm thấy mọi người bên cạnh đều là bạn, thậm chí sau khi kết hôn cũng vẫn rất chú trọng bạn bè; một khi được người thuộc sao Thủy bình coi là bạn, thì họ sẽ rất chân thành. Người thuộc sao Thủy bình luôn có nhiều cảm giác khác nhau, nhưng họ sẽ không có cảm giác cô đơn. Tuy nhiên, người thuộc sao Thủy bình cần chú ý rằng: sự hy sinh vì bạn bè ở mức độ vừa phải được gọi là nghĩa khí, nhưng quá độ thì sẽ trở thành ngốc nghếch.

Người thuộc sao Thủy bình luôn tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên là người nhân từ, thân thiện, biết thông cảm và hiểu được người khác, nhưng họ giỏi giữ khoảng cách với người khác, đồng thời hơi khó hiểu, một mặt vui vẻ giúp đỡ người khác, một mặt lại bàng quan; người khác khó có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết với họ. Trong 12 chòm sao, người thuộc sao Thủy bình là lý trí nhất, khi quan sát sự vật thì luôn thay đổi góc độ, đối với sự việc phức tạp có thể phân tích khéo léo, đồng thời dự đoán kết quả một cách chuẩn xác.

Tính cách ngoan cố của người thuộc sao Thủy bình bình thường không dễ biểu lộ ra, tạo cho người khác ấn tượng là một người ôn hòa, binh tĩnh và có khả năng quan sát khách quan, là người tích cực và ham tìm hiểu tri thức, có ý chí vững vàng và khả năng phán đoán công bằng. Cá tính cương trực, ghét kẻ tiểu nhân, công chính vô tư. Thái độ cứng rắn này của người thuộc sao Thủy bình thường dễ bị hiểu lầm là người bạc tình bạc nghĩa. Do họ

quá lạnh lùng và lý trí nên thiếu tình cảm, điều này có ảnh hưởng lớn đến quan hệ giao tiếp.

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Thủy bình

Đặc trưng lớn nhất của người thuộc sao Thủy bình là ghét bị gò bó, theo đuổi tự do, họ tôn sùng sự độc lập tự chủ đến mức có thể đánh đổi tất cả để được độc lập. Hơn nữa, do họ có tinh thần tôn sùng tự do nên họ rất tôn trọng sự tự do của người khác. Đối với mẫu người này, địa vị, danh tiếng, của cải đều là sợi dây xích ràng buộc họ, ngay việc kết hôn cũng là một sự trói buộc. Với bạn bè, họ luôn căn cứ vào sự gần gũi về tinh thần và tâm trí để xây dựng tình bạn, đối đãi với người khác thân thiện nhưng không gắn bó. Người thuộc sao Thủy bình đầy trí tuệ nhưng lại thiếu nhiệt huyết, là người có tinh thần nghiên cứu, thích những sự vật mới, âm nhạc và tự do. Họ là người rất lý trí, không dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Đối với người thuộc sao Thủy bình bác ái và lý trí, hầu hết các mối quan hệ đều bắt nguồn từ bạn bè, bởi vì mỗi người đều có tính cách và ưu điểm riêng, đáng để họ khai thác và tìm hiểu. Người thuộc sao Thủy bình bẩm sinh không thích làm bộ làm tịch, không thích nịnh hót, ghét hàng giả và người đạo đức giả.

Người thuộc sao Thủy bình rất không thích những suy nghĩ tầm thường, thích hiến thân trong niềm tin của mình, hoàn toàn không để ý tới người khác, nên thường tạo cho người khác ấn tượng là người khác người, tự làm theo ý mình. Họ không ham danh tiếng, chỉ mong được sông tự do tự tại. Họ không để ý tới cách nhìn hoặc sự phê bình của người https://thuviensach.vn

khác. Người thuộc sao Thủy bình có hành động nhanh nhạy, tư tưởng thích sự mới mẻ, giàu

sáng tạo, thường có những điều mới lạ, có khí chất của một nhà khoa học, họ giỏi thể hiện những ý tưởng mới lạ trong nghệ thuật và nghiên cứu khoa học. Do họ đặc biệt thích sáng tạo cái mới và có những ý tưởng lạ, nên đôi khi có khuynh hướng lập dị.

Người thuộc sao Thủy bình luôn muốn tự làm theo ý mình, dù người khác đồng tình hay phê bình, thậm chí hành vi cũng dựa vào trực giác. Lĩnh vực tinh thần của họ cũng rất rộng, họ thường thần du trong đó, nhưng trong con mắt người khác, họ lại bị cho là người dửng dưng.

Khi tinh thần thoải mái, họ sẽ ra sức giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn; đối với những người không hợp ý, thì họ sẽ không nổi giận một cách vô ích, mà sẽ đi tìm mặt tích cực loại trừ mặt tiêu cực, biểu hiện tính cách công bằng. Việc chọn bạn của người thuộc sao Thủy bình rất khắt khe, hơn nữa, họ thích những người cởi mở, không chủ động kết giao với những ngưòi trầm mặc, nhưng một khi bạn bè gặp nguy cấp, họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Người thuộc sao Thủy bình có tinh thần khoa học, có thể thể hiện thái độ phê phán và phương thức tư duy hợp lôgic đối với vấn đề. Tuy có nhiều người thuộc sao Thủy bình trở

thành nhà khoa học, nhưng không phải tất cả những người thuộc sao Thủy bình đều thích hợp làm công tác nghiên cứu. Cần phải dựa vào vị trí của sao Thủy để phán đoán tư tưởng của mình có thể giữ cân bằng không. Ví dụ: nếu sao Thủy tại chòm sao Kim ngưu hoặc chòm sao Ma kiệt, thì người thuộc sao Thủy bình sẽ có khuynh hướng ngày càng tệ hại hơn.

IV. QUAN HỆ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THỦY BÌNH

Người thuộc sao Thủy bình thuộc mẫu người bác ái, có thể chung sống hòa thuận với người khác. Do có tinh thần vươn lên, nên làm bất cứ việc gì họ cũng có thái độ tích cực mạnh dạn hướng về phía trước, ra sức làm việc. Một khi đã có lý tưởng cao cả, họ sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng, chưa thành công thì không lùi bước.

Người thuộc sao Thủy bình có khả năng tuởng tượng phong phú, thích sáng tạo, không thích bị trói buộc trong một mô thức cố định, đôi khi có khuynh hướng tuân thủ quy luật và phép tắc. Vì thế, người thuộc sao Thủy bình có tính cách không ổn định.

Ví dụ: khi tham gia hoạt động tập thể, họ sẽ đưa ra một số hành động đặc biệt; nhưng lại vì người khác không thể tiếp nhận ý kiến đặc biệt của mình mà trở nên cực đoan.

Đôi khi, họ bỗng nhiên thoát ra khỏi phương thức sinh hoạt quen thuộc của mình để

theo đuổi một phương thức sinh hoạt khác hẳn.

Đối với một số thói quen cũ, tư tưởng cũ, sự vật truyền thống, người thuộc sao Thủy bình thường muốn nghiên cứu tìm hiểu lại.

Người thuộc sao Thủy bình lý trí và thẳng thắn, có thế kết giao với người khác với thái độ thoải mái, họ cho rằng dù là nam hay nữ cũng đều là bạn, nên sẽ đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính.

Người thuộc sao Thủy bình sẽ không để tâm đến hiện tại, mà luôn hướng đến tương lai, đồng thời có khả năng khai thác thế giới mới.

Người thuộc sao Thủy bình được coi là người kiên định, vững vàng, ắt hẳn có thời niên https://thuviensach.vn

thiếu khô cực, cuộc sống không bằng phẳng; cũng có những trường hợp gặp sóng gió trong

đời sống vợ chồng. Người thuộc sao Thủy bình có đặc trưng là có nhiều sở thích, giỏi xã giao, có thế hưởng thụ cuộc sống phong phú, dân chủ. Do họ có khả năng khắc phục trở

ngại nên có thể thu được thành tựu lớn lao trong cuộc sống.

Người thuộc sao Thủy bình thích đời sống tự do, không muốn bị người khác ràng buộc, không hề nản chí trước sự thách thức của những sự vật mới, đây chính là đặc trưng tính cách của họ.

Thời trẻ, người thuộc sao Thủy bình có thể nắm bắt cơ hội tốt, phát huy được tài năng và cá tính của mình, họ lại được quý nhân phù trợ. Nhưng thời kỳ trung niên là thời kỳ gian khổ, cuộc sống gia đình không thuận lợi, liên tục xảy ra những sự việc không may.

Về lĩnh vực kinh tế, họ thường được giúp đỡ, đây có thể nói là phúc phần của người thuộc sao Thủy bình, đa số là họ được kế thừa di sản.

Người thuộc sao Thủy bình giàu khả năng sáng tạo, suy nghĩ có tính xác thực, không dễ dàng nghe theo người khác. Họ thích cuộc sống vui vẻ. Người thuộc sao Thủy bình có cách tư duy của riêng mình, rất chú trọng thế giới riêng của mình, nhưng nếu sống khép kín trong thế giới ấy thì sẽ không thể phát triển được.

Người thuộc sao Thủy bình không hề để ý tới lời phê bình của người khác, nhưng đôi khi cũng nên khiêm nhường tiếp thu ý kiến của người khác. Do người thuộc sao Thủy bình quá chú trọng lý luận, nên thường bị cho là người cao ngạo, không biết thông cảm; tính cách không thực tế thường lơ là những chuyện nhỏ trước mắt. Họ khăng khăng giữ vững lý tưởng và quan niệm của mình, khó có thể phối hợp với mọi người và thoả hiệp với người khác, vì thế họ dễ bị cô lập và bị bài xích trong tập thể.

Người thuộc sao Thủy bình thuộc mẫu người lý trí, lạnh lùng, là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ là người có niềm tin vững vàng, nhất định phải thực hiện lý tưởng của mình, bằng không sẽ trở nên bất mãn. Do đó, họ rất ghét bị trói buộc trong một khuôn phép nào đó. Họ giỏi suy xét trong phạm vi lớn, đôi khi cũng nảy sinh tư tưởng cách mạng. Nhưng đối với những việc nhỏ thì họ lại không suy nghĩ chu toàn, đây chính là khuyết điểm của họ.

Người thuộc sao Thủy bình có trí nhớ tốt, phản ứng nhanh, họ thường suy nghĩ sự

việc rất hoàn mỹ, đôi khi tỏ ra chế giễu người khác. Họ có thể nắm được vấn đề quan trọng nhưng lại thiếu kiên trì, dễ thay đổi tâm ý, cần chú ý đến khuyết điểm lời nói và hành vi không thống nhất.

Tinh thần bác ái của người thuộc sao Thủy bình là đặc điểm rất cao quý. Nhưng có một điều đáng chú ý hơn, đó là tình cảm cá nhân. Nếu có thể yêu một người nào đó, thì tinh thần bác ái này mới có thể phát huy.

Người thuộc sao Thủy bình có thể sống vui vẻ với bất cứ ai, họ có khả năng thích ứng tốt, tính cách dễ hòa đồng.

Nữ giới thuộc sao Thủy bình không thích sự tranh chấp, là người sống hài hòa. Họ ít bị

tình cảm chi phối, mà luôn suy xét một cách công bằng. Vì thế, họ có khuynh hướng luôn suy nghĩ cho người khác hoặc quá quan tâm săn sóc đối với người khác. Họ không có hứng thú đối với tiền bạc và địa vị xã hội, luôn quan hệ bình đẳng với người khác.

Đối với một số sự việc thực tế, người thuộc sao Thủy bình cũng nên tiếp thu. Mỗi sự

việc đều có lý do hình thành của nó, vì thể nên đi sâu tìm hiểu nguyên nhâ https://thuviensach.vn n, chứ không nên

phủ định một cách đơn giản.

Người thuộc sao Thủy bình rất coi trọng bạn bè, vì thế thu được nhiều lợi ích từ bạn bè. Khi gặp khó khăn, bạn bè sẵn sàng giúp đỡ họ, và khi bạn bè gặp khó khăn họ cũng ra tay giúp đỡ.

Người thuộc sao Thủy bình luôn sống hòa nhã với bạn bè, do họ có tầm nhìn rộng rãi và bao dung. Đối với những người bạn từng xảy ra bât hòa, khi gặp khó khăn họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ, không để ý đến chuyện cũ.

Người thuộc sao Thủy bình thông hiểu thường thức xã hội, họ làm việc gì cũng lạc quan phấn đấu, tạo cho người khác ấn tượng là người tài trí và có khả năng suy lý, họ luôn làm việc đâu ra đó. Nỗ lực là điểm mấu chốt của sự thành công.

Người thuộc sao Thủy bình rất nhạy cảm đối với những sự việc mới mẻ và có tính biến hóa, cũng như những đồ cổ giàu tính truyền thống.

Sự nỗ lực, tâm thái và phương thức sinh hoạt thời trẻ của người thuộc sao Thủy bình có liên quan đến đời sống khi về già của họ, nếu lúc này có thể đột phá qua cửa ải khó khăn, thì khi về già sẽ được an toàn.

V. TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THỦY BÌNH

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Thủy bình Tình yêu của người thuộc sao Thủy bình thường được phát triển từ tình bạn, là tình yêu thẳng thắn và đầy lý tính. Vì thế, dù người thuộc sao Thủy bình có yêu cũng sẽ không bị vướng víu vào tình yêu và cũng không vì tình yêu mà mất đi lý trí.

Người thuộc sao Thủy bình có tốt chất sẽ nhìn vào mức độ cố gắng của đối phương mà có thể yêu đối phương, đây chính là bước đầu tiên của tình yêu.

Người thuộc sao Thủy bình thích quan hệ vừa phải, hai bên không ràng buộc lẫn nhau.

Tuy yêu nhau nhung cũng cần phải tôn trọng sự riêng tư của nhau. Người thuộc sao Thủy bình được nhiều người khác giới yêu thích, nhung họ lại bị những người xung quanh coi là người tùy tiện.

Người thuộc sao Thủy bình coi trọng tình bạn hơn tình yêu, người bạn quan trọng nhất mới là người tình của người thuộc sao Thủy bình.

Người thuộc sao Thủy bình luôn nhìn thẳng vào tương lai, luôn vẽ ra một thế giới đầy mộng mơ và hy vọng. Dưới con mắt của người khác, người thuộc sao Thủy bình là một người hay nằm mơ giữa ban ngày, nhưng đối với bản thân người thuộc sao Thủy bình thì mộng và hiện thực có quan hệ mật thiết với nhau.

Tuy nhiên, trong quan hệ giao tiếp thì có người thích người ghét, nên bạn cần chú ý đến lời nói của minh, nên giữ thái độ thẳng thắn và lý tính trong quan hệ với mọi người.

Bình thường, người thuộc sao Thủy bình nói chuyện vui vẻ thoải mái với bạn khác giới, cùng nhau chơi thể thao hoặc cùng thảo luận, nói chuyện gẫu. Sau khi đã trở thành người yêu của nhau, họ vẫn duy trì quan hệ như vậy.

Trong tình yêu, người thuộc sao Thủy bình rất để ý đến hình ảnh của đối phương. Nếu trong lần đầu hẹn hò phát hiện đối phương không phải là đối tượng lý tưởng của mình, thì https://thuviensach.vn

họ sẽ nhanh chóng chấm dứt quan hệ. Người thuộc sao Thủy bình không thể tiếp tục quan

hệ với người mình không thích. Quan niệm này trở thành yêu tố quan trọng khi chọn đối tượng kết hôn.

Người thuộc sao Thủy bình không để ý đến những việc trước mắt, luôn hướng tới tương lai, họ cho rằng tình yêu cao cả nhất là tình yêu nhân loại. Vì thế, dù có yêu, người thuộc sao Thủy bình cũng sẽ không vì yêu mà mất đi lý trí. Người thuộc sao Thủy bình bẩm sinh không thích bị người khác ràng buộc, và không muôn ràng buộc người khác. Vì thế, khi họ yêu một người nào đó, cũng sẽ giữ một khoảng cách thích hợp, không muốn trói buộc đối phương, mà để hai bên được hưởng thụ một tình yêu tự do.

Sự thu hút của người thuộc sao Thủy bình chính là sự thuần khiết.

Người thuộc sao Thủy bình tuy hay nói nhưng hành động lại không tích cực; nếu muốn thân thiết với họ hơn thì phải hành động tích cực. Người thuộc sao Thủy bình hiện đại dường như quá thành thật.

Người thuộc sao Thủy bình thông minh tuyệt đối không bị xúc động trước những lời nói ngọt ngào hoặc quà tặng của người khác giới. Nhưng sự thông cảm của người thuộc sao Thủy bình đôi khi bị hiểu lầm là tình yêu, và là người muốn độc chiếm tất cả, vì thế cần hết sức chú ý.

Người thuộc sao Thủy bình có tấm lòng bác ái, đối đãi với người yêu cũng như đối với bạn thân, không hề có sự khác biệt. Nhưng người khác sẽ cảm thấy người thuộc sao Thủy bình quá lạnh lùng và vô tình với người yêu.

Mỗi cuộc tình của người thuộc sao Thủy bình đều không bền lâu, nhưng trong khoảng thời gian này họ luôn cảm thấy rất vui vẻ. Người thuộc sao Thủy bình muốn tìm hiểu tình cảm của hai người phát triển như thế nào, tốt nhất nên đi du lịch. Mỗi buổi sáng, trưa, tối trong những ngày đi du lịch cùng nhau sẽ đại biểu cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

Cuộc tình này thành công hay thất bại cũng sẽ có đáp án ngay lúc này.

2. Đối tượng của người thuộc sao Thủy bình

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Bạch dương

Người thuộc sao Thủy bình và người thuộc sao Bạch dương đều có cá tính mạnh, luôn đặt kỳ vọng rất cao đối với mọi việc, cho nên họ có thể thu hút lẫn nhau. Khi người thuộc sao Bạch dương cảm mến người thuộc sao Thủy bình, thì sẽ theo đuổi ráo riết, tuy tâm lý họ thích người thuộc sao Thủy bình, nhưng khi đã yêu, họ cũng không coi tình yêu là tất cả, họ không bị tình yêu làm ảnh hưởng đến công việc.

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Kim ngưu

Mục tiêu và phương thức sống của người thuộc sao Kim ngưu không tương đồng với người thuộc sao Thủy bình, lý tưởng, niềm tin và tư tưởng của hai người họ có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Ban đầu quen biết, họ cảm thấy không hài lòng về nhau, nên khó có thể đi đến tình yêu.

Nhưng, nếu hai người họ từ bỏ thành kiến, người thuộc sao Thủy bình sẽ phát hiện người thuộc sao Kim ngưu có tính nguyên tắc hiếm thấy, khiến người thuộc sao Thủy bình không thể không khâm phục khả năng giữ nguyên tắc của họ. Nếu người thuộc sao Kim ngưu có thể chấp nhận quan điểm tiến bộ và lý luận tân tiến của người thuộc sao Thủy bình https://thuviensach.vn

thì hai bên có thể trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc và bền lâu.

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Song tử

Đối với tình yêu, người thuộc sao Song tử rất tích cực, họ thích người thuộc sao Thủy bình có chiều sâu, yêu say đắm và muốn tiếp cận người thuộc sao Thủy bình. Nhưng, dù họ

say mê người thuộc sao Thủy bình như thế nào, người thuộc sao Thủy bình thích họ đến đâu, thì trong ý thức người thuộc sao Thủy bình vẫn luôn tỉnh táo và lý trí, không bị tình cảm làm mê muội. Ngoài ra, họ đều rất chú ý đến đời sống của mình, cũng tôn trọng đời sống của đối phương, cho nên khi ở bên nhau, họ sẽ không cảm thấy bị ràng buộc lẫn nhau, là một cặp tình nhân lý tưởng.

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Cự giải

Ban đầu, người thuộc sao Cự giải sẽ bị tính cách lý tính nổi bật của người thuộc sao Thủy bình thu hút, nhưng càng tiếp xúc thì càng cảm thấy họ và người thuộc sao Thủy bình luôn có khoảng cách, cuối cùng sẽ dẫn đến chia tay. Người thuộc sao Cự giải là người thuộc về gia đình, họ không hợp với người thuộc sao Thủy bình giỏi giao tiếp. Ngoài ra, do người thuộc sao Thủy bình thuộc trường phái lý tính, nên họ không chấp nhận người thuộc sao Cự giải hy sinh tất cả vì tình yêu. Hơn nữa, khi người thuộc sao Thủy bình nói đến lý tưởng, dự định cao xa thì người thuộc sao Cự giải không thể hiểu nổi, đây là điều khiến người thuộc sao Thủy bình không chấp nhận.

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Sư tử

Sự kết hợp giữa người thuộc sao Sư tử và người thuộc sao Thủy bình là quan hệ đối lập. Người thuộc sao Thủy bình luôn bị chi phối bởi lý trí, người thuộc sao Sư tử thì luôn ở

vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực xã hội và tài chính. Hai người họ đều có cá tính mạnh, hay khoe khoang và ngoan cố, nên thường xuyên đối lập, phản bác nhau; nhưng hai người có cùng điểm chung là có khả năng sáng tạo ưu việt. Sự kết hợp giữa người thuộc sao Thủy bình lý tính và người thuộc sao Sư tử nhiệt tình sẽ là một sự kết hợp hoàn mỹ, khiến người khác hâm mộ. Tuy nhiên, cả hai người cần phải bỏ thái độ ra vẻ ta đây mới ổn.

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Xử nữ

Tình yêu giữa người thuộc sao Thủy bình và người thuộc sao Xử nữ là tình yêu có chứa tình bạn.

Người thuộc sao Xử nữ là người tinh tế, nhạy cảm, họ có thể quan sát và phán đoán sự vật một cách tỉ mỉ, rất chú trọng những kiến thức thông thường trong đời sống, cho nên, họ khó có thể chấp nhận người thuộc sao Thủy bình có cá tính và tôn sùng tự do. Người thuộc sao Thủy bình thích hưởng thụ niềm vui trong quan hệ xã giao với người cùng giới và khác giới cũng rất không thích người thuộc sao Xử nữ luôn yêu cầu tình cảm phải trong sáng thuần khiết. Vì thế, nếu hai người họ miễn cưỡng đến với nhau thì chỉ làm tổn thương nhau mà thôi.

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Thiên xứng

Người thuộc sao Thiên xứng cũng là người tình có thể đem lại niềm vui cho người thuộc sao Thủy bình. Người thuộc sao Thủy bình có tài ăn nói, còn người thuộc sao Thiên xứng lại là thiên tài lắng nghe, hai người họ ở bên nhau thì khỏi lo không có đề tài nói chuyện, họ có thể nói chuyện với nhau từ tối đến sáng mà không hết chuyệ https://thuviensach.vn n. Trong tình yêu,

người thuộc sao Thiên xứng cũng rất công bằng, nếu người thuộc sao Thủy bình thân mật với người khác giới, thì họ cũng không tỏ ra ghen tuông, là người hiếm hoi biết tôn trọng tự

do của người thuộc sao Thủy bình. Người thuộc sao Thiên xứng luôn rất trân trọng người thuộc sao Thủy bình, họ là nhân vật chính đầy sức hút trong câu chuyện tình lãng mạn của người thuộc sao Thủy bình, nhưng người thuộc sao Thiên xứng rất ghét những chuyện làm mất thể diện, nên giá trị quan điểm của người thuộc sao Thủy bình có thể vượt trội hơn người.

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Bò cạp

Nhìn bề ngoài, người thuộc sao Bò cạp cũng lạnh lùng như người thuộc sao Thủy bình, nhung sự lạnh lùng của họ hoàn toàn khác nhau. Người thuộc sao Bò cạp thờ ơ lạnh nhạt với những sự việc bên ngoài, nhưng trong lòng họ lại đầy nhiệt tình, họ như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Tình yêu mãnh liệt của họ hoàn toàn trái ngược với kiểu tình yêu nhẹ nhàng tinh tế mà người thuộc sao Thủy bình mong đợi. Nếu yêu người thuộc sao Bò cạp, thì người thuộc sao Thủy bình phải giữ khoảng cách với những người khác giới xung quanh, tránh để họ ghen tuông.

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Xạ thủ

Người thuộc sao Xạ thủ tính cách thẳng thắn, cởi mở, không thích bị gò bó, thích cuộc sống tự do tự tại. Sự kết hợp giữa người thuộc sao Xạ thủ và người thuộc sao Thủy bình cũng khá tốt, vì họ có nhiều điểm chung. Người thuộc sao Xạ thủ thích thông tin về lĩnh vực lý tính, điểm này rất giống với người thuộc sao Thủy bình. Trong tình yêu, người thuộc sao Xạ thủ thể hiện thái độ chân thành, giống như một người bạn tâm đầu ý hợp của người thuộc sao Thủy bình, đáng để tin cậy, dựa dẫm, điều này cũng khiến người thuộc sao Thủy bình rất vui vẻ và yên tâm.

Do người thuộc sao Thủy bình có thể hiểu được lý tưởng và mộng tưởng cao xa của người thuộc sao Xạ thủ, người thuộc sao Xạ thủ cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại chân thực của người thuộc sao Thủy bình, nên hai người họ có thể đi đến tình yêu với nhau.

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Ma kiệt

Người thuộc sao Thủy bình có thể không chấp nhận được cách làm việc lề mề chậm chạp của người thuộc sao Ma kiệt mà cảm thấy họ là người kỳ quặc. Người thuộc sao Ma kiệt cũng không vừa ý với người thuộc sao Thủy bình luôn muốn sự việc tốc thành, động tác nhanh gọn. Vì người thuộc sao Ma kiệt cho rằng phàm việc gì gấp gáp cũng không có hiệu quả tốt. Hai mẫu người hoàn toàn khác nhau này ai cũng cho là mình tốt. Nếu họ nghĩ đến một góc độ khác, thừa nhận ưu điểm của đối phương thì mới có thể xây dựng tình cảm.

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Thủy bình

Hai người cùng thuộc sao Thủy bình kết hợp với nhau hoàn toàn có thể tin tưởng lẫn nhau và tôn trọng đối phương. Họ tôn trọng tư tưởng và sự tự do của đối phương, vì thế

tình yêu của hai người thuộc sao Thủy bình là đại biểu của tình yêu lý tính, đồng thời, họ

cũng không để ý đến ánh mắt của thế gian. Khi yêu nhau, họ có thể từ bỏ danh dự, địa vị, quyền thế và tiền bạc, có thể nói họ là những người thuộc trường phái chủ nghĩa lý tưởng.

* Người thuộc sao Thủy bình với người thuộc sao Song ngư

Người thuộc sao Song ngư rất dịu dàng, trong tình yêu luôn thể hiện https://thuviensach.vn sự dịu dàng lãng

mạn và toàn tâm toàn ý đối với người yêu, điều này rất có thể tác động đến người thuộc sao Thủy bình.

Người thuộc sao Song ngư dịu dàng và thông minh khó có thể đi sâu vào thế giới tình cảm đầy mộng tưởng của người thuộc sao Thủy bình, họ sẽ đối đãi với người thuộc sao Thủy bình bằng tình cảm dịu dàng, nồng thắm hơn, điều này tuy rất tốt đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm, vì họ quá dịu dàng và mềm yếu, nên rất dễ bị tổn thương.

VI. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THỦY BÌNH

1. Trong công việc không nên đắc tội với cấp trên

Công việc của mỗi một đơn vị, bộ phận luôn là một chỉnh thể, cần phải phân công rõ ràng. Tự nâng cao minh, tỏ ra là người tài cán là thiếu sáng suốt, người thuộc sao Thủy bình phải hết sức chú ý đến điểm này, không nên coi thường mà đắc tội với cấp trên.

Là một nhân viên, điều quan trọng là xác định đúng đắn vị trí của mình, không nên hạ

thấp mình khiến cấp trên coi thường mình, nhưng cũng không thể cố tình nâng cao mình gây áp lực tâm lý và tinh thần đối với cấp trên.

Cam tâm làm một nhân viên quèn không có nghĩa là người thuộc sao Thủy bình không có ý chí tiến thủ, chỉ có điều người thuộc sao Thủy bình cần phải tôn trọng người lãnh đạo, tự cao tự đại không coi có người lãnh đạo là điều không thể chấp nhận. Cho nên, chỉ cần người thuộc sao Thủy bình làm tốt vai trò của một nhân viên thì sẽ được cấp trên đề bạt, còn nếu cứ tranh công với cấp trên, không phối hợp trong công việc, thì sẽ bị đào thải.

Là một nhân viên, người thuộc sao Thủy bình cần trợ giúp cấp trên, để cấp trên chú ý đến mình, thậm chí là cảm kích mình. Kỳ thực, bất cứ người lãnh đạo nào cũng muốn nâng đỡ cấp dưới của mình, ai lại không muốn nhân viên luôn ca ngợi điểm tốt của mình, mà biện pháp đơn giản nhất là cấp trên có thể nâng đỡ người thuộc sao Thủy bình, đây là điều mà người lãnh đạo nào cũng biết.

Vì thế người thuộc sao Thủy bình cần phải làm được những điều sau:

- Nhận lời một cách dứt khoát

Trong công việc, trách nhiệm của cấp dưới là phải tiếp nhận công việc một cách dứt khoát. Dù là việc tư cấp dưới cũng nên vui vẻ chấp nhận, vì đây là cơ hội để cấp trên khảo nghiệm tình cảm của nhân viên.

- Thản nhiên làm tốt công việc để cấp trên có ấn tượng sâu sắc đối với mình Bạn nên thản nhiên, không nên cố ý tạo ấn tượng, thời gian càng dài, không những cấp trên có thể quan sát thành tích làm việc của bạn mà họ còn có ấn tượng sâu sắc hơn đối với bạn.

- Thử đặt mình vào vị trí của cấp trên để quan sát vấn đề.

Sau khi đặt mình vào vị trí của cấp trên để quan sát vấn đề, người nhân viên thường sẽ phát hiện ra một số vấn đề, thấy được nhiều vấn đề mà khi đứng ở cương vị của mình không thấy được.

- Tưởng tượng đến yêu cầu của cấp trên, xem mong muốn cấp thiết nhất của họ là gì (thậm chí không cần họ mở miệng nói ra cũng biết).

https://thuviensach.vn

- Làm cho cấp trên biết rằng họ có thể lấy sở trường của nhân viên để bổ sung cho thiếu sót của họ.

Một nhân viên tuy không thể nói ra điểm thiếu sót của cấp trên nhưng lại có giá trị, giúp họ vững bước tiến đến mục tiêu.

- Bạn hãy nói rõ với cấp trên là mình có thể giúp họ giải quyết hoặc tránh những việc khiến họ lo lắng, bất an.

- Làm tốt công việc cấp trên giao phó. Tuyệt đối không nên làm dở chừng để cấp trên phải đi thu dọn.

- Bạn cũng không nên nghe răm rắp mệnh lệnh của cấp trên, đôi khi cũng cần phản đối họ một cách tế nhị, tỏ ra mình không phải là một người bảo sao làm vậy.

- Nhất thiết không được tỏ ra quá ngạo mạn mà tiết kiệm lời khen ngợi cấp trên.

- Có quan hệ tốt đẹp với cấp trên là nhờ vào việc biết lợi dụng sở trường của đối phương và sự phối hợp với nhau để bổ sung nhược điểm của đối phương mà đạt được. Vì thế, trước tiên bạn phải thể hiện là mình làm việc rất tốt, sau đó mới thể hiện khả năng có thể giúp đỡ cấp trên.

2. Người thuộc sao Thủy bình làm việc gì thì có thể tỏa sáng Người thuộc sao Thủy bình thích hợp làm những công việc như thi nhân, nhà biên kịch, làm việc về không gian và vũ trụ, điện tử, thông tin, nhiếp ảnh, công việc thuộc lĩnh vực triết học hoặc thần bí học.

VII. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO THỦY BÌNH

1. Xác lập mục tiêu mới có thể kiếm được tiền

Người thuộc sao Thủy bình không coi trọng tiền bạc lắm, cơ bản không có nghị lực và lòng tin để thực hiện ước mơ của mình, vì thế, người thuộc sao Thủy bình nên khắc phục tật coi thường tiền bạc, tốt nhất là định ra mục tiêu rõ ràng.

Người thuộc sao Thủy bình muốn kiếm được nhiều tiền phải xác lập mục tiêu, đồng thời ghi khắc trong lòng. Nên lập ra mục tiêu cụ thể như sau: Muốn trở thành tỉ phú?

Muốn trở thành triệu phú?

Muốn có một khoản tiền trong ngân hàng?

Hay muốn mua bất động sản?

Nói tóm lại, dù là mục tiêu gì thì người thuộc sao Thủy bình cũng phải xác định cụ thể.

Vì thế, việc xác định mục tiêu rõ ràng là một mắt xích quan trọng của sự phát đạt trong cuộc đời, đây cũng là công việc đầu tiên mà người quản lý tài vụ nên làm.

Bạn đã có mục tiêu còn phải đặt ra thời hạn thực hiện mục tiêu cụ thể.

Đương nhiên, khi định ra kỳ hạn, bạn cũng không nên cầm đợ cả cuộc đời mình, đời người có từng giai đoạn, nên đặt ra mục tiêu cho từng giai đoạn.

Huống chi, cuộc sống đâu chỉ có mỗi việc kiếm tiền, mà còn có nhiều điều thú vị khác.

https://thuviensach.vn

Nếu không gây sức ép về thời hạn cho mình, thì bạn cũng sẽ nhanh chóng nản lòng nhụt

chí.

Trong quá trình tạo nên của cải, nên áp dụng phương thức nào để thực hiện ước mơ

của mình, trong lòng bạn phải xác định rõ. Nói cách khác là bạn phải có kế hoạch thực hiện rõ ràng.

Có lẽ bạn sẽ phản bác rằng, nếu đã biết rõ con đường quản lý tài chính của mình, thì đâu cần những điều này?

Đúng, nhưng có rất nhiều người khi bắt đầu bước vào con đường này phải mất một quá trình mò mẫm tìm hiểu. Nếu không đi vào thực tế, bạn sẽ không biết công cụ đầu tư có bao nhiêu loại, kỹ thuật quản lý tài chính của các công cụ đầu tư cũng khác nhau, vì thế nên chọn cho mình loại hình mình yêu thích nhất. Khi bước vào kinh doanh, bạn sẽ cảm thấy tầm quan trọng của việc quản lý tài chính.

Trên thực tế đã có rất nhiều người thành công, việc bắt chước họ cũng không khó.

Nhưng không phải người nào cũng có thể thành công dễ dàng như người nào.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO THỦY BÌNH THUỘC CÁC NHÓM MÁU KHẮC NHAU

1. Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O giàu tình cảm, đặc biệt rất coi trọng tình bạn, trong quan hệ với người khác sẽ chú ý đến lập trường, cá tính và tình hình sức khỏe của đối phương, luôn cố gắng làm cho đối phương cảm thấy được tự do tự tại.

Người thuộc nhóm máu O vốn có khả năng giao tiếp rộng rãi, sẽ không làm cho bầu không khí xung quanh có vẻ buồn tẻ, lại thêm chòm sao Thủy bình có cá tính, khiến quan hệ

giao tiếp của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O tự nhiên sẽ rất tốt đẹp.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O giàu sáng tạo, hay động não, có thể chú ý đến những điểm mà người khác không để ý, cho nên thường có những phát hiện khiến người khác ngạc nhiên. Sống chung với người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O, đời sống hàng ngày sẽ rất vui vẻ và có nhiều biến hóa, nhưng đôi khi, người khác sẽ giật mình vì những hành vi kỳ quái của họ.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O tính tình cởi mở, có thể tạo ấn tượng tốt đẹp cho những người xung quanh. Cho nên, người khác thường không nỡ rời xa họ, và thường sẽ cảm thấy rất nhớ sau khi xa họ. Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O trọng tình cảm luôn trân trọng những người bên cạnh mình, nhưng cũng có khuyết điểm là không biết nhìn rõ sự tình và thiếu quyết đoán.

Dù ở tình huống nào, người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O cũng luôn giữ nguyên tắc "sự thực là sự thực", tuyệt đối không giả vờ giả vịt. Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O tuy bề ngoài tất dễ xúc động, nhưng trong lòng lại luôn giữ được bình tĩnh, và có thể

dùng lý trí để chế ngự lời nói và hành vi của mình.

Người thuộc sao Thủy bình là người theo chủ nghĩa lý tưởng, không hề xung đột với chủ nghĩa hiện thực của người thuộc nhóm máu O, ngược lại còn có thể điều hòa tinh thần của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O. Cho nên, người thuộc sao Thủy bình nhóm máu o dù sống buông thả cũng sẽ không lãng phí sinh mạng. Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O chỉ là muốn sống với hiện tại không có gì hối tiếc, và đang nhìn về tương lai https://thuviensach.vn

một cách đúng đắn, cho nên, chủ nghĩa hiện thực của nhóm máu O và chủ nghĩa lý tưởng

của chòm sao Thủy bình dung hòa trong sự mâu thuẫn.

Người thuộc nhóm máu o tính tình khéo léo, hiếm khi xảy ra bất hòa với người khác, điều này có tác dụng làm dịu đối với người thuộc sao Thủy bình rất có cá tính.

Người thuộc nhóm máu O là người theo chủ nghĩa hiện thực, nhưng không nhất định là phải sống theo tiêu chuẩn mình đặt ra. Họ theo đuổi thực tế với điều kiện không ảnh hưởng đến sự hòa thuận của mình với người khác, đây chính là đặc trưng của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O tính cách rất thẳng thắn, lại do bẩm sinh có đặc trưng hay quan tâm đến người khác, nên nhân duyên rất tốt, có thể giao tiếp với người khác bằng thái độ hết sức tự nhiên.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O có tư tưởng theo đuổi lý tưởng rất mãnh liệt, dù ở tình hình bất lợi thế nào, cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu o tuy lời lẽ gay gắt, nhung lại không bị người khác ghét, đây là do ngoài đặc điểm dễ kích động, họ còn có thể bình tĩnh theo dõi lời lẽ của mình.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O rất mẫn cảm đối với sự thực, cho nên có thể

dung hòa với chủ nghĩa hiện thực của nhóm máu o, từ đó biểu lộ ra mặt tốt đẹp, thể hiện khí chất đặc biệt của mình. Đối với mọi người, người thuộc sao Thủy bình nhóm máu O đều có thể đối xử chân thành, thoải mái, điều này rất có lợi trong cuộc sống của họ.

Lời khuyên: Đối với bạn bè xung quanh nên đối đãi bằng tinh thần bác ái, bình đẳng, không nên phẫn biệt đối xử, nhất là đối với người mình không thích, cũng nên giữ lịch sự.

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu A Trong sự phối hợp giữa chòm sao và nhóm máu, sự phối hợp giữa nhóm máu A và chòm sao Thủy bình là cực đoan nhất, nên trong đời sống hàng ngày luôn lộ ra sự mâu thuẫn và thiếu hài hòa, đây là loại hình tính cách cực đoan.

Người thuộc sao Thủy bình không thích tư tưởng bình thường không có gì nổi bật, không đặt kỳ vọng vào danh tiếng và địa vị, thích cuộc sống tự do tự tại. Hành động của người thuộc sao Thủy bình cơ bản là mong muốn tinh thần mới mẻ, bẩm sinh có cách suy nghĩ hợp lý hóa, có đặc trưng của một nhà khoa học.

Còn đặc trưng của nhóm máu A thì hoàn toàn ngược lại với người thuộc sao Thủy bình, tư tưởng cứng nhắc và bảo thủ, luôn sống theo quy phạm xã hội, không có sự đột phá.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu A có cả hai đặc trưng này, làm việc thiếu tính ăn khớp, khiến người khác khó có thể hiểu được. Đôi khi có ý kiến và tư tưởng đặc biệt, nhưng khi hành động lại không thể đột phá, luôn đi theo con đường cũ. Có khi họ chọn con đường an toàn, lại đột nhiên thay đổi cách nghĩ, dấu hiệu này biểu hiện tư tưởng và hành vi không thống nhất, phân hóa thành hai cực.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu A có tính cố chấp của chòm sao Thủy bình, nhưng bình thường ít biểu lộ ra, bề ngoài cho người ta cảm giác là người thoải mái, dịu dàng. Sự phối hợp giữa chòm sao Thủy bình với nhóm máu A khiến người thuộc sao Thủy bình nhóm máu A có khả năng quan sát khách quan, ham muốn tìm hiểu tri thức tích cực, ý https://thuviensach.vn

chí vững vàng và khả năng phán đoán chính xác. Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu A

có tính cách ngay thẳng chính trực, rất ghét những kẻ tiểu nhân a dua nịnh hót. Ngoài việc quan tâm đến mọi điều xung quanh, họ còn biết quan tâm tới mọi người.

Khuyết điểm lớn nhất của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu A là quá coi trọng lý tưởng, có thể sẽ bị hiểu lầm là người lạnh lùng khô khan, thiếu tình cảm. Tính cách quá lạnh lùng và lý trí, coi trọng lý tính và tài năng khiến người thuộc sao Thủy bình nhóm máu A dễ

tỏ ra coi thường những người bình thường, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quan hệ xã giao của họ.

Phát huy tác phong tự do lý tính đúng lúc sẽ có thể thu được thành quả lớn, giành được tình hữu nghị của mọi người, khiến quan hệ xã giao trở nên tốt đẹp hơn.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu A đầy ảo tưởng đối với tình yêu, phát huy tinh thần bác ái và theo đuổi những sự vật tốt đẹp chính là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời họ.

Lời khuyên: Quá lý tưởng hóa sẽ sinh ra mê muội, nên chú ý trở về hiện tại.

3. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B là mẫu người nhìn xa trông rộng. Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B không hề câu nệ lợi ích hiện thực, mà luôn chú ý đến tương lai và sự phát triển của toàn nhân loại, toàn thế giới. Nói một cách nghiêm túc, người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B là người khác hẳn với những người bình thường. Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B biết rõ rằng mỗi một cá thể đều nhỏ bé như hạt cát giữa lòng biển khơi, đối với thế giới thì mọi mong muốn của cá nhân càng nhỏ nhoi không đáng kể.

Việc có ý nghĩa với người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B nhất có lẽ là làm thế nào để có thể công hiến cho tập thể, vì thế họ rất có tinh thần bác ái.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B có ham muốn tìm hiểu tri thức rất mạnh, đặc biệt là đối với thế giới mình chưa biết. Đối với vũ trụ, thiên nhiên hoặc những vấn đề chưa biết, họ luôn muốn tìm tòi nghiên cứu. Đối với những sự việc chưa biết cũng nhiệt tình tìm hiểu.

Trong đầu óc người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B không thể chứa đựng những vấn đề lờ mờ không rõ ràng, họ muốn lý giải bằng phương thức khoa học, lý tính đối với mọi vấn đề.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B rất có khả năng sáng tạo, thích hợp làm công tác nghiên cứu và lý luận.

Thái độ truy đến cùng và tính cách độc đoán chuyên quyền của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B thường khiến người khác cảm thấy họ là người gàn dở, và hay bàn tán về

họ.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B giàu khả năng sáng tạo và ý tường đặc biệt, có khi vì chú ý đến hiện thực mà thoát khỏi quy tắc thông thường, vì thế sẽ cảm thấy những điều mình nói người khác có vẻ không hiểu lắm, đó là vì tư tưởng của mình quá tiên tiến, nên người khác không theo kịp.

Một đặc trưng khác của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B là khí chất theo đuổi tự do. Họ không thích bị ràng buộc, cho rằng địa vị, danh tiếng, tiền bạc đều là gông cùm xiềng xích, thậm chí cả hôn nhân cũng vậy.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B không chỉ yêu cầu tự do về hình thức, mà trong tư tưởng cũng theo đuổi một không gian tưởng tượng không bị hạn chế và phương thức tư duy không bị bó buộc.

Nhưng, điều kiện tiên quyết để có thể duy trì những luận điểm nói trên chính là người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B phải có nhân cách khá độc lập, và có thể chịu được cuộc sống buồn tẻ, bằng không, con đường đời sẽ trở nên vừa gian khổ vừa dài đằng đẵng.

Vì thế, nếu biết nhìn thẳng vào hiện thực, liệt cả điều kiện khách quan và chủ quan của hiện thực vào phạm vi suy xét của mình, thì sẽ tốt cho bản thân hơn.

Lời khuyên: Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu B nên bồi dưỡng tính cách độc lập, hưởng thụ cảnh giới cô độc; đồng thời, nên giữ cân bằng giữa hiện thực và lý tưởng. Nếu quá theo đuổi lý tưởng thì bạn sẽ lơ là những sự việc có ý nghĩa trong hiện thực.

4. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB giống như một cỗ máy có trật tự. "Lý tính"

là đặc trưng về tính cách của họ, bất cứ lúc nào cũng giữ được thái độ bình tĩnh và khách quan. Nguyên tắc sống của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB là luôn giữ cảm giác nhạy bén đối với mọi sự vật xung quanh, nhưng đồng thời cũng xác lập lập trường siêu nhiên.

Họ có thể phân tích những sự việc phức tạp một cách khéo léo, đồng thời đưa ra phán đoán chính xác, đây là sở trường của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB, tự

nhiên họ sẽ trở thành đối tượng được mọi người ngưỡng mộ và mong được giúp đỡ.

Đồng thời, do người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB có tư tưởng tự do và ý kiến đặc biệt nên thường khiến những người xung quanh ngạc nhiên. Tính cách của họ thường có khuynh hướng khác với mọi người, cách suy nghĩ thường vượt ra khỏi phạm vi thông thường, trong công việc cũng thường có tinh thần sáng tạo.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB thường bị coi là người không bình thường, hơn nữa, do đặc trưng lý tính trong cá tính khiến suy nghĩ và hành động của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB thường đi trước người khác một bước.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB thường vận dụng khả năng suy đoán hợp lý để đoán trước tương lai, đồng thời muốn người khác tin tưởng mình, có thể nói là họ thuộc mẫu người "tiên tri". Trước người khác, họ thường có thể nhìn rõ ngọn ngành của một sự

kiện nào đó.

Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB có khuynh hướng lý tính và thói quen xử sự

khoa học hóa. Trong hành động thực tế, họ thường sẽ có cách làm độc đáo, đây chính là ưu điểm của họ, nhưng cũng có thể trở thành khuyết điểm về sau.

Khi chứng kiến nguyên tắc xử sự của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB, ban đầu mọi người thường khó có thể chấp nhận một người quá theo đuổi sự hợp lý hóa, quá lạnh lùng và cầu toàn, nên thường bị hiểu lầm, và bị coi là người thiếu tình cảm.

Nhưng, sau một thời gian, người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB sẽ hóa giải được sự hiểu lầm và khoảng cách với mọi người. Sau đó mọi người sẽ cảm thấy thích trí tuệ đặc biệt của người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB mà trở thành bạn tốt.

https://thuviensach.vn

Điều đáng chú ý là, người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB không nên quá cường điệu tầm quan trọng của ý kiến của mình, mà quên rằng ý kiến của người khác có thể không giống mình. Biểu hiện sự nhã nhặn và khoan dung thích hợp, đối xử thân thiện hòa nhã với mọi người, sẽ giúp mình đánh đâu thắng đó, mọi việc như ý. Người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB chính xác là mẫu người trí tuệ.

Lời khuyên: Sáng tạo cái mới đương nhiên là điều đáng ca ngợi, nhưng đôi khi khó tránh khỏi những yêu cầu quá khắt khe. Sống cảm tính hơn sẽ khiến người thuộc sao Thủy bình nhóm máu AB trở nên thu hút hơn.

https://thuviensach.vn

Chương 12. CHÒM SAO SONG NGƯ (20/2 – 20/3) Người thuộc sao Song ngư rất dịu dàng hòa nhã. Người thuộc sao Song ngư có linh cảm sáng tạo độc đáo, âm nhạc, mỹ thuật, thơ ca và vũ đạo đều là phương tiện để biểu đạt sự dịu dàng của họ.

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHÒM SAO SONG NGƯ

1. Thần thoại và truyền thuyết về chòm sao Song ngư

Vào một ngày đẹp trời, các vị thần tổ chức yến tiệc bên bờ sông. Các vị thần yêu âm nhạc ca hát đàn tấu vui vẻ, không khí rất náo nhiệt. Bỗng nhiên có một âm thanh kỳ quái vang lên, tiếp theo xuất hiện một con rắn trăm đuôi và có đôi cánh rất lớn. Các vị thần đều hoảng hốt và tản ra xung quanh chạy trốn. Nữ thần sắc đẹp và con trai Eros - thần tình yêu

- hóa thân thành cá nhảy xuống sông. Lúc đó, hai người quyết định dùng dây cột đuôi của hai người vào nhau, mãi mãi không xa rời, và họ đã thoát khỏi tay của con quái vật một cách thuận lợi. Hai mẹ con bay lên trời với tư thái hai đuôi gắn kết vào nhau mãi mãi không rời, từ đó hình thành nên chòm sao Song ngư.

* Thuộc tính của chòm sao Song ngư

Chòm sao Song ngư là sao thứ ba của chòm Thủy tượng tinh, cũng là chòm sao cuối cùng trong các chòm sao, có linh cảm sáng tạo của nhà ảo thuật.

* Phù hiệu của chòm sao Song ngư

Cá trong nước tượng trưng cho ảo mộng của chòm sao Song ngư, nhưng việc dùng sợi dây mảnh cột chặt hai con cá lại với nhau cũng biểu hiện sự tồn tại đồng thời giữa tinh thần và vật chất trong lòng người thuộc sao Song ngư.

* Sao bảo hộ sao Song ngư

Sao Hải vương là sao bảo hộ sao Song ngư.

* Sức hút của người thuộc sao Song ngư

Người thuộc sao Song ngư có tính cách lãng mạn, có sức hút kỳ lạ; sức tưởng tượng phong phú và có lòng thông cảm. Người thuộc sao Song ngư hay ngại ngùng xấu hổ, đặc tính âm nhu thần bí, khiến mọi người rất yêu quý.

* Chỗ thiếu sót của người thuộc sao Song ngư

Người thuộc sao Song ngư dễ rơi vào vòng ái tình. Họ không tính toán, không lợi dụng trí tuệ của mình. Họ sẵn sàng bước vào tình yêu và khi tình yêu kết thúc, họ có thể xoay xở

trong đau khố.

2. Tinh vận của người thuộc sao Song ngư

- Màu sắc may mắn: màu bạc xám, màu tím.

- Đá may mắn: đá mặt trăng, bảo thạch xanh.

- Con số may mắn: 7, 16, 25, 34.

- Ngày may mắn: thứ ba.

https://thuviensach.vn

- Địa điểm may mắn: thành phố lớn.

II. CHỈ NAM TINH VẬN MỖI THÁNG CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG NGƯ

Tháng 1, triển khai hoài bão. Tháng này người thuộc sao Song ngư thích ảo tưởng có thể làm tốt công tác chuẩn bị, chí ít là tập trung tinh thần vào một mục tiêu chủ yêu, đồng thời phải kiên nhẫn. Được sao Mộc chiếu cố nên người thuộc sao Song ngư ở tư thái chắc thắng.

Tháng 2, động lực gia tăng. Thần may mắn sao Mộc di chuyển vào mệnh cung, tương ngộ với sao Hoả điều gì cũng làm được, khiến người thuộc sao Song ngư trở nên tích cực hơn. Người thuộc sao Song ngư trở nên dũng cảm, tiến thủ, nếu tiến triển tốt thì có thể

giành thắng lợi.

Tháng 3, đánh đâu thắng đó. Người thuộc sao Song ngư luôn thờ ơ với những người khác giới muôn gần gũi mình, tuy họ không phải là đối tượng lý tưởng trong mắt người thuộc sao Song ngư, nhưng thực chất là người chân thật, cảm tính và dễ bị tổn thương, đây chính là nguyên nhân khiến họ có thể mạo hiểm vì tình yêu. Tại sao người thuộc sao Song ngư không thử một lần xem sao!

Tháng 5, cố gắng làm việc. Do quan hệ công việc, người thuộc sao Song ngư phải đi công tác xa nhà vài lần trong tháng. Do sao Diêm vương nắm quyền tại cung sự nghiệp, luôn dẫn đường người thuộc sao Song ngư, nên tạm thời không ảnh hưởng tới kế hoạch đã định. Bạn nên cho người chủ biết rằng mình phải thức thâu đêm vì công việc, để có thể cung cố địa vị của mình ở công ty.

Tháng 6, do dự không quyết đoán. Cung điền trạch bị Mặt trời, sao Thủy, sao Hỏa xâm nhập, người yêu hiện tại muốn được kết duyên với người thuộc sao Song ngư, nhưng người thuộc sao Song ngư vẫn ở giai đoạn tìm hiểu. Người thuộc sao Song ngư không nên vùi đầu vào công việc mà thờ ơ với họ, nên thường xuyên mời họ dùng những bữa tôi lãng mạn, đồng thời cho họ biết rõ rằng bạn vẫn chưa có ý định đi đến hôn nhân.

Tháng 7, con đường giao hữu. Sự thay đổi công việc hoặc chuyển công tác khiên người thuộc sao Song ngư không có thời gian để gặp gỡ bạn bè, họ có cảm giác khó chịu như cá xa nước. Tuy người thuộc sao Song ngư không phải là người thường xuyên tụ tập với bạn bè, nhưng lần này cũng nên chủ động lên kế hoạch hội họp bạn bè, sau đó có thể

lên kế hoạch cho lần hội họp tới.

Tháng 8, tập luyện sức khỏe. Mùa hè, người thuộc sao Song ngư chỉ có thể nghỉ ngơi vui chơi một thời gian ngắn, nhưng do Mặt trời tại cung sức khỏe, nên cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm tập luyện sức khỏe. Người thuộc sao Song ngư có thể thử chạy bộ, đây cũng là một môn vận động toàn diện rất tốt. Nếu người thuộc sao Song ngư tham gia vận động dưới nước, thì càng có thể cảm thấy thoải mái hơn nhờ thành quả của việc tập luyện.

Tháng 9, giai đoạn bình tĩnh. Tháng này, sao Mộc khơi gợi động lực tại khu vực chòm sao Song ngư hay mơ mộng, và Mặt trời trong cung sao Xử nữ luôn chiếu vào cung tình bạn của người thuộc sao Song ngư, khiến sự xung đột do bức hôn nhất thời chưa thể giải quyết được. Do hai bên vẫn còn tranh luận về vấn đề này nên tạm thời không muôn nghĩ tới.

Tháng 10, thu hẹp chi tiêu. Sao Mộc phung phí xa xỉ di chuyển vào cung tài bạch của người thuộc sao Song ngư, người thuộc sao Song ngư nên tránh vung tay quá trán, nhưng không nên quá kinh ngạc về việc đã tiêu một số tiền lớn, vì việc này chỉ có tính tạm thời.

https://thuviensach.vn

Tháng 11, chia sẻ thành quả. Một đồng nghiệp thử chia sẻ thành quả nỗ lực làm việc của người thuộc sao Song ngư, người thuộc sao Song ngư có thể trở nên mạnh dạn hơn và chia sẻ sự tâm đắc với họ. Dù vấn đề đã được giải quyết, những người thuộc sao Song ngư vẫn muôn tìm nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Tháng 12, tranh thủ nắm bắt cơ hội. Sự thay đổi lớn lao về công việc cung cấp cho người thuộc sao Song ngư ý tưởng vĩ đại. Người thuộc sao Song ngư dựa vào bản năng của mình xác định mục tiêu cho năm tói. Hiện tại thì phải cố gắng đi theo phương hướng đã chọn.

III. TÍNH CÁCH VÀ TÂM TRÍ CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG NGƯ

1. Đặc trưng và tính cách của người thuộc sao Song ngư

Người thuộc sao Song ngư rất giàu tình cảm, đa tình lãng mạn, nhân từ và dịu dàng, sẵn sàng hy sinh bản thân. Tuy nhiên, người thuộc sao Song ngư tính cách hay thay đổi, ý chí cũng không vững vàng, thường bị ảnh hưởng bởi sự tác động của những người xung quanh mà đưa ra phán đoán không chính xác.

Chòm sao Song ngư ở cung cuối cùng trong 12 cung hoàng đạo, tập hợp ưu điểm của 11 chòm sao còn lại, đương nhiên cũng tập hợp những khuyết điểm của 11 chòm sao đó, vì thế, tính tình của người thuộc sao Song ngư cũng phức tạp nhất trong số 12 chòm sao.

Ngoài ra, chòm sao Song ngư cũng dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại giới nhất trong các chòm sao. Người thuộc sao Song ngư rất nhạy cảm, tư tưởng không thực tế, thường có khuynh hướng xa rời hiện thực.

Người thuộc sao Song ngư có tính cách dịu dàng lãng mạn, có khả năng trực giác và thẩm mỹ, có tinh thần hy sinh bản thân; nhưng tính tình hay thay đổi nên khó đưa ra phán đoán chính xác. Người thuộc sao Song ngư tính tình hơi giống trẻ con, thích mạo hiểm và đầy mộng tưởng ngông cuồng, có vẻ nông nổi bộp chộp. Tuy nữ thần may mắn thường chiếu cố đến chòm sao này, nhưng nếu cứ coi vận may là điều đương nhiên, thì sẽ rất nguy hiểm, nên tự điều chỉnh bản thân.

Người thuộc sao Song ngư không có tài ăn nói như người thuộc sao Song tử, nhưng khi cảm thấy bị uy hiếp thì họ sẽ trổ tài, tính cách này hoàn toàn khác với người thuộc sao Song tử.

Người thuộc sao Song ngư có khuynh hướng quá lãng mạn, trong con mắt mơ mộng của họ có thể thấy được thế giới mộng tưởng của mình. Nếu thông minh, người thuộc sao Song ngư sẽ biến khuyết điểm của mình thành ưu điểm, thế hiện đặc điểm mơ mộng của mình trong nghệ thuật tiểu thuyết, hí kịch, thơ ca hoặc vũ đạo. Có điều, nhiều người thuộc sao Song ngư vì muốn tránh né hiện thực mà quá lệ thuộc vào thuôc, kết quả là chìm đắm trong cảnh khổ không tự thoát ra được. Tính cách yếu mềm, do dự không quyết đoán, không biết cách từ chối người khác là một khuyết điểm rất lớn. Người thuộc sao Song ngư

có ưu điểm là giàu lòng thông cảm, rất quan tâm đến bạn bè; họ có bẩm tính khéo hiểu ý người khác, thẳng thắn và lôi cuốn, có thể tạo cho bạn bè cảm giác ấm áp. Nhưng họ luôn thiếu can đảm đối diện với hiện thực. Người thuộc sao Song ngư dễ khiến người ta liên tưởng tới "nước". Tính cách của họ có nhiều chỗ tương tự như biển cả: sâu thẳm, bão táp bâ't ngờ, và có xu hướng thay đổi thất thường như sóng biển. Tình cảm của người thuộc sao Song ngư như sóng cả, sâu sắc và mãnh liệt, vì thế thường bị khổ sở vhttps://thuviensach.vn ì tình.

Người thuộc sao Song ngư lãng mạn không thể chịu được cuộc sống công nghiệp hóa, kỷ luật nghiêm khắc và lối làm việc theo một hình thức bất biến. Người thuộc sao Song ngư

phần lớn là người đứng núi này trông núi nọ, họ không có một mục tiêu nhất định, thường chuyển từ mục tiêu này sang mục tiêu khác, rất dễ chán nản, nên cần học cách tập trung chú ý.

2. Biểu hiện tâm trí của người thuộc sao Song ngư

Nhìn bề ngoài, người thuộc sao Song ngư hướng nội và e ngại, nhưng trong lòng họ lại phức tạp và mâu thuẫn khó có thể tưởng tượng được. Trong lòng người thuộc sao Song ngư luôn tồn tại sự đối lập giữa cái thiện và cái ác, giữa tinh thần và vật chất. Do họ có khả

năng tưởng tượng phong phú, nên không thực tế, mơ mộng tới một chàng bạch mã công tử

(hay công chúa bạch tuyết) mà thờ ơ với nhân duyên trong cuộc sống thực tế. Ngoài ra, người thuộc sao Song ngư cũng cần chú ý không nên chìm đắm trong mơ mộng hão huyền, đến khi phát hiện thực tế khác xa với lý tưởng sẽ dẫn đến tâm trạng bất ổn, cần lưu ý đừng để những tiểu tiết làm phân tán tư tưởng, ảnh hưởng đến nỗ lực cải thiện bản thân.

Người thuộc sao Song ngư khi quyết định một sự việc nào đó hoặc biểu đạt tư tưởng của mình thường là trước sau không nhất quán. Họ thường đề xuất những ý kiến không sát với thực tế, nhưng khi người khác tỏ ý phê bình thì họ vui vẻ tiếp nhận và không tiếc lời khen ngợi đối phương.

Người thuộc sao Song ngư cần có một hình tượng anh hùng để theo đuổi, dù làm bất cứ việc gì, người thuộc sao Song ngư nhất định phải tìm một nhân vật nổi bật trong cùng lĩnh vực làm đối tượng để mình noi theo. Do sao bảo hộ là sao Hải vương giàu lòng thông cảm chi phôi giác quan thứ sáu, nên khuynh hướng tôn giáo của họ cũng mạnh hơn so với các chòm sao khác, họ có khả năng trực giác cao, thích tiếp cận với những học thuyết linh dị thần bí, có khi phát triển tới khả năng tương thông với thế giới tâm linh, nhưng bản thân nên bài trừ khuynh hướng quá mê tín.

Người thuộc sao Song ngư thường vui vẻ giúp đỡ người khác, vì thế dễ có tình trạng hy sinh bản thân vì người khác. Người thuộc sao Song ngư rất chu đáo và biết thông cảm, sự quan tâm thông cảm của họ đối với người khác khiến người ta khó có thể quên được.

Người thuộc sao Song ngư thường vui vẻ lắng nghe người khác tâm sự, kiên trì lắng nghe sự chia sẻ của người khác.

Tình bạn tốt đẹp là điều không thể thiếu đối với người thuộc sao Song ngư, nhất là khi gặp được người bạn mà họ cảm thấy tâm đầu ý hợp thì họ rất vui mừng. Nhưng điều này cũng không làm cho người thuộc sao Song ngư cảm thấy bớt cô độc, vì họ luôn cho rằng mỗi người là một cá thể độc lập. Họ luôn có cảm giác cô độc, nhưng vói họ đây cũng là một chuyện bình thường, nên họ cũng không cố gắng tìm cách giải trừ cảm giác cô độc này. Tuy nhiên, sự buồn tẻ khác với sự cô độc, người thuộc sao Song ngư có thể chịu được sự cô độc nhưng lại rất sợ sự buồn tẻ, họ thích sự náo nhiệt, nên thường thích tới những nơi có bầu không khí ấm áp vui vẻ. Để duy trì không khí vui vẻ, họ thường cố gắng làm cho mọi người trở nên vui vẻ hơn.

IV. QUAN HỆ GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG NGƯ

Người thuộc sao Song ngư bẩm tính rất nhân từ, dịu dàng, thường hy sinh bản thân vì người khác, thuộc mẫu người dâng hiến bản thân, vui vẻ giúp đỡ người khá https://thuviensach.vn c.

Người thuộc sao Song ngư rất hiếu kỳ đối với những sự vật thần bí, không chú ý đến thế giới hiện thực, vì thế dễ khiến đời sống của mình bị thu hẹp; tính cách tinh thần hóa dễ

bị ảnh hưởng bởi môi trường, rất có thể sẽ bị người khác lợi dụng, thậm chí lầm đường lạc lối. Người thuộc sao Song ngư giàu tình cảm, có lòng thông cảm, là người có thể hy sinh bản thân vì người khác. Người thuộc sao Song ngư là người trọng tình bạn, chú ý đến quan hệ giữa người với người. Họ rất quan tâm đến bạn bè, và cũng được bạn bè động viên, giúp đỡ rất nhiều. Bản thân người thuộc sao Song ngư cũng là một người bạn rất tốt.

Do thiếu thực tế, nên nếu người thuộc sao Song ngư phải đơn độc mở ra một con đường đi cho mình thì có lẽ sẽ không đủ khả năng. Họ cần xác lập mục tiêu, sau đó dựa vào sự giúp đỡ của mọi người mới có thể dẫn tới thành công.

Người thuộc sao Song ngư cần phải kết giao với một số bạn bè có thể thật lòng lắng nghe mình nói về sự mơ mộng và lý tưởng. Qua sự giúp đõ của bạn bè, người thuộc sao Song ngư sẽ có thể tiếp cận với lý tưởng và dễ thực hiện được giâc mộng đẹp của mình hơn.

Do kết giao với một số bạn bè có địa vị xã hội nên có cơ hội được bạn bè nâng đỡ.

Khi kết giao với người khác, họ chỉ có thể bồi dưỡng tình cảm trong môi trường yên ổn. Vì thế, tiền bạc đủ hay thiếu sẽ trở thành điểu kiện quan trọng quyết định việc có thể

tiếp tục quan hệ hay không. Một khi tình trạng kinh tế sút kém, tình cảm cũng dần trở nên lạnh nhạt. Người thuộc sao Song ngư giỏi tạo ra bầu không khí lãng mạn, nếu có thể tô điểm cho mình thêm một chút, thì có thể được hưởng thụ một tình yêu đầy thi vị.

Người thuộc sao Song ngư giàu tình cảm, có lòng thông cảm, thường không thể giữ

vững ý kiến của mình, vì thế, khi bị người khác coi nhẹ thì rất khó chịu.

Người thuộc sao Song ngư rất cả tin, không nghi ngờ người khác, có khuyết điểm là hay ỷ lại, khi gặp khó khăn thì liền ỷ lại vào người khác. Cho nên, người thuộc sao Song ngư phải chú ý bồi dưỡng thói quen tự mình hành động, như vậy mới có thể tăng thêm sức hút của mình.

Người thuộc sao Song ngư rất không có duyên với tiền bạc, đây là do họ không chú tâm lắm đến việc kiếm tiền và tích lũy tiền bạc, thiếu quan niệm về kinh tế.

Tuy tài vận của họ không tốt lắm nhưng lại thường có của cải bất ngờ.

Người thuộc sao Song ngư bẩm sinh không có khái niệm gì về kinh tế, họ cũng không ham muốn đối với tiền của. Họ có khí chất của nhà nghệ thuật, không muốn bon chen về tiền bạc.

Người thuộc sao Song ngư có thể tăng thêm thu nhập bằng cảm hứng của mình, như

sưu tập tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ. Sự kết hợp giữa cảm hứng và thực lợi cũng dễ sinh tài vận.

Người thuộc sao Song ngư tuy không có thành tựu rực rỡ nhưng lại có thể sống bình thản, không phải đứng ngồi không yên vì dã tâm quá lớn.

Người thuộc sao Song ngư không thích cạnh tranh, cũng không câu nệ vào hình thức cố định, dù không dư dả lắm nhưng họ cũng có thể hưởng thụ cuộc sống trong phạm vi khả

năng của mình.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Song ngư tuy hiền lành tinh tế nhung cũng có ý chí mạnh mẽ.

Người thuộc sao Song ngư dễ bị hoàn cảnh tác động, khó có thể làm một việc gì đó tới cùng. Bản thân họ thiếu chủ kiến, thường làm việc theo ý kiến của người khác.

Trong hoạt động tập thể, người thuộc sao Song ngư rất biết quan tâm và săn sóc người khác. Đặc biệt, họ rất quan tâm đối với các thành viên mới.

Trong đời sống của người thuộc sao Song ngư, họ bị ảnh hưởng rất lớn từ bạn bè. Do họ giàu lòng thông cảm nên có thể cùng vui cùng buồn với bạn bè, họ là người có thể trực tiếp cảm nhận được sự vui buồn của bạn bè.

Nhưng sống trong xã hội này, bạn cần phải có kỹ năng sống tốỉ thiểu. Ngoài ra, còn một việc bạn cần hết sức chú ý là cách vận dụng đồng tiền, vì phần lớn người thuộc sao Song ngư không biết tính toán tiền bạc, thường lãng phí. Do đó, tốt nhất là người thuộc sao Song ngư nên tập thói quen mỗi ngày tích lũy một khoản tiền nhỏ. Cùng với sự tăng cường tích lũy, cách nghĩ của người thuộc sao Song ngư cũng trở nên thực tế hơn.

Người thuộc sao Song ngư lãng mạn và có khả năng tưởng tượng phong phú. Tình cảm rất dễ thay đổi, thiếu kiên nhẫn.

Người thuộc sao Song ngư ngay thẳng và dễ tin người, nhưng về điểm này cũng nên cố gắng bồi dưỡng thêm khả năng quyết đoán và tính tự chủ. Phải suy nghĩ bằng chính bộ

óc của mình, chuẩn bị tâm lý đón nhận đời sống riêng bằng chủ kiến của mình.

Do họ luôn lạc quan nên thiếu khả năng nắm bắt rõ sự tình, cũng thiếu tiên kiến rõ ràng, vì thế thường có hành động lỗ mãng.

Thời kỳ trung niên là giai đoạn tiền của ra vào dồn dập nhất trong cuộc đời. Người thuộc sao Song ngư nên chú ý đến ham muốn hư danh của mình và thói quen tiêu pha lãng phí vô độ.

V. TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG NGƯ

1. Khuynh hướng tình cảm của người thuộc sao Song ngư

Người thuộc sao Song ngư thân thiện và biết quan tâm sẽ có nhiều kinh nghiệm yêu đương, phần lớn người thuộc sao Song ngư đều rất đa tình, nhưng đối với mỗi cuộc tình họ

đều rất chân thành. Người thuộc sao Song ngư sông lãng mạn, rất dễ rơi vào bể ái tình, và họ cũng trải qua nhiều mối tình hơn người khác. Mỗi khi xuất hiện một người có điều kiện khá tốt hoặc có biểu hiện tốt với mình, thì người thuộc sao Song ngư rất dễ nảy sinh tình ý.

Người thuộc sao Song ngư luôn hướng đến tình yêu lãng mạn, thích tự ảo tưởng và dệt mộng. Đối với người thuộc sao Song ngư, tình yêu là sự sống, họ không thể sống thiếu tình yêu.

Người thuộc sao Song ngư trong sáng ngay thẳng, không hề có tà ý.

Người thuộc sao Song ngư có thể nói mọi chuyện với người yêu mà không hề giấu giếm, khi gặp khó khăn họ cũng có thể xin ý kiến và mong được giúp đỡ. Nêu thành thực, họ nhất định sẽ không bị từ chối, và sẽ được giúp đỡ. Trong tình cảm, người thuộc sao Song ngư là người Tất có chủ kiến, nên một khi đã xác định mục tiêu thì không dễ thay đổi.

Khi yêu một người nào đó, họ sẽ dốc toàn tâm toàn ý để chinh phục.

https://thuviensach.vn

Tuy thiếu tính tự chủ, nhưng người thuộc sao Song ngư có thể lên kế hoạch cho mình

liên tục, đồng thời dần dần thay đổi hình thức thực hiện. Họ có tính cách cứng rắn, không thích bị người khác điều khiển. Họ thuộc trường phái hành động tích cực, gây ấn tượng là người năng động hoạt bát đối với những người xung quanh.

Do trải qua nhiều mối tình, nên người thuộc sao Song ngư có thể sẽ bị người khác hiếu lầm là người không chung thủy. Nhưng thực tế họ không phải là người dễ thay đổi tình cảm, chí ít là trong khi quan hệ với một người nào đó, người thuộc sao Song ngư luôn tất chân thành.

Lời khuyên cho người thuộc sao Song ngư là: không nên chìm đắm trong tình yêu mà quên đi hiện thực, cứ chìm đắm trong thế giới mơ mộng là điều rất nguy hiểm. Biết thông cảm với đối phương là đức tính rất tốt, nhưng đừng quên thông cảm với bản thân mình, hãy đối diện với mọi chuyện bằng tâm thái cân bằng.

Người thích hợp với tính cách ôn hòa của người thuộc sao Song ngư là người thành thật, có thái độ sông tích cực.

Người không biết thể hiện tình cảm khéo léo không quan trọng, người có thể chấp nhận sự thay đổi tâm trạng của người thuộc sao Song ngư, có thể tiếp nhận tình cảm chần chính mới là người đem lại hạnh phúc cho người thuộc sao Song ngư.

Trong tình yêu, người thuộc sao Song ngư rất kiên trì, khi đứng trước hôn nhân đại sự

họ rất coi trọng nguyên tắc, và cũng rất quan tâm đến ý kiến của người khác.

Người thuộc sao Song ngư thường là trải qua rất nhiều mối tình mới đi đến hôn nhân.

Do họ có tinh thần trách nhiệm cao nên không coi tình yêu là một trò đùa. Nếu đã đến tuổi kết hôn mà chưa tìm được đối tượng thích hợp, thì họ luôn có người mai mối và cũng sẽ

được người lớn giúp đỡ.

Đối với người thuộc sao Song ngư, hôn nhân và gia đình là hai yêu tố giúp họ tránh được dao động. Vì thế, đối tượng kết hôn phải là người dịu dàng, biết quan tâm săn sóc; hơn nữa, có thể hướng dẫn họ những điều quan trọng.

2. Đối tượng của người thuộc sao Song ngư

* Người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Bạch dương

Người thuộc sao Song ngư là mẫu người luôn sống trong ảo tưởng, mơ mộng, sự kết hợp giữa nhanh và chậm này khó có thể đi đến thông nhất, nhưng nếu người thuộc sao Bạch dương nhiệt tình theo đuổi người thuộc sao Song ngư, thì chắc rằng người thuộc sao Song ngư khó có thể từ chối, nhất là người thuộc sao Song ngư là nữ. Hơn nữa, chung sống với người thuộc sao Bạch dương sẽ thoả mãn được yêu cầu bị lãnh đạo của người thuộc sao Song ngư. Người thuộc sao Bạch dương luôn bôn ba trên đường đời một cách nhiệt tình, tích cực, đối với người thuộc sao Song ngư tình cảm dịu dàng, họ sẽ như một ngọn núi vững chắc mà người thuộc sao Song ngư có thế dựa dẫm và được bảo vệ.

* Người thuộc sao Song ngư vói người thuộc sao Kim ngưu

Người thuộc sao Kim ngưu là người có tính cách cố chấp, không linh hoạt; nếu cách sống và cảm giác tương hợp, thì người thuộc sao Song ngư và người thuộc sao Kim ngưu sẽ là một đôi rất có thành ý. Người thuộc sao Kim ngưu rất có ý thức kinh tế, vì thế có thể

đem lại cho người thuộc sao Song ngư một cuộc sống ổn định. Nhưng người thuộc sao Kim https://thuviensach.vn

ngưu phần lớn là có ý thức tự ngã rất mạnh, người thuộc sao Song ngư có thể nhẫn nại và

không phá vỡ cục diện hài hòa hay không sẽ không thể biết trước được. Hai bên nếu có thể

phát huy được vẻ đẹp và đặc tính của mình, thì có thể trở thành một đôi rất hạnh phúc.

* Người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Song tử

Khi kết giao với người thuộc sao Song tử, ban đầu người thuộc sao Song ngư không phát hiện ra người thuộc sao Song tử là người rất lý tính, sau khi đã sa vào lưới tình họ mới phát hiện ra tư tưởng của hai người hoàn toàn khác nhau, nên thường dẫn đến chia tay.

Người thuộc sao Song tử không say mê trong thế giới tình yêu như người thuộc sao Song ngư, và vì thế có thể kết giao với nhiều người khác giới khác nhau. Người thuộc sao Song tử rất hiếu kỳ, dù trong đời sống hay tình cảm cũng đều thích có nhiều biến hóa, so với người thuộc sao Song ngư dốc toàn tâm toàn ý vào thế giới tình cảm thì hai người thực sự

rất khác biệt nhau.

* Người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Cự giải

Tình cảm giữa người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Cự giải là tình cảm chân thành, không có sự lừa dối giả tạo. Người thuộc sao Cự giải dù là nam hay nữ cũng rất quan tâm đến gia đình, họ cho rằng môi trường sống ổn định, thoải mái chính là mục tiêu cuối cùng và to lớn nhất của đời người, tư tưởng này cũng hợp với người thuộc sao Song ngư, vì thế hai người họ có thể kết hợp với nhau một cách tự nhiên.

Người thuộc sao Song ngư có thể đối đãi với người khác bằng tất cả sự chân thành, còn người thuộc sao Cự giải có thể tiếp nhận toàn bộ tình cảm của họ, hơn nữa, hai người đều sợ sự cô đơn buồn tẻ, nên họ có thể trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc.

* Người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Sư tử

Người thuộc sao Sư tử và người thuộc sao Song ngư tuy không có duyên phận với nhau lắm nhung tỉ lệ thành công trong tình yêu rất cao.

Người thuộc sao Sư tử phàm việc gì cũng đi trước một bước, và có khả năng khống chế bản thân, đây chính là điểm thiếu sót của người thuộc sao Song ngư. Hơn nữa, người thuộc sao Sư tử thường cảm thấy cô độc, mà sự dịu dàng, giàu tình cảm của người thuộc sao Song ngư sẽ khiến người thuộc sao Sư tử cảm thấy ấm áp. Nếu người thuộc sao Sư

tử là nam, thì họ sẽ có cuộc sống hôn nhân tự nhiên như những cặp vợ chồng khác; nếu người thuộc sao Sư tử là nữ thì họ sẽ là một người vợ kiên trinh.

* Người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Xử nữ

Người thuộc sao Xử nữ rất có tinh thần phục vụ, điều này tương tự như tinh thần hy sinh của người thuộc sao Song ngư, tình yêu giữa họ có thể nói là vô tận.

Nếu người thuộc sao Xử nữ và người thuộc sao Song ngư đều cảm nhận được sự tốt đẹp của đối phương, thì họ sẽ trở thành một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp. Nhưng một khi họ

cảm thấy phản cảm, thì dù có tình cảm sâu sắc thế hào cũng sẽ rút lui, hơn nữa sẽ trở nên đối địch; muốn khôi phục lại tình cảm như xưa phải mất một thời gian khá dài, hơn nữa tỉ lệ

thành công cũng không lớn.

* Người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Thiên xứng

Người thuộc sao Thiên xứng thuộc chòm Phong tượng tinh và người thuộc sao Song ngư thuộc chòm Thủy tượng tinh, thoạt nhìn thì dường như không có quan hệ gì, nhưng https://thuviensach.vn

quan sát kỹ thì thấy họ có rất nhiều điểm chung, như họ đều là người theo chủ nghĩa lý tưởng, yêu âm nhạc, nghệ thuật; hơn nữa, họ đều thích vui chơi giải trí. Do hai người có sở

thích tương đồng nên dễ kết duyên với nhau.

Người thuộc sao Thiên xứng là người do dự không quyết đoán, điểm này tương tự

như người thuộc sao Song ngư, họ đều khó quyết đoán một sự việc nào đó, cho dù họ có cùng nhau suy xét cũng khó đưa ra một quyết định. Nếu quyền chủ đạo về tình cảm của họ

nằm trong tay người thuộc sao Song ngư, thì người thuộc sao Thiên xứng rất khó có thể

phát huy khả năng.

* Người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Bò cạp

Người thuộc sao Song ngư cũng rất có duyên với người thuộc sao Bò cạp, họ cũng rất dễ phát triển tình cảm, vì người thuộc sao Song ngư và người thuộc sao Bò cạp cùng thuộc chòm Thủy tượng tinh, có rất nhiều điểm tương đồng, nên dễ dàng hiểu nhau. Họ là đôi tình nhân có thể đồng tâm hiệp lực xây dựng đời sống vật chất và tinh thần. Họ có thái độ sống, nhân sinh quan tương đồng, thái độ xử sự của họ cũng hợp nhau, cho nên người thuộc sao Bò cạp là đối tượng kết hôn lý tưởng của người thuộc sao Song ngư.

* Người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Xạ thủ

Người thuộc sao Xạ thủ coi trọng việc theo đuổi tự do hơn sự mưu cầu hạnh phúc, họ

luôn xử lý sự tình bằng thái độ khách quan. Ngay từ thời niên thiếu, người thuộc sao Xạ thủ

đã không thích bị ràng buộc bởi những quy luật, nguyên tắc. Do đó, dù người thuộc sao Xạ

thủ đang có một tình cảm thân thiết thế nào, nhưng khi họ cảm thấy bị trói buộc, thì họ cũng sẵn sàng từ bỏ người yêu. Nhìn từ góc độ này, có lẽ người thuộc sao Song ngư luôn dốc toàn tâm toàn ý vào tình cảm không có duyên lắm với người thuộc sao Xạ thủ tôn sùng tự

do, tuy nhiên, tình yêu giữa họ vẫn rất có khả năng đi đến thành công.

* Người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Ma kiệt

Do ảnh hưởng bởi người thuộc sao Ma kiệt không thích giao tiếp, người thuộc sao Song ngư rất có thể sẽ trở nên sống khép kín trong thế giới của mình, không tụ họp với bạn bè thân thiết. Ngoài ra, người thuộc sao Ma kiệt có ít sở thích, nên cuộc sống khó tránh khỏi sự khô khan vô vị, người thuộc sao Song ngư nên cung cấp một số phương pháp tìm niềm vui hoặc thường xuyên cùng nhau đi chơi, để tăng thêm niềm vui trong cuộc sống. Bất luận thế nào, người thuộc sao Song ngư cũng nên tin tưởng vào người thuộc sao Ma kiệt có tinh thần trách nhiệm, họ có thể đem đến cho người thuộc sao Song ngư đời sống kinh tế ổn định. Nếu hai người cùng phấn đâu, thì sẽ trở thành một đôi tình nhân thành công và có tiếng tăm.

* Người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Thủy bình

Nếu kết hợp vơi người thuộc sao Song ngư, người thuộc sao Thủy bình sẽ rơi vào một tình yêu đau khổ. Tình yêu giữa họ có thể nói là tình yêu phiêu lưu mạo hiểm, mà người bị tổn hại thường là người thuộc sao Song ngư. Nêu họ muốn đi đến hôn nhân, việc làm cho mọi người xung quanh tán thành một cách tích cực là điều rất cần thiết. Phần lớn người thuộc sao Thủy bình đều coi hôn nhân là một sự "trói buộc", nên coi tình cảm thuần khiết của người thuộc sao Song ngư là một gánh nặng và muôn né tránh. Người thuộc sao Song ngư thì rất nhạy cảm, nên khi đối diện với đối tượng lạnh lùng lãnh đạm này thì cảm thấy https://thuviensach.vn

không có hạnh phúc.

* Người thuộc sao Song ngư với người thuộc sao Song ngư

Hai người đều thuộc chòm Thủy tượng tinh nên rất có duyên với nhau, vì cùng có tình cảm nên sự kết hợp giữa hai người rất thuận lợi. Do hai người đều hay thay đổi, cũng dễ

nhìn thấu tâm tư của đối phương, nên hiếm khi họ xảy ra tranh cãi về vấn đề này, chỉ cần chùn bước, nghĩ không thông là có thể dẫn đên chia tay. Cho nên, họ rất dễ gần và cũng rất dễ xa. Sự kết hợp giữa họ có nhiều điểm tốt và cũng có nhiều điếm không tốt. Hơn nữa, hai người đều do dự không quyết đoán nên cố gắng tránh những chủ đề hoặc tình tiết nhỏ nhặt, nên thảo luận với thái độ phóng khoáng sẽ tốt hơn.

VI. CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG NGƯ

1. Làm việc nên tránh sự mơ hồ, hãy cần cù chăm chỉ

Người thuộc sao Song ngư dễ rơi vào sự không tưởng hư ảo, hoặc mong có thể

thông qua một số biện pháp "không tôn sức" mà đạt được điều mình muốn, đây là điều không thể. Nếu nói cuộc đời là một hành trình, thì hành trình này tất gian khó. Trên hành trình của cuộc đời, mục đích của con người không chỉ là du sơn ngoạn thủy, họ còn phải gánh vác sứ mệnh của cuộc đời, họ phải hướng về phía trước, luôn tiến bước không ngừng.

Khi đã đi tới điểm cuối của cuộc đời, thế hội được ý nghĩa của cuộc đời, thì sẽ đi vào thế

giới bên kia không hề oán thán. Siêng năng là lương thực và nước trong cuộc hành trình; không có nó, mỗi con người không thể tiến bước xa trên đường đời, mà cho dù có đi xa được thì cuối cùng cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Chỉ có siêng năng cần cù, con người mới có thể vững bước trên đường đời, thu được thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp. Trong những công việc tầm thường của cuộc đời, sự siêng năng giúp người thuộc sao Song ngư có thể

phát huy đầy đủ trí thông minh và tài trí của mình, có thể làm được bất cứ việc gì mà một thiên tài làm được, và nhiều việc mà ngay cả một thiên tài cũng không làm được.

Người lười biếng, không chịu hành động thường sẽ chìm trong ảo tưởng. Họ là người có tư tưởng lớn nhưng không chịu hành động, luôn trông chờ vào vận may. Kỳ thực, vận may chỉ đến với người siêng năng cần cù, chờ đợi chỉ lãng phí thời gian. Lười biếng là sự

phủ định bản thân mình, đưa cuộc đời của mình vào hư vô, không chịu phấn đấu. Lười biếng cũng là một kiểu lãng phí, lãng phí cuộc sống quý giá.

2. Người thuộc sao Song ngư làm nghề gì thì có thể tỏa sáng Người thuộc sao Song ngư thích hợp làm công việc có tính sáng tạo, như sáng tác âm nhạc, vũ đạo, hội họa, làm nhà nghiên cứu hải dương học.

VII. TÀI VẬN CỦA NGƯỜI THUỘC SAO SONG NGƯ

1. Dùng trí tuệ để tạo ra tài vận của mình

Người thuộc sao Song ngư là người có trí tuệ và thường xuyên vận dụng trí tuệ của mình, nên dễ dàng thành công và luôn có được hạnh phúc. Sự khác biệt giữa người có trí tuệ và người ngu dốt không thể hiện rõ ràng trên trán, mà tàng ẩn trong tư tưởng và hành vi, trong sinh hoạt hàng ngày và cách xử thế của họ.

Trong giới tiếp thị có lưu truyền một câu chuyện như sau: Hai người châu Âu đến châu Phi tiếp thị giày da. Do khí hậu nóng nực nên người châu Phi đều đi chân không. Nhân viên tiếp thị thứ nhất phát hiện người châu Phi đều đi chân không thì tỏ ra thất vọng ngay, cho rằng: "những người này đều đi chân không, đâu cần giày của chúng ta ch https://thuviensach.vn ứ?" thế là không

chịu cố gắng, chán nản trở về. Nhân viên tiếp thị còn lại thấy hầu hết người châu Phi đều đi chân không thì rất vui mừng, cho rằng: "những người này đều không có giày để mang, đây chắc chắn là một thị trường lớn", thế là tìm mọi cách tiếp thị giày với người châu Phi, cuối cùng đã phát tài.

Từ ví dụ trên có thể thấy, đây chính là sự khác biệt lớn giữa người có trí và người không có trí.

Người được gọi là có trí kỳ thực là người có lòng, có tính toán, không mù quáng, không làm ẩu, không vọng động, không làm bậy. Đối với mọi việc đều suy xét trước sau, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới tiến hành. Người trí tuệ đấu với người trí tuệ thì người đại trí thắng, người toàn tri thắng, người kỳ trí thắng và người hiếm trí thắng.

Nếu nói "thức rộng trí cao" thiên về "đắc trí" thì "mưu tính sâu xa" thiên về "dụng trí".

Nhưng người luôn mưu tính sâu xa xa rời hiện thực là không mưu, còn người giới hạn ở hiện thực, không mưu tính xa, không tính toàn cục thì khó có thể thành công lớn. Vì thế, muốn xét tình thế mưu tính sâu xa thì phải làm được mấy điều sau: 1. Phân tích tìm hiểu một cách khách quan đổi với các yếu tố trong điều kiện môi trường hiện thực.

2. Đối với sự thay đổi tình thế do sự biến hóa phát triển của các yếu tố gây ra phải phân tích, dự đoán chính xác.

3. Vì lợi ích lâu dài, không thể tính toán từng tí một về sự được mất ngay trước mắt, vì có thể được thì cũng có thể mất.

Trong chiến lược và chiến thuật của nhà quân sự, Mao Trạch Đông thường đề xuất: để

bảo tổn lực lượng, không ngại đập vỡ nồi niêu; để thu được thắng lợi lớn, có thể dụ địch vào sâu.

Bỏ tốt lấy xe hoặc bỏ xe lây tướng là mưu lược hợp lý.

Mục đích của chiến tranh là để thắng lợi, nếu có kế sách không đánh mà thắng thì tại sao phải dùng hạ sách phá thành chém giết đổ máu chứ.

Đồng thời, muốn được thành công, áp dụng biện pháp biến thông linh hoạt ổn thỏa sẽ

hợp lý hơn biện pháp xả thân một cách dũng cảm đầy khí phách.

Trí, có tác dụng như thế nào đối với đời người? Có sức mạnh như thế nào đối với sự

thành công? Điều này ta có thể nhận thấy được từ ba trí sĩ trứ danh nhất trong lịch sử

Trung Quốc là Phạm Lãi, Ngũ Tử Tư, Văn Chủng. Họ đều là các nhân vật thời Xuân Thu, có trí tuệ siêu thường, nhưng sự thành công của họ có sự khác biệt, kết cục cũng khác biệt, tại sao vậy? Cũng bởi một chữ "trí", ở chỗ trí cao xa hay là nông cạn.

2. Quan niệm quản lý tài vụ của người thuộc sao Song ngư

Người thuộc sao Song ngư thiện biến và hay ảo tưởng luôn tưởng tượng hiện thực rất tốt đẹp, đầu óc họ rất linh hoạt, có điều họ không có kế hoạch quản lý tài vụ, chi để ý đên cảm giác tức thời, nên cơ hội thu được lợi nhuận từ việc đầu tư không lớn.

VIII. NGƯỜI THUỘC SAO SONG NGƯ THUỘC CÁC NHÓM MÁU KHÁC NHAU

1. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Song ngư nhóm máu O

https://thuviensach.vn

Không ai có khả năng thương lượng giỏi hơn người thuộc sao Song ngư nhóm máu O, tính đa diện về khí chất của nhóm máu O khiến người thuộc sao Song ngư nhóm máu O

luôn đối xử với người khác bằng thái độ mềm dẻo, mà khí chất của người thuộc sao Song ngư thì lại ôn hòa hơn nhóm máu O. Sự tôn trọng người khác thường khiến người ta nghi ngờ rằng họ không có chủ kiến.

Người thuộc sao Song ngư có tính cách ôn hòa và chân thật. Người thuộc sao Song ngư nhóm máu O có khả năng thích ứng cao. Họ luôn tinh thần hóa, luôn vẽ ra trong đầu óc những mộng tưởng lãng mạn. Họ biết thông cảm, nếu thấy sự bất công chắc chắn sẽ ra tay, không bàng quan trước khó khăn hoạn nạn của người khác, có lòng nhân từ bác ái.

Dù là nam hay nữ, người thuộc sao Song ngư nhóm máu O đều có trái tim thuần khiết không màng danh lợi, dù biết rõ là mình sẽ bị thiệt nhưng không hề thay đổi. Nếu được ở

bên cạnh người thuộc sao Song ngư nhóm máu O thì tự nhiên sẽ có cảm giác ấm áp. Ánh mắt đầy tình cảm dịu dàng ấm áp của người thuộc sao Song ngư luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp, yên ổn.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu O rất nhạy cảm, có khuynh hướng dễ dao động. Người thuộc sao Song ngư nhóm máu O thường sẽ thể hiện tình cảm tế nhị của mình mà không hề giấu giếm, nhưng lại không khiên người khác cảm thấy ghét; chung sống với người thuộc sao Song ngư nhóm máu O sẽ luôn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhưng, người thuộc sao Song ngư đôi khi cũng nên bày tỏ ý kiến của mình, để tránh bị thiệt thòi.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu O là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Do họ có tâm địa lương thiện, tính tình ôn hòa, nên trong xã hội hiện đại, cũng dễ bị tổn thương hơn những người khác.

Tính cách của người thuộc sao Song ngư nhóm máu O dịu dàng hiền dịu, dễ bị người khác xỏ mũi, dẫn đến mất phương hướng, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của họ. Nếu người thuộc sao Song ngư gặp được người đáng tin cậy, nương tựa vào họ có lẽ sẽ giảm được nguy cơ bị tổn thương.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu O nên có khí chất lạnh lùng, lý tính của nhóm máu O mạnh, thì có lẽ sẽ trở thành người có tinh thần tỉnh táo, nhưng phần lớn người thuộc sao Song ngư nhóm máu O là người yếu mềm và dễ bị tác động.

Bởi vì, người thuộc sao Song ngư nhóm máu O hay lo lắng cho người khác mà quên đi bản thân, vô tình sẽ hòa vào người khác, đây có lẽ là nguyên nhân khiến người thuộc sao Song ngư nhóm máu O thiếu chủ kiến, không tự tin vào bản thân.

Do có tính cách này nên người thuộc sao Song ngư nhóm máu O dù quyết định một việc nhỏ cũng mất rất nhiều thời gian; thiếu tính quyết đoán và thiếu ý chí như vậy càng dễ

khiến người thuộc sao Song ngư nhóm máu O bị tổn hại. Người thuộc sao Song ngư nhóm máu o nên bồi dưỡng tính quyết đoán, từ đó có thể giảm thiểu sự tổn hại, nếu càng núp bóng người khác thì sẽ càng mất đi ý nghĩa của cuộc sống.

Do người thuộc sao Song ngư nhóm máu O thích theo đuổi mộng tưởng lãng mạn trong lòng mình, nên trong đời sống hiện thực luôn dao động không ổn định, không có mục tiêu cố định, hoặc là thường xuyên thay đổi chủ ý. Thái độ này của người thuộc sao Song ngư nhóm máu O luôn khiến người khác khó chấp nhận, đôi khi sẽ bị phê bình là không có https://thuviensach.vn

nguyên tắc. Cuộc sống hiện thực tuy cần có chút lý tưởng, nhưng quá lý tưởng hóa thì

không tốt. Làm thế nào để giữ được cân bằng giữa hai điều này là hoàn toàn dựa vào sự

chọn lựa trí tuệ của người thuộc sao Song ngư nhóm máu O.

Lời khuyên: Quá chú ý đến cái nhìn của người khác dễ làm mất đi chính mình, đôi khi cũng phải giữ vững nguyên tắc của mình.

2. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Song ngư nhóm máu A Người thuộc sao Song ngư nhóm máu A có đặc trưng tính cách là giỏi lý giải ý của người khác, lòng dạ nhân từ, thấy người khác gặp khó khăn hoạn nạn sẽ đưa tay giúp đỡ, cho dù có bị liên lụy cũng không hề hối hận. Người thuộc sao Song ngư nhóm máu A muốn dùng trái tim mình để sưởi ấm khắp thế giới, chăm lo cho kẻ yếu.

Tình cảm vĩ đại này ảnh hưởng bởi sao Hải vương, sao bảo hộ người thuộc sao Song ngư nhóm máu A, cho nên tấm lòng người thuộc sao Song ngư nhóm máu A bao la như

biển cả; lại thêm bản thân nhóm máu A có tinh thần phục vụ, nên khí chất thể hiện ra khiến người khác hâm mộ.

Tấm lòng người thuộc sao Song ngư nhóm máu A bao la như biển cả, nhưng cũng vì thế mà khiến người khác khó có thể nắm bắt được, cảm thấy sâu xa khó hiểu. Trên thực tế, người thuộc sao Song ngư nhóm máu A ngoài việc cho người khác ấn tượng là người hiền lành nhân từ còn có vẻ bí ẩn. Do người thuộc sao Song ngư nhóm máu A có cách nghĩ rất đặc biệt, nên dù người khác có cố gắng tìm hiểu thế nào cũng không thể lý giải được.

Tình cảm của người thuộc sao Song ngư nhóm máu A dao động rất mạnh, biểu hiện vui, buồn, yêu, ghét cũng rất rõ rệt. Người thuộc sao Song ngư nhóm máu A có tình cảm tinh tế, chân thành, nhưng cũng vì thế mà họ rất dễ bị tổn thương. Bởi vì người thuộc sao Song ngư nhóm máu A hiếm khi cân nhắc xem đối phương là người có xứng đáng để mình đổi xử chân thành hay không, có đáng để mình thông cảm hay không. Cho nên, khi người thuộc sao Song ngư nhóm máu A phát hiện đối tượng mà mình rất yêu quý là người vô tình vô nghĩa, thì cảm thấy bị tổn thương nặng.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu A có đặc trưng tính cách là tính cách hai mặt, một mặt là sùng bái sự thiêng liêng cao quý, rất dễ cảm động trước những sự vật tôn quý; một mặt lại khao khát hành động tầm thường, dễ cảm động trước những sự vật thấp hèn; một mặt yêu kính khí phách của "thánh nhân", một mặt lại dễ bị mê hoặc trước những lời đường mật của kẻ "tiểu nhân", hơn nữa lại thường đánh đồng quân tử với tiểu nhân để tìm hiểu.

Do tính cách hai mặt này khiến tính cách của người thuộc sao Song ngư nhóm máu A trở nên phức tạp, nhưng về cơ bản, người thuộc sao Song ngư nhóm máu A vẫn mong muốn một cuộc sống bình thường. Vì thế, trong đời sống hiện thực sẽ không chìm đắm trong tưởng tượng hão huyền.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu A như một Ốc đảo trên sa mạc, khiến người khác có cảm giác yên ổn về tinh thần, họ cũng thường bị người khác lợi dụng, khi phát hiện ra thì đã muộn.

Nói cách khác, người thuộc sao Song ngư nhóm máu A tuy bể ngoài thể hiện sự dịu dàng hòa nhã, nhưng ẩn chứa tính cách hướng nội, không quyết đoán.

Nhưng, dù ở bất cứ tình huông nào, người thuộc sao Song ngư nhó https://thuviensach.vn m máu A cũng sẽ

không cảm thấy tuyệt vọng, khả năng ímg phó với hoàn cảnh rất tốt. Tuy thừa nhận mọi sự

vật đều có tính hai mặt, nhung người thuộc sao Song ngư nhóm máu A lại có thể vận dụng sức tưởng tượng phong phú liên kết chúng lại với nhau, có thể nói họ là người luôn ung dung tự tại.

Lời khuyên: Để tránh bị kìm hãm, khi cần thiết cũng nên dũng cảm và quyết tâm đấu tranh.

3. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Song ngư nhóm máu B

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu B là người nặng tình cảm, rất nhạy cảm đối với những sự việc xung quanh, quan tâm sâu sắc tới tâm tư của người khác.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu B rất quan tâm đến tình cảm của người khác, một động tác nhỏ của người khác cũng khiến họ suy nghĩ rất lâu. Trên thực tế đối phương chẳng hề có ý gì đặc biệt, có lẽ chính vì thế mà họ thường dễ bị tổn thương.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu B là mẫu người "gần mực thì đen gần đèn thì sáng" điển hình. Họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, khiến người khác không biết đâu mới là con người thật của họ. Nếu xung quanh họ thay đổi một nhóm người mới, thì tính cách của họ cũng sẽ thay đổi.

Nhưng, đối với người thuộc sao Song ngư nhóm máu B, sự hùa theo người khác cũng là một điêu rất khổ sở.

Thông thường, người thuộc sao Song ngư nhóm máu B luôn ẩn chứa hai quan niệm khác nhau, có nghĩa là họ có thể rất để ý đên sự thất bại, cũng có thể nhìn vấn đề rất thoáng. Quan niệm thứ nhất thể hiện tính cách của người thuộc sao Song ngư nhóm máu B, quan niệm thứ hai là biểu hiện của khí chất.

Khi người thuộc sao Song ngư nhóm máu B đối diện với một sự kiện, ban đầu họ có thể lo sợ mà tỏ ra yên ắng, nhưng lại tỏ thái độ đầy hứng khởi ngay sau đó, vì thế có thể

nói là lòng dạ người thuộc sao Song ngư nhóm máu B rất khó đoán.

Thông thường, người thuộc sao Song ngư nhóm máu B rất coi trọng đời sống tinh thần, không màng vật chất.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu B có khả năng cảm thụ và khả năng biểu đạt tốt đối với cái đẹp và nghệ thuật, nhưng đối với đời sống hiện thực thì lại có thái độ thờ ơ, là nhà nghệ thuật theo đuổi cái đẹp và mộng tưởng.

Một số người thuộc sao Song ngư nhóm máu B rất đam mê thế giới tôn giáo thần bí, đối với những hiện tượng linh dị cũng quan tâm và có tình cảm đặc biệt.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu B rất hiếu kỳ, họ luôn muốn tìm hiểu những sự

việc xung quanh. Người thuộc sao Song ngư nhóm máu B cũng có thói quen muốn tìm hiểu ngọn ngành sự việc.

Sở thích của người thuộc sao Song ngư nhóm máu B rất đa dạng, nhưng do tính cách hay thay đổi, thích cái mới nên trong học tập và sở thích của họ cũng không thể nhất quán.

Tâm trạng của người thuộc sao Song ngư nhóm máu B cũng thất thường, lúc tâm trạng tốt thì mọi việc đều có thể thương lượng; lúc tâm trạng không tốt thì chẳng làm nên trò trống gì, tựa như tất cả mọi người đều đắc tội với họ.

https://thuviensach.vn

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu B rất cởi mở, khi có tâm sự ít giấu giếm trong lòng. Người thuộc sao Song ngư nhóm máu B lòng dạ lương thiện, luôn nhiệt tình giúp đỡ

người khác, không tính toán thiệt hơn cho mình, có thể nói họ là người có tính cách ôn hòa.

Nhưng, khuyết điểm của người thuộc sao Song ngư nhóm máu B là không biết từ chối đề nghị của người khác, đôi khi vì thế mà tự chuốc phiền phức vào mình, nên cân nhắc cẩn thận, tránh để mình bị thiệt thòi mà không biết.

Lời khuyên: Giỏi vận dụng khí chất thân thiện của mình, nhưng không nên vì thế mà để

người xấu lợi dụng.

4. Tính cách và khí chất của người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB là người có tâm trạng biến hóa không ổn định, nặng tình cảm, có thế vui với ánh mặt trời và buồn vì lá vàng rơi vào mùa thu, có thể vì sự thay đổi tâm trạng bất cứ lúc nào mà có những phản ứng khác nhau.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB có đức tính khiêm tốn, không quá chú trọng thể hiện bản thần, cũng sẽ không rơi vào vòng đấu tranh với người khác. Hơn nữa, do có tính cách ôn hòa, thành thật nên họ ít khi đắc tội với người khác, dễ chiếm được cảm tình của người khác.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB sẽ không tìm cách thay đổi hoàn cảnh cho phù hợp với nguyện vọng của mình, trong quan hệ vói bạn bè cũng không muốn mình đóng vai trò lãnh đạo.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB luôn có thái độ khoan dung độ lượng, tha thứ cho lỗi lầm của người khác, cho dù có vì thế mà khiến mình bị tổn hại cũng không hề

oán trách.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB tuy rất có tinh thần nhưng lại là người yếu đuối, thần kinh mẫn cảm, đồng thời cũng có khả năng quan sát đoán biết được sự vui buồn của người khác. Đối với bạn bè, người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB là đối tượng để

trút bầu tâm sự lý tưởng.

Người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB là người rất ôn hòa, đôi khi khó tránh khỏi việc không thể giữ vững ý kiến của mình, thậm chí chùn bước do bị ảnh hưởng bởi áp lực của hoàn cảnh, mất đi nguyên tắc của mình. Tính cách thiếu quyết đoán này thường khiến họ bị lỡ cơ hội tốt, tạo cho người khác ấn tượng là người nhu nhược, lời nói và hành động không nhất trí.

Nhược điểm lớn nhất của người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB là thiếu tự tin, thường hoài nghi quyết định và khả năng của mình; vì thế, quá ỷ lại vào ý kiến của người khác sẽ tạo thành tật rụt rè e ngại.

Ngoài ra, do thái độ sống thiếu lạc quan nên họ rất dễ chùn bước, thậm chí sẽ sợ

mình là vật trở ngại của người khác, vì thế sẽ tự cản trở mình, không thể khích lệ mình giành lấy quyền lợi và thành công đáng có.

Đồng thời, người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB tính cách đa dạng thường cảm thấy rất mâu thuẫn, tinh thần luôn ở trạng thái thiện ác đan xen. Có khi lý tính chiếm thượng phong, tin rằng mọi vật trên thế giới đều nằm trong tay mình, bắt đầu kế hoạch sống tích https://thuviensach.vn

cực; nhung có khi lại phủ định hiện thực, cho rằng mọi thứ đều bất lợi đối với mình.

"Do dự không quyết đoán" là nhược điểm lớn nhất trong tính cách của người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB, tuy có thể đem lại cho người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB cuộc sống ổn định, êm ả nhưng mãi mãi họ không thể làm cho mình trở thành người có thể làm một việc gì đó một cách độc lập.

Lời khuyên: Giữ vững nguyên tắc của mình, bồi dưỡng thái độ sống lạc quan, có thể

làm cho người thuộc sao Song ngư nhóm máu AB trở nên tự tin hơn, không ỷ lại vào người khác nữa.

Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/

Tham

gia

cộng

đồng

chia

sẽ

sách

:

Fanpage

:

https://www.facebook.com/downloadsachfree

Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach

https://thuviensach.vn

MỤC LỤC

Lời tác giả

Chương 1. CHÒM SAO BẠCH DƯƠNG

I. Giới thiệu sơ lược vẽ chòm sao Bạch dương

II. Chỉ nam tinh vận mỗi tháng của người thuộc sao Bạch dương.

III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Bạch dương

IV. Quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Bạch dương

V. Tình cảm của người thuộc sao Bạch dương

VI. Công việc của người thuộc sao Bạch dương

VII. Tài vận của người thuộc sao Bạch dương

VIII. Người thuộc sao Bạch dương thuộc các nhóm máu khác nhau Chương 2. CHÒM SAO KIM NGƯU

I. Giới thiệu sơ lược vẽ chòm sao Kim ngưu

II. Chỉ nam tinh vận mỗi tháng của người thuộc sao Kim ngưu III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Kim ngưu

IV. Quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Kim ngưu

V. Tình yêu của người thuộc sao Kim ngưu

VI. Công việc của người thuộc sao Kim ngưu

VII. Tài vận của người thuộc sao Kim ngưu

VIII. Người thuộc sao Kim ngưu thuộc các nhóm máu khác nhau.

Chương 3. CHÒM SAO SONG TỬ

I. Giới thiệu sơ lược về chòm sao Song tủ

II. Chỉ nam tinh vận mỗi tháng của người thuộc sao Song tử

III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Song tử

IV. Quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Song tử

V. Tình cảm của người thuộc sao Song tủ

VI. Công việc của người thuộc sao Song tử

VII. Tài vận của người thuộc sao Song tử

VIII. Người thuộc sao Song tủ thuộc các nhóm máu khác nhau Chương 4. CHÒM SAO Cự GIẢI

I. Giới thiệu sơ lược về chòm sao Cự giải

II. Chỉ nam tinh vận mõi tháng của người thuộc sao Cự giải https://thuviensach.vn

III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Cự giải IV. Quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Cự giải

V. Tình cảm của người thuộc sao Cự giải

VI. Công việc của người thuộc sao Cự giải

VII. Tài vận của người thuộc sao Cự giải

VIII. Người thuộc sao Cự giải thuộc nhóm máu khác nhau

Chương 5. CHÒM SAO SƯ TỬ

I. Giới thiệu sơ lược về chòm sao Sư tử

II. Chỉ nam tinh vận mỗi tháng của người thuộc sao Sư tử

III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Sư tử

IV. Quan hệ xã giao của người thuộc sao Sư tử

V. Tình cảm của người thuộc sao Sư tử

VI. Công việc của người thuộc sao Sư tử

VII. Tài vận của người thuộc sao Sư tử

VIII. Người thuộc sao Sư tử thuộc các nhóm máu khác nhau

Chương 6. CHÒM SAO XỬ NỮ

I. Giới thiệu sơ lược vế chòm sao Xử nữ

II. Chỉ nam tinh vận mỗi tháng của người thuộc sao Xử nữ

III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Xử nữ

IV. Quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Xử nữ

V. Tình cảm của người thuộc sao Xử nữ

VI. Công việc của người thuộc sao Xử nữ

VII. Tài vận của người thuộc sao Xử nữ

VIII. Người thuộc sao Xử nữ thuộc các nhóm máu khác nhau

Chương 7. CHÒM SAO THIÊN XỨNG

I. Giới thiệu sơ lược về chòm sao Thiên xứng

II. Chỉ nam tinh vận mỗi tháng của người thuộc sao Thiên xứng III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Thiên xứng

IV. Quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Thiên xứng

V. Tình cảm của người thuộc sao Thiên xứng

VI. Công việc của người thuộc sao Thiên xứng

VII. Tài vận của người thuộc sao thiên xứng

VIII. Người thuộc sao Thiên xứng thuộc các nhóm máu khác nhau https://thuviensach.vn

Chương 8. CHÒM SAO BÒ CẠP

I. Giới thiệu sơ lược về chòm sao Bò cạp

II. Chỉ nam tinh vận mỗi tháng của người thuộc sao Bò cạp III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Bò cạp

IV. Qụan hệ giao tiếp của người thuộc sao Bò cạp

V. Tình cảm của người thuộc sao Bò cạp

VI. Công việc của người thuộc sao Bò cạp

VII. Tài vận của người thuộc sao Bò cạp

VIII. Người thuộc sao Bò cạp thuộc các nhóm máu khác nhau Chương 9. CHÒM SAO XẠ THỦ

I. Giới thiệu sơ lược về chòm sao Xạ thủ

II. Chỉ nam tinh vận mỗi tháng của người thuộc sao Xạ thủ

III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Xạ thủ

IV. Quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Xạ thủ

V. Tình cảm của người thuộc sao Xạ thủ

VI. Công việc của người thuộc sao Xạ thủ

VII. Tài vận của người thuộc sao Xạ thủ

VIII. Người thuộc sao Xạ thủ thuộc các nhóm máu khác nhau Chương 10. CHÒM SAO MA HỆT

I. Giới thiệu sơ lược về chòm sao Ma kiệt

II. Chỉ nam tinh vận mỗi tháng của người thuộc sao Ma kiệt III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Ma kiệt

IV. Quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Ma kiệt

V. Tình cảm của người thuộc sao Ma kiệt

VI. Công việc của người thuộc sao Ma kiệt

VII. Tài vận của người thuộc sao Ma kiệt

VIII. Người thuộc sao Ma kiệt thuộc các nhóm máu khác nhau Chương 11. CHÒM SAO THỦY BÌNH

I. Giới thiệu sơ lược vẽ chòm sao Thủy bình

II. Chỉ nam tinh vận mỗi tháng của người thuộc sao Thủy bình III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Thủy bình

IV. Quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Thủy bình

V. Tình cảm của người thuộc sao Thủy bình

https://thuviensach.vn

VI. Công việc của người thuộc sao Thủy bình VII. Tài vận của người thuộc sao Thủy bình

VIII. Người thuộc sao Thủy bình thuộc các nhóm máu khác nhau Chương 12. CHÒM SAO SONG NGƯ

I. Giới thiệu sơ lược về chòm sao Song ngư

II. Chỉ nam tinh vận mỗi tháng của người thuộc sao Song ngư

III. Tính cách và tâm trí của người thuộc sao Song ngư.

IV. Quan hệ giao tiếp của người thuộc sao Song ngư.

V. Tình cảm của người thuộc sao Song ngư.

VI. Công việc của người thuộc sao Song ngư

VII. Tài vận của người thuộc sao Song ngư

VIII. Người thuộc sao Song ngư thuộc các nhóm máu khác nhau

---//---

12 CHÒM SAO VÀ ĐỜI NGƯỜI

Tác giả ĐAN THIÊN

NGUYỄN THỊ HÀ dịch

TRUNG TÂM DỊCH THUẬT SÁCH SÀI GÒN

Saigonbook

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

Chịu trách nhiệm xuất bản: VÕ VĂN ĐÁNG

Tổng biên tập: NGUYỄN ĐỨC HÙNG

Biên tập: HUỲNH YÊN TRẦM MY

Trình bày: SAIGONBOOK

Bìa: TRẦN BẢO TOÀN

Sửa bản in: QUỲNH MAI

Đơn vị liên doanh: CTY TNHH PHS SÀI GÒN

In: 500 cuốn, khổ: 13 x 20,5cm. Tại: Công ty TNHH phát hành sách Sài Gòn. Số đăng ký 279-2007/CXB/08-27ĐaN. In xong và nộp lưu chiểu quí III năm 2011.

https://thuviensach.vn

Document Outline

- Table of Contents

- Chương 1. CHÒM SAO BẠCH DƯƠNG (21/3 – 20/4)

- Chương 2. CHÒM SAO KIM NGƯU (21/4 – 21/5)

- Chương 3. CHÒM SAO SONG TỬ (22/5 – 21/6)

- Chương 4. CHÒM SAO CỰ GIẢI (22/6 – 22/7)

- Chương 6. CHÒM SAO XỬ NỮ (24.8-23.9)

- Chương 7. CHÒM SAO THIÊN XỨNG (24/9 – 23/10)

- Chương 8. CHÒM SAO BÒ CẠP (24.10 - 22.11)

- Chương 9. CHÒM SAO XẠ THỦ (23/11 – 21/12)

- Chương 10. CHÒM SAO MA KIỆT (22/12 – 20/1)

- Chương 11. CHÒM SAO THỦY BÌNH (21/1 – 19/2)

- Chương 12. CHÒM SAO SONG NGƯ (20/2 – 20/3)

Table of Contents

Table of Contents

Chương 1. CHÒM SAO BẠCH DƯƠNG (21/3 – 20/4)

Chương 2. CHÒM SAO KIM NGƯU (21/4 – 21/5)

Chương 3. CHÒM SAO SONG TỬ (22/5 – 21/6)

Chương 4. CHÒM SAO CỰ GIẢI (22/6 – 22/7)

Chương 6. CHÒM SAO XỬ NỮ (24.8-23.9)

Chương 7. CHÒM SAO THIÊN XỨNG (24/9 – 23/10)

Chương 8. CHÒM SAO BÒ CẠP (24.10 - 22.11)

Chương 9. CHÒM SAO XẠ THỦ (23/11 – 21/12)

Chương 10. CHÒM SAO MA KIỆT (22/12 – 20/1)

Chương 11. CHÒM SAO THỦY BÌNH (21/1 – 19/2)

Chương 12. CHÒM SAO SONG NGƯ (20/2 – 20/3)